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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

   पृ.शी. : िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्था सिघडलेली असणे, 

               एसटी कर्मचाऱयाांचा सांप सर्टसवण्यात सिकािला  

      आलेले अपयश, ओिीसी आिक्षणासशवाय  

      सनवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य स्पधाम परिक्षेत झालेले 

      घोटाळे. 

   मु.शी. : िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्था सिघडलेली असण,े 

      एसटी कर्मचाऱयाांचा सांप सर्टसवण्यात सिकािला  

      आलेले अपयश, ओिीसी आिक्षणासशवाय  

      सनवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य स्पधाम परिक्षेत झालेले 

      घोटाळे या सवषयावि सवमश्री प्रवीण दिेकि, भाई  

      सििकि, प्रसाद लाड, चांद्रशेखि िावनकुळे, सिेुश धस, 

      डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, सवनायक र्ेटे,  

      डॉ. िणसित पाटील, प्रवीण पोटे-पाटील, र्हादवे  

      िानकि, िणसितससांह र्ोसहते-पाटील, ॲङ सनिांिन 

      डावखिे, ॲड. सनलय नाईक, चांदभुाई पटेल, िोसपचांद 

      पडळकि, िर्ेशदादा पाटील, िार्िाव पाटील, प्रवीण 

      दटके, िार्दास आांिटकि, िर्ेश किाड, अर्रिशभाई 

      पटेल, सव.प.स. याांचा प्रस्ताव 

(प्रस्ताव पनु: प्रस्ततु झाला.) 

 श्री. िोसपचांद पडळकि (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, सनयर् 

२६० अन्वयचे्या प्रस्तावावि चचाम सरुु आह.े र्ी काल कायदा व सवु्यवस्थेच्या  
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श्री. िोसपचांद पडळकि .... 

सवषयावि काही िांभीि सवषय आपल्यासर्ोि र्ाांडले आहते. एखाद्या िनु्हिेािाने िनु्हा 

किणे आसण त्याला पोसलसाांनी पासठशी घालण ेह ेप्रकाि नेहर्ी होत िाहतात. पिांत ु

पोसलसच िि िनु्हा किीत असतील आसण त्या पोसलसाांना त्याांचे वरिष्ठ असधकािी 

सकां वा िाज्याचे र्ाननीय िहृर्ांत्री पाठिळ दते असतील, त्याांच्याकडे कानाडोळा किीत 

असतील ति ही िोष्टी अत्यांत िांभीि आह.े र्ी िे सवषय र्ाांडत आह ेत्या सांदभामत त्या 

लोकाांच्या वैयसिक तक्रािी आहते. र्ाननीय िहृर्ांत्रयाांनी या सवषयावि उसचत कािवाई 

किणे अपेसक्षत आह.े आपल्याला या सवम सिुस कथा र्ाध्यर्ाांतनू ऐकायला सर्ळतात, 

त्या िांभीितेने घेण्यासािख्या आहते.  

 सभापती र्होदया, र्ािच्या १५-२० सदवसाांपवूी सपांपिी-सचांचवड येथे एक 

घटना घडली आह.े र्ाननीय िहृर्ांत्रयाांना त्या िाितीत पत्रकािाांनी प्रश्न सवचािला तेव्हा 

र्ला ह ेर्ाहीत नाही असे म्हणनू ते हसले. त्याांना त्यातील खिी िोष्ट सर्िलेली होती. 

वतमर्ानपत्रात त्यािाित िातर्ी आली. आम्ही ते सवम वाचले की, ३ आिोपींचा 

पोसलसाांनी पाठलाि केला. त्या आिोपींनी पोसलसाांवि िोळीिाि केला. 

प्रत्यतु्यिादाखल पोसलसाांनी त्या आिोपींवि िोळीिाि केला आसण त्यानेही ते आिोपी 

ऐकले नाहीत म्हणनू वरिष्ठ असधकाऱयाांनी एक झाड उपटून काढले, त्या आिोपींवि 

फेकले, र्ि त े आिोपी पडले आसण पोसलसाांनी त्याांना पकडले. आपण ही िोष्ट 

खोलात िावनू तपासली पासहिे. वरिष्ठ असधकाऱयाांनी िि खिोखि झाड उचलनू त्या 

आिोपींवि फेकले असले ति त्याांचे आपण कौतकु केले पासहिे. िसर्नीतनू र्ळुासकट 

उचलनू त्या आिोपींवि झाडे फकले. आम्ही यार्ध्ये खोलात िावनू र्ासहती घेतली 

सकां वा ती चचाम ऐकली ति सर्िले की, ते ३ आिोपी साांिवी पोलीस स्टेशनर्ध्ये हिि 

होण्यासाठी आले होते आसण असे असताना तेथील वरिष्ठ असधकाऱयाांनी त्याांना 

िाडीर्ध्ये घालनू िाहिे िाऊन ह ेसवम षडयांत्र िचले िेले. र्ला या सवषयात हा आके्षप 

घ्यायचा आह ेकी, आपण चौकशी करुन याचा तपास केला पासहिे. सिेंडि झालेले 

आिोपी पोलीस स्टेशनर्ध्ये नेऊन, िाडीर्धनू नेऊन िि िनाव किीत आहात ति  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) A - 3 

MSK/AKN/KTG  10:00 

 

 

श्री. िोसपचांद पडळकि .... 

त्याांच्या हातार्ध्ये हत्यािे कोणी सदली, ती हत्यािे नेर्की कोणी आणली याचा तपास 

झाला पासहिे. ती हत्यािे कशा पध्दतीने त्याांच्याकडे सदली, कोणी िोळीिाि केला,  

ते झाड उचलनू, उपटून, काढून त्याांच्यावि टाकले का या सवम सवषयाांच्या खोलात 

िावनू तपास किणे िििेचे आह.े आपण तो तपास किावा. र्ाननीय िहृर्ांत्री या 

िोष्टीिाित काय सचूना दते आहते की त्याांना पासठशी घालत आहते ह ेर्ला र्ाहीत 

नाही. पण सभािहृार्ध्ये एखाद ेसन्र्ाननीय सदस्य िेव्हा सवषय र्ाांडतात तेव्हा तो 

सवषय सत्य र्ानायचा असतो.  

 सभापती र्होदया, र्ी र्ािे एकदा नोटा छपाईच्या र्सशनच्या सांदभामतील 

सवषय र्ाांडला होता आसण र्ाननीय र्ांत्रयाांनी त्या सवषयात .... र्ला खिे ति 

तरु्च्याकडून अपेक्षा होती. आपले आिोिा या िाज्यात िहृर्ांत्री होते, त्याांचे फाि 

र्ोठे कार् आह.े नोटा छापण्याच्या र्सशनसािखा सवषय दशेाच्या सविोधातील आह,े 

दशेद्राहाचा आह.े तमु्ही त्यार्ध्ये सकर्ान चौकशी केली पासहिे होती. तमु्ही उलट 

आम्हालाच वेिळ्या पध्दतीने र्ािमदशमन किीत असाल ति ते चाांिले नाही. आम्ही 

पनु्हा पनु्हा तो सवषय सभािहृात आणणाि आहोत.  

 सभापती र्होदया, र्ािच्या असधवेशनाच्या वेळी र्ाननीय र्ांत्रयाांनी सभािहृात 

र्ाझे नाव घेतले होते. आपण सभािहृाची पिवानिी घेतली होती का याची दखेील 

र्ला र्ासहती पासहिे. र्ी तशा पध्दतीचे पत्र दखेील आपल्याकडे सदले आह.े र्ी काल 

िेव्हा नाव घेतले तेव्हा र्ला सचूना सदली िेली. पिांत ुअशा पध्दतीने िि होत असेल 

ति कोणीच चकुीच्या पध्दतीने किता कार्ा नये. र्ाझ्यावि कलर् ४२० चा िनु्हा 

दाखल होणाि असे कलर् ४२० चा िनु्हा दाखल होण्यापवूी सभािहृात र्ाांडले िेले 

होते. 
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 उप सभापती : र्ी सन्र्ाननीय सदस्याांना एवढ्यासाठी थाांिसवते की, िेकॉडमवि 

अयोग्य िोष्ट िाऊ नये. आपल्याला अवित असेल आसण नसेल ति र्ी साांि ूइसच्छत े

की, ज्यावेळी एखाद ेसन्र्ाननीय सदस्य एखाद्या सिकािसांदभामत सकां वा कोणत्याही 

िोष्टीच्या सांदभामत प्रश्न र्ाांडतात, लक्षवधेी सचूना र्ाांडतात, तेव्हा त्याचे उत्ति दतेाना 

िि त्याचा तपशील र्ाांडण्यासाठी त्या र्ाननीय र्ांत्रयाांना .... ते त् याांचे कतमव्यच आह.े 

त्याांनी तरु्चे नाव घेतले म्हटल्यावि, त्याांना िी काही वस्तसुस्थती अवित आह ेती 

त्याांनी र्ाांडली आसण त्यािाित तरु्चा आके्षप असेल ति तमु्ही नांति सनवदनेाद्वािे 

सकां वा पित चचेत तरु्च ेम्हणणे त्याच वेळी र्ाांडू शकला असता. तरु्च्या प्रश्नाशी 

सांिांसधत ते िोलत असतील सकां वा लक्षवेधी सचूना सकां वा अांसतर् आठवडा प्रस्ताव 

सकां वा सनयर् २६० चा प्रस्ताव असेल ति त्यार्ध्ये सिकािला उत्ति दणे्यासाठी 

सभािहृाची पिवानिी लाित नाही सकां िहुना उत्ति दणेे सांसदीय आयधु आह.े  

 श्री. िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, सवषय तो नाही. त्याांनी उत्ति दतेाना 

र्ाझे नाव घेऊ द्यावे, पण र्ी कशा पध्दतीने िनु्हिेाि आह ेअसे साांिताना तरु्ची 

पिवानिी घेणे अपेसक्षत आह ेअसे र्ाझे त्या सवषयासांदभामत म्हणणे आह.े र्ाझ्यावि 

कलर् ४२० चा िनु्हा दाखल झाला. 

 श्री. शांभिूाि दसेाई : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. िोसपचांद 

पडळकि ज्या िोष्टीचा उल्लेख किीत आहते त्या सांदभामत र्ी साांि ू इसच्छतो की,  

र्ािच्या असधवेशनात आलेल्या एका लक्षवेधी सचूना सकवा प्रश्नाच्या सांदभामने र्ी 

उत्ति दते होतो. सन्र्ाननीय सदस्याांनी साांिली सिल्यातील सवषय त्यावळेी उसपस्थत 

केला होता, त्या सवषयाला अनसुरुन त्या िनु्यात िे आिोपी होते त्याांच्या अनषुांिाने 

र्ी सवमच िाितीतील त्या सिल्यातील िनु्याांसांदभामतील सवभािाकडून आलेली 

असधकृत र्ासहती आपल्या अनरु्तीने उत्तिार्ध्ये साांसितली आह.े सन्र्ाननीय 

सदस्याांची अवहलेना किणे, त्याांचा िाणीवपवूमक अवर्ान किणे .... िाज्य शासनाच्या  
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श्री. शांभिूाि दसेाई .... 

वतीने त्या लक्षवधेी सचूना सकां वा प्रश्नाच्या अनषुांिाने असणािी सवम वस्तसुस्थती 

सभािहृाच्या सनदशमनास आणणे हा सिकािचा प्रसतसनधी म्हणनू र्ाझे कतमव्य आह,े 

त्या भावनेतनू र्ी त्यावळेी त्याचा उल्लेख केला आह.े 

 उप सभापती : प्रश्नाच्या सांदभामत सन्र्ाननीय सदस्याांची पिवानिी घ्यायच े

ठिसवले ति सिकािला काही र्ाांडताच येणाि नाही. त्यार्ळेु असा सनयर् नाही. 

 श्री. िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, र्ी सदस्याांिाित िोलत नाही. 

एखाद्याचे नाव घतेाना सभािहृाची पिवानिी घतेली का, तो सनयर् आह,े असे र्ाझ े

म्हणणे होते. 

 उप सभापती : आपण थोडे सर्िनू घ्यावे.   

 श्री. िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, काही सवषय र्ाांडणे र्हत्त्वाच े

आह.े पिवाच्या सदवशी सवधानसभेत िेकॉसडिंि व्हायिल झाले. कसे प्लॅन केले िातात, 

कसे िनु्ह ेदाखल केले िातात ह ेपहा. र्ाझ्यावि कलर् ४२० चा िनु्हा दाखल होणाि 

ह े असधवेशात येथे साांसितले होते. तेव्हा काही सवषय नव्हता. र्ाझ्या सविोधात 

कोणातही तक्राि अिम नव्हता. ८ सदवसाांनांति र्ाझ्यावि कलर् ४२० चा िनु्हा दाखल 

होत आह.े सदनाांक २३.०३.२०११ ला र्ी एक िर्ीन खिेदी केली आह.े आता त्या 

िसर्नीर्ध्ये र्ाझी शेती आह.े ४/५ हिाि आांब्याची झाडे आहते. तेथे द्राक्षाची िाि 

आह.े र्ी स्वत: तेथे िाहत आह.े सन २०११ नांति सन २०२२ पयिंत र्ी व्यवसस्थत 

िीतसि खिेदी केलेला दस्त असताना दखेील र्ाझ्यावि िनु्हा दाखल होत आह े

र्ाननीय र्ांत्रयाांना सवनांती आह े की, ज्याांनी र्ाझ्यावि िनु्हा दाखल केला आह,े 

त्याांच्याकडे कोणत्या पक्षाचे पदासधकािी १५ सदवस येत होते याचे िेकॉडम तमु्ही 

काढले पासहिे. कािण त्याांना या कार्ासाठी कोणी प्रवतृ्त केले ह ेसर्िले पासहिे. ६ 

र्सहन्याांपवूी त्या व्यसिला कोिोना झाला. र्ाझे दखेील फोन कॉल तपासावे. र्ाझ्या  
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श्री. िोसपचांद पडळकि .... 

फोनवि त्याांचा फोन येत आह ेकी, र्ला कोसवड झाला आह,े र्ला िेड उपलब्ध होत 

नाही, तमु्ही र्ला र्दत किावी. र्ी त्याांना र्दत किीत आह.े त्याांना ॲडसर्ट किीत 

आह.े िोि डॉक्टिाांशी िोलत आह ेर्ाझे आसण त्याांचे एकदर् चाांिले सांिांध आहते. 

र्ात्र नांति काही पदासधकािी त्याांना येऊन भेटत आहते, त्याांना काही असर्ष दाखसवत 

आहते आसण र्ाझ्यावि िनु्हा दाखल किीत आहते. र्ी सवम ससवस्ति कािदपत्रे  तपास 

असधकािी डीवायएसपी याांच्याकडे सदली आहते. र्ला त्यािाित काही म्हणायच े

नाही. पण ह ेकोण प्लॅन किीत आह,े ह े प्लॅन किण्यासाठी एका र्ाननीय र्ांत्रयाांनी 

त्याांचा  शासकीय पीए तेथे नेर्लेला आह.े त्याचे र्ाझ्याकडे काही सडटेल्स आलेले 

आहते. त्या शासकीय पीएने कोणाला िोलावनू घेतले ? तथेे एक दसुिे असधकािी 

आहते, ते श्री. सधुीि भालेिाव एसआयडीला डीवायएसपी आहते. त्या असधकाऱयाांनी 

काही लोक िोि िोलावनू घेणे, त्याांनी काही र्ाननीय र्ांत्रयाांना िावनू साांिणे की, 

याांच्यावि ििोिि िनु्ह े दाखल कितो. तेथे एसपी, ॲसडशनल एसपी, तेथे नव्याने 

सदलेले पीआय श्री. नेर्ाणे सकां वा तेथील नोटा छपाईच्या र्सशनसांदभामत ५० लाख 

रुपये घेतात, ते एपीआय श्री. सधुीि पाटील आहते. 

          नांति श्री. खचे .... 
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श्री.िोसपचांद पडळकि.... 

 र्ांत्री र्होदयाांना र्ला सवनांती किायची आह ेकी, र्ी सवम ससवस्ति पिुावे त्याांच्याकडे 

दणेाि आह.े या सवम प्रकिणाची चौकशी झाली पासहिे. दसुिा सवषय असतशय िांभीि 

आह.े कोल्हापिू, पणुे, सातािा, साांिली व सोलापिू या सिल्यातील िोिििीि लोकाांच े

पैसे र्सहन्याला १५ टक्के व्याि दतेो असे साांिनू काही कां पन्या िुांतवणकू किीत 

आहते. एक लाख रुपये िुांतसवले ति तमु्हाला र्सहन्याला १५ हिाि रुपये व्याि 

सर्ळेल. अशा प्रकािे हिािो कोटी रुपये काही कां पन्याांनी िोळा केले आहते. या 

कां पन्याांना कोण पाठीशी घातले त्यािाित र्ी एक घटना आपणाला साांितो. इति 

कां पन्यािाित सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत त्याांच्या भाषणात र्ासहती दणेाि  

आहते. र्ी िो र्दु्दा र्ाांडतो त्याकडे र्ांत्री र्होदयाांनी िाांभीयामने लक्ष द्यावे अशी र्ाझी 

सवनांती आह.े सदनाांक २२ ऑक्टोिि, २०२१ िोिी र्हात्र्ा िाांधी पोलीस स्टेशन 

सर्िि, पी.आय.श्री.फडणीस याांनी ५० ते ६० पोलीस कां पनीच्या अध्यक्षाांच्या घिी 

पाठवनू सायांकाळी पाच वािता त्याांना उचलनू आणले होते. त्याांना िात्री साडेअकिा 

ते िािावािेपयिंत ठेवले.  कां पनीच्या अध्यक्षाांकडे त्याांची अशी र्ािणी  होती की, ३ 

कोटी रुपये आम्हाला द्या. र्ी िे साांित आह ेत्यािाित सदनाांक २२ ऑक्टोिि, २०२१ 

िोिीची सीसीटीव्ही फुटेि आपण पाहू शकता. पोलीस स्टेशनर्ध्ये त्या अध्यक्षाांला 

कशासाठी आणले होते, सहा तास त्याची नेर्की कोणती चौकशी केली. चौकशी 

केल्यावि त्याांना सोडून का दणे्यात आले. तीन कोटी रुपयाांचे डील ठिल्यानांति दसुऱया 

सदवशी पैसे द्यायच ेहोते. या सवषयािाित तेथील र्ांत्री र्होदयाांनी लक्ष घातल्यानांति 

ते प्रकिण ३५ लाख रुपयाांवि सर्टसवण्यात आले. त्यानांति अनेक पढुािी त्या 

अध्यक्षाांना फोन कितात की, आम्हाला पैसे पासहिेत. ४०० ते ४५० कोटी रुपये िोळा 

केलेल्या कां पनीचा अध्यक्ष तथा र्ालक दिुईला पळून िेला. त्यार्ळेु ज्या िोिििीि 

लोकाांनी पैसे िुांतसवले त्याांचे पैसे कोण दईेल. यािाित शासन तपास किणाि आह े

काय ? हा सवम पैसा िोिििीिाांचा असल्यार्ळेु याचे उत्ति र्ांत्री र्होदयाांनी सदले 

पासहिे.  
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श्री.िोसपचांद पडळकि.... 

 सभापती र्होदया, तेथील एस.पी. अत्यांत खालच्या पातळीवि िाऊन कार् 

किीत आहते. र्ी कोटामची ऑडमि वाचनू दाखसवणाि आह.े 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य श्री.िोसपचांद पडळकि आता आपणाला 

िोलनू १२ सर्सनटे झाली आहते, आपण काल दखेील भाषण केले आह.े दोन्ही 

िािकूडील सन्र्ाननीय सदस्याांना या प्रस्तावावि िोलायचे आह.े आपण आपले 

भाषण दोन सर्सनटाांत आटोपते घ्यावे. 

 श्री.िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, र्ी असतशय िांभीि िाि आपल्या 

सनदशमनास आणनू दते आह.े िे एस.पी. आर्च्यावि कािवाई किीत आहते त्यािाित 

र्ाननीय न्यायालयाने एक ऑडमि काढली आह.े हा पोलीस असधकािी इतक्या 

खालच्या पातळीवि िाऊन कार् किीत असताना सविोधी पक्षातील आर्दािाांना 

अत्यांत वाईट पध्दतीने वािणकू सदली िात आह.े र्ाननीय न्यायालयाच्या ऑडमिर्ध्य े

असे नर्दू केले आह ेकी, "The applicant further stated in the application 

that, at about 10.30 pm witness No. 2,3 and watchman of hotel 

Prashad Tathe were closing the main gate of hotel at that time two 

police constable came on the Motorcycle and they blow horn. 

Hence, watchman open the main gate. The police constable asked 

to watchman whether the hotel closed. Then watchman answered as 

Yes and thereafter police claimed two water bottle. Watchman took 

the two bottle of water and went towards hotel manager Shri 

Devare. Shri Devare told to bring the amount for water..." दोन 

पाण्याच्या िाटल्याांचे पैसे घेऊन ये ओ र्ॅनेििने त्याांना साांसितले आह.े 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांनी आपल्या भाषणाचा सर्ािोप किावा. 
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 श्री.िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, र्ी एक र्हत्वाचा सवषय र्ाांडत 

आह,े दोन पाण्याच्या िाटल्याांचे पैसे आणा असे पोसलसाांनी र्ॅनेििला साांसितले व 

त्या कां पनीच्या र्ालकाला र्ािहान किण्यात आली. र्ाननीय न्यायालयाच्या 

ऑडमिर्ध्ये पढेु असे नर्दू केले आह ेकी, "Accused taken away the harddisk 

of CCTV footage, Rs. 2,40,000/-. Harddisk in computer in the 

office and important documents of the hotel."  ह े कोण घेऊन िात.े 

"Äccused threatened to kill and beat to hotel manager Gautam and 

them. They beat to Deva like animal. " Shri Dikshit kumar Gedam.."  

िे आर्चे एस.पी.आहते त्याांना दोन पाण्याच्या िाटल्याांचे पैसे द्यावे लाितात म्हणनू 

ते त्याांना र्ािहान कितात. त्याांना िीवे र्ािण्याची धर्की दतेात. असे कोटामचे आदशे 

आहते. 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य आपले भाषण थाांिसवत नसल्यार्ळेु र्ी 

पढुील सदस्याांचे नाव पकुािते व त्याांचा र्ाईक िांद किण्यात यावा असे सनदशे 

दतेे.आता सन्र्ाननीय सदस्य श्री.अर्ोल सर्टकिी याांनी भाषणाला सरुुवात किावी. 

     --------- 
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 श्री.अर्ोल सर्टकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, सनयर् 

२६० अन्वये सविोधी पक्षानी र्ाांडलेल्या प्रस्तावाि र्ी िोलण्यासाठी उभा आह ेआपण 

र्ला िोलण्याची सांधी सदली त्यािाित र्ी आपले आभाि व्यि कितो. 

 सभापती र्होदया, सविोधी पक्षातील सन्र्ाननीय सदस्याांच्या त्याांच्या भाषणात 

सिकाि सविोधी अनेक र्दु्द े र्ाांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावि कोणाचाही सवश्वास 

असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. साांिली येथील पतुळ्याचा सवषय र्ाांडला आह.े र्सहला 

अत्याचाि, पि, हुक्का पालमि, र्ुांिईत र्सहला कशा असिुसक्षत आहते. पोसलसाांवि 

र्हासवकास आघाडी शासनाचा दिाव आह,े ड्रग्ि व अांर्ली पदाथम वाढले आहते, 

आिक्षण, एस.टी. कर्मचािी सांप, आसथमक सवकास र्हार्ांडळ, सािथी सांस्था असे 

अनेक सवषय त्याांनी र्ाांडले आहते. 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य श्री.अर्ोल सर्टकिी आपण सदस्य 

आहात, प्रस्तावािाित आपण र्दु्द े र्ाांडावेत. उत्ति दणे्याचे कार् साधािणपण े

सिकािचे र्ांत्री किीत असतात. िेथे तमु्हाला अत्यावश्यक आह ेतेथे काही र्दु्याांचा 

आपण उल्लेख करु शकता. काही प्रथा व पिांपिा आपण सर्िनू घेतल्या पासहिेत. 

 श्री.अर्ोल सर्टकिी : सभापती र्होदया, र्हासवकास आघाडी शासनाने 

र्सहलाांच्या सिुके्षिाित सनणमय घेतले आहते. शिी सधुािणा सवधेयकाला आपण 

स्वत: र्ािमदशमन म्हणनू आहात. र्ी त्या ससर्तीचा सदस्य आह.े र्सहला असिुसक्षत 

आहते असे सवषय सभािहृात र्ाांडण्यात आले आहते. ज्याांनी आर्च्यावि आिोप 

केले ति आप आदर्ी पक्षाचे सदल्लीचे आर्दाि श्री. कसपल सर्श्रा याांनी त्याांच्या 

सांसदीय भाषणात एक सलांक शेअसम केली होती. ती सलांक र्हािाष्ट्राच्या तर्ार् 

तरुणाांना र्ी साांितो. "WWW.Youtube.comUNMNOODUX0" ही सलांक 

ओपन किावी व िे लोक िोलण्याचा प्रयत्न किीत आहते त्याांना र्ी साांितो. किीि 

र्हािाि असे साांितात की,  

 

 

http://www.youtub.4.20/
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श्री.अर्ोल सर्टकिी.... 

"ििुा िो दखेन र्ैं चला, 

ििुा न सर्सलया कोय, 

िो सदल खोिा आपना, 

र्झुसे ििुा न कोय." 

 ज्यावेळी एक िोट आपण दसुऱयाकडे दाखसवतो त्यावेळी चाि िोटे 

आपणाकडे असतात. या सभािहृात शेतकऱयाांिाित िऱयाच लोकाांनी कळवळा 

व्यि केला. र्ािच्या सिकािच्या काळात र्ाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस र्खु्यर्ांत्री 

असताना धर्ाम िािा पाटील ह े ७० वषामचे वधृ्द शेतकऱयाने सवष प्राशन करुन 

आत्र्हत्या केली होती. तलवािे नावाचा २५ वषामचा यवुक "चला आण ूया आपले 

सिकाि" असे टी शटम धािण करुन आत्र्हत्या केली होती. शेतकऱयाांच्या आत्र्हत्या 

थाांिाव्यात हा प्रत्येक सिकािचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी एखाद्याला वेठीस धिावे व 

कशा पध्दतीने िोलावे ह ेसभािहृातील काही सन्र्ाननीय सदस्याांनी ठिसवले पासहिे.  

 सभापती र्होदया, कायदा व सवु्यवस्थेिाित अनेक सदस्य र्ोठर्ोठ्या िोष्टी 

किीत आहते. सन्र्ाननीय सदस्याांनी शेतकिी आांदोलनाच ेदाखले सदले. सन्र्ाननीय 

सदस्याांचे र्ी नाव घेणाि नाही. र्ाझ्याकडे एक प्रत आह ेत्यार्ध्ये असे नर्दू केले 

आह ेकी, सेक्शन ३९५,३२३,५०४,५०६ सखिुाई पाांडुिांि थोिात याांच्या िळ्यातील 

९० हिाि रुपये सकां र्तीचे सोन्याचे दासिने िििीने तोडून नेले असा आिोप त्या 

सदस्याांवि असनू त्याांच्यावि ह ेिनु्ह ेदाखल केले आतह.े तचे सदस्य आि कायदा व 

सवु्यवस्थेवि िोलायला लािले आहते. र्हासवकास आघाडी शासनाने र्सहलाांिाित 

िे सनणमय घेतले त्यार्ध्ये र्सहलाांसवरुध्द घडणाऱया िांभीि िनु्याांचा तपास 

किण्याकरिता िाज्यातील ३० सिल्यार्ध्ये इन्व्हसेस्टिेशन यसुनट स्थापन 

किण्याकरिता प्रस्ताव पाठसवण्यात आला. र्सहलाांविील अत्याचािाची प्रकिणे 

सनकाली काढण्यासाठी २७ सवशेष न्यायालये स्थापन किण्यात आली. प्रलांसित 

खटले तातडीने सनकाली काढण्यासाठी २५ िलद िती न्यायालयास र्ान्यता सदली.  
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र्सहलाांविील अत्याांचाि थाांिसवण्यासाठी शासनाकडून सवसवध उपाययोिना 

िािसवण्यात येत असनू प्रार्खु्याने स्टॅण्डींि ऑडमि ०३/२०१९ अन्वये कसर्न्यटुी 

पोसलससांि ही योिना सवम घटकाांसाठी िािसवण्यात आली. सवम पोलीस स्टेशनर्ध्ये 

दासर्नी पथक स्थापन किण्यात आले. या पथकार्ध्ये र्सहला पोलीस अांर्लदाि 

आपापल्या हद्दीत र्सहलाांविील अत्याचाि िोखण्यासाठी दचुाकी सकां वा 

चािचाकीर्धनू सनयसर्त िस्त घालीत असतात. तसेच िाज्यातील सवम पोलीस 

स्टेशनर्ध्ये र्सहला पोलीस उपलब्ध आहते. सोनसाखळी चोिी किणाऱया आिोपींना 

िास्तीत िास्त सशक्षा होण्यासाठी भाितीय दांड सवधान ३७९ अ व ि या कलर्ाांना 

र्ांसत्रर्ांडळाने र्ान्यता सदली. सदि नोसटसफकेशन भाित सिकािच्या र्ान्यतेसाठी 

पाठसवण्यात आले आह.े िडी कॉप व पोलीस काका या योिनाांच्या र्ाध्यर्ातनू 

र्सहलाांचे सांिक्षण व अडचणीच्या वेळी र्दत पिुसवली िाते. खास र्सहलाांकरिता टोल 

फी हले्पलाईन क्रर्ाांक १००,१०३ १०९० तसेच र्ोिाईल ॲप िनसवले आहते. 

        या नांति श्री.िोिले... 
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िसर्ध्ये व िस स्थानकाांवि सीसीटीव्ही कॅर्ेिे िससवण्यािाित कळसवण्यात आले 

आह.े शासनाने िलात्काि व ॲससड पीसडत र्सहलाांसाठी र्नोधैयम योिना लाि ू

केलेली आह.े सिल्हा पातळीवि हुांडा प्रसतिांधक असधकाऱयाची सनयिुी किण्यात 

आली आह.े र्सहला व र्लुींच्या अनैसतक व्यापािास प्रसतिांध किण्यासाठी अनैसतक 

र्ानवी वाहतकू प्रसतिांध सर्न्वय कक्षाची स्थापना किण्यात आलेली आह.े प्रत्येक 

पोलीस ठाण्यार्ध्ये एका असधकाऱयाला िाल कल्याण असधकािी म्हणनू 

नार्सनदसेशत  किण्यात आले आह.े आपल्याला असे सकती तिी र्दु्द ेसाांिता येतील. 

शासनाने शिी कायद्यासवषयी असतशय चाांिली भसूर्का घेतलेली आह.े  

 सभापती र्होदया, छत्रपती सशवािी र्हािािाांच्या िाितीत उल्लेख किण्यात 

आला. अनेक लोक सशवािी र्हािािाांच े नाव घेतात. छत्रपती सशवािी 

र्हािािाांसवषयी िे विव्य किण्यात आले त्याच ेकाही लोकाांनी र्कू सर्थमन केले. 

कनामटक, िँिलोि येथे छत्रपती सशवािी र्हािािाांच्या प्रतीर्ेची सवटांिना झाल्यानांति 

आपण काहीही िोलावयाचे नाही ? र्ाननीय िाज्यपाल र्होदयाांच्या व्यिव्यावि 

काहीही िोलावयाचे नाही ? र्ात्र आम्ही छत्रपती सशवािी र्हािािाांचे वािसदाि कसे 

होतो, आर्च्या काळात सिकािने प्रश्न कसे र्ािी लािले ह ेसाांिण्याचा प्रयत्न केला 

िातो. छत्रपती सशवािी र्हािािाांच्या नावाने किमर्ाफी योिना लाि ूकिण्यात आली. 

तत्कालीन सिकािच्या काळातील योिना फसव्या सनघालेल्या आहते. र्हासवकास 

आघाडी सिकािने र्हात्र्ा फुले किमर्िुी योिना लाि ू करुन शेतकऱयाांना र्ोठा 

सदलासा सदलेला आह.े सभािहृात शेतकऱयाांच्या प्रश्नाांवि अनेक वेळा चचाम होते. 

आपण नेत्याांनी केलेली स्टेटर्ेंट्स िघासवत. र्ी त्या नेत्याांची नावे घते नाही. त े

आपल्याच पक्षाशी सांिांसधत आहते. **** कहते ह ैसक "सकसान र्िते हैं, र्िने दो. 

हर् क्या किें?  िेल सकिाए र्हांिे हो िए.  यह िडी नहीं, छोटी िात ह.ै पेड पौधों को..... 

यापढेु एक शब्द आह े पिांत ु र्ी तो शब्द उच्चािणाि नाही. सनवडून सदले  

-------------------------------------------------------------------------------- 

**** शब्द र्ािे घेण्यात आले. 
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नाही ति एकही पैसा सर्ळणाि नाही असे **** म्हणतात. (...अडथळा...) र्ाझी चकू 

झाली. र्ी नाव र्ािे घेतो. र्ी कोणाचे नाव घेत नाही. पिांत ुत्याांनी तसे स्टेटर्ेंट केलेले 

आह.े  

 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदया, आपण असतशय चाांिल्या 

वाताविणात र्.सव.प. सनयर् २६० अन्वये प्रस्तावावि चचाम किीत आहोत. 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांनी नाव र्ाि ेघेतलेले आह.े  

 श्री.अर्ोल सर्टकिी : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

िानकुळे साहिे अनभुवी आहते. आपल्याकडे सशष्टाचाि आह.े आम्ही 

आपल्याकडून सशकत असतो. "सकसान र्िते हैं, र्िने दो. हर् क्या किें?"  ह ेवाक्य 

कोणी कोणास म्हटले ह ेसन्र्ाननीय सदस्य डॉ.िणसित पाटील याांना र्ासहती आह.े 

शेतकऱयाांनी सिकािच्या भिवशावि िस ू नये. सचर्िुडीवि अत्याचािाच्या घटना 

साध्या असतात. ििाला सवश्विांधतु्वाची सशकवण दणेािे स्वार्ी सववेकानांद आसण 

अांडिवल्डम डॉन दाऊद इब्राहीर् याांचा िदुध््याांक सािखाच आह,े असे दशेाच्या र्ोठ्या 

नेत्याने म्हटले होते. ज्यावेळी सभािहृात दाऊद इब्राहीर्चे फोटो लावलेले फलक 

फडकसवले िातात त्यावळेी आर्च्या र्नात प्रश्नसचन्ह सनर्ामण होते. िाज्यातील पसवत्र 

र्ांसदि ज्याला सवसधर्ांडळ म्हटले िाते त्या सभािहृात दाऊद इब्राहीर्चे फोटो असलेले 

फलक फडकसवण्यात आले. सवसधर्ांडळाच्या पायऱयाांवि दाऊद इब्राहीर्चे फोटो 

फडकसवण्यात आले. एका वरिष्ठ नेत्याने ििाला सवश्विांधतु्वाची सशकवण दणेाऱया 

स्वार्ी सववेकानांद याांची तलुना थेट दाऊद इब्राहीर् ििोिि केली. र्ुांिईत कोणीही 

पाच रुपात पोट भरु शकते असे साांसितले िेले. आपल्याला अशी अनेक उदाहिण े

दतेा यतेील.  

 सभापती र्होदया, र्ी सभािहृाचा िास्त वेळ घणेाि नाही. सभािहृात शेतकिी 

शेतकऱयाांचे प्रश्न, किमर्ाफी इत्यादी सवषयाांवि चचाम होते. पिांत ुिासायसनक खताांच्या 

 

**** शब्द र्ािे घेण्यात आले. 
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दिवाढीिाित कोणीही िोलयला तयाि नाही. िासायसनक खताांच्या दिवाढीसाठी 

िाज्य सिकाि ििािदाि नसते. ती ििािदािी कें द्र सिकािची असते. आपण सवािंनी 

या सांदभामत िाांभीयामने सचांतन किण्याची आवश्यकता आह.े िाज्यात र्हासवकास 

आघाडी सिकाि सत्तेवि आल्यानांति िडसचिोली येथे C-१६ पोलीस फोसमने २७ 

नक्षलवादी र्ािले, ही अभतुपवूम घटना आह.े र्ाननीय नििसवकास र्ांत्री श्री.एकनाथ 

सशांद े साहिे िडसचिोली सिल्याचे पालकां त्री आह.े पवूीच्या काळात 

स्व.आि.आि.पाटील साहिेाांनी िडसचिोली सिल्याचे पालकत्व स्वीकािले होते. िहृ 

सवभािाच्या र्ाध्यर्ातनू िवानाांना सवशेष अनदुान दणे्याची योिना सरुु किण्यात 

आलेली आह.े आपल्या स्टूपिेट प्रकिण र्ासहती असेल. र्ला त्या सवषयी 

िोलावयाचे नाही. स्टूपिेट प्रकिण, सोहिा िदु्दीन प्रकिण असेल, अनेक लोकाांना 

िािाश्रय दऊेन कें द्रात र्ोठी पद ेसर्ळाली यािद्दल तमु्ही िोलणाि आहात की नाही ? 

म्हणिे आपले झाकून ठेवायचे आसण इतिाांसवषयी सोईने िोलावयाचे अशी पद्धत 

सविोधी पक्षाकडून सरुु आह ेत्यावि िाज्यातील िनता सवचाि किीत आह.े िाज्यात 

शेतकऱयाांचे, सविेचे प्रश्न आहते. काल सवनाअनदुासनत शाळेतील सशक्षकाांच्या 

प्रश्नावि चचाम झाली. या सवषयाांवि चचाम किणे िििेचे असताना चचाम इतित्र 

भिकटसवली िाते. सभािहृाच ेलक्ष सवचलीत करुन र्हासवकास आघाडी सिकािला 

टािेट करुन सवधानसभते झालेल्या चचेतील उदाहिणे दऊेन सभािहृाचा वेळ वाया 

घालसवण्याचे कार् सरुु आह.े िाज्यात र्हासवकास आघाडी सिकाि चाांिल्या पद्धतीने 

कार् किीत आह.े नवाझ शिीफ याांच्या वाढसदवसाच्या सदवशी कोणी केक कापला 

ह ेिाज्यातील िनतलेा र्ासहती आह.े काही लोकाांनी ति आम्ही यकेु्रन, िसशया यदु्ध ६ 

तास थाांिसवल्याचा काांिावा केला. दाऊदला सवदशेात िाण्यासाठी र्दत किणािे 

लोक ज्यावेळी दाऊद सविोधात िोल ूलाितात त्यावेळी सवम सार्ान्य िनतचे्या र्नात 

अनेक शांका सनर्ामण होतात. म्हणिे सवश्वास सकती ठेवावा असा प्रश्न िाज्यातील 

िनतेच्या र्नात सनर्ामण झालेला आह.े र्ी शायि सर्झाम िासलि याांनी सलसहलेच्या चाि 

ओळी वाचनू र्ाझे भाषण सांपसवणाि आह.े  
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" अांधेिे चािों तिफ सायां सायां किने लिे, 

सचिाि हाथ उठाकि दआुएां किने लिे, 

सलीका सिनको ससखाया था हर्ने चलने का, 

वो लोि आि हर्ें दाए-िाए किने लिे. 

र्ेिी कोई खता तो सासित कि, 

िो ििुा हूां ििुा सासित कि, 

तमु्हें चाहा ह ैसकतना तरु् क्या िानों, 

चल, र्ैं िेवफा सही, त ुअपनी वफा तो सासित कि." 

 सभापती र्हादया, आपण र्ला िोलण्याची पिवानिी सदली त्यािद्दल र्ी 

आपले आभाि र्ाननू र्ाझे दोन शब्द सांपसवतो.  

------- 
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सभापती र्होदया, आपण र्ला र्.सव.प. सनयर् २६० अन्वये प्रस्तावावि िोलण्याची 

सांधी सदली त्यािद्दल र्ी सवमप्रथर् आपले आभाि र्ानतो.  

 सभापती र्होदया, कायदा व सवु्यवस्थेवि िोलताना अनेक र्दु्द ेर्ाांडण्यात 

आले. पिांत ुया सनसर्त्ताने र्हािाष्ट्र िाज्य िुांडाांच ेिाज्य आह ेकी काय, दिोडेखोिाांच े

िाज्य आह ेकी काय असे साांिण्याचा प्रयत्न किण्यात आला. र्ला असे वाटते की, 

ही एक प्रकािे र्हािाष्ट्राची िदनार्ीच आह.े आपण िहृ सवभािाच्या र्ाध्यर्ातनू 

असतशय प्रभावी योिना िािसवण्यात येत आहते ह ेसदु्धा लक्षात घेतले पासहिे. िाज्य 

शासनाने िाज्यातील सवम पोलीस ठाणे सायिि ठाणे किण्याचा सांकल्प केलेला आह.े 

हा असतशय र्हत्वपणूम सनणमय आह.े एका िािलूा पोसलसाांना चाांिले म्हणायचे आसण 

दसुऱया िािलूा कायदा व सवु्यवस्थेचा िोिवािा उडाल्याच ेसाांिावयाचे अशी दटुप्पी 

भसूर्का सभािहृात र्ाांडण्यात आलेली आह.े पोसलसाांसाठी सवशेषत: र्सहला 

पोसलसाांसाठी ८ तासाची ड्यटुी असावी असा सनणमय िाज्य शासनाने घेतलेला आह.े 

र्ला असे वाटते की, त्या सनणमयाची अांर्लििावणी सदु्धा सरुु झालेली आह.े कायदा 

व सवु्यवस्थेवि िोलताना र्ी काही घटनाांचा उल्लेख किणाि आह.े आर्च्या 

भािातील आर्दाि र्होदयाांनी असे म्हटले होते की, भाितीय िनता पक्षाला र्तदान 

किावे अन्यथा तमु्हाला िावात िाहू दणेाि नाही. भाितीय िनता पक्षाचा आर्दाि 

िनतेला अशा प्रकािे धर्की दतेो.  

 

        यानांति श्री.साांिळे...... 
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आसण दसुऱया िािलुा याच पक्षातील लोक कायदा व सवु्यवस्थेसवषयी िोलतात. 

आपण याची दखल घतेली पासहिे. सवसवध सठकाणी वेिवेिळया भसूर्का र्ाांडत 

असताना भाितीय िनता पाटीच्या सिल्हाध्यक्षाांच्या िािेवि सरुु असलेल्या ििुाि 

अड्डयावि छापा सत्तचेेही ििुािी ताब्यात. आपण काल सदनार्ध्ये िीडर्धील 

कायदा व सवु्यवस्थेसांिांधी चचाम केली. पिांत ुसदिहु घटना िीडर्धील असनू ती र्ी 

सदनाच्या सनदशमनास आणनू दऊे इसच्छतो.  

सभापती र्होदया, पिवा कोणताही सांिांध नसताना र्ुांिई र्हानििपासलकेच्या 

भ्रष्टाचािासवषयी सवसवध भसूर्का र्ाांडण्यात आल्या. या िोष्टी कसथत आहते. ऑिस्ट 

र्सहन्यात ॲन्टी किप्शन ब्यिुोने सपांपिी सचांचवड र्हानििपासलकेतील भाितीय िनता 

पाटीचे स्थायी ससर्तीच ेसभापती याांना त्याांच्या कायामलयात लाच घेताना पकडले. 

एका िािलूा कायदा व सवु्यवस्था व भ्रष्टाचािावि िोलायचे आसण दसुऱया िािलूा 

आपल्याच पक्षातील लोक ॲन्टी किप्शन ब्यिुोच्या िाळयात लाच घेताना पकडले 

िातात. ते आिोपी आहते असे र्ी म्हणणाि नाही. हा फि आिोप आह.े  सभापती 

र्होदया, आपण या िोष्टीची दखल घेण्याची आवश्यकता आह.े तसेच आपल्या 

सदनातील सन्र्ाननीय सदस्याांसवषयी असे म्हटले आह ेकी, इनार्ी िसर्नीर्ध्ये एक 

हिाि कोटी रुपयाांचा ििैव्यवहाि. र्ी या सवषयी िास्त िोलणाि नाही. पिांत ुअशा 

घटना घडत आहते. ज्याप्रर्ाणे इति आिोपाांिाित चचाम होत असते त्याप्रर्ाणे या 

आिोपाांवि दखेील सदनार्ध्ये चचाम झाली पासहिे. भाितीय िनता पाटीतील  र्ािी 

सन्र्ाननीय सदस्य असलेल्या एका सदस्याांना कुख्यात र्ासफया इकिाल सर्चीच्या 

कां पनीकडून १० कोटी रुपयाांची दणेिी सर्ळाली. सदनार्ध्ये सवम िोष्टीची चचाम होऊ 

शकते. त्याप्रर्ाणे या प्रकिणी चौकशी होण्यास काय अडचण आह े?  

सभापती र्होदया, कोसवडवि चचाम किीत असताना लोक र्ितात व लोकाांना 

कशा प्रकािे त्रास होत आह े? यािाित काही सन्र्ाननीय सदस्याांनी साांसितले. पिांत ु

भाितीय िनता पाटीचे नािपिूर्धील आर्दाि कोसवड पॉझीसटव्ह असताना दखेील 

आांदोलनार्ध्ये सहभािी झाले होते. त्यार्ळेु कोसवड वाढत असल्यार्ळेु लोक र्ित  
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आहते अशा िोष्टी किीत असताना दसुिीकडे कोसवड पॉझीसटव्ह असनू दखेील 

आर्दाि आांदोलनार्ध्ये सहभािी होत असल्यास यािाितची आपण दखल घेतली 

पासहिे. कोसवडिाित साांिायचे झाल्यास र्ुांिई उच्च न्यायालयाने असे विव्य 

केलेले आह े की, "The Maharashtra Government was pioneer in 

tackling the Covid19 during the second wave." उच्च न्यायालय तसचे 

न्याय व्यवस्थेपेक्षा कोणीही र्ोठे अस ूशकत नाही. एका िािलूा सत्ताधािी पक्षाला 

िाणीवपवूमक िदनार् किण्याचा प्रयत्न किायचा, खोटे आिोप किायचे. र्ला असे 

वाटते की, नाकाने काांद ेसोलण्याचा हा प्रकाि आह.े या सवम िोष्टींर्ध्ये सवसवध कें द्रीय 

यांत्रणाचा दखेील उल्लेख किण्यात आला आह.े आि दशेार्ध्ये १३ नेत्याांच्या र्ाि े

कें द्रीय यांत्रणा लािली आह.े त्यात पसिर् िांिालर्धील ६ नेते व उवमरित नेत े

र्हािाष्ट्रातील आहते. त्यात दसुऱया कोणत्याही पक्षाांचा व भाितीय िनता पाटीच्या 

नेत्याांचा र्ळुीच सर्ावेश नाही. अशा प्रकािे कें द्रीय यांत्रणा कार् किीत असल्यासांिांधी 

काल कोणी तिी विव्य केले होते. िे लोक भाितीय िनता पाटीच्या वैचारिक 

सविोधात लढा दते आहते त्याांच्या र्ािे कें द्रीय यांत्रणाांचा ससेसर्िा लावला िातो असा 

र्ाझा आिोप आह.े एका िािलूा कोणताही र्ाणसू येतो व आिोप कितो. त्यािाित 

चौकशी केली िाते. प्रत्यक्षात सवधानसभचेे र्ाननीय सविोधी पक्षनेते याांनी स्वत: 

सदनार्ध्ये एका कें द्रीय र्ांत्रयािाित आिोप केलेले आहते. भाितीय िनता पाटीच्या 

एका नेत्याने यासांिांधी स्वत: कें द्रीय यांत्रणाकडे स्वत: कािदपते्र सदलेली आहते. पिांत ु

त्यावि सदनार्ध्ये चचाम होत नाही, त्यािाित कें द्रीय यांत्रणा कोणताही तपास किीत 

नाही. ४ र्सहन्याांपवूी एक व्यिी आिोप किते आसण त्यासांिांधी तपास केला िातो. 

आपण यासांिांधी लक्ष दणे्याची ििि आह.े  

सभापती र्होदया, आिोग्य व्यवस्थेर्ध्ये कें द्रीय आिोग्य र्ांत्रालयाने दशे 

पातळीवि सव्ह े  केला होता त्यात पसहल्या स्थानी केिळला ७४.६५ िणु, दसुऱया 

स्थानी आांध्र प्रदशेला ६५.३१ िणु आसण सतसऱया स्थानी र्हािाष्ट्राला ६४.५३ िणु 

दणे्यात आले. अशा प्रकािे दशेात र्हािाष्ट्र आिोग्य व्यवस्थेर्ध्ये सतसऱया स्थानावि  
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आह.े सभापती र्होदया, ििुिातर्ध्ये किोनार्ळेु १० हिाि लोकाांचा िळी िातो 

आसण ८२ हिाि अिमदािाांना त्याची र्दत केली िाते. यािाित कोणीही चचाम किीत 

नाही. ििुिार्ध्ये स्टेट िँक ऑफ इांसडयाच्या २८ िँकाांना २२,८४२ कोटी रुपयाांचा 

िांडा घालण्याचा प्रकाि घडला.  यािाित कोणीही िोलत नाही, सवम र्िू सिळून िप्प 

िसतात. याउलट सदनार्ध्ये लहान सवषय र्ाांडले िातात. 

सभापती र्होदया, दशे पातळीवि कायदा व सवु्यवस्थेिाित िनु्हिेािीला 

प्रसतिांध किण्यासांिांधी कें द्र सिकािकडून सवोत्कृष्ट पोलीस स्टेशनचा सन्र्ान केला 

िातो. त्यात र्हािाष्ट्रातील तब्िल ५ पोलीस स्टेशन्सचा सर्ावेश आह.े अशाप्रकािे 

र्हािाष्ट्रातील सांभािी निि येथील वाळुांि पोलीस स्टेशन, यवतर्ाळ येथील 

िाभळुिाव पोलीस स्टेशन, िालना येथील सेवली पोलीस स्टेशन, सोलापिू येथील 

िोडभावे पोलीस स्टेशन आसण अहर्दनिि येथील िाििु पोलीस स्टेशन याांचा 

सवोत्कृष्ट पिुस्कािार्ध्ये सर्ावेश आह.े अशा प्रकािे आपला र्हािाष्ट्र प्रिती आसण 

सवकासाच्या सदशेने चाांिल्या प्रकािे पढेु िात आह.े पिांत ुज्या लोकाांना सत्ता सर्ळाली 

नाही ते र्हािाष्ट्राला िाणीवपवूमक िदनार् किण्याचा प्रयत्न किीत आहते असे र्ाझ े

स्पष्ट र्त आह.े  

सभापती र्होदया, छत्रपती सशवािी र्हािाि याांच्यासवषयी, र्िाठा 

आिक्षणासवषयी िोलले िेले. पिांत ुया सांदभामत फि आिोप किायचे म्हणनू किण्यात 

आले. र्िाठा आिक्षणासवषयी सवसधर्ांडळाला कोणतेही असधकाि नसताना त्यािाित 

कोणीही िोलत नाही. सांसदरे्ध्ये यासांिांधी कायद्यात व घटनेत दरुुस्ती होणे आवश्यक 

आह.े यािाित कें द्र शासनाने कायमवाही केली पासहिे असे सवोच्च न्यायालयाने 

साांसितले आह.े पिांत ु त्याकडे दलुमक्ष करुन र्हािाष्ट्राला सातत्याने आिोपीच्या 

सपांिऱयात उभे केले िात आह.े सांसदनेे आिक्षणासांिांधी घटना दरुुस्ती किण्याची ििि 

आह.े सदि आांदोलनार्ध्ये ज्या र्िाठी िाांधवाांनी िसलदान सदले त्याांच्या वािसाांना 

नोकऱया दणे्याचे व त्याांच्या कुटुांिाांना १० लाख रुपयाांची र्दत दणे्याचे कार् िाज्य 

शासनाने केले आह.े सन्र्ाननीय सदस्याांनी सन २०११ र्धील प्रकिणासवषयी आता  
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का तपास केला िातो ? अशी भसूर्का र्ाांडली.  सभापती र्होदया, ५ लाख रुपयाांच्या 

प्रकिणार्ध्ये ३० वषािंनांति तपास होत असल्यास सन २०११ र्धील प्रकिणासांिांधी 

आता तपास का होऊ शकत नाही ? एका िािलूा छत्रपती सशवािी र्हािाि, र्हात्र्ा 

िोसतिा फुले, सासवत्रीिाई फुले याांच्या िाितीत वेिवेिळे उद्गाि काढायचे तसेच 

छत्रपती सशवािी र्हािाि याांचा अवर्ान केला िातो आसण त्यासांिांधी सदनार्ध्ये 

भाितीय िनता पाटीकडून साधा सनषधे दखेील व्यि केला िात नाही. अशा प्रकािे 

येथे चकुीच्या भसूर्का घेतल्या िात आहते. या सवम परिसस्थतीर्ध्ये र्हािाष्ट्राच े

सिकाि असतशय प्रभावीपणे कार् किीत आह.े एसटी आांदोलनािाित अनेक आिोप 

किण्यात आले.  एसटी आांदोलनार्धनू आपले दोन नेते िाहिे का पडले ? 

        यानांति श्री.िाििे.... 
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श्री.िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदय, एस.टी. सांपाच्या सवषयार्ध्ये 

सिकािकडून आम्हाला िेव्हा आम्हाला आवाहन केले, तेव्हा सिकािशी आम्ही 

चचाम केली. तमु्ही एका िािलूा म्हणत होता की, र्ी िोपीचांद पडळकि व सन्र्ाननीय 

सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत ह ेएस.टी. कर्मचाऱयाांची र्ाथी भडकावत आहते. दसुऱया 

िािलूा आम्ही िेव्हा सिकािििोिि चचेला िसलो, सहकायम किण्याची भसूर्का 

घेतली, ति तमु्ही सवचािता की, िाहिे का पडला. म्हणिे तमु्ही या सवषयी दटुप्पी 

भसूर्का घेणे चकुीचे आह.े चकुीचे पटलावि येत असल्याने र्ी आता ह ेसभािहृाला 

साांसितले आह.े  

उप सभापती : र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री.िोसपचांद पडळकि याांना साांि ू

इसच्छतो की, आि यािाितची तरु्ची भसूर्का स्पष्ट होणाि आह.े 

श्री.िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदय, आम्ही का िाहिे पडलो ह ेचकुीचे 

साांसितले िात आह.े 

श्री.अांिादास दानवे : सभापती र्होदय, र्ी दोन सदस्याांचे सकां वा कोणत्याही 

सन्र्ाननीय सदस्याांचे नाव घेतलेले नाही. त्यार्ळेु र्नाला लावनू घेण्याचे काही कािण 

नाही. एकीकडे कें द्र सिकाि एअि इांसडयासािखी कां पनी १८ हिाि कोटीर्ध्ये सवकत 

आह.े सिकािी कां पनी सवकली िाते व एकीकडे एसटीकिीता वेिळी र्ािणी केली 

िाते, या भसूर्कासधु्दा दटुप्पी आहते असे र्ाझे म्हणणे आह.े  

सभापती र्होदय, र्ाननीय सविोधी पक्ष नेते ह ेर्ििू नसल्यािाित सहकाि 

खाते ससध्द किते व िनु्हा दाखल केला िातो. एकीकडे आपणच चकुीचे कार् 

किायचे व आपणच कायदा व सवु्यवस्थेसवषयी िोलायचे. र्ला वाटते की, या 

भसूर्का असतशय दटुप्पी आहते. दशेाच्या उत्पन्नात र्हािाष्ट्राचा वाटा ३८ टक्के 

आह.े ििेच लोक म्हणाले की, कें द्र सिकािने ह ेकेले, ते केले. पिांत ुआसथमक िािीर्ध्ये 

१०० रुपयाांपैकी ३८ रुपये एकटया र्हािाष्ट्राचे  आहते त्यार्ळेु र्हािाष्ट्राला कोणी 

दते असेल कोणी उपकाि किीत नाही. खिे ति तो र्हािाष्ट्राचा असधकाि आह.े यापेक्षा 

िास्त सर्ळायला पासहिे हा र्हािाष्ट्राचा असधकाि आह.े पिांत ुकें द्रीय यांत्रणासधु्दा 

र्हािाष्ट्रावि अन्याय किण्याची भसूर्का घेत आह.े र्ी िास्त िोलणाि नाही. सनयर् 
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श्री.अांिादास दानवे..... 

 २६० च्या प्रस्तावावि एक सवषय साांितो. शासनाचा र्हसलू िडुवनू िीएचआि 

पतसांस्थेची र्ालर्त्ता अवसायानात सांिनर्त करुन िोिस खिेदी करुन ठेवीदािाची 

एका र्ािी र्ांत्री र्होदयाांनी फसवणकू केली आह े असा त्याांच्यावि आिोप आह.े 

कायदा व सवु्यवस्थेसवषयी िोलत असताना एक िोट दसुिीकडे दाखवले ति चाि 

िोटे आपल्याकडे आहते याचे भान आपण ठेवावे अशी सवनांती कितो व थाांितो. 

धन्यवाद, ियसहांद, िय र्हािाष्ट्र. 
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सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी 

उप सभापती : र्ी िहृिाज्यर्ांत्री र्होदयाांना साांि ू इसच्छते की, सन्र्ाननीय 

सदस्य श्री.िोसपचांद पडळकि, श्री.अांिादास दानवे अशा अनेक सन्र्ाननीय सदस्याांनी 

काही प्रकिणाांचा उल्लेख केलेला आह.े तरु्च्या उत्तिात तमु्ही यािाित साांि ूशकला 

ति उत्तर्च आह.े ििी एखाद्या प्रकिणाचा उल्लेख झाला नाही ति सन्र्ाननीय 

सदस्याांना लेखी उत्तिे दऊेन तशी चौकशी सकां वा योग्य ती कायमवाही आपण किावी.  

सभािहृात र्ला दोन घोषणा किावयाच्या आहते, सासवत्रीिाई फुले याांची 

आि पणु्यसतथी आह.े आता सकाळी १०.५५ वािता आपण १५ सर्सनटाांकिीता 

सभािहृाचे कार्काि थाांिव.ू पषु्ट्पहाि अपमण करुन पित सवािंनी सभािहृात यायच े

आह.े त्यानांति सध्या सरुु असलेला प्रस्ताव पढेु चाल ूिाहील.  

तसेच दसुिी िाि अशी की, काही वरिष्ठ सदस्य सवचाितात की, प्रस्तावाविील 

चचेत त्याांचे नाव आह ेका. यािाित र्ी साांि ूइसच्छते की, पक्षाकडून नावे येतात, 

त्याच क्रर्ाने आम्ही ती नावे स्वीकाित असतो. यानांति सन्र्ाननीय सदस्य श्री. सिेुश 

धस, श्री.भाई सििकि, श्री.िर्ेशदादा पाटील, श्री.सदासशव खोत असा क्रर् सदलेला 

आह,े दोन्ही िािचूे सदस्य िोलतील. िाष्ट्रवादी काँग्रेस पाटीकडून सन्र्ाननीय सदस्य 

श्री.सवक्रर् काळे,  श्री.अर्ोल सर्टकिी, श्री.शसशकाांत सशांद,े श्री.असनकेत तटकिे, 

श्री.सांिय दौंड याांची नावे आहते, त्यापैकी श्री.अर्ोल सर्टकिी याांचे भाषण झाले 

आह.े सशवसेनेकडून सन्र्ाननीय सदस्य श्री.अांिादास दानवे व श्री.निेंद्र दिाडे अशी 

दोन नावे आहते. तसेच सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सिेुश धस याांचेही नाव आह.े  

 डॉ.िालािी ताांिे : सभापती र्होदय, र्लाही िोलायचे आह.े 

 उप सभापती : र्ी आपणास साांि ूइसच्छतो की, आपले नाव लेखी स्वरुपात 

दणे्यात यावे म्हणि े यादीर्ध्य े सर्ासवष्ट किता येईल. आता सन्र्ाननीय सदस्य 

श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे याांनी सरुुवात किावी. 

     ------- 
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 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे (नािपिू स्था.प्रा.सां.) : सभापती र्होदय, सनयर् २६० 

अन्वये प्रस्ताव र्ाननीय सविोधी पक्ष नेते श्री. प्रवीण दिेकि याांनी या सभािहृात चचलेा 

आणलेला आह ेयावि िोलण्यासाठी र्ी उभा आह.े या चचलेा सिकािकडून उत्ति 

आले पासहि,े या अपेक्षनेे र्ी र्ाांडत आह.े आपण पासहले की, सवधानसभा सभािहृात 

पिवा सदवशी र्ाननीय सविोधी पक्ष नेत ेश्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी काही पेन ड्राईव 

र्ा.अध्यक्ष याांचरे्ाफम त सिकािला सदले. अडीच वषामच्या या सिकािच्या काळात 

आर्च्यासवरुध्द काही करु शकले नाही, म्हणनू षडयांत्र सरुु आह.े त्या षडयांत्राचा 

सांपणूम लेखािोखा पिुाव्यासह र्ाननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी सदलेला आह.े अनेक 

सदस्याांचा उल्लेख आह,े त्यात र्ाझ्याही नावाचा उल्लेख आह.े पसहल्यापासनू 

आर्ची भसूर्का आह,े र्ांत्री पदावि असताना सकां वा सिकािर्ध्य े कार् किीत 

असताना, ज्या खात्यात आपण कार् कितो, त्यात काही चकुा झाल्या असतील 

सकां वा काही भ्रष्टाचाि झाला. र्ािील दोन तीन वषामत असा प्रयत्न झालेला आह,े तेव्हा 

र्ी सिकािला सर्डीयातनू व असेही साांसितले होते की, सिकाििवळ अँटी किप्शन 

ब्यिुो, एसआयटी अशा सवमच यांत्रणा असतात, सिकािने त्याचा योग्य वापि करुन 

झालेला भ्रष्टाचाि शोधला पासहिे. ज्याने भ्रष्टाचाि केला त्याला िेलर्ध्ये टाकले 

पासहिे. पण अडीच वषामच्या कायमकाळात तरु्च्याकडे काही येत नाही. म्हणनू र्ि 

असे षडयांत्र केले िाते की, त्यात पिुावे तयाि किण्यापासनू सरुुवात किायची. आर्ची 

र्ािणी आह े की, र्ाननीय सवधानसभा सविोधी पक्ष नेते याांनी िो पेन ड्राईव 

सवधानसभा सभािहृात र्ाननीय अध्यक्षाांना सदलेला आह.े िहृखात्याने इर्ानदािीने 

त्यािाित चौकशी केली पासहिे. आम्ही ति सीिीआय चौकशीची र्ािणी केलेली 

आह.े र्हािाष्ट्र शासनाने स्वत: चौकशी केली नाही सकां वा चौकशीला ििल सदली ति 

आम्ही उच्च न्यायालयात िाऊ सकां वा वि िाऊ. पण त्या सांपणूम प्रकिणाची सीिीआय 

चौकशी झाली पासहिे, अशी र्ािणी सभािहृात  कितो. तातडीने त्या सांपणूम 

प्रकिणािाित र्ाननीय िहृर्ांत्री याांनी साांसिेतले की, आम्ही याचे योग्य उत्त्र दऊे. र्ी 

र्ाननीय िहृिाज्यर्ांत्री र्होदयाांना सवनांती कितो की, या सभािहृात आपण उत्ति सदले 

पासहिे. िेणेकरुन आम्हालाही र्ासहती होईल की, सिकािकडे काय र्ासहती आह.े 

र्ाननीय सविोधी पक्ष नेत ेयाांनी या प्रकिणाची सांपणूम र्ासहती आपणासही सदलेली  
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे ..... 

आह.े त्याप्रर्ाणे तमु्ही ह ेप्रकिण सीिीआयला दणेाि आहात की फॉिेन्सीक लॅिकडून 

तपासणाि आहात, तरु्ची काय भसूर्का असणााि आह,े ह ेया सभािहृाला कळाले 

पासहि ेही आर्ची भसूर्का आह.े  

 सभापती र्होदय, ओिीसी आिक्षणािाितचा र्हत्वाचा प्रश्न या प्रस्तावात 

आह.े अधाम प्रस्ताव ओिीसीच्या सवषयावि आह.े र्ी सभािहृाला साांि ूइसच्छतो की, 

ओिीसीच्या िािकीय आिक्षणावि घाला घालण्यात आला आह.े र्ी िािकीय हतेनेू 

आिोप किीत नाही. पण सांपणूम प्रकिणािाित र्ी र्ांत्री होतो तेव्हा व आताही 

सिकािर्ध्य ेनसतानाही सवोच्च न्यायालयात इांटिव्हने्शनर्ध्ये र्ी आह.े र्ी र्ािील 

सिकािर्ध्य े र्ांत्री असताना या प्रकिणाचा फॉलोअप उच्च न्यायालय व सवोच्च 

न्यायालयात केला आह.े र्ला या सांपणूम घटनाक्रर्ावि िािकीय िोलणाि नाही. 

 

       यानांति श्रीर्ती नाफडे ..... 
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे....... 

 सभापती र्होदया, या सांपणूम ओिीसी सर्ािाच्या आिक्षणाचा िट्टयािोळ 

र्हासवकास आघाडी सिकािच्या दलुमक्षपणार्ळेु झालेला आह.े  र्हासवकास आघाडी 

सिकािने ओिीसी आिक्षणाला िाांभीयामने घतेलेले नाही. यािाित र्ी आता 

सभािहृात ससवस्ति र्ासहती साांिणाि आह.े  ओिीसी आिक्षणाचा प्रश्न सनर्ामण झाला 

त्यावेळी सवमप्रथर् २०१८ र्ध्ये वासशर्चे काँगे्रसचे नेते, र्ािी आर्दाि िौडी याांचा 

र्लुिा श्री.सवकास िौडी,नािपिूचे काँगे्रसचे नेते श्री.िािा आष्टणकि, भांडाऱयाच े

काँग्रेसचे नेते श्री. िर्ेश डोंििे ह े सतघेही उच्च न्यायालयात िेले.  या सतघाांनी असे 

म्हटले की, र्हािाष्ट्रात १९९४ पासनू िे ओिीसी आिक्षण सदलेले आह,े ते चकुीच े

आह,े सनयर्िाहय आह.े  ओिीसीला िे २७ टक्के आिक्षण सर्ळत होते, त े

सनयर्ािाहय आह,े असे या सतघाांनी म्हटलेले आह.े  या सतघाांनी यासांदभामतील एक 

ॲसफडेसव्हट िनवनू नािपिू उच्च न्यायालयात केस दाखल केली.  ह ेसवम सवमप्रथर् 

नािपिू उच्च न्यायालयापासनू सरुु झाले होते. 

 उप सभापती : क्राांसतज्योती सासवत्रीिाई फुले याांच्या पणु्यसतथी सनसर्त्त 

त्याांच्या प्रसतर्ेस पषु्ट्पहाि अपमण किण्याकरिता सभािहृाची िैठक पांधिा सर्सनटाांकरिता 

तहकुि किण्यात येत आह.े 

 सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे ऑन लेि िाहतील. 

( सभािहृाची िैठक सकाळी १०.५१ ते ११.०६ पयिंत स्थसित झाली. ) 

----------- 
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( स्थगगतीनतंर ) 

( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

पृ.शी. : िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्था सिघडलेली असणे, एसटी 

कर्मचाऱयाांचा सांप सर्टसवण्यात सिकािला आलेले अपयश, ओिीसी 

आिक्षणासशवाय सनवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य स्पधाम पिीक्षेत झालेले 

घोटाळे 

मु.शी. : िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्था सिघडलेली असणे, एसटी 

कर्मचाऱयाांचा सांप सर्टसवण्यात सिकािला आलेले अपयश, ओिीसी 

आिक्षणासशवाय सनवडणकुा घेणे, टीईटी व अन्य स्पधाम पिीक्षेत झालेले 

घोटाळे या सवषयावि सवमश्री प्रवीण दिेकि, भाई सििकि, प्रसाद लाड, चांद्रशेखि 

िावनकुळे, सिेुश धस, डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, सवनायक र्ेटे, डॉ. 

िणसित पाटील, प्रवीण पोटे-पाटील, र्हादवे िानकि, िणसितससांह र्ोसहते-

पाटील, ॲङ सनिांिन डावखिे, ॲड. सनलय नाईक, चांदभुाई पटेल, िोसपचांद 

पडळकि, िर्ेशदादा पाटील, िार्िाव पाटील, प्रवीण दटके, िार्दास 

आांिटकि, िर्ेश किाड, अर्रिशभाई पटेल, सव.प.स. याांचा प्रस्ताव 

(प्रस्ताव पनु: प्रस्ततु झाला.) 

श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे (नािपिू स्था.प्रा.सांस्था ) : सभापती र्होदया, 

सनयर् २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावि चचाम सरुु आह.े 

सभापती र्होदया, काँगे्रसचे तीन सन्र्ाननीय सदस्य होते. नािपिूच े

सन्र्ाननीय सदस्य श्री. िािा आष्टनकि, भांडाऱयाचे सन्र्ाननीय सदस्य          

श्री. िर्ेश डोंििे आसण वासशर्चे सन्र्ाननीय सदस्य श्री. िवळी याांचा र्लुिा 

श्री. सवकास िवळी या र्ान्यविाांनी र्ाननीय उच्च न्यायालयात घेतली. त्याांनी 

र्ाननीय न्यायालयात असे साांसितले होते की, र्हािाष्ट्राला १९९४ र्ध्ये 

सदलेले २७ टक्के आिक्षण योग्य नाही, ओिीसीला सदलेले आिक्षण योग्य 

नाही आसण ते कर्ी केले पासहिे. यासांदभामत सन २०१० र्ध्ये र्ाननीय          
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श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे...... 

श्री. के कृष्ट्णर्तुी याांच्या घटनापीठाने सन २०१० र्ध्ये असा सनणमय सदला होता की, 

त्याप्रर्ाणे आिक्षण सर्ळणाि नाही. सन २०१० ते सन २०१४ या कालावधी  काँग्रेस 

आसण िाष्ट्रवादी काँग्रेसचे सिकाि होते.  त्यानांति भाितीय िनता पाटीचे सिकाि आले 

होते. सन २०१० र्धील सनकाल हा त्या सिकािला कन्व्ह ेझाला नाही आसण याही 

सिकािला कन्व्ह ेझाला नाही. त्यावेळी आर्चे  सिकाि असताना सन २०१८ र्ध्ये 

सपटीशन दाखल किण्यात आले. सन २०१८ र्ध्ये सपटीशन दाखल किण्यात आले. 

त्यात आिक्षण सदलेले असनू, ते चकुीचे सदले असे साांसितले होते. ह ेसिकाि सर्ोि 

आले. त्यावेळी आम्ही र्ाननीय न्यायालयात योग्य पध्दतीने आर्ची िाि ूर्ाांडली 

आसण उच्चस्तिीय वकील सदले होते. र्ाननीय उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होत े

की, या सवषयासांदभामत िाज्य शासनाने सनणमय घ्यावा. र्ाननीय उच्च न्यायालयाने 

सिकािची िाि ू ऐकून घेतल्यानांति त्यात त्याांचे सर्ाधान झाले नाही. र्ी र्ांत्री 

र्होदयाांना साांि ूइसच्छतो की, तीनही र्ान्यविाांनी र्ाननीय सवोच्च न्यायालयात धाव 

घेतली होती. त्या सठकाणी केस सरुु झाली. त्यावेळी र्ाननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

र्खु्यर्ांत्री होते. त्यावेळी र्ी स्वत:, सन्र्ाननीय सदस्य सवमश्री डॉ. सांिय कुटे, िार् 

सशांद े आसण सन्र्ाननीय सदस्या श्रीर्ती पांकिा र्ुांडे याांच्या अध्यक्षतेखाली एक 

कसर्टी घसटत केली. त्यानसुाि र्ाननीय सवोच्च न्यायालयात िाज्य शासनाने आपली 

योग्य पध्दतीने िाि ू र्ाांडली पासहिे याकरिता उच्चस्तिीय वकील दऊेन त्याांनी 

आपली िाि ूर्ाांडावी असे सवामनर्तुे सनसित किण्यात आले होते. र्ी स्वत: वेळोवेळी 

र्ाननीय सवोच्च न्यायालयात केसच्या वेळी हिि िाहत होतो. र्ाननीय सवोच्च 

न्यायालयात केस दाखल झाली त्यावेळी आपले म्हणणे लवकिात लवकि कळवावे 

असे साांिण्यात आले. सदनाांक ३१ िलैु, २०१९ िोिी एक वटहुकूर् काढला होता. 

त्यावेळी र्ाननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस, सांिांसधत र्ाननीय र्हासधविा आसण आम्ही 

सवािंनी िात्रांसदवस अभ्यास केल्यानांति र्ाननीय िाज्यपाल र्होदयाांची स्वाक्षिी 

घेतल्यानांति एक अध्यादशे सनिमसर्त केला होता. त्यानांति र्ाननीय सवोच्च 

न्यायालयात सदिहू वटकुकूर् सादि केला. त्यात असे म्हटले होते की, १९९४ ला 

ओिीसी सर्ािाला सदलेले आिक्षण योग्य असनू, ते कायर्च िासहले पासहिे. अशी 
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वटहुकूर्ात तितदु केली होती. त्यावेळी र्ाननीय सवोच्च न्यायालयाने वटहुकूर्ास 

र्ान्यता सदली होती. र्ाननीय सवोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, ठीक आह.े 

या सांदभामत िाज्य सिकािने सनणमय घेतला आह.े पण ही केस अशीच पढेु चाल ूिाहील. 

त्यावेळी ज्या सनवडणकुा लािलेल्या होत्या, त्या ओिीसी आिक्षणाने घ्याव्यात अशी 

सचूना केली होती.  

   

       यानांति श्री. काांिळे.... 
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श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे .... 

सनवडणकुा ओिीसी आिक्षणाने घ्याव्यात असा आदशे सवोच्च न्यायालयाने सदला 

आह.े सदनाांक ३१ िलैु, २०१९ च्या र्ाननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या 

वटहुकूर्ाद्वािे आम्हाला रिसलफ सर्ळाला. सवकास िवळी याने थाांिलेच नाहीत. 

त्याांनी पनु्हा, पनु्हा न्यायालयात सपसटशन्स केल्या आसण साांसितले की, हा वटहुकूर्च 

चकुीचा आह.े सवोच्च न्यायालयाने ऐकले नाही. सदनाांक १३.१२.२०१९ िोिी नवीन 

सिकाि आल्यावि सवोच्च न्यायालयाने पसहला सनकाल सदला आसण त्यार्ध्ये स्पष्ट 

साांसितले की, आता वटहुकूर्ाद्वािे ज्या सनवडणकुा झाल्या आहते त्या झाल्या आहते. 

त्या वटहुकूर्ला ६ र्सहने झाले आहते. त्याला र्दुतवाढ द्यायची की नाही यािाित 

नवीन सिकािर्धील र्ाननीय र्ांत्री श्री. छिन भिुिळ, र्ाननीय र्ांत्री श्री. सविय 

वडेट्टीवाि, र्ाननीय श्री. नाना पटोले या सवािंना आम्ही भेटलो. र्ाझ्या सोित 

सन्र्ाननीय सदस्य ॲङ आसशष ियस्वाल ह ेदखेील होते. आम्ही त्याांना साांसितले 

की, हा वटहुकूर् िद्द होऊ दऊे नका. या वटहुकूर्ला पनु्हा िीवांत ठेवाव.े पण ददुवैाने 

सदनाांक ३१ िनेवािी, २०२० ला तो वटहुकूर् िद्द झाला. त्याला कोणी िीवांत ठेवले 

नाही. कोणाचे लक्ष िासहले नाही.  

 सभापती र्होदय, सदनाांक १३.१२.२०१९ ला सवोच्च  न्यायालयाने अस े

म्हटले की, आता ज्या सनवडणकुा झाल्या आहते त्या झाल्या आहते. ओिीसी 

आिक्षणाने झाल्या आहते. सदनाांक १३.१२.२०१९ ला सवोच्च न्यायालयाने 

साांसितले की, के.कृष्ट्णर्तूी याांनी सन २०१० ला सदलेला सनकाल िाज्य सिकाने फॉलो 

किावा. त्या सनकालात स्पष्ट साांसितले होते, के.कृष्ट्णर्तूी याांनी म्हटले होते की, 

िाज्याला ओिीसी सांदभामतील असधकाि आहते. ते असधकाि कें द्र सिकािला नाहीत. 

पढेु असे म्हटले होते की, ओिीसीला आिक्षण दणे्याकरिता ओिीसी आयोि तयाि 

किावा. आयोि तयाि करुन स्टॅसटसस्टकल इसम्परिकल डेटा िाज्य सिकािने तयाि 

किावा. िाज्य सिकािने र्ािासलेपण िाहीि किावे. िाज्य सिकाने आिक्षण दतेाना 

५० टक्क्याांच्या वि िाव ूनये याची काळिी घ्यावी. एससी, एसटीला िनसांख्येप्रर्ाण े 
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श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे .... 

द्यावे आसण उिलेले आिक्षण ओिीसीला द्यावे. सवोच्च न्यायालयाने इतके स्पष्ट 

म्हटले आह.े सदनाांक १३.१२.२०१९ ला सवोच्च न्यायालयाने सनकाल सदला होता, 

तेव्हा ओिीसी र्ाननीय र्ांत्री श्री. सविय वडेट्टीवाि, र्ाननीय र्ांत्री श्री. छिन भिुिळ 

या सवािंना आर्ची सवनांती होती की, सदनाांक १३.१२.२०१९ च्या सनकालाप्रर्ाण े

तमु्ही िावे, त्यासशवाय सवोच्च न्यायालय ऐकणाि नाही. िाज्य सिकाि सदनाांक 

१३.१२.२०१९ च्या सनकालाप्रर्ाणे िेले असते ति तेव्हाच ओिीसी आयोिाचे िठण 

झाले असते. ओिीसी आयोिाचे िठण करुन ओिीसी आयोिाला लािणािे र्ानव 

सांसाधन, पैसा उपलब्ध झाला असता. 

 सभापती र्होदय, र्ाझा दावा आह े की, सदनाांक १३.१२.२०१९ पासनू ६ 

र्सहन्याांच्या आतर्ध्ये इसम्परिकल डेटा, स्टॅसटसस्टकल डेटा सर्ळाला असता. तो तयाि 

किण्याकरिता ६ र्सहन्याांच्या वि कालावधी लाित नाही. छोट्या ग्रार्पांचायती 

इसम्परिकल डेटा तयाि करुन िाज्य ओिीसी आयोिाला दऊे शकतात. एखाद्या 

ग्रार्पांचायतीर्ध्ये ग्रार्सेवक, तलाठी, अांिणवाडीसेसवका, आशासेसवका याांना 

साांसितले की, तमु्ही डेटा तयाि करुन द्यावा तिी होऊ शकतो. एससी, एसटीचा डेटा 

तयाि किायचा नाही. कािण तो सेन्ससर्ध्ये आला आह.े ओिीसीचा डेटा तयाि 

किायचा होता. ग्रार्पांचायतीला साांसितले की, तमु्ही ओिीसीचा डेटा पाठवा ति 

साध्या टॅक्स िसिस्टिवरुन स्टॅसटसस्टकल डेटा सनघ ू शकतो. अर्कु िावात सकती 

ओिीसी घिे आहते, त्याांचा िणुाकाि, त्याांच्या घिाांतील लोकसांख्या, त्या िावातील 

लोकसांख्या पाहून सवािंच्या सया घेऊन, तहसीलदािाांची, सिल्हासधकाऱयाांची सही 

घेऊन डेटाला ओिीसी आयोिाकडे पाठसवता यतेे. ओिीसी आयोि त्याला र्ान्यता 

दऊेन कार् करु शकते. ग्रार्पांचायत ओिीसीचा इसम्परिकल डेटा तयाि करु शकते  ह े

वािांवाि सिकािला साांसितले. काही ग्रार्पांचायतींनी २० सदवसाांत हा डेटा तयाि केला. 

पिांत ु तो काही सनयर्ाप्रर्ाणे नव्हता. ग्रार्पांचायतीला काही कोणती सचूना सदली 

नव्हती. ग्रार्पांचायतीने स्वत: पढुाकाि घतेला आसण साांसितले की, आम्ही तयाि 

करुन दतेो. िाज्य सिकािने आम्हाला सचूना किावी. 
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 सभापती र्होदय, िाज्य सिकािचे चालत नसले ति ओिीसी आयोिाच्या 

असधकाि होता. ओिीसी आयोि िठीत न किण ेआसण त्याांनी, ओिीसी आयोिाने 

खाली कायमवाही पणूम किणे ह े काही भाि आहते. कोणीही खाली सचूना सदल्या 

नाहीत. एखाद्या म्यसुनससपल कॉपोिेशनर्ध्ये इसम्परिकल डेटा, स्टॅसटसस्टकल डेटा 

तयाि किायचा असेल ति वॉडमवाईि टॅक्स िसिस्टि आह.े एखाद्या नििपासलकेचा 

डेटा तयाि किायचा असले ति नििपासलकेचे वॉडमवाईि टॅक्स िसिस्टि आह.े सवोच्च 

न्यायालयाने िनिणना म्हटलेली नाही. सवोच्च न्यायालयाने स्टॅसटसस्टकल 

इसम्परिकल डेटा िाज्य सिकािने तयाि किावा असे म्हटले होते. र्ाझा दावा आह ेकी, 

र्िाठा आिक्षणाच्या वळेी र्ाननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस सिकाि असताना ३ 

र्सहन्याांच्या आत र्िाठा आिक्षणाचा डेटा िाज्य सिकािने तयाि केला होता. ३ र्ोठ्या 

एिन्सी नेर्ल्या होत्या. त्या आयोिाकडे पाठसवल्या होत्या. र्िाठा आिक्षणाचा 

सवोच्च न्यायालयाचा सनकाल वाचावा. सवोच्च न्यायालयाने सिकािने िो डेटा 

तयाि केला त्याला र्िाठा आिक्षणाच्या डेटाला चॅलेंि केलेले नाही. र्िाठा आिक्षण  

वेिळ्या सवषयावि चॅलेंि झाले आह.े त्याचा सनकाल वेिळ्या सवषयावि आला 

आह.े त्याांनी डेटािाित कोणतेही ऑब्िेक्शन घेतलेले नाही. ओिीसी सर्ािाचा 

तसाच डेटा तयाि किण्यासाठीचा सांपणूम असधकाि िाज्य सिकािचा होता. सदनाांक 

१३.१२.२०१९ च्या सनकालाप्रर्ाणे ते होते. पण ददुवै असे आह े की, सदनाांक 

१३.१२.२०१९ पासनू सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ पयिंत िाज्य सिकािने कोणतीही 

कायमवाही केली नाही. िाज्य सिकािचे वकील िसनू िहायचे. सवोच्च न्यायालयात 

िोलायला तयाि नाहीत. परिसस्थती अशी होती की, तेथे कोणीही लक्ष दते नव्हते. 

ददुवैाने असे साांिावसेे वाटते. र्ाननीय र्ांत्री श्री. छिन भिुिळ याांच्या िािकीय 

ओिीसी सांघषामिाित कोणाला शांका घेण्याचे कािण नाही. र्ाननीय र्ांत्री श्री. सविय 

वडेट्टीवाि याांच्यािाित शांका घेण्याच े कािण नाही. कोणािद्दलही शांका घेण्याच े

कािण नाही. र्ाननीय र्ांत्री श्री. छिन भिुिळ सर्ता परिषेदचेे र्ोचे काढत होते. 

र्ाननीय र्ांत्री श्री. सविय वडेट्टीवाि ओिीसी सर्ािाची र्ोठी सांर्लेने घते होते.  
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आर्चा त्यािाितही आक्षेप नाही. सिकािने त्याचे के्रसडट नक्की घेतले पासहिे होते.  

सिकािला वाटत होते की, उद्या िि आपण सिांकलो ति ह ेके्रसडट आम्हालाच सर्ळाले 

पासहिे. आर्चे त्या सांदभामत दरु्त नाही. ह े तरु्च्या काळात झाले असते आसण 

सिकािला के्रसडट सर्ळाले असते ति आम्ही असभनांदनच केले असते आसण करु. पण 

द:ुख या िोष्टीचे आह ेकी, ओिीसी सर्ािाचा डेटा सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ पयिंत १९ 

र्सहने ह ेसिकाि किीत नाही. सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ ला पनु्हा सवोच्च न्यायालयात 

नवीन आदशे आला आसण साांसितले की, तमु्ही ह ेकार् १९ र्सहने दऊेनही केले नाही. 

 सभापती र्होदय, सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ ला सवोच्च न्यायालयाने पनु्हा 

आदशे सदला की, तमु्ही के. कृष्ट्णर्तुी ांच्या सनकालाप्रर्ाणे इतके सदवस वािला नाही, 

सकर्ान पढेु तिी ज्या सनवडणकुा लािणाि आहते त्या सनवडणकुाांपवूी के. कृष्ट्णर्तूी 

याांचा सनकाल फॉलो किा आसण इसम्परिकल  डेटा तयाि किा. िाज्य सिकािर्धील 

लोक असे म्हणायचे की, कें द्र सिकाने डेटा सदला पासहिे. के. कृष्ट्णर्तुी याांच्या 

सनकालार्ध्ये, सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ च्या सनकालार्ध्ये,  सदनाांक १३.१२.२०१९ 

च्या सनकालार्ध्ये, सवोच्च न्यायालयाच्या सन २०१० च्या सनकालार्ध्ये असे ठिले 

आह ेकी, ओिीसीला आिक्षण द्यायचे असेल ति ओिीसीचा डेटा िाज्य सिकािनेच 

तयाि किायचा आह.े सेन्ससचा डेटा ओिीसी आिक्षणासाठी कार्ाचा नाही अस े

सवोच् च न्यायालयाने साांसितले आह.े र्ाझ्याकडे सवोच्च न्यायालयाचे सवम सनकाल 

असनू ते र्ी र्ाननीय सभापती याांच्याकडे दणेाि आह.े सवोच्च न्यायालयाचे सवम 

सनकाल असे असताना िाज्य सिकाि कें द्र सिकािच्या नावाने का ओिडत होते, 

टाईर्पास का किीत होते, ओिीसी सर्ािाला का फुटिॉल किीत होते, त्या 

सर्ािाला का र्खूम िनसवत होते हा प्रश्न सवािंच्या र्नात होता.  

 सभापती र्होदय, सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ ला सवोच्च न्यायालयाने सनकाल 

सदल्याविही सनवडणकुा आल्या. र्ािच्या सनवडणकुीच्या वेळी िवळपास २५ टक्के  
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सनवडणकुा नििपासलका, नििपांचायती याांच्या झाल्या, त्यार्ध्ये सधु्दा िाज्य 

सिकािची भसूर्का सांदहेास्पद िासहली. ओिीसी आयोि नेर्ला िेला. र्हत्त्वाचा 

सवषय आह.े  

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांनी वेळेची र्यामदा पाळली नाही ति र्ाि े

िसणाऱया सन्र्ाननीय सदस्याांना कधीही िोलायला सर्ळत नाही. 

 श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदय, आपण सभािहृात ओिीसी 

सर्ािाला न्याय दऊे शकलो नाही ति योग्य होणाि नाही. आम्हाला सर्िले पासहिे.  

सवोच्च न्यायालयाचे सनकाल वािांवाि येत आहते. िाज्य सिकािची भसूर्का 

सांदहेास्पद आह.े आता ओिीसी आयोि नेर्ला िेला. तमु्ही त्याला ४३५ कोटी रुपय े

सदले नाहीत. ओिीसी आयोिाला र्ानव सांसाधन सदले नाही. सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ 

नांति ओिीसी आयोि नेर्ला िेला. र्ि सदनाांक १३.१२.२०१९ नांति का नेर्ला   

नाही ? आता नेर्ला िेला आह.े सदनाांक ४ र्ाचम, २०२१ नांति ओिीसी आयोि 

नेर्लस िले्यानांति तमु्ही आता तिी ४३५ कोटी रुपये का सदले नाहीत, आता तिी 

ििेटर्ध्ये रिफ्लेक्ट होणाि आह ेका यािाित सर्िले पासहिे. 

 सभापती र्होदय, ओिीसी आयोिाला र्ानव सांसाधन सदले नाही. ओिीसी 

आयोिाचे सदस्य िािकीय नेर्ण्यात आले. सवोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. 

पिवाचा सनकाल ति वेिळा आह.े सवोच् च न्यायालयाने या सिकािला काय      

िोलावे ? सवोच्च न्यायालयाने सस्रक्चसम पासम केले की, .... ओिीसी सर्ािाला 

खऱया अथामने नािसवण्याचे, फुटिॉल किण्याचे कार्, त्या सर्ािाला कोणार्ळेु 

आिक्षण सर्ळाले नाही ति ते िाज्यकत्यािंर्ळेु सर्ळाले नाही असा र्ाझा स्पष्ट आिोप 

या सिकािवि आह.े आताही र्ाझी सिकािला सवनांती आह.े अिनुही काही 

सिघडलेले नाही. आपण पिवा कायदा केला, कायदा एकर्ताने र्ांििू केला. कायदा 

केल्याने सवोच्च न्यायालय काय किेल, सवोच्च न्यायालयात काय भसूर्का िाहील 

ह ेर्ला र्ाहीत नाही. आपण िाज्य सनवडणकू आयोिाचे असधकाि काढले. पण पढेु  
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काय होईल ह ेर्ला र्ाहीत नाही.  प्रश्न असा आह ेकी, ििेटर्ध्ये ४३५ कोटी रुपयाांची 

तितदू करुन सकती सदवसाांत .... कािण तमु्ही ििी कायदा केला असेल तिी त्या 

कायद्याने होणाि नाही. तमु्हाला त्याने फि ५-६ र्सहने वेळ सर्ळू शकतो. पण 

तमु्हाला ६ र्सहन्याांत सकर्ान इसम्परिकल डेटा तयाि किावा लािले. के. कृष्ट्णर्तुी 

सनकाल फॉलो किावा लािेल. के. कृष्ट्णर्तुी सनकालावि सरपल टेस्ट किावी लािेल. 

ओिीसी आयेाि िठीत करुन त्याांच्या र्ाध्यर्ातनू स्टॅसटसस्टकल डेटा तयाि किावा 

लािेल. सभािहृात अिनुही स्पष्ट होत नाही की, िाज्य सिकािची नेर्की भसूर्का काय 

आह ेआसण सकती सदवस लािणाि आहते. 

          नांति श्री. खचे .... 
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे... 

 सभापती र्होदया, ओिीसीिाित कसा कसा खळे झाला व िाज्य सिकािला 

आपले कार् कसे किता आले नाही यािाित र्ला आपल्या र्ाध्यर्ातनू सिकािला 

सवम ससवस्ति र्ासहती साांिायची आह.े र्ाझ्या र्नात अशी शांका आह ेकी, ओिीसी 

ििीि सर्ािाच्या िािा सवमसाधािण करुन त्या िािाांवि श्रीर्ांत व धनदाांडग्या लोकाांना 

सनवडून आणण्याचे षडयांत्र िाज्य सिकािच्या र्ाध्यर्ातनू सरुु होते. ज्याांच्या  र्नात ह े

षडयांत्र होते ते पणूम झाले असे सदसनू येते. िाज्य सिकािला ओिीसीिाित काही 

चाांिले किायचे असेल ति अिनूही काही सिघडले नाही. त्यासाठी र्ी र्ाननीय र्ांत्री 

श्री.छिन भिुिळ व र्ाननीय र्ांत्री श्री.सविय वडेट्टीवाि व ग्रार्सवकास र्ांत्री र्होदयाांना 

सवनांती कितो. कायदा केल्यावि िाज्य सिकाि सकती सदवसात इसम्परिकल डाटा तयाि 

किणाि आह.े के. कृष्ट्णर्तुी २०१० सकती सदवसात फॉलो किणाि आहात. रीपल 

टेस्ट करुन ओिीसी सर्ािाचा सिल्हावाईि, तालकुावाईि व ग्रार्पांचायतवाईि डेटा 

तयाि होत नाही तोपयिंत ओिीसी सर्ािाचा सिपांच होणाि नाही.ओिीसी सर्ािाचा 

सदस्य होणाि नाही. ओिीसी सर्ािाचे नेततृ्व तयाि होणाि नाही. ग्रार्पांचायत सदस्य 

झाला ति तो सिल्हा परिषद सदस्य होईल. सिल्हा परिषद सदस्य झाला ति तो 

आर्दाि होईल. आर्दाि झाला ति तो खासदाि होईल. र्ी दोन वेळा ओिीसी 

सर्ािातनू सिल्हापरिषदवेि सदस्य म्हणनू सनवडून आलो. त्यार्ळेु र्ी आर्दाि होऊ 

शकलो व र्ला सवधानसभेत आता आले. असे प्रकाि सरुु असतील ति ओिीसी 

नेततृ्व कसे काय तयाि होईल ? सिकािला र्ाझी सवनांती आह ेकी, के.कृष्ट्णर्तुी सकती 

सदवसात फॉलो किणाि आहात. इसम्परिकल डेटा सकती सदवसात तयाि किण्यात 

येणाि आह.े यािाित स्पष्टता सकती सदवसात आणण्यात येईल. के.कृष्ट्णर्तुी फॉलो 

किण्याचा कालिध्द कायमक्रर् या सभािहृात सादि केला पासहिे. असे आपण केले 

ति सिकािच्या र्नात ओिीसी सर्ािाला आिक्षण दणे्याची इच्छा आह ेअसे र्ी 

सर्िेल. कायदा करुन ओिीसी सर्ािाला फायदा होणाि नाही. ओिीसी 

सर्ािासाठी के.कृष्ट्णर्तुी फॉलो किावे लािेल. सकती सदवसात ह ेकिण्यात येईल ह े

सभािहृात तािीखवाईि साांिावे लािले तिच ओिीसी सर्ािाला न्याय सर्ळू शकेल.  
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे... 

सिकािने उत्ति दतेाांना या सवम िािींची स्पष्टता किावी अशी र्ी सवनांती कितो व र्ाझ े

भाषण सांपसवतो. धन्यवाद. 

      ------- 
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 श्री.शसशकाांत सशांद े(सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, सविोधी पक्ष 

नेत्याांनी सनयर् २६० अन्वये र्ाांडलेल्या प्रस्तावावि र्ी र्ाझे सवचाि र्ाांडण्यासाठी उभा 

आह.े 

 सभापती र्होदया, आिच्या िािकीय परिसस्थतीर्ध्ये वेिवेिळ्या प्रकािचे 

आिोप व प्रत्यािोप पासहल्या नांति िाज्यपाल र्होदयाांच्या असधकािापासनू 

भ्रष्टाचािाच्या व्याख्येपयिंत सचांतेची िाि सनर्ामण झाली आह.े पवूी िािकीय आिोप 

एकर्ेकाांवि होत  होते व ते तेवढ्यापिुतचे होत.े आता िािकािणातील आिोपाचा 

स्ति असतशय खालच्या पातळीवि िेला आह.े एखाद्याचे िािकीय िीवन उदध्् वस्त 

किायचे, एखाद्याचे कुटुांि उदध््वस्त किण्याचा िािकीय सनणमय घ्यायचा असा प्रकाि 

आता िािकीय  सस्थतीत ददुवेाने पाहावयास सर्ळतो. कें द्राच्या यांत्रणेपासनू िाज्याच्या 

यांत्रणेपयिंत एखाद्याच्या सविोधात वापि किण्याच ेआव्हान किायचे व त्या पद्धतीने 

कािवाई होण्याचे सचत्र दशेात व काही िाज्यात पहावयास सर्ळते. त्याचे प्रत्यांति 

र्हािाष्ट्रात सदसत आह,े र्हािाष्ट्र िाज्य त्याला अपवाद ठिले नाही. यार्ध्ये फि 

िािकािणी र्ांडळी टाििेट होतात. प्रशासनातील असधकाऱयाांवि आिोप होतो व 

त्याांच्यावि कोणतीही कािवाई  होत नसल्याचे सदसनू येते.  सविोधी सकां वा सत्तारुढ पक्ष 

िािकािणाच्या फायद्यासाठी लोकप्रसतसनधींवि व कायमकत्यािंवि अवलांिनू असतो. 

वेिवेिळे आिोप किण्यात येतात व त्यानांति चौकशी किण्यात येते. कोटामत ती व्यिी 

सनदोष ससध्द होईपयिंत ददुवेाने त्याला त्या फेऱयातनू िावे लािते. याची सत्यता 

आपणाला पडताळून पहावी लािते. र्ाननीय र्ांत्री श्री.नवाि र्सलक याांच्या 

सवषयिाित र्ी िास्त सवशे्लषण किणाि नाही. िेल्या अनेक वषाम पवूीची केस िाहिे 

काढल्यानांति ती कोटामत ससध्द होईल सकां वा नाही हा वेिळा भाि आह.े श्री.एकनाथ 

खडसे सकां वा सविोधी  व सत्ताधािी पक्षातील काही सदस्य असतील त्याांच्यावि िेव्हा 

असे आिोप केले िातात त्यावेळी पोलीस यांत्रणा सकां वा कें द्राच्या प्रशासकीय 

यत्रांणेकडून कािवाई होते. या कािवाईतनू ते सनदोषत्व ससध्द किेपयिंत त्याला व त्याचा 

कुटुांिाला असग्नपिीके्षतनू िावे लाित े ह े र्हािाष्ट्राने पासहले आह.े  ही कािवाई 

कोठपयिंत होईल यािाित आि कोणतीही शाश्वती दतेा येत नाही. ह ेप्रकाि वाढत 

चालल्यार्ळेु सवािंच्या र्नात सचांता व द्वषे भावना वाढीस लािली आह.े असे सचत्र  
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श्री.शसशकाांत सशांद.े.. 

ददुवेाने पहावयास सर्ळते. या प्रस्तावत असे नर्दू केले आह े की, कायदा व 

सवु्यवस्थेविील लोकाांचा सवश्वास उडत चालला आह.े याला कोण कािणीभतू आह े

याचा शोध घतेला ति आपणच प्रशासकीय यत्रणेच्या र्ाध्यर्ातनू आपल्या िािकीय 

प्रसतर्ेला तडा दते आहोत. यार्ध्ये िािकीय प्रसतसनधी, लोकप्रसतसनधी व 

प्रशासनातील यांत्रणाांना िािकािणासाठी वेिळ्या िॉक्सर्ध्ये उभे कितो. सार्ान्य 

िनतेसर्ोि आम्ही भयानक सचत्र सनर्ामण कितो त्यार्ळेु लोकप्रसतसनधी, प्रशासनातील 

असधकािी सकां वा कें द्रीय यांत्रणा याांच्याविील सवश्वास उडत चालला आह े असे 

पहावयास सर्ळते. आिोप प्रत्यािोप होत असतात एखाद्या लोकप्रसतसनधीचा त्यार्ध्ये 

सहभाि असल्याचे ससध्द होईपयिंत त्याच्या कुटुांिाला आिोपीच्या सपांिऱयात उभ े

किणे ह े ििोिि नाही त्याांचा काहीही सांिध नसतो. आपण ज्यावेळी एक िोट 

दसुिीकडे दाखसवतो ति कधी तिी त्याचे फासे उलटे पडले ति त्याचा त्रास आपणाला 

होतो. िे असधकािी तक्राि कितात ते आि कोटामच्या िाहिे आहते. ज्याांच्यावि तक्राि 

किण्यात आली ते तरुुां िात आहते. हा सवसांवाद आम्हाला अिनूही सर्िनू आला 

नाही. आिोप प्रत्यािोप किीत असताना शासनाच्या व चचेच्या र्ाध्यर्ातनू 

सनयर्ावली सकां वा कािवाई  किण्यासांदभामतील भसूर्का स्पष्ट किणे िििेचे आह.े 

लोकप्रसतसनधी व सिकािच्या हातातनू ही यांत्रणा िाऊन ती प्रशासनाच्या हातात िलेी 

ति तेथे भ्रष्टाचाि व कायदा व सवु्यवस्थेचे प्रश्न सनर्ामण होऊ शकतात. त्यार्ळेु याांच्यात 

एकवाक्यता नाही हचे भ्रष्टाचािी आहते, र्ि आपण याांचे का ऐकायचे अशी 

परिसस्थती सनर्ामण होते. लोकप्रसतसनधी ह े कार्ाच्या सांदभामत कोठे िेले ति तो 

असधकािी असा सवचाि कितो की, याांना सहकायम किायचे सकां वा नाही. काल 

सवधानसभेत काही आिोप प्रत्यािोप झाले पेनड्राईव्ह सदला १३२ तासाांची व्हीडीओ 

क्लीप किण्यात आली. त्यावि आि िहृर्ांत्री र्होदय खलुासा कितील. र्ी दखेील 

काही सदवसाांनांति एक पेनड्राईव्ह दणेाि आह.े काही र्सहन्यापवूी र्ािच्या 

असधवशेनात र्ाझ्यावि शौचालयासाठी र्सहन्याला दोन लाख रुपयाांच्या 

उत्पन्नासाठी एक कोटी रुपये सदले िातात असा आिोप किण्यात आला आह.े 

िािकीय र्ांडळी कार् कितात तेव्हा आिोप प्रत्यािोप होत असतात. ह ेआिोप किीत  
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श्री.शसशकाांत सशांद.े.. 

असताना िािकािणाची पातळी सकती खाली िाते याची र्ासहती र्ला झालेली आह.े 

आिोप किीत असताना त्यार्ध्ये सकती तथ्य आह,े िस्त्याच्या कार्ात भ्रष्टाचाि झाला 

सकां वा कोठे भ्रष्टाचाि झाला ते साांिण्यात येते. पिांत ुशौचालयाच्या कार्ात भ्रष्टाचाि 

झाला ही र्ासहती पसहल्याांदा आली आह.े यासांदभामतील पेनड्राईव्ह र्ी काही 

सदवसानांति दणेाि आह.े त्यातील सत्य काय आह ेते र्ी सवािंच्या सर्ोि आणणाि 

आह.े िािकािणाची पातळी इतक्या खालच्या पातळीवि िलेी आह.े  

        या नांति श्री.िोिले... 
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श्री.शसशकाांत सशांद.े.......... 

कोटामकडून कायदशेीि आदशे प्राप्त झाल्यानांति तो िाि र्नात ठेऊन यासचकाकताम 

तशा प्रकािचा आिोप कितो, पोलीस त्याची चौकशी किीत आहते. पिांत ु त्या 

यासचकाकत्यामला र्ांत्रालयासर्ोि आत्र्हत्या किण्यासाठी प्रवतृ्त किण्याची प्रवतृ्ती र्ी 

िािकािणात पसहल्याांदा िसघतली. र्ी आपल्याला या सांदभामत पिुावे दईेन. त्याने तेथे 

िाऊन सवष प्राषण किावे, तो र्ेला सकां वा नाही याची खात्री किण्याचा प्रयत्न किण्यात 

आला आसण तो र्लेा असता ति आर्च्या सािख्या कायमकत्यामला, लोकप्रसतसनधींना 

अडकसवण्याच ेषडयांत्र होते. शेवटी सत्य ह ेसत्य असते. र्ी त्याच सदवशी साांसितले 

होते की, एक सदवस सत्य िाहिे येईल. ददुवै म्हणिे हॉसस्पटलर्ध्ये ॲडसर्ट असताना 

दखेील पत्रकािाांपासनू एक यांत्रणा कार् किीत होती. ती यांत्रणा काहीही करुन आर्च्या 

लोकाांना अडकसवण्याचा प्रयत्न किीत होती. ददुवैाने त्याांना यश आले नाही. त े

कोटामत केस सवथ्ड्रॉ किण्यासाठी िलेे. त्याांनीच वकील सदले होते, त्याांच्या पाठीर्ाि े

कोण आहते ती नावे कळलेली आहते. त्यावेळी कोटामने आदशे सदला होता. आता 

त्याांची एसीिी र्ाफम त चौकशी सरुु आह.े र्ी त्या सांदभामत िोलणाि नाही. एखादी 

व्यिी २५-३० वषे िािकािणात कार् किते, र्ि ती व्यिी कोणत्याही पक्षाची असो, 

ती व्यिी िािकािणात इतकी वषे कार् किीत असताना अशा प्रकािे खालच्या 

पातळीवि िाऊन िािकािण किणे ििोिि नाही. एखादी व्यिी र्यत झाली ति 

त्याच्या र्ढ्याविचे लोणी खाण्याचा प्रयत्न किणे ही प्रवतृ्ती िािकािणात वाढीस 

लािलेली आह,े असे ददुवैाने साांिावेसे वाटते. कदासचत र्ी असधवशेन सांपण्यापवूी 

तो पेनड्राईव्ह दईेन. िऱयाच लोकाांची नावे िाहिे आलेली आहते. आपल्याला ते सत्य 

कळेल. िाज्यात कायदा व सवु्यवस्था सनर्ामण होण्याठी शासनाचा प्रशासनावि वचक 

असला पासहिे. ददुवैाने कें द्र शासनाच्या आशीवामदाने प्रशासनातील काही असधकािी 

आपले ऐकत नाहीत ह ेसदु्धा िाज्य शासनाने िसघतले आह.े र्ाननीय िाज्यपालाांच े

असधकाि अिासधत आह.े पिांत ु ज्यावेळी कोटम खांत व्यि किते त्यावेळी ददुवैाने 

साांिावेसे वाटते की, र्हािाष्ट्र शासनाला कार् किताना कें द्र व इति के्षत्रातनू अडसवले 

िेले ति शासनाने कशा प्रकािे कार् किावे याचे उत्ति सर्ळणे िििचेे आह.े र्ी इति 
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िोष्टींसवषयी िास्त िोलणाि नाही. लोकशाहीच्या र्ाध्यर्ातनू सत्ता येते व िाते. पिांत ु

िोि िाज्याला िदनार् केले िाते. िाज्यात भ्रष्टाचाि होत आह,े कायदा व सवु्यवस्थेच े

प्रश्न सनर्ामण झालेले आहते असे साांसितले िात.े र्ी आकडेवािी दणेाि नाही. र्ी 

आपल्या िाज्यातील िहृ सवभािाची सांिक्षणािाितची आकडेवािी व इति िाज्यातील 

आकडेवािीिाित िोलणाि नाही. भाितीय िनता पक्षाची सत्ता असलेल्या िाज्यात 

सकां वा िािचू्या िाज्यात काय सरुु आह ेयािाित र्ी सवशे्लषण किणाि नाही. र्ाझी या 

सनसर्त्ताने सवनांती आह ेकी, शासनाचा प्रशासनावि अांकुश असला पासहिे. िाज्याच े

असधकाि िाज्याचेच आहते आसण कें द्राचे असधकाि कें द्राचचे आहते. पिांत ु कें द्र 

शासनाच्या असधकािाांचा उपयोि करुन िाज्य असस्थि किण्याचा प्रयत्न झाला ति 

आपल्या सवम लोकप्रसतसनधींच्या हातातनू ह ेकार् िाईल आसण िाज्यात वेिळ्या 

प्रकािची असस्थिता सनर्ामण होईल.  

 सभापती र्होदया, र्घाशी र्िाठा, ओिीसी आिक्षणाचा सवषय र्ाांडण्यात 

आला. आपण काल या सांदभामत दोन्ही सभािहृात ठिाव सांर्त केला. सन्र्ाननीय 

सदस्य श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे, र्ाननीय अन्न व नाििी पिुवठा र्ांत्री श्री.छिन 

भिुिळ साहिे या सांदभामत तळर्ळीने कार् किीत आहते. आपण सवमच यासाठी 

तळर्ळीने कार् किीत आहोत. िोपयिंत ओिीसी आिक्षणािाित सनणमय होत नाही 

तोपयिंत सनवडणकुा पढेु ढकलण्यात याव्यात असा आपण सनणमय घतेलेला आह.े 

सपु्रीर् कोटामने वेिळा सनणमय सदलेला आह.े सपु्रीर् कोटामने सदलेल्या सनणमयािाित 

सनवडणकू आयोि कोणती भसूर्का घेते हा र्हत्वाचा प्रश्न आह.े ओिीसी डेटा 

सांदभामत सनणमय होत नाही तोपयिंत सनवडणकुा पढेु ढकलण्यािाित कें द्र शासनाकडून 

हस्तके्षप किता आला ति त्यासाठी आपण पढुाकाि घेणे िििेचे आह.े कें द्र शासनाने 

डेटा सदला सकां वा नाही यािाित र्ी कें द्र शासनावि आिोप किणाि नाही. आपण 

र्घाशी साांसितले की, ओिीसी नेततृ्व उभे िासहले नाही. िाज्यात र्ोठे ओिीसी नेततृ्व 

उभे िासहले, त्याांनी र्हािाष्ट्र िािसवल्याचा इसतहास आह.े शेवटी र्ाणसू कतृमत्वाने 
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र्ोठा होतो. र्ाणसू िातीवरुन र्ोठा होत नाही. सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

िावनकुळे साहिे त्याांच्या कतृमत्वार्ळेु र्ोठे झालेले ओहत. आम्हाला त्याांच्या 

िातीचा व कतृमत्वाचा असभर्ान आह.े र्ी त्या सांदभामत िोलणाि नाही. शासनाने 

र्िाठा, धनिि आिक्षणािाित सनणमय घ्यावा, अशी लोकाांची भावना आह.े  

 सभापती र्होदय, एसटी कर्मचाऱयाांचा प्रश्न अनेक र्सहन्याांपाासनू प्रलांसित 

होता. र्ाननीय सभापती, र्ाननीय उप सभापतींनी पढुाकाि घेऊन काल या सांदभामत 

िैठक आयोसित केली. त् यातनू चाांिला र्ािम सनघेल अशी अपेक्षा आह.े िाज्य 

शासनाने सनणमय घेतल्यानांति काय किावयाचे ह ेएसटी कर्मचाऱयानी ठिवायचे आह.े 

िाज्य शासनाने सनणमय िाहीि केल्यानांति एसटी कर्मचाऱयाांनी तो सनणमय र्ान्य केला 

ति िाज्यातील लालपिी पनु्हा रुळावि येईल. 

 सभापती र्होदय, पिीक्षा घोटाळ्यासवषयी िोलले िेले. त्यार्ध्ये सिकािचा 

सकती हात आह ेयापेक्षा असधकाऱयाांचा सकती हात आह ेह े सदसनू येते. ह ेआताच 

झाले असे नाही. ते अनेक वषािंपासनूचे आह ेकी, ते कळतच नव्हते. आपण एखाद्या 

असधकाऱयावि सवश्वास ठेवनू त्याला साांितो की, ह ेकार् त ूकरुन घ्यावे. पिांत ुतो काय 

कितो ह े नांति कळते. म्हणनू आपण सवािंनी एकत्र येऊन र्हािाष्ट्र िाज्याची शान 

वाढवावी. आपण छत्रपती सशवािी र्हािािाांचे नाव घेतो. छत्रपती सशवािी 

र्हािािाांसवषयी कोण काय िोलते ? र्हािाष्ट्र िोसतिा फुले, सासवत्रीिाई फुले याांची 

कर्मभरू्ी आह.े आि सासवत्रीिाई फुले याांची पणु्यसतथी आह.े खिे म्हणिे कोणी 

अपशब्द उच्चािले ति त्याचा सकती सनषेध किावा, सविोध किावा असा सवषय आह.े 

शेवटी र्ी एवढेच साांि ू इसच्छतो की, शाहू, फुले, आांिेडकि व छत्रपती सशवािी 

र्हािािाांचा र्हािाष्ट्र पवूीप्रर्ाणे स्वासभर्ानाने उभा किावयाचा असेल ति 

लोकप्रसतसनधी व शासन याांच्याकडे असधकाि असले पासहिेत असा सनणमय घेणे 

िििेचे आह.े पिांत ु प्रशासन िि तरु्च्या डोक्यावि िसले ति कोणाचीही सकां र्त 

िाहणाि नाही, एवढे साांिनू र्ी र्ाझे भाषण पणूम कितो.  

------- 
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 श्री.सिेुश धस (उस्र्ानािाद-िीड-लातिू स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : 

सभापती र्होदया, सविोधी पक्षनेते व इति सन्र्ाननीय सदस्याांनी र्.सव.प. सनयर् २६० 

अन्वये िो प्रस्ताव र्ाांडलेला आह ेत्यावि िोलण्यासाठी र्ी उभा आह.े  

 सभापती र्होदया, कायदा व सवु्यवस्थेिाित र्ी िहृिाज्यर्ांत्री र्होदयाांना 

सवनांती किणाि आह.े िीड सिल्यातील कायदा व सवु्यवस्थेिाित सवधानसभा व 

सवधानपरिषदचे ििीच चचाम झालेली आह.े र्ी त्याची पनुिावतृ्ती किणाि नाही. कोिोना 

काळात ढाब्याांच्या सांख्येत र्ोठ्या प्रर्ाणावि वाढ झालेली आह.े आर्च्या भािात 

ड्यपु्लीकेट दारु र्ोठ्या प्रर्ाणावि आढळून येते. काही लोक िाहरेुन दारु न आणता 

त्याांच्याकडे असलेल्या र्सशनिीचा वापि करुन ड्यपु्लीकेट दारु तयाि करुन हॉटेल व 

ढाब्याांना पिुवठा कितात. यािाित पोसलसाांकडे िे इनपट्ुस असतील, सवमच पोलीस 

त्यासाठी सपोटम कितात अशातला भाि नाही. पिांत ुिी र्ासहती असेल त्या लोकाांवि 

कािवाई किण्यात यावी. सवुणमकाि सर्ािातील श्री.र्ांिेश लोळके, श्री.िणेश िेद्र व 

त्याांच्या सहकाऱयाांनी र्ाननीय िहृर्ांत्री र्होदयाांकडे सनवेदन सदलेले आह.े त्या 

सनवेदनात पोलीस स्टेशन सनहाय कोणत्या सठकाणी कोणत्या घटना घडलेल्या आहते 

यािाित र्ासहती नर्दू आह.े शासनाने या सांदभामत कायमवाही किावी, अशी र्ाझी 

सवनांती आह.े  

 सभापती र्होदया, सायिि क्राईर् सांदभामत केवळ सत्ताधािी पक्षातील 

लोकाांवि सटकासटप्पणी झाल्यानांति ॲक्शन घ्यायची आसण सर्ोिच्या िाकाविील 

लोकाांसवषयी काहीही सलसहले तिी ॲक्शन घेतली िात नाही असे सदसनू येते. 

        यानांति श्री.साांिळे...... 
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यासांिांधी साांिायचे झाल्यास र्ािी र्खु्यर्ांत्री तसेच त्याांच्या कुटुांिातील व्यिींवि 

खालच्या पातळीवि टीका केली व त्यािाित तक्रािी सदल्यानांति दखेील त्यािाित 

कोणतीही कािवाई केली िात नाही अशी र्हािाष्ट्रात परिसस्थती आह.े  

 सभापती र्होदया, एसटीच्या सांदभामत र्ाननीय परिवहन र्ांत्री सातत्याने साांित 

असतात की, एसटी सांपार्ळेु र्हार्ांडळाचे ७०० ते ८०० कोटी रुपयाांचे नकुसान झाले 

आह.े पिांत ु त्याऐविी िनतेचे सकती कोटी रुपयाांचे नकुसान झाले आह,े यािाित 

सवचाि होण्याची आवश्यकता आह.े यापवूी लोकाांचा २०० रुपयाांर्ध्ये प्रवास होत 

होता. आता त्याकरिता ४०० रुपये खचम किाव ेलाितात. सदवाळी सणाच्या वेळी 

भाऊिीि सनसर्त्त िरििाांच्या िसहणी-भावडाांना एकर्ेकाांच्या घिी िाता आले नाही. 

र्ाझी परिवहन र्ांत्रयाांना सवनांती आह े की, र्ांत्री र्होदयाांनी एसटी कर्मचाऱयाांसाठी 

सातवा वेतन आयोि सकां वा त्याच्या आसपास िाण्याचे आश्वासन सदल्यास तसेच 

सांपार्ळेु ज्या कार्िािाांवि कािवाई किण्यात आली होती अशा कार्िािाांना पनु्हा 

कार्ावि घेण्याचे आश्वासन सदले ति हा प्रश्न सटूु शकतो.  

सभापती र्होदया, र्िाठा आिक्षणासांिांधी साांिायचे झाल्यास आिच्या आि 

आिक्षण द्यावे असे आम्ही म्हणणाि नाही. आिक्षणासांिांधी सध्या काय झाले आह ेह े

आपण सवािंनी पासहले आह.े र्ािील सिकािच्या काळात आिक्षणाच्या अनषुांिाने 

काही सोईससुवधा दणे्यात आल्या होत्या. ६०० कोसेसच्या शैक्षसणक फीच्या िाितीत 

शासनाने सनणमय घेऊन सशक्षणासांिांधी काही ससुवधा दणेे आवश्यक आह.े होस्टेलची 

ससुवधा पवूीपासनू उपलब्ध असनू त्यार्ध्ये िाहण्यासाठी कोणी येत नाहीत. त्यार्ळेु 

फि होस्टलपिुती र्ािणी र्ांििू करुन आम्ही अर्कु ससुवधा सदल्या असे कोणी साांि ू

नये. सभापती र्होदया, र्िाठा सर्ािासाठी र्ेडीकल, इांसिसनयरिांि तसेच इति 

कोसेसच्या फी सांिांधी शासनाने तातडीने सनणमय घ्यावा अशी र्ाझी शासनाला सवनांती 

आह.े  
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श्री.सिेुश धस.... 

सभापती र्होदया, ओिीसी आिक्षण झाल्यासशवाय िाज्यात सनवडणकुा होता 

कार्ा नये. सनवडणकुा लढसवत असताना आम्हाला अनेक लोकाांची नािािी ओढवनू 

सनवडणकुा लढवाव्या लाित आहते. या सांदभामत िाज्याने एकर्ताने कायदा र्ांििू 

केलेला आह.े त्या सांदभामत पढेु का घडते, ते आपण िघ ूया.  

सभापती र्होदया, धनिि सर्ािाच्या िाितीत शासनाने २२ ससुवधा लाि ू

केलेल्या आहते. त्याकरिता ििेटर्ध्ये तितदू व्हावी अशी र्ाझी सवनांती आह.े 

र्हािाष्ट्रातील पिीक्षा घोटाळयाांर्ळेु र्हािाष्ट्राची र्ान खाली झकुली असल्याचे सचत्र 

सदसनू येत आह.े टीईटी, िट-क, िट-ड इत्यादी पिीक्षाांर्ध्ये र्ोठे घोटाळे झाले आहते. 

एर्पीएससीचा स्पधाम पिीके्षचा पेपि फुटला. अशी परिसस्थती िासहल्यास ििीि 

घिातील र्लेु कशासाठी १८ ते २० तास अभ्यास कितील ? ७८०० पेक्षा िास्त 

सशक्षक पैसे दऊेन टीईटी पिीक्षा पास झालेले आहते. त्याांच्यावि तातडीने कािवाई 

करुन त्याांना घिी पाठसवले पासहिे. पिीक्षाांर्ध्ये सातत्याने घोटाळे होत आहते. त्यात 

र्दु्रणालयापासनू ऑपिेसटांि असल्यासशवाय ही िोष्ट साध्य होऊ शकत नाही.... 

 उप सभापती : आता सकाळचे ११.४५ वािले आहते. काल िटनेत्याांची 

िैठक झाली होती. त्यात घेतलेल्या सनणमयानसुाि आता सदनाची सवशेष िैठक स्थसित 

होत आह.े सदनाची सनयसर्त िैठक दपुािी १२.०० वािता भिेल.  

 सोर्वाि, सदनाांक १४ र्ाचम, २०२२ िोिी अपणूम िासहलेल्या  र्.सव.प. सनयर् 

२६० अन्वयेच्या प्रस्तावावि चचाम व र्ांत्री र्होदयाांचे उत्ति होईल. सन्र्ाननीय सदस्य 

श्री.सिेुश धस आपण या प्रस्तावावि ऑनलेि आहात.  

  ( सभािहृाची िैठक सकाळी ११.४५ ते दपुािी १२.०० वािेपयिंत स्थसित झाली.) 

      ------- 

        यानांति श्री.िाििे.... 
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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तिे 

मालेगाव (गज.नागशक) तालुक्यातील अगतवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांच्या नुकसान 

भरपाईच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

 (१) * ११९७० श्री.अमोल गमटकरी, श्री.शगशकांत गशंदे, श्री.गवक्रम काळे, 

श्री.सगतश चव्हाण, श्री.संजय दौंड, श्री.अरुण लाड, श्री.राजहंस गसंह, 

श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रगवण दरेकर, अॅड.गनरंजन डावखरे, 

श्री.रामदास आंबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रवीण दटके, श्री.रमेशदादा 

पाटील, डॉ.रणगजत पाटील : सन्र्ाननीय मदत व पुनववसन मंत्री पढुील िोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) र्ालेिाव (सि.नासशक) तालकु्यात र्ाह ेिनू ते सप्टेंिि, २०२० र्ध्ये झालेल्या 

असतवषृ्टीत सपकाांच्या झालेल्या नकुसान भिपाईपोटी शेतकऱयाांना रुपये ४४ कोटीची 

आसथमक र्दत दणे्यात आल्याचे सदनाांक २ िानेवािी, २०२२ र्ध्य ेवा त्यासरु्ािास 

सनदशमनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नासशक सिल्यातील र्ालेिाांव तालकु्यात असतवषृ्टी झालेली 

नसतानाही शेतकऱयाांना नकुसान भिपाईची िक्कर् वाटप किण्यात आली असल्याच े

र्ाह ेिानेवािी, २०२२ र्ध्ये वा त्यादिम्यान सनदशमनास आले आह,े   ह ेही खिे आह े

काय, 

(३) असल्यास, असतवषृ्टीच्या आसथमक र्दतीचे वाटप किताांना ज्या शेतकऱयाांना 

नकुसान होऊनही र्दत सर्ळाली नाही अशा शेतकऱयाांनी केलेल्या तक्रािीनसुाि 

शासनाने या प्रकिणाची चौकशी किण्यासाठी सत्रस्तिीय चौकशी ससर्ती िठीत केली 

होती, ह ेही खिे आह ेकाय तसेच चौकशी ससर्तीने प्रशासनाला आपला अहवाल 

सादि केला आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदि चौकशी ससर्तीने त्या सांदभामतील कािदपत्राची पडताळणी 

केली असता त्यार्ध्ये ४४ कोटी ऐविी ८९ कोटी रुपयाांचा आसथमक घोटाळा झाला 

असल्याचे ससर्तीच्या अहवालावरुन र्ाह ेिानेवािी, २०२२ र्ध्ये वा त्यादिम्यान 

आढळून आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय 

(५) असल्यास, उपिोि प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 
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ता.प्र.क्र.११९७० ..... 

 आढळून आले, त्यानषुांिाने चौकशी ससर्तीने आपला अहवाल तातडीने शासनास 

सादि करुन ज्या शेतकऱयाांना आसथमक र्दत सर्ळाली नाही त्या शेतकऱयाांना र्दत 

सर्ळण्यािाित तसचे सदि आसथमक िैिव्यवहािार्ध्ये दोषी असणाऱया सांिांसधताांवि 

कोणती कायमवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलांिाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.गवजय वडेट्टीवार : (१) खिे आह.े 

(२) खिे आह.े 

(३) खिे आह.े 

 अद्यापपयिंत सदि ससर्तीचा चौकशी अहवाल शासनास सादि किण्यात 

आलेला नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(५), (३) व (४) सदि प्रकिणाकरिता अपि सिल्हासधकािी, र्ालेिाव याांच्या 

अध्यक्षतेखाली ससर्ती िठीत किण्यात आली आह.े ससर्तीने सादि केलेल्या 

प्राथसर्क अहवालाच्या आधािे प्रस्ततु प्रकिणातील दोषी असधकािी व कर्मचािी 

याांचेसवरूध्द प्रशासकीय कािवाई सिल्हासधकािी, नासशक याांच्यास्तिावि सरुू 

किण्यात आली आह.े तसेच, ससर्तीचा अांसतर् अहवाल प्राप्त झाल्यानांति दये 

असलेल्या िासधत शेतकऱयाांना र्दत दणे्याची कायमवाही किण्यात येईल. 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री.अर्ोल सर्टकिी : सभापती र्होदय, शेतकऱयाांचा अत्यांत र्हत्वाचा हा 

सवषय आह.े खिे आह ेअसे उत्तिार्ध्ये म्हटलेले आह.े र्ी र्ांत्री र्होदयाांना सवचारु 

इसच्छतो की, असतवषृ्टी झालेली नसतानाही र्ालेिाव तालकु्यातील शेतकऱयाांना 

नकुसानभिपाई वाटप किण्यात आल्याची सदि घटना आह.े ४४ कोटी रुपयाांचा 

घोटाळा ८९ कोटीवि पोहचल्याचे लक्षात आले ह ेखिे आह ेका. घोटाळा झाल्याचे 

उत्तिात खिे आह ेअसे म्हटले आह.े यािाित ससर्ती िठीत केली आह ेका, याचा 

अहवाल शासनास सादि किण्यात आला नाही, तो सकती कालावधीत सादि होणाि, 

अप्पि सिल्हासधकािी र्ालेिाव याांच्या अध्यक्षतखेाली ससर्ती िठीत किण्यात 
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ता.प्र.क्र.११९७० ..... 

श्री.अर्ोल सर्टकिी..... 

 आली, ससर्तीने सादि केलेल्या प्राथसर्क अहवालाच्या आधािावि प्रस्ततु 

प्रकिणातील दोषी असधकािी व कर्मचािी याांच्यावि कािवाई सरुु आह,े पिांत ुयािाित 

अांसतर् अहवाल तातडीने सादि करुन िाधीत शेतकऱयाांना लवकिात लवकि र्दत 

सर्ळेल काय. त्याचप्रर्ाणे सदनाांक २८ सडसेंिि व र्ाह ेिानेवािी २०२२ िोिी व त्या 

दिम्यान सवदभामतील अकोला, वासशर्, िलुढाणा, अर्िावती, वधाम, भांडािा, िोंसदया, 

यवतर्ाळ सिल्ह े व  र्िाठवाडयातील औिांिािाद, िालना तसेच अहर्दनिि 

सिल्हयाांसह श्रीिार्पिू तालकु्याला अवकाळी व िािसपटीचा र्ोठा तडाखा िसला व 

र्ोठया प्रर्ाणावि शेतकऱयाांचे नकुसान झाले आह.े अशा शेतकऱयाांचे पांचनार्े झाले 

आहते काय, त्याांना र्दत सर्ळाली आह ेका. तसेच अनेक शेतकिी पीक सवम्यापासनू 

वांसचत आहते, याांच्या िाितीत शासनाने कायमवाही करुन सवर्ा कां पन्याांना सनदशे सदले 

आहते का? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, ह े खिे आह े की, र्ालेिाव 

तालकु्याचा प्रस्ताव खालनू आला होता. नकुसान न होताच तो प्रस्ताव आलेला 

होता. तहससलदाि, िीडीओ, कृषी असधकािी पांचनार्े कितात व सिल्हासधकािी याांच े

र्ाफम त प्रस्ताव शासनाकडे येतो. सनकषात िसत असेल ति आपण र्दत दतेो. हा 

प्रस्ताव त्या सनकषात िसवनू पाठसवला िेला. नांति तक्रािी झाल्या व आम्ही 

चौकशीचे आदशे सदलेे. र्ळुात तक्रािीत नर्दू केल्यानसुाि ज्याांचे नकुसान झाले नाही 

त्याांना पैसे सर्ळाले, ज्याांचे नकुसान झाले त्याांना सर्ळाले नाही. असे चौकशीर्धनू 

प्राथसर्कदृष्टया सनष्ट्पन्न झाले आह ेव आर्च्या लक्षात आलेले आह.े र्ी या सनसर्त्ताने 

सन्र्ाननीय सदस्याांना साांि ूइसच्छतो की, ही चौकशी आम्ही एक र्सहन्यात पणूम करु. 

ज्या लोकाांना पात्र असनू पैसे सर्ळाले नाहीत त्या सवािंना एक र्सहन्याच्या आत ि े

एसडीआिएफच्या सनकषात िसणािे आहते त्या सवम शेतकऱयाांना एक र्सहन्याच्या 

र्दत केली िाईल. र्ी तसे खाली आदशेही सदलेले आहते. ह ेकिण्यार्ािचे कािण 

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 51 

PNG/AKN/KTG प्रथर् श्री.साांिळे 12:00 

 

 

ता.प्र.क्र.११९७० 

श्री.सविय वडेट्टीवाि..... 

 काय होते, भसूर्का काय होती. खालच्या सांिांसधत असधकाऱयाांवि कािवाई किण्याचे 

आश्वासन र्ी दते आह.े 

 श्री.सदवाकि िावते : सभापती र्होदय, र्ांत्री र्होदयाांनी साांसितले की, 

त्याांच्यावि कािवाई किणाि आहते, पण र्ी साांि ूइसच्छतो की,  ते सनदोष असतील ति 

पित येतील. कािण हा सवषय िांभीि आह.े 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, अनेक लोकप्रसतसनधींना असे वाटत 

आह ेकी, आर्च्या भािात पैसे सर्ळाले नाहीत. एका सठकाणी सदले िेले ति आम्हाला 

का सर्ळाले नाही, असा लोकप्रसतसनधींचा सिू आह.े र्ी नक्की साांितो की, पसहल्याांदा 

एक र्सहन्यात चौकशी होऊ द्यावी. यार्ािील कािण शोधले िेले पासहिे की, तो 

अहवाल कशाच्या आधािावि पाठवला िलेा आह.े आम्ही खाली चौकशीचे आदशे 

सदलेले आहते, ससर्ती िठीत केलेली आह ेव त्यािाित कोणत्याही परिसस्थतीर्ध्य े

कािवाई करु. 

 डॉ.िणसित पाटील : सभापती र्होदय, र्ांत्री र्होदयाांनी र्ान्य केले आह ेकी, 

यार्ध्ये िैिप्रकाि झालेला आह.े आपल्या सवम यांत्रणेकडून ज्या शेतकऱयाांना 

नकुसानभिपाई द्यायची नव्हती त्याांना  ४४ कोटी रुपये सदले िेले आहते. अस े

असतानासधु्दा र्ांत्री र्होदय साांितात की, त्याांची चौकशी ससर्ती िठीत केलेली 

आह.े या प्रकिणी त्याांच्यावि कािवाई किण्यास एक र्सहना लािेल असे साांित 

आहते. सन्र्ाननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.सदवाकि िावते याांनी साांसितल्याप्रर्ाणे व्हायला 

पासहिे. र्ांत्री र्होदय र्ान्य कितात की, यार्ध्ये िैिव्यवहाि झालेला आह.े ििीि लोक 

व शेतकऱयाांचे ४४ कोटी रुपये ज्याांना ििि नसताना दसुऱयाच्या सखशात कोणाच्या 

चकुीर्ळेु िेले आहते, म्हणिे हा ससुनयोसित व सांघटीत िनु्हा झालेला आह.े अशा 

प्रकािच्या असधकाऱयाांना पाठीशी घालण्याच े कािण काय. ससर्तीचा अहवाल 

र्सहनाभिाने येईल, आर्ची काही हिकत नाही. तोपयमत ज्या लोकाांच्या चकुीर्ळेु हा 
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ता.प्र.क्र.११९७०..... 

डॉ.िणसित पाटील ..... 

 प्रकाि घडला आह,े त्याांना त्याांच्या कतमव्यापासनू सकर्ान ससर्तीचा अहवाल 

येईपयमत दिू ठेवणाि का ? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, थोडीशी दरुुस्ती अशी आह ेकी, ६५ 

र्ी.र्ी.पाऊस व ३३ टक्के पेक्षा असधकच ेनकुसान हा सनकष आह.े प्राथसर्क चौकशी 

आले आह ेकी, नकुसानीचे प्रर्ाण ििोिि आह.े पिांत ु ६५ र्ी.र्ी.च्या वि पाऊस 

पडला पासहिे, ह ेदोन्ही सनकष एसडीआिएफप्रर्ाणे पणूम झाले पासहिेत. पण यापैकी 

एकच सनकष पणूम झालेला आह.े शेवटी ह े पैसे शेतकऱयाांच िेलेले आहते. ह े पैसे 

व्यापाऱयाांच्या सकां वा इतिाांच्या सखशात िेलेले नाही. िे पात्र शेतकिी होते तो आकडा 

फाि र्ोठा नाही, त्याांची िक्कर् ६ कोटीच्या िवळपास आह.े िे पात्र आहते त्याांची 

र्ासहती आम्ही तपासनू र्ासितली आह.े िे पात्र शेतकिी लाभापासनू वांसचत िासहले 

आहते त्याांना र्सहनाभिात र्दत किीतच आहोत. तािाांसकत प्रश्नाचा िोख पासहला ति 

ह ेखिे आह,े सन्र्ाननीय सदस्य डॉ.िणसित पाटील याांनी ते वाचले ति त्याांच्या लक्षात 

येईल. पैसे शेतकऱयाांकडे िेले पिांत ु त्याांनी एकच सनकष पणूम केला आह,े 

असधकाऱयाांना वाटले की, ३३ टक्क्याच्या वि नुकसान आह.े म्हणिेचे ते सनकषात 

िसतात, खालनू प्रस्ताव सकािात्र्क आला होता, त्यानसुाि आम्ही पैसे सदलेले आह.े 

कोणाविही अन्याय होऊ नये ह ेपासहले िाईल. एक र्सहन्याच्या आत चौकशी करुन 

अहवाल आल्यास कोणालाही पासठशी घालण्याचा प्रश्न नाही, त्याांच्यावि कािवाई 

केली िाईल. 

 श्री.अर्ोल सर्टकिी : सभापती र्होदय, सांिांसधत दोषी असधकाऱयाांवि कािवाई 

किणाि का यािाित आिच्या आि सभािहृात उत्ति द्यावे. आि तो सनणमय झाला 

पासहिे की, चौकशी होईपयमत त्याांना कतमव्यापासनू दिू ठेवावे सकां वा त्याांना सनलांसित 

किावे, अशी र्ाझी र्ािणी आह.े  

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, ठीक आह.े 
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िाज्यातील स्थासनक स्विाज्य सांस्थेर्ध्ये इति र्ािासविीयाांच्या आिक्षणाकरिता 

ओिीसी इसम्परिकल डाटा िर्ा किण्यािाित 

 (२) * १२७३३ श्री.प्रगवण दरेकर, श्री.गोगपचंद पडळकर, डॉ.रणगजत पाटील, 

श्री.गवजय ऊफव  भाई गगरकर, श्री.सदागशव खोत, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश 

धस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गनलय नाईक, श्री.प्रवीण दटके, श्री.रमेशदादा 

पाटील, अॅड.गनरंजन डावखरे, श्री.गवलास पोतनीस, श्री.सगुनल गशंदे, डॉ.प्रज्ञा 

सातव, डॉ.वजाहत गमझाव, श्री.अगभगजत वंजारी, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आंबटकर : सन्र्ाननीय इतर मागास बहुजन 

कल्याण मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांर्ध्ये ओिीसी प्रविामला आिक्षण 

सर्ळण्यासाठी ’’ओिीसी इसम्परिकल डाटा’’ िोळा किण्याची ििािदािी िाज्य 

शासनाने िाज्य र्ािासविम आयोिाकडे सदली असनू ओिीसी प्रविामचा सार्ासिक, 

आसथमक व िातीसनहाय िनिणनेचा इसम्परिकल डाटा उपलब्ध नसल्याने शासनाने 

प्रशासकीय यांत्रणा वापरुन िातीसनहाय िनिणना किावी, यासाठी िाज्य र्ािासविम 

आयोिाने र्ाह ेऑिस्ट, २०२१ र्ध्ये वा त्यादिम्यान शासनास ठिाव सादि केला 

आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाज्यातील स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांर्धील इति र्ािासविीय 

उर्ेदवािाांसाठी िाखीव असलेल्या २७ टक्के िािाांवि सनवडणकू घेण्यास र्ा.सवोच्च 

न्यायालयाने सदनाांक ६ सडसेंिि, २०२१ िोिी वा त्यासरु्ािास स्थसिती सदली आह,े ह े

ही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िाज्यात ओिीसींना िािकीय आिक्षण सदल्यासशवाय कोणतीही 

सनवडणकू घेऊ नये अशी र्ािणी सवसवध सिल्यातील सार्ासिक सांघटनाांनी 

तहससलदाि, उपसवभािीय असधकािी, सिल्हासधकािी याांना सदलेल्या सनवेदनात केली 

असल्याचे र्ाह ेिानेवािी, २०२२ च्या पसहल्या सप्ताहात वा त्यादिम्यान सनदशमनास 

आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, िाज्य र्ािासविम आयोिाने इसम्परिकल डाटा िोळा किण्यासाठी 

र्नषु्ट्यिळ व इति साधनसार्गु्रीसाठी ४३५ कोटी रुपये सनधीची र्ािणी र्ाह ेिलैु, 

२०२१ र्ध्ये वा त्यादिम्यान केली असताना शासनाने ५ कोटी रुपये र्ांििू केल्याचे  
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ता.प्र.क्र.१२७३३..... 

श्री.प्रवीण दिेकि ..... 

र्ाह े सडसेंिि, २०२१ िोिी वा त्यादिम्यान सनदशमनास आले असनू सदिील अपिुा 

सनधी व र्नषु्ट्यिळाची व्यवस्था नसल्याने आयोिाकडून ओिीसीची र्ासहती िर्ा 

किण्याचे कार् सरुु किण्यात आले नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपिोि प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन आयोिाला र्ािणीप्रर्ाण े

र्नषु्ट्यिळ व सनधी उपलब्ध करुन दणे्यािाित तसेच इसम्परिकल डाटा िोळा करुन 

अांसतर् अहवाल प्राप्त होण्यासाठी सकती कालावधी अपेसक्षत आह,े यािाित शासनाने 

कोणती कायमवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलांिाची कािणे काय आहते ? 

 श्री.गवजय वडेट्टीवार : (१) प्रशासकीय यांत्रणा वापरुन िाती-सनहाय िनिणना 

किण्यािाित िाज्य र्ािासविम आयोिाने शासनास ठिाव सादि केल्याची िाि खिी 

नाही. 

(२) ह ेखिे आह.े 

(३) ह ेखिे आह.े 

(४) व (५) आयोिास स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांर्धील आिक्षणाच्या अनषुांिाने 

सवसशष्ट कार्कािाकरिता रुपये ५ कोटी इतका सनधी आकसस्र्कता सनधीतनू उपलब्ध 

करुन दणे्यात आला. तद्नांति सन २०२१-२०२२ च्या सवधानर्ांडळाच्या सतसऱया 

असधवशेनात रुपये ४३५ कोटी इतकी आसथमक तितदू पिुवणी र्ािणीद्वािे र्ांििू 

किण्यात येवनू त्यातनू आकसस्र्कता सनधीच्या िकर्ेची प्रसतपतूी किण्यात आलेली 

आह.े आयोिास कायामलयीन कार्कािाकरिता रुपये ८४.१८ कोटी इतका सनधी 

शासन सनणमय सदनाांक ०३/०२/२०२२ अन्वये उपलब्ध करुन दणे्यात आलेला असनू 

सदि कार्कािासाठी लािणािा असधकचा सनधी आयोिास आवश्यतनेसुाि उपलब्ध 

करुन दणे्यात येईल. िाहयस्त्रोतयांत्रणेद्वािे कां त्राटी र्नषु्ट्यिळ घेण्यास व त्यासाठी 

लािणािा सनधी उपलब्ध करुन दणे्याकरिता कायमवाही किण्यात येत आह.े र्हािाष्ट्र 

अध्यादशे क्र. ३ सांदभामत र्ा.सवोच्च न्यायालयाने सदनाांक १६/१२/२०२१ िोिी 

सदलेल्या सनणमयाच्या पाश्वमभरू्ीवि आयोिाच्या कायमकके्षत शासन असधसचूना सदनाांक 

२७/१२/२०२१ अन्वये सधुािणा किण्यात आलेली असनू त्यानसुाि आयोिाच े

कार्काि सरुु आह.े (६) प्रश्न उद ्भवत  नाही. 
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ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती र्होदय, ओिीसीिाित हा र्हत्वाचा प्रश्न आह.े 

िनू २०२१ र्ध्ये आयोि िठीत केला. आयोिाने शासनाकडे साधािणपणे ४३५ 

कोटीची र्ािणी केली होती. ८४ कोटीचा सनधी ३ फेब्रवुािी िोिी सदला िेला, ९ र्सहने 

शासनाने आयोिाला सनधीच सदला नाही. पित आपण उत्तिात साांसितले आह ेकी, 

सवलांि झाला नाही व प्रश्न उदभवत नाही. सकती चकुीचे उत्ति येथे सदलेले आह.े 

पसहल्या प्रश्नाच्या उत्तिात आपण किलूही केलेले आह ेकी, अशा प्रकािचा शासनाचा 

ठिाव आयोिाने सादि न केल्याचे खिे नाही. दोन्ही उत्तिार्ध्ये आपण ॲक्सेप्ट केलेले 

आह.े र्ी र्ांत्री र्होदयाांना सवचारु इसच्छतो की, एवढया उशीिा सनधी दणे्याचे कािण 

काय, सवलांिाची कािण े काय, प्रशासकीय यांत्रणा वापरुन िातीसनहाय िनिणना 

किण्यािाित िाज्य र्ािासविम आयोिाने शासनाला ठिाव सादि केला नाही अस े

लेखी उत्ति सदलेले आह.े शासनाने सदलेले उत्ति ताांसत्रक स्वरुपाचे आह.े  

 सभापती र्होदय, िातीसनहाय िणना किण्यािाित र्ािसविम आयोिाने 

शासनाशी चचाम केली होती काय, तशा प्रकािचे पत्र सकां वा प्रस्ताव पाठसवला होता 

काय, सिकािने िी कािदपते्र आयोिाला पिुवली त्यार्ध्ये िािकीय र्ािासलेपणाची 

र्ासहती आयोिाला सदली नाही ह ेखिे आह ेका. अांतिीर् अहवाल सादि किायलाही 

आयोिाने सविोध केला होता पण शासनाने आयोिाला िाध्य केले नाही ह ेखिे आह े

का ? 

        यानांति श्रीर्ती नाफडे....

  

 

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M - 56 

JCN/AKN/KTG प्रथर् श्री.िाििे 12:10 

 

 

ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

 श्री.सविय वडेट्टीवार : सभापती महोदय,पसहला प्रश्न असा होता की, 

र्ािासविीय आयोिाच ेिठन झाल्यानांति सनधीसाठी उसशि का झाला ? टीओआि 

तयाि कित असताना त्यार्ध्ये स्पष्ट साांसितले होते की, तीन िोष्टींवि र्ािासविीय 

आयोिाने कार् किायचे आह.े  त्या आयोिाला डेसडकेटेड आयोि म्हणनू तेवढे 

असधकाि द्यायचे, असे ठिले होते. ओिीसीचा आयोि असला तिीही तवेढयापिुतेच 

त्याांना असधकाि दणे्यात येतील.  टम्सम ऑफ िेफिन्सर्ध्ये त्याांच्या या असधकािाांची 

नोंद केली िेली होती.  त्याांचा प्रस्ताव ४२७ कोटी रुपयाांचा या स्कोपच्या िाहिे िाऊन 

आला होता.  र्हािाष्ट्रातील सिांध िनिणना िातसनहाय अशा प्रकािची किायची, 

असा यार्ध्ये उल्लेख होता, याकरिता शासनाने त्याकरिता सनधी उपलब्ध करुन सदला 

नाही. त्याांच्या प्राथसर्क िििेकिसता िे काही ५ कोटी रुपये लाित होत,े ते  त्याांना 

शासनाकडून उपलब्ध करुन दणे्यात आले होते.  

 ( सविोधी पक्षाचे काही सन्र्ाननीय सदस्य िािेवि उभे िाहून एकाच वेळी 

िोलण्याचा प्रयत्न किीत असतात. ) 

 खिे ति आपण काय म्हणत होता की, त्याचा र्िाठीत अनवुाद केला ति 

नाही... (अडथळा) 

सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांनी उत्ति ऐकून घ्यावे. 

( सविोधी पक्षाचे काही सन्र्ाननीय सदस्य िािवेि उभे िाहून एकाच वेळी िोलण्याचा 

प्रयत्न किीत असतात. ) 

श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय,  र्ला र्ाझे उत्ति....(अडथळा) 

त्यार्ळेु याकरिता उसशि होण्याचे कािण िि असेल ति त्यार्ध्ये त्याांनी िातसनहाय 

िनिणनेची र्ािणी केलेली आह.े आपल्याला सवािंना र्ासहती आह े की,  

लोकसभेर्ध्ये र्ाननीय र्ांत्रीर्होदयाांनी िातसनहाय िनिणनेला पिवानिी सदली 

िाणाि नाही.  यापवूी दखेील सन २०११ र्ध्ये िातसनहाय िनिणना झालेली आह.े  

या सांदभामत आता आपण  याच्या खोलात िाण्याची ििि नाही. यासांदभामत आणखी  
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ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

श्री.सविय वडेट्टीवाि..... 

कोणत्या सवषयात िाण्याची ििि नाही.  आपण िे म्हणालात की, या सांदभामत 

र्ािासविीय आयोिाांच्या सांदभामत उसशि होण्याचे कािण काय ? खिे ति उसशि 

होण्याला कािण असे आह ेकी, त्याांनी िि त्या टीओआिच्या फे्रर्र्ध्ये कार् केले 

असते ति उसशिही झाला नसता.  आयोिाचे आसण सवािंचे एकर्त असे झाले की,  

आम्ही िातसनहाय िनिणनाच किणाि नाही.  त्याची आवश्यकताही नव्हती, आि 

िी परिसस्थती उद्भवली, त्याकरिता अनेक िोष्टींर्ध्ये ते एक कािणही अस ूशकते. र्ी 

र्ाननीय सविोधी पक्ष नेत्याांना यािाित आि या सठकाणी एवढेच साांि ूशकतो की, 

आता शासन या सवषयािाित ििेच पढेु िेलेले आह.े त्याांना सनधी उपलब्ध करुन 

सदलेला आह,े आि दखेील तो सनधी त्याांच्यािवळ आह,े त्यावि कोणतीच कायमवाही 

झालेली नाही. िवळ िवळ शासनाने त्याांना ८७ कोटी रुपयाांचा सनधी सदलेला आह.े 

र्ी सभािहृाच्या र्ाध्यर्ातनू एवढेच साांि ू इसच्छतो की, यािाित नवीन सनणमय 

घेतलेला आह,े त्या ससर्तीचे िठन आि होत आह,े याकरिता  डेसडकेटेड आयोि 

म्हणनू दणे्यात आलेला होता, त्या आयोिाकडून असधकाि काढून श्री.ियांत िाँसठया, 

सनदी असधकािी र्खु्य ससचव, श्री.र्हशे झिडे, श्री. असर्त पटेल, टाटा इसन्स्टटयटू 

ऑफ सोशन सायन्सेसकडून श्रीर्ती शासलनीताई भित ह ेआहते. आय.टी. सवभािाने 

श्री.निेश सिते या सवम पाच लोकाांची कसर्टी करुन आम्ही त्याांना डेसडकेटेड म्हणनू 

पणूम असधकाि आि दणेाि आहोत. र्ािासविीयाांचा पॉसलसटकल िॅकवडमनेस िो 

आह,े तोच त्या सांदभामतील टीओआि र्ध्ये टाकलेला आह.े  हा सवषय तेवढयापिुताच 

र्यामसदत आह.े सन्र्ाननीय सदस्याांनी िो दसुिा प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े  ह ेकित 

असताना इसम्परिकल डेटाकरिता पॉसलसटकल िॅकवडमनेसची र्ासहती सदली नाही.  खिे 

म्हणिे, र्ाझ्याकडेही यािाितचे पत्र आह.े  तेथील श्री.दशेर्खु नावाचे ससचव आहते, 

त्याांच्याकडे पेनड्राईव्ह र्ध्ये र्ासहती आह.े  ती र्ासहती आता पाठव ू का म्हणनू 

आर्च्या काही.....अडथळा....र्ािसविीय आयोिाच्या सदस्याांना साांितात की, 

आता आपण दरुुस्त करुन पाठव ूया का ? आता पाठवनू काय उपयोि आह े?  
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ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

श्री.सविय वडेट्टीवाि..... 

त्याांनी िाणनु ििुनू....(अडथळा) र्ी काल िोिीच पत्र सीएस याांना सदलेले आह ेकी, 

त्या दशेर्खुाांची तथेनू हकालपट्टी किावी.   आता त्याांची िदली झालेली आह,े त्याांना 

तेथनू काढावे, असे र्ी साांसितलेले आह.े  िो रिपोटम तयाि कित असताना सदस्याांनी 

साांसितले एक आसण दशेर्खुाांनी सलसहले दसुिेच ! यार्ध्ये पत्र िे आह.े....(अडथळा) 

( सविोधी पक्षाचे काही सन्र्ाननीय सदस्य िािवेि उभे िाहून एकाच वेळी िोलण्याचा 

प्रयत्न किीत असतात. )  र्ी ििािदािीने िोलत आह.े  र्ाझ्याकडे िे पत्र...िी प्रेस 

नोट दशेर्खुाांनी काढली होती.... त्या पे्रस नोटर्ध्ये त्याांनी साांसितलेले आह े

की.....(अडथळा)  र्ला िोल ूद्या ! 

 श्री.सवनायक र्ेटे : सभापती र्होदय, र्ाझी हिकत आह.े  

 श्री.कसपल पाटील : सभापती र्होदय, र्ाझी हिकत आह.े  

 सभापती : प्रश्नाला हिकत घेता येत नाही. याकरिता र्ी कोणालाही सांधी 

दणेाि नाही.  सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सवनायक र्ेटे आपण खाली िसावे. 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, दशेर्खु नावाच्या िहृस्थाकडे ती 

र्ासहती उपलब्ध करुन सदली.  ती र्ासहती...(अडथळा).... ओ, साहिे, (अडथळा) 

ती र्ासहती आयोिापढेु सदस्य ससचवाांनी ठेवली नाही. ह ेत्याांनी र्ान्य केलेले आह.े  

त्यावि शासन म्हणनू आम्ही कािवाई किीत आहोत.  र्ी काल तसे कािवाई किा 

म्हणनू पत्रही सदलेले आह,े त्याची िदली झालेली आह.े ह ेिाणनुििुनू केलेले आह.े  

(अडथळा)... आसण म्हणनू आपण िे म्हणालात.्....( अडथळा) 

 सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांनी शाांत िसावे. सवमप्रथर् र्ाननीय र्ांत्री 

र्होदयाांचे उत्ति तिी पणूम होऊ द्यावे.  उिाच यािाित तीव्र भावना करुन घेऊन नका,  

आपल्या सवािंना आिक्षण व आिक्षणाची र्ासहती पासहिे.  यावि आपण सवमिण 

एकर्ताने एकर्ेकाांििोिि सहर्त आहोत,  त्यार्ळेु तो काही सवषय नाही.   
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ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

सभापती..... 

उिाच आिडाओिड करु नये. यािाित शासनाचे िे धोिण आह,े ते नीट सर्िनू 

घ्यावे, अशी र्ाझी सदनाला सवनांती आह.े   

( सविोधी पक्षाचे काही सन्र्ाननीय सदस्य िािवेि उभे िाहून एकाच वेळी िोलण्याचा 

प्रयत्न किीत असतात. ) 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती र्होदय, र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांचे लेखी उत्ति 

आसण आता सभािहृात त्याांनी पनु्हा पनु्हा सदलेले उत्ति िांभीि आह,े ते त्याांना र्ाि े

घ्यावे लािेल.   दशेर्खुाांवि कािवाई झालीच पासहिे, तो वेिळा प्रश्न आह,े तो छोटा 

प्रश्न आह.े  र्ळू प्रश्नाला उत्ति काय सदलेले आह े? सिकािने नऊ र्सहने घालसवलेले 

आहते, यावि उत्ति सिकािने काय सदलेले आह े की, िातसनहाय िनिणना 

किण्यासाठी त्याांनी सनधी र्ासितला म्हणनू आम्ही तो सदला नाही. यावि कें द्र 

शासनाचे उदाहिण साांसितले िात आह.े अनेक िाज्याांनी स्वत: साांसितले की, आम्ही 

आर्च्या खचामने ओिीसींची िातसनहाय िनिणना करु. अस ेअसताना आि सिकाि 

साांित आह ेकी, आम्ही िात िनिणना किणाि नाही.  लाि वाटते की, आि अशा 

पध्दतीच ेउत्ति िे ओिीसींचे प्रसतसनधीत्त्व कितात,...(अडथळा) र्ाझ ेम्हणणे आह े

की, र्ाननीय र्ांत्री याांनी उत्ति र्ािे घ्यावे आसण सिकािने भसूर्का स्पष्ट किावी की, 

िातसनहाय िनिणनेसांदभामत तरु्ची भसूर्का काय आह े ? आसण ती िि शासन 

साांिणाि नसेल ति हा दिाफटका सिकािकडून झाला, असाच त्याचा सनष्ट्कषम सनघतो, 

याकरिता ह ेसभािहृात सदलेले उत्ति र्ािे घेतले पासहिे. 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय,हा सवषय ओिीसीच्या पॉसलसटकल 

रिझव्हशेनचा होता. या सांदभामतील टीओआिच्या सांदभामतच याचा स्कोप होता.  

िातसनहाय िनिणना हा सवषय दोन वषािंपासनू पडून होता.  खिे ति घिाघिात िाऊन 

एकर्ेकाांचे तोंड पाहून ते किणे शक्य नव्हते.  खिे ति दोन वषािंर्ध्ये 

कोणतीच...(अडथळा).... र्ला उत्ति ति पणूम करु द्यावे..... 
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ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

 सभापती : सन्र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांना उत्ति ति पणूम दऊे द्यावे.  सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी शाांतपणे िसावे.  अशा प्रकािे आिडाओिडा करुन प्रश्न सटुणाि आहते               

का ? 

( सविोधी पक्षाचे काही सन्र्ाननीय सदस्य िािवेि उभे िाहून एकाच वेळी िोलण्याचा 

प्रयत्न किीत असतात. ) 

 श्री.कसपल पाटील (र्ाईक िांद) : सभापती र्होदय, उत्ति काय द्यावे, हा 

असधकाि सांपणूमपणे र्ांत्रीर्होदयाांचा व शासनाचा आह,े त्यावि र्ाझा आके्षप 

असण्याचे कािण नाही. पिांत ुर्ला एवढेच साांिायचे आह ेकी, दोन उदाहिणात त्याांनी 

कें द्र शासनाचा हवाला सदलेला आह.े  कें द्र शासनाने िातसनहाय िनिणना करुन 

अहवाल सदला नाही.  िौध्द सर्ािाच्या सांदभामत विेळा िकाना का किण्यात             

आला ? त्यार्ळेु सन २०११ र्ध्ये आसण आता शासनाने नऊ र्सहने वाया घालसवले. 

नऊ र्सहने याकरिता शासनाने सनधी सदला नाही.  आता याची ििािदािी केवळ 

आयोिावि टाकून शासन र्ोकळे होत आह.े  यािाितची प्रशासकीय सवलांिाची 

ििािदािी आयोिावि िरुि टाका.  पिांत ुशासनाने लेखी उत्ति सदलेले आह.े  पनु्हा 

पनु्हा र्ी शाांतपणे र्ांत्रीर्होदयाांचे उत्ति ऐकत होतो.  र्ांत्रीर्होदय तीन वेळा िोलले की, 

िातसनहाय िनिणना र्ी किणाि नाही. ती िनिणना र्ासितली तिीही, त्याकरिता र्ी 

पैसे दणेाि नाही. ह ेस्पष्टपणे त्याांनी साांसितलेले आह,े ह ेतीनदा र्ाननीय र्ांत्रीर्होदय 

स्पष्टपणे िोललेले आहते, आवश्यकता भासल्यास, आपण ह ेिेकॉडम काढून तपासनू 

पाहावे. ह ेउत्ति र्ाननीय र्ांत्रीर्होदयाांनी र्ािे घेतले पासहिे.  ओिीसींची िातसनहाय 

िनिणना झालीच पासहिे, ती िातसनहाय िनिणना किण्यात येणाि आह ेका ? हा 

र्ाझा र्दु्दा आह.े  

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, र्ाझ े उत्ति तिी पणूम होऊ द्यावे, 

आयोिाकडे डेसडकेटेड आयोि म्हणनू िे कार् सोपसवले होते, िो टीओआि सदला 

होता, तो केवळ ओिीसींच्या पॉसलसटकल िॅकवडमनेसकरिता होता.  सरपल टेस्टर्ध्य े

िे होते, ते आपल्याला र्ासहती आह ेकी, आपण आयोि नेर्लेला आह,े ह ेसवम 

आपल्याला र्ासहती आह.े  तमु्ही िे म्हणत आहात ना ! ओिीसींची स्वतांत्र िनिणना 

किायचा सवषय विेळा आह.े   
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ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती र्होदय, र्ांत्रीर्होदयाांना उत्ति र्ािे घेण्यास 

साांिावे,  र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी सदलेले उत्ति र्ािे घेण्यात यावे.   

 सभापती : र्ांत्रीर्होदयाांना उत्ति दतेाना सडस्टिम करुन आपले प्रश्न सटुणाि 

आहते का ? आपल्यालाच यातील कळते असे नाही, आम्हालाही यार्ध्ये इांटिेस्ट 

आह.े   

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, हा सवषय वेिळा र्ाांडावा, त्यावि 

नक्की उत्ति दणे्यात येईल.  ओिीसींची िनिणना झाली पासहिे, अशा सवािंच्या 

भावना आहते. त्या भावना असताना त्याांनी हा र्दु्दा वेिळा र्ाांडावा. आता हा 

..(अडथळा).....र्ाझे उत्ति पणूम झाल्यानांति ....अडथळा..... हा सवषय र्ी र्ांत्री म्हणनू 

िोलत आह.े  र्ांत्री म्हणनू र्ाझी सार्सुहक ििािदािी आह.े  ज्यावेळी ४३५ कोटी 

रुपये र्ासितले, त्यावेळी त्याांनी िनिणनेचा उल्लेख केला होता, ते र्ी साांसितले.  

त्यावेळी त्याला वेळ लािणाि होता, उसशि लािणाि होता, आम्ही नवीन टीओआि 

सदला होता, दोन र्सहन्याांनी तीन टीओआि सदले होते.  त्याांना याकरिता टम्सम ऑफ 

िेफिन्स एकूण तीन वेळा सदला होता.  या स्कोपच्या िाहिे िाऊ नका असे साांसितले 

होते. आयोिाांच्या काही सदस्याांची अशी भसूर्का होती की, िनिणना केल्यासशवाय 

ओिीसींचा िॅकवडमनेस तपासता येणाि नाही. याकरिता आयोिाििोिि दोन-तीन 

वेळा चचाम झाली.  त्याांना साांसितले िेले की, पसहल्याांदा ह ेओिीसींचे आिक्षण सटकले 

पासहिे, याकरिता ह ेसवम केले पासहिे, तातडीने त्याांना आम्ही प्रशासकीय कार्ाकरिता 

पाच कोटी रुपये सदले होते.  र्ािील वेळी र्िाठा सर्ािाच्या....(अडथळा) र्ला र्ाझ े

उत्ति पणूम करु द्यावे... 

( सविोधी पक्षाचे काही सन्र्ाननीय सदस्य िािवेि उभे िाहून एकाच वेळी िोलण्याचा 

प्रयत्न किीत असतात. ) 
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ता.प्र.क्र.१२७३३.............. 

 सभापती : र्ांत्रीर्होदयाांना उत्ति दतेाना सडस्टिम करुन आपले प्रश्न सटुणाि 

आहते का ? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, ओिीसींिाित िो सनणमय घ्यायचा 

आह,े तो सार्सुहक सनणमय घ्यायचा आह,े हा सनणमय र्ी एकटयाने घेण्याचा सनणमय 

नाही. हा सनणमय घेण्याकरिता आम्ही कॅसिनेटपढेु िाऊ.  

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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ता.प्र.क्र.१२७३३... 

 श्री. कसपल पाटील : सभापती र्होदय, र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी सदलेले उत्ति 

र्ािे घ्यावे, अशी र्ाझी त्याांना सवनांती आह.े  

 श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, र्ी या प्रश्नासांदभामत सांिांसधत र्ांत्री 

र्होदयाांना सवचारुन, चचाम करुन.... कॅसिनेट पुढे िावे लािेल. चचाम झाल्यानांति या 

प्रश्नाचे उत्ति सदले िाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े सदिहू प्रश्न आिसक्षत ठेवण्यात येत आह.े आता पढुील 

प्रश्न चचलेा घेण्यात येईल. 

 

     -------- 
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 श्री. भाई सििकि : सभापती र्होदय, कोकणाला ७२० सक.र्ी. लाांिीचा 

सर्दु्रसकनािा लाभलेला असनू, त्या सठकाणी धपु प्रसतिांधकाचा प्रश्न आह.े दि वषी 

कोकणात चसक्रचादळ येते. पावसार्ळेु सर्दु्रसकनाऱयालित असणािे सवम िांधािे वाहून 

िातात. यासाठी र्ाननीय श्री. शिदचांद्र पवाि याांच्या नेततृ्वाखाली एक ससर्ती घसटत 

किण्यात आली होती. त्यासाठी आवश्यक तो सनधी र्ांििु केला होता. र्ांत्री र्होदय 

"किणाि" असे उत्ति दते आह.े आता कोकणातील लोकाांची घिे आसण शेती उद्धस्त 

होत आहते. ह े िांधािे केव्हा िाांधणाि आसण त्यासाठी अथमसांकल्पात सनधी र्ांििु 

केलेला आह ेकाय असा र्ाझा प्रश्न आह.े  

श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, कोकणाला सातत्याने चसक्रवादळ, 

असतवषृ्टी, आपत्ती आसण सायक्लॉनचा सार्ना किावा लाित आह.े त्यासाठी 

आर्च्या सवभािाने कायर्स्वरुपी उपाययोिना किण्याचा सनणमय घेतला. 

कॅसिनेटर्ध्ये त्याला र्ान्यता सर्ळालेली आह.े ३२०० कोटी रुपयाांचा खचम केला 

िाणाि आह.े िाज्य शासनाच्यार्ाध्यर्ातनू...कॅसिनेटचा सनणमय सदनाांक २३ सप्टेंिि, 

२०२१ र्ध्ये झालेला आह.े सदनाांक १० नोव्हेंिि, २०२१ िोिी िीआि काढला होता.  

श्री. सदवाकि िावते : सभापती र्होदय, र्ाझी र्ांत्री र्होदयाांनी सवनांती आह ेकी, 

त्याांनी "कॅसिनेट" असा शब्दप्रयोि किण्याऐविी "र्ांसत्रर्ांडळ" असा शब्दप्रयोि 

किावा.  

श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, पढुील ४ वषामच्या कालावधीत हा 

प्रकल्प आपल्याला पणूम किावयाचा आह.े िाज्य शासनाच्यार्ाध्यर्ातनू १२०० कोटी 

रुपये आसण पांधिाव्या सवत्त आयोिाकडून २ हिाि कोटी रुपयाांचा सनधी सर्ळणाि  

असनू, त्यार्ध्ये धपुप्रसतिांधक..... प्रशासकीय र्ान्यतेसाठी सदिहू प्रस्ताव सवत्त 

सवभािाकडे आह.े उद्या शकु्रवाि, सदनाांक ११ र्ाचम, २०२२ िोिी िाज्याचा 

अथमसांकल्प सादि सभािहृात केला िाणाि आह.े र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी असे 

साांसितले आह ेकी, दोन ते चाि सदवसाांर्ध्ये आम्ही त्याांना पिवानिी दणेाि आहोत. 

हा प्रस्ताव १५ ते २० सदवसाांपवूीच पाठसवलेला आह.े पणूमत: धपुप्रसतिांधक िांधािे, 

भसूर्ित सवद्यतुवासहन्या, चसक्रवादळ येत असल्यार्ळेु कें द्र आसण सनवािा कें द्र 

िाांधावयाची आहते. या प्रस्तावास कॅसिनेटची र्ान्यता सर्ळाल्यानांति लिचेच  
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ता.प्र.क्र. ११७९२..... 

श्री. सविय वडेट्टीवाि.... 

सांिांसधत सवभािाच्या सनसवदा काढल्या िाणाि आहते. र्ांसत्रर्ांडळाने सदिहू प्रस्तावास 

र्ान्यता सदल्यानांति कोणत्याही परिसस्थतीत या कार्ाला लवकिात लवकि सरुुवात 

केली िाईल.  

श्री. ियांत प्र. पाटील : सभापती र्होदय, एकूण सकती िांधािे िाांधण्याचा 

प्रस्ताव आह.े िायिड सिल्याला २४० सक.र्ी. लाांिीचा सर्दु्रसकनािा लाभलेला  

आह.े आतापयिंत सकती कार्ाचे एसस्टर्ेट तयाि केले ? दसुऱया चसक्रवादळार्ळेु 

धपुप्रसतिांधकाचे नकुसान झालेले आह.े कोकणाला ७२० सक.र्ी.चा सर्दु्रसकनािा 

लािनू असल्यार्ळेु सकती िांधािे िाांधण्याचे प्रस्तासवत आह े?  

श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, धपुप्रसतिांधक िांधािे िाांधले िाताना 

सर्दु्रसकनाऱयाविील भितीचे सकां वा सायक्लॉनच ेपाणी आतर्ध्ये येते. त्यासाठी िाांध 

िाधले िाणाि आहते. ससांधदुिुम, ित्नासििी, िायिड, ठाणे आसण पालघि सिल्याच े

सव्हके्षण पणूम झालेले आह.े या ५ सिल्याांर्ध्ये िांधाऱयाांची आवश्यकता आह.े 

त्यासांदभामतील प्रस्ताव हा साधािणपणे १४०० कोटी रुपयाांचा आह.े १४०० कोटी 

रुपयाांर्ध्ये एसस्टर्ेटनसुाि ज्या सिल्याांना िेवढे िांधािे आवश्यक आह,े तेवढे िांधािे 

िाांधले िातील. कोणत्या सिल्यात सकती िांधािे िाांधले िाणाि आहते ही र्ासहती 

आता तिी र्ाझ्याकडे नसल्यार्ळेु ती र्ासहती र्ी सभािहृाच्या पटलावि ठेवल्यानांति 

सन्र्ाननीय सदस्याांना लेखी स्वरुपात दणेाि आह.े  

श्री. असनकेत तटकिे : सभापती र्होदय, िेल्या दोन वषामपासनू कोकणावि 

नैससिमक आपत्ती येत आह.े तोिे सकां वा सनसिम चसक्रवादळाच्या वेळी िनु्या झाडाांच े

अतोनात नकुसान झालेले आह.े अनेक झाडे ही वन सवभािाच्या हद्दीत होती. आि 

ती त्या सठकाणी आलेल्या चसक्रवादळार्ळेु पडलेली आहते. त्या सठकाणी पिुक 

लािवडीसाठी उपाययोिना केल्या िातील काय ? िांधािे िाांधत असताना अनेक 

सठकाणी वन सवभािाची अडचण येणाि असल्यार्ळेु वनसवभाि आसण इति सांिांसधत 

सवभािाची एकसत्रपणे िैठक आयोसित करुन र्ािम काढला िाईल काय ?  
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ता.प्र.क्र. ११७९२..... 

श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, शासन म्हणनू सांिांसधत सवभािाची 

र्दत घेतली िाणाि आह.े कोणतीही अडचण येणाि नाही. प्रत्येक सिल्यातील 

सिल्हासधकाऱयाांनी प्रस्ताव सदलेला आह.े सिल्हासधकाऱयाांच्या उपसस्थतीत 

डीडीएर्च्या र्ाध्यर्ातनू सव्हके्षण केल्यानांतिच आवश्यक असलेल्या सठकाणी िांधािे 

िाांधावेत सकां वा िाांध िाांधावा म्हणनू िि प्रस्ताव आला आसण अशा वेळी इति 

सवभािाांची आवश्यकता असेल ति त्याांची पिवानिी घेतली िाईल. यार्ध्य े

कोणतीही अडचण येणाि नाही.  

श्री. प्रसाद लाड : सभापती र्होदय, र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांच्या उत्तिात स्पष्टता 

नाही. ३३०० कोटी रुपयाांर्ध्ये प्रत्येक सिल्यात सकती िांधािे िाांधले िाणाि याच े

उत्ति र्ांत्री र्होदयाांनी सदलेले नाही. प्रत्येक सिल्याला सकती सनधी दणेाि, एसस्टर्टे 

केव्हा किणाि यािाितचा प्रोग्रार् आसण प्लॅन दणे्याची आवश्यकता आह.े र्ांत्री 

र्होदयाांनी असे साांसितले आह े की, सर्दु्रसकनाऱयाविील लाटाांना दिड टाकून 

अडसवले िाणाि आह.े पण कोकणातील लहान शेतकऱयाांच्या शेतात पाणी सशिते. 

खाड्याांच्या र्ाध्यर्ातनू पाणी सशिते. त्यार्ळेु िर्ीन खािी होते. त्यार्ळेु लहान 

िांधाऱयाांसाठी तितदू केली िाईल काय की केवळ फि र्ोठेच िांधािे उभ ेकेले िाणाि 

आहते असा र्ाझा प्रश्न आह.े र्ािील तोिे वादळात आसण सनसिम चसक्रवादळात 

लहान शेतिसर्नी खिडून िेल्या होत्या. र्निेिाच्या १०० टक्के सनधीपैकी केवळ १० 

टक्केच सनधी खचम होतो अशी र्ासहती ित्नासििी सिल्हासधकािी याांनी र्ला सदलेली 

आह.े र्निेिाचा सनधी उपलब्ध आह.े त्यानसुाि र्ांत्री र्होदय कायमवाही कितील    

काय ?  

श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, खाि िसर्नी आहते अशा सठकाणी 

धपुप्रसतिांधक िांधािे िाांधावयाचे आहते. त्यासाठी आर्चा सवभाि कायमित आह.े 

यासाठी र्ािील वषी कोिोनाच्या काळात अथमसांकल्पात तटुपुांिा सनधी सर्ळाला 

होता. यावेळी सव्हके्षणासाठी ३५ कोटी रुपये आसण उवमरित कार्ाांसाठी ११४ कोटी 

रुपये अशा पध्दतीने तो प्रस्ताव आर्च्या सवभािाकडे आह.े ििेट सर्ळाल्यानांति त्या  
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ता.प्र.क्र. ११७९२..... 

श्री. सविय वडेट्टीवाि.... 

प्रस्तावास र्ान्यता सदली िाईल आसण त्यानांति लहान िांधाऱयार्ळेु ५ हिाि ५०० 

हके्टि िर्ीन अफेक्टेडे झालेली असल्यार्ळेु ती दरुुस्त किण्याचे कार् त्यार्ध्ये 

घेण्यात आलेले आह.े  

श्री. िर्ेश पाटील : सभापती र्होदय, र्ांत्री र्होदयाांनी धपुप्रसतिांधक 

िांधाऱयाच्या सांदभामत उत्ति सदलेले असनू, ते खिे आह.े अनेक वष ेहोऊनसधु्दा या 

धपुप्रसतिांधक िांधाऱयासवषयी चचाम होत आह.े सन २०२१ र्ध्ये त्याला आसथमकदृष्टया 

र्ांििुी सदलेली आह.े आम्ही ज्यावेळी सकनािा असभयांता आसण पथन सवभािाकडे 

िातो त्यावेळी त्याांच े म्हणणे असे होते की, िोपयिंत आर्च्या सवभािाला 

आसथमकदृष्टया सनधी सर्ळत नाही, तोपयिंत आम्ही ॲक्शन घेऊ शकत नाही.  

  

 

 

 

        यानांति श्री. िोडे.... 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O - 68 

SJB/AKN/KTG प्रथर् श्री.सोनावण े 12:30 

 

 

ता.प्र.क्र.११७९२.... 

श्री.िर्ेशदादा पाटील.... 

या कार्ासाठी अथमसांकल्पात सकती कालावधीत तितदू किणाि आहात ? अनेक 

वषािंपासनू त्या  सठकाणचे धपू प्रसतिांधक िांधािे तटुलेले असनू त्याांची दरुुस्ती 

किावयाची िाकी आह.े    तसेच काही सठकाणी नवीन धपू प्रसतिांधक िांधािे 

किावयाचे आहते.  धपू प्रसतिांधक िांधाऱयाअभावी साििी सकनाऱयाविील पाचही 

सिल्यातील र्च्छीर्ाि सर्ािाची घिे उदध््वस्त झालेली आहते.  चक्री वादळार्ळेु 

पनु्हा नकुसान होऊ नये म्हणनू पावसाळ्यापवूी आवश्यक ती आसथमक तितदू करुन 

धपू प्रसतिांधक िांधाऱयाच्या सनसर्मतीस सरुुवात किण्यात येईल काय ? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय,  १४०० कोटी रुपयाांच्या धपू 

प्रसतिांधक िांधािे सनसर्मतीचा कायमक्रर् एक वषामसाठी नव्ह े ति चाि वषामसाठी 

िािवायचा आह.े  यासाठी आवश्यक तेवढा सनधी उपलब्ध आह.े  १५ व्या सवत्त 

आयोिातील १३०० कोटी रुपये उपलब्ध आहते.  िाज्य सिकाि प्रती वषी ३०० 

कोटी रुपये प्रर्ाणे चाि वषामत १२०० कोटी रुपये दणेाि आह.े यासाठी तितदू किण्यात 

आलेली आह.े या कार्ासाठी िेवढ्या सनधीची आवश्यकता आह े तेवढा सनधी 

सर्ळालेला आह.े  एकां दिीत या कार्ासांदभामतील सनसवदा प्रसक्रया पणूम झाल्यानांति ही 

कार्े लिेच सरुु किण्यात येतील. 

 श्री.सवनायक र्ेटे : सभापती र्होदय, ससांधदुिुम सिल्यातील वेंिलुाम तालकु्यात 

सर्दु्रर्ािम ही ग्रार्पांचायत आह.े  या िावात धपू प्रसतिांधक िांधािा नसल्यार्ळेु 

र्ािच्या काळात या िावचे र्ोठ्या प्रर्ाणावि नकुसान झाले.  त्या िावच्या लोकाांची 

खपू सदवसाांपासनू धपू प्रसतिांधक िांधाऱयाची र्ािणी आह.े  सर्दु्रर्ािम येथे धपू 

प्रसतिांधक िांधािा किण्यासाठी तेथील लोकाांकडून र्ािील तीन वषामपासनू सातत्याने 

प्रस्ताव सादि किण्यात येत आहते.  र्ी स्पेसससफक सवचाितो की, नवीन धपू प्रसतिांधक 

िांधाऱयाांचे सनयोिन किीत असताना सर्दु्रर्ािम ग्रार्पांचायतीत धपू प्रसतिांधक िांधािा 

किण्यात येईल काय ? सन्र्ाननीय सदस्याांनी सवचािलेल्या प्रश्नानसुाि एकूण सकती 

िांधािे घेण्यात येणाि आहते या िाितची र्ासहती पटलावि ठेवण्याचे र्ांत्री र्होदयाांनी  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O - 69 

SJB/AKN/KTG प्रथर् श्री.सोनावण े 12:30 

 

 

 

ता.प्र.क्र.११७९२.... 

श्री.सवनायक र्ेटे.... 

साांसितलेले आह.े  एकां दिीत या सांपणूम िांधाऱयाांच्या कार्ाांसाठी १४०० कोटी रुपय े

खचम येणाि असल्याचे र्ांत्री र्होदयाांनी साांसितले आह.े  र्ी स्पेसससफक सवचाितो की, 

र्ांत्री र्होदयाांना एकूण सकती िांधािे िाांधायचे आहते ह ेर्ाहीत नसताना या कार्ासाठी 

१४०० कोटी रुपये खचम येईल ह ेकशाच्या आधािावि साांित आहते ? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, सिांसधत सिल्हासधकाऱयाांनी 

पाठसवलेल्या एकूण प्रस्तावाच्या अनषुांिाने सकती खचम अपेसक्षत आह ेह ेर्ी साांसितले 

आह.े सवभािाने प्रत्येक सिल्हासधकाऱयाांकडून प्रस्ताव र्ासितले होते.  

सर्दु्रसकनाऱयाची एकूण लाांिी िहृीत धरुन त्यावि सकती धपू प्रसतिांधक िांधािे 

िाांधावयाचे आहते  ह ेठिते.  सन्र्ाननीय सदस्याांनी सर्दु्रर्ािम येथील धपू प्रसतिांधक 

िांधाऱयािाित सवचािणा केली.  पिांत ुतो िांधािा इांग्रि काळातील खाििी िांधािा 

नसावा.  तो शासकीय िांधािा असेल ति नक्की दरुुस्ती किता येईल.  िि नवीन िांधािा 

िाांधावयाचा असेल ति ती िाि तपासनू आवश्यकता असेल ति त्या सांदभामत 

कायमवाही किण्यात येईल. 

------------ 
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धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत 

  

(४) * ११८४७ श्री.सदागशव खोत, श्री.गोगपचंद पडळकर, श्री.महादेव 

जानकर, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रगवण दरेकर, श्री.सरेुश धस, श्री.गवजय 

ऊफव  भाई गगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणगजत पाटील, 

श्री.गनलय नाईक, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.गनरंजन डावखरे, श्री.प्रवीण 

दटके : सन्र्ाननीय इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री पढुील िोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

(१) धनिि सर्ािाला आिक्षण सर्ळावे व ते कायद्याच्या कसोटीवि सटकावे यािाित 

अभ्यास किण्याचे कार् “सटस” या सांस्थेला दणे्यात आले असनू त्यानषुांिाने सदि 

सांस्थेने शासनास अहवाल सादि केला आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, धनिि सर्ािाच्या अनसुसूचत िातीच्या सनकषाांिाित अद्यापही 

र्ा.र्हासधविा याांचे असभप्राय प्राप्त झाले नसनू र्हासधविा याांचे असभर्त घवेनू 

आिक्षणाचा सनणमय होईपयिंत आसदवासी सवकास सवभािार्ाफम त सरुु असलेल्या 

अनसुसूचत िातीसाठीच्या योिनाांचा लाभ धनिि सर्ािातील िाांधवाना लाि ू

किण्याचा सनणमय घेतला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सन २०१९-२०२० र्ध्ये आसदवासी सर्ािाच्या सवकासासाठी ज्या 

योिना िािसवल्या िातात त्याच धतीवि धनिि सर्ािाच्या सवकासासाठी २२ योिना 

िािसवण्यासाठी रुपये १०० कोटी एवढा सनधी घोसषत किण्यात आला होता. 

त्यानषुांिाने २२२५६८२१ व २२२५६८३७ या दोन लेखा सशषामखालील प्रत्येकी 

२५० कोटी प्रर्ाणे रुपये ५०० कोटी अशी तितदू केली होती, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदि योिनाांसाठी सन २०१९-२०२० या सवत्तीय वषामसाठी ५०० 

कोटी, सन २०२०-२०२१ या वषामसाठी रुपये ५१५०.०४ लक्ष एवढी अथमसांकल्पात 

तितदू केली असली तिीही उि तितदूीपैकी ४९.५० लक्ष इतका सनधी सवतरित केला 

तसेच सन २०२१-२०२२ या सवत्तीय वषामत रुपये ८५ कोटी ३ हिाि इतकी तितदू 

करुनही अद्याप सवतरित किण्यात आली नसल्यार्ळेु धनिि सर्ािास आसदवासी 

सवकास सर्ािाप्रर्ाणे दणे्यात येणाऱया २२ योिनाांच्या लाभापासनू वांसचत िहाव े

लाित आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

 (५) असल्यास, उपिोि प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांिाने धनिि सर्ािास आिक्षण दणे्यािाित तसेच आसदवासी सर्ािाप्रर्ाण े

दणे्यात येणाऱया २२ योिनाांचा लाभ धनिि सर्ािास सर्ळणेिाित कोणती 

कायमवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलांिाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.गवजय वडेट्टीवार : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) होय.  

 शासन सनणमय सदनाांक ०७ ऑिस्ट, २०१९ अन्वय,े आसदवासी सवकास 

सवभािाच्या धतीवि, भि-क प्रविामतील धनिि सर्ािासाठी १३ योिना 

िािसवण्याचा शासन सनणमय सनिमसर्त किण्यात आला आह.े 

(४) सन २०२१-२०२२ या आसथमक वषामत रुपये ८५ कोटी ३ हिाि इतकी तितदू 

अथमसांकसल्पत किण्यात आलेली आह.े सदि योिनेंतिमत असलेल्या धनिि 

सर्ािाच्या सवद्याथ्यािंना इांग्रिी र्ाध्यर्ाांच्या नार्ाांसकत सनवासी शाळेत प्रवेश 

दणे्यासांिधी ५,५०० इतकया सवद्याथी सांख्येस सन २०२१-२०२२ या शैक्षसणक 

वषामत र्ान्यता दणे्यात आली आह.े 

 तसेच, धनिि सर्ािातील िाांधवाना १०,००० घिे िाांधनू दणेेिाितच्या 

योिनेंतिमत सनधी सवतिणािाितची कायमवाही किण्यात येत आह.े 

 तसेच, इति योिनाांिाित सहाय्यक आयिु, सर्ाि कल्याण याांच्याकडून 

प्रस्ताव सादि किण्यास्तव कायमवाही चाल ूआह.े  

(५) र्ा.र्ांसत्रर्ांडळ उपससर्तीने सदलेल्या सनदशेानसुाि “सटस” या सांस्थेने सदलेला 

अहवाल र्ा.र्हासधविा याांच्याकडे असभप्रायाथम सादि किण्यात आलेला आह.े 

असभप्राय अदयाप अप्राप्त आहते.  

 शासनसनणमय सदनाांक ०७ ऑिस्ट, २०१९ अन्वय,े आसदवासी सवकास 

सवभािाच्या धतीवि, भि-क प्रविामतील धनिि सर्ािासाठी १३ योिना 

िािसवण्याचा शासन सनणमय सनिमसर्त किण्यात आला आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि.... 

 

 सभापती र्होदय, या प्रश्नाच्या लेखी उत्तिार्ध्ये थोडीशी दरुुस्ती असनू ती 

आपल्या अनरु्तीने सन्र्ाननीय सदस्याांना सवतरित किण्यात आलेली आह.े 

 सभापती : ठीक आह.े 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदय, र्ाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस र्खु्यर्ांत्री 

असताना आसदवासी सर्ािाला ज्या योिना लाि ूआहते त्या धनिि सर्ािाला लाि ू

किण्यात येतील असा सनणमय घेण्यात आला होता.  त्यावेळी र्ांसत्रर्ांडळातील र्ाननीय 

र्ांत्री श्री.र्हादवेिाव िानकि याांनी अभ्यास करुन धनिि सर्ािाला वेिवेिळ्या 

योिना लाि ू केल्या होत्या.  पिांत ु त्यानांति अनेक योिना केवळ कािदाविच 

िासहल्याचे सदसनू येत आह.े  इांग्रिी र्ाध्यर्ाांच्या नार्ाांसकत सनवासी शाळाांर्ध्ये ५५०० 

सवद्याथ्यािंना प्रवेश दणे्याच्या पलीकडे दसुिी कोणतीही योिना असस्तत्वात आह े

सकां वा सतला र्ोठ्या प्रर्ाणात सनधी सदल्याचे सदसनू येत नाही.   र्ी स्पेसससफक 

सवचाितो की, र्ेंढपाळाांना पावसाळ्याच्या काळात चाि र्सहन्याांसाठी प्रती र्सहना ६ 

हिाि रुपये चिाई भत्ता दणे्याचा सनणमय घेण्यात आला होता ह े खिे आह े काय, 

असल्यास, हा सनधी र्ेंढपाळाांना सवतरित किण्यात आला आह े काय ? धनिि 

सर्ािाच्या सवद्याथी-सवद्याथीनींसाठी प्रत्येक सिल्यात वससतिहृ सरुु किण्यासाठी 

र्ुांिई, नािपिू, पणुे, औिांिािाद, अर्िावती या र्हसलुी सवभािासाठी १५० कोटी 

रुपये दणे्याचे सनयोसित केले होते, पिांत ु हा सनधी अद्याप सदला नाही ह ेखिे आह े    

काय ? यपुीएससी व एर्पीएससीची तयािी किीत असलेल्या सवद्याथ्यािंना ४ लाख 

रुपये दणे्याचे ठिले होते, पिांत ुह ेपैसे सदु्धा त्याांना दणे्यात आलेले नाहीत ह ेखिे आह े

काय ? शेळी-र्ेंढी र्हार्ांडळाला र्ािील सिकािने १ हिाि कोटी रुपये दणे्याचा सनणमय 

घेतला होता.  र्ी सवचारु इसच्छतो की, या सिकािच्या काळात त्या र्हार्ांडळाला 

सकती सनधी दणे्यात आला आसण त्याचा धनिि सर्ािाला सकती लाभ सर्ळाला ?  
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

श्री.सदाभाऊ खोत.... 

 सभापती र्होदय, डोंिि-दऱयात िाहणाऱया धनिि सर्ािाला िाज्य 

सिकािकडून र्ोठ्या अपेक्षा आहते.  पिांत ुया िाज्य सिकािच्या सदिांिाईर्ळेु त्याांच े

िािकीय आिक्षण धोक्यात आलेले आह.े  आसदवासी सर्ािाला िे आिक्षण आह े

ते आिक्षण धनिि सर्ािाला दणे्यात येईल असे साांिनू आपण ढोल वािवनू व 

खाांद्यावि घोंिडी टाकून येथे आलात. पिांत ु त्या िाितीत अद्यापपावेतो कोणताही 

सनणमय घेतलेला नाही.  र्ी सवचारु इसच्छतो की, धनिि सर्ािासाठी सरुु किण्यात 

आलेल्या २३ योिनाांपैकी सद्य:सस्थतीत सकती योिना सरुु आहते आसण त्यापैकी 

सकती योिनाांना सनधी सदला आह े?  

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, ह ेखिे आह ेकी, र्ािच्या सिकािच्या 

काळात १ हिाि कोटी रुपये दणे्याची घोषणा झाली होती.  सवधानसभा 

सनवडणकुीच्या एक र्सहन्यापवूी ही घोषणा किण्यात आली होती.  त्या सांदभामतील 

शासन सनणमय सदनाांक ८ ऑिस्ट, २०१९ िोिी काढण्यात आला.  सप्टेंिि 

र्सहन्यार्ध्ये सवधानसभा सनवडणकुीची आचािसांसहता लािली.  त्यापवूी १ हिाि 

कोटी रुपयाांची घोषण केली िेली, पिांत ुत् या अनषुांिाने एकही शासन सनणमय काढण्यात 

आला नव्हता सकां वा त्याला लेखाशीषमही नव्हते.  १ हिाि कोटी रुपयाांपैकी ५०० 

कोटी रुपयाांची घोषणा सभािहृात किण्यात आली होती.  पिांत ुपिुवणी र्ािण्याांर्ध्ये 

त्या िाित कोणताही उल्लेख किण्यात आला नव्हता.  ती केवळ घोषणा होती.  

सनवडणकुीनांति आर्च े र्हासवकास आघाडीचे सिकाि आले आसण त्यानांति 

कोिोनाचे सांकट आले.  आपल्याला कल्पना आह ेकी, कोिोना सांकटार्ळेु िनु्या 

योिनाांसाठी सनधी नव्हता.  परिणार्ी नवीन योिना कायामसन्वत किताना नक्कीच 

अडचणी होत्या.  
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि.... 

सभापती र्होदय, ज्या १३ योिना आहते त्या िाितीत योिनासनसहाय र्ासहती 

र्ी सभािहृाच्या सनदशमनास आणनू दतेो.  पसहली योिना भटक्या िर्ाती क विामतील 

धनिि सर्ािातील र्ॅरीकोत्ति सशक्षण घेणाऱया सवद्याथ्यािंना नवी र्ुांिई, नासशक, 

औिांिािाद, पणुे, नािपिू व अर्िावती या र्हसलुी सवभािाच्या सठकाणी वससतिहृ 

सनर्ामण किण्यासाठी त्यावेळी १ हिाि रुपयाांची तितदू किण्यात आली होती.  या 

वससतिहृासाठी चािही सठकाणी िािा उपलब्ध करुन दणे्याची आर्ची तयािी 

झालेली आह.े सिल्हासधकाऱयाांकडून तशा प्रकािचे प्रस्ताव र्ासितले आहते. कें द्र 

सिकािकडे सदु्धा प्रस्ताव पाठसवला. सनधीसांदभामत िे प्रर्ाण ठिलेले आह ेत्यानसुाि 

कें द्र सिकािने काही सनधी द्यावा आसण िाज्य सिकािने काही सनधी द्यावा, अस े

अपेसक्षत होते. पिांत ुकें द्र सिकािने सनधी सदला नाही, ही वेिळी िाि आह.े  पिांत ुआता 

धनिि सर्ािाच्या सवद्याथ्यािंसाठी वससतिहृाकरिता चािही सठकाणी िािा उपलब्ध 

झालेली आह.े  पिांत ुकेवळ धनिि सर्ािासाठीच वससतिहृ सरुु किावे काय असा 

सवषय पढेु आला.  त्यार्ध्ये इति क, ड विामचा सर्ावेश किावा काय यावि चचाम 

झाली. त्यासाठी सनधीची आवश्यकता होती. पिांत ुआम्ही ओिीसी वससतिहृ म्हणनू 

काही टोकन प्रोव्हीिन किीत आहोत.  धनिि सर्ािाला ५० टक्के सनधी सदला ति 

उवमरित ५० टक्के इतिाांना दणे्याची आर्ची चचाम झाली असनू शासन सनणमय 

काढण्याची तयािी आह.े  तसेच दसुिी योिना भटक्या िर्ाती क विामतील धनिि 

िर्ातीतील वससतिहृापासनू वांसचत असलेल्या सवद्याथ्यािंना आसदवासी सवभािाच्या 

स्वयांयोिनेच्या धतीवि स्वतांत्र योिना कायामसन्वत किणे ही होती. या अनषुांिाने सवत्त 

सवभािाने शासन सनणमय काढलेला आह.े या वषी या योिनेसाठी १२.५० कोटी 

रुपयाांची तितदू केलेली आह.े  सतसिी योिना भटक्या िर्ाती प्रविामतील धनिि 

सर्ािाच्या िणुवांत सवद्याथ्यािंना नाांर्ाांसकत इांग्रिी र्ाध्यर्ाच्या शाळेत प्रवेश 
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दणे्यािाितची होती.  त्यानसुाि नार्ाांसकत शाळा सनसित होऊन ५५०० सवद्याथ्यािंचे 

प्रवेश सरुु आहते.     नांति श्री.काांिळे..... 
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श्री. सविय वडेट्टीवाि .... 

सवद्याथ्यािंना िेससडेसन्शअल स्कूलर्ध्ये प्रवेश सरुु आह.े आपण शाळा किीत नाही. 

सीिीएसई व इांग्रिी र्ाध्यर्ाांच्या नार्ाांसकत शाळा आहते, तेथे धनिि सर्ािाच्या 

र्लुाांना प्रवेश दतेो. आम्ही यावषी या सांदभामत पाहत आहोत. र्ांसत्रर्ांडळापढेु प्रस्ताव 

आह.े १० हिाि सांख्या आह.े आता साडे पाच हिाि घेतले आहते. पनु्हा साडे पाच 

हिाि आहते. आपण ऐकावे की, पनु्हा साडे पाच हिाि सवद्याथी वाढसवण्याचा प्रस्ताव 

सवत्त सवभािाकडे पाठसवलेला आह.े सवम िणुाांवि आह.े ५० हिाि रुपये, ६० हिाि 

रुपये, ७० हिाि रुपये असे यार्ध्ये आह.े साडे पाच हिाि सवद्याथी आहते आसण पढेु 

ती सांख्या वाढसवत आहोत. असहल्यािाई होळकि घिकुल योिना िेघिाांसाठी 

िािवायची होती. आम्ही यावषी ४२०० सांख्या पाहत आहोत. १० हिाि घिकुले 

िाांधनू द्यायची होती. ४२०० ची यादी तयाि आह.े आपल्याला पासहिे त्यावेळी ती 

यादी घेऊ. ४२०० चा प्रस्ताव आला आह.े ११८८ लोकाांना र्ांििू केले आह.े िाकी 

छाननीर्ध्ये आहते.  

 सभापती र्होदय, भटक्या िर्ाती, अल्पसांख्याक सर्ािासाठी आवश्यक 

असलेल्या पिांत ुअथमसांकल्पीत सनधी उपलब्ध नसलेल्याांना योिना िािसवण्यासाठी 

न्यसुक्लअस ििेट. आपण ह ेसवद्याथी र्हाज्योसतला सदले आहते आसण त्यासाठी ६ 

कोटी १६ लाख रुपये आहते. योिना क्रर्ाांक ५ , क्रर्ाांक ६, क्रर्ाांक ९ या सवािंसाठी 

साडे  सहा कोटी रुपये असनू सवद्याथ्यािंना यपुीएससी, एर्पीएससी िेई, नीट, सरपल-

ई, िँसकां ि व्यवस्था, पोलीस प्रसशक्षण यासाठी साडे सहा कोटी रुपये र्हाज्योसतच्या 

र्ाध्यर्ातनू आहते. आपल्याकडे स्वतांत्र काही नाही. र्हाज्योसतच्या र्ाध्यर्ातनू 

धनिि सर्ािाच्या र्लुाांना पीएचडीपासनू सवम सठकाणी प्रवेशासाठी सदले आहते 

आसण त्यासाठी लािणािा खचम ६ कोटी ७० लाख रुपये आह.े सातवा र्दु्दा असा 

आह े की, कें द्र सिकािच्या स्टॅण्ड अप इांसडया योिनेंतिमत नवउद्योिकाांना सहाय्य 

किण्यासाठी र्ासिमन र्नी. आम्ही व्हीिेएनटी र्हार्ांडळाकडून धनिि सर्ािासाठी 

र्ासिमन र्नी दणे्यासाठी प्रस्ताव र्ासितला आह.े अद्याप एकही प्रस्ताव  
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श्री. सविय वडेट्टीवाि .... 

सांचालकाांकडून आलेला नाही. सांचालकाांना सचूना सदलेल्या आहते. त्याांनी त्याांच्या 

स्तिावि पत्रव्यवहाि केला आह.े सहायक सांचालकाांकडे िासहिाती दखेील सदल्या 

आहते. आम्ही त्यासाठी सधु्दा ५ कोटी रुपयाांची टोकन तितदू करुन ठेवली आह.े र्ी 

स्पधाम पिीक्षा, क्रर्ाांक ८ चे साांसितले आह.े क्रर्ाांक ९ र्ध्ये आपण िेिोििाि यवुकाांना 

स्पधामपिीक्षा आसण शलु्क आसथमक सवलतीचे साांसितले. क्रर्ाांक १० भटक्या िर्ाती 

क प्रविामतील धनिि सर्ािाच्या सभासदाांच्या सहकािी सतू सििण्याांना भाांडवल 

उपलब्ध करुन दणे्यािाित आह.े हा प्रस्ताव सवत्त सवभािाकडे आह.े प्रस्ताव पाठवनू 

एक र्सहना झालेला आह.े ििेटर्ळेु तो प्रस्ताव थाांिलेला आह.े र्ी काल ससचवाांशी 

िोललो की, या सांदभामतील प्रस्तावाला र्ान्यता द्यावी म्हणिे आम्हाला शासन सनणमय 

काढून पणूम धोिण ठिवनू किता येईल. आम्ही त्याांच्या र्ान्यतेसाठी पाठसवले आह.े 

प्रस्तावाला र्ान्यता सर्ळाल्याििोिि ह ेदखेील आम्ही लाि ूकरु. िासहलेले ३ सवषय 

र्ाझ्याशी सांिांसधत नाहीत. त्याांचा सांिांध पशसुांवधमन सवभािाशी आह.े र्ी र्ासहती 

घेतली आह.े तीनही योिनाांचे शासन सनणमय त्याांनी काढले आहते. र्ी र्ािच्या १५ 

सदवसाांपवूी सही करुन सदली. शेळी-र्ेंढी वाटप व प्रसशक्षणासाठी ४३ कोटी रुपयाांच्या 

प्रस्तावावि र्ान्यता झालेली आह.े र्ी सही करुन तो प्रस्ताव त्याांच्याकडे पाठसवला 

आह.े सवत्त सवभािाची पिवानिी सर्ळून पैसे आले की, पशसुांवधमन सवभाि त्याविील 

अांर्लििावणी किणाि आह.े िाकीचे दोन प्रश्न कृषी व पदरु् सवभािाकडे आहते. 

त्याांनी त्या सवषयी शासन सनणमय काढलेले आहते. ते सवषय हाताळत आहते. 

 श्री. र्हादवे िानकि : सभापती र्होदय, र्ािच्या सिकािच्या काळात धनिि 

सर्ािासाठीच्या २२ योिनाांपैकी १३ योिना र्ान्य किण्यासाठी पिवानिी सदली 

होती. शेवटी र्ाननीय र्ांत्री म्हणाले ते ििोिि आह.े शेवटी त्या काळात 

आचािसांसहतेच्या अिोदि १ हिाि कोटी रुपयाांची तितदू केली होती. र्ाझी त्याांना 

सवनांती आह ेकी, यातील िऱयाचशा योिना अशा आहते की त्याांचे आम्ही टोकन 

दखेील काढले होते. काही सठकाणी हिाि रुपये, काही सठकाणी िािाशे रुपये होते. २  
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श्री. र्हादवे िानकि .... 

सदवस र्ांत्रालय सरुु करुन या योिनाांचा शासन सनणमय काढण्यात आला होता. पिांत ु

ददुवै असे की, आचािसांसहता असल्यार्ळेु ती अांर्लििावणी किता आली नाही. 

आपल्याला सवनांतीपवूमक साांिणे आह ेकी, यातील काही शासन सनणमयाांर्ध्ये त्रटुी 

आहते. उदाहिण म्हणिे र्हाज्योसततनू सवद्याथ्यािंना वससतिहृ द्यायचे होते. आम्ही 

डेअिी सवभािाच्या र्ाध्यर्ातनू ४० हके्टिच्या िािा र्ाझ्याच काळात ॲलॉट केल्या 

होत्या. पिांत ुत्यासाठी २ असधवेशने होऊन दखेील िे ििेट किायला पासहिे होते ते 

केले नाही त्यािाित खदे वाटतो. ििेटर्ध्ये तितदू केली पासहिे होती. वससतिहृाच े

कार् आि सरुु झाले असते. अर्िावती, पणुे, र्ुांिई या सवमच सठकाणच्या डेअिी 

सवभािाच्या िािा ॲलॉट करुन सदल्या होत्या. वससतिहृाची तितदू लवकिात लवकि 

व्हावी. दसुिी िोष्ट म्हणिे शेळी-र्ेंढी सवकास आह.े आपण र्हाज्योसततनू हा पैसा 

दते आहोत.  

 सभापती र्होदय, आपण शेळी-र्ेंढी सवकास र्हार्ांडळाला १०० कोटी रुपय े

पैसे सदले आसण त्यातनू धनिि सर्ािाच्या र्लुाांना िि योिना लाि ूकेली ति असतशय 

चाांिले होईल. आर्ची तशी योिना होती. आता तमु्ही र्हाज्योसतर्ध्ये घेतले आह,े 

त्यािाित दरु्त नाही. र्ाझ्या र्ते पदरु्कडे घतेले आह.े पदरु्चे २ शासन सनणमय 

काढताना त्यात एक असे अडचणीचे ठिले आह ेकी, १२५ सहकािी सांस्था र्सहला 

िचत िटाच्या स्थापन केलेल्या आहते. तरु्च्या काही असधकाऱयाांनी चकुीचा शासन 

सनणमय काढला आह.े र्ी काढलेला वेिळा होता आसण आताचा वेिळा शासन सनणमय 

आललेा आह.े शासन सनणमयार्ध्ये थोडासा िदल किावा अशी सवनांती आह.े त्या 

शासन सनणमयार्ध्ये असे आह े की, सहकािी सांस्था तसेच शांभि टक्के अनसुसूचत 

िाती, िर्ाती, सदव्याांि सदस्य असणाऱया सांस्थाांना ८०:२० या प्रर्ाणात व्यवसााय 

किण्याकरिता किम उपलब्ध होऊ शकते आसण याकरिता अिमदािास सहकािी सांस्थेच े

सांचालक र्ांडळ सकां वा वैयसिक सदस्याांनी िँक ठेवीच्या स्वरुपात हर्ी दणेे. ते शक्य 

नाही. सिकािने हर्ी घतेली तिच ििीि लोकाांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. नाही  
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श्री. र्हादवे िानकि .... 

ति एकही सांचालक डीसीसी िँकेत िाणाि नाही. आम्ही अशा १२५ सांस्था २ 

र्सहन्याांत तयाि केल्या होत्या. र्ाझी सवनांती आह ेकी, त्यार्ध्ये थोडा िदल केला ति 

या सांधी या सर्ािाला नक्कीच सर्ळतील आसण सर्ािाचे भले होईल.  

 सभापती र्होदय, दसुिी िोष्ट म्हणिे वससतिहृािाित सािख ेसाांित आहात 

की, या सर्ािाच्या र्लुाांना इांग्रिी र्ाध्यार्ांना सदले. ती िक्कर् तोकडी पडत आह.े 

आपण ती वाढसवणाि आहात का ? धनिि सर्ािाच्या र्लुाांना उद्योिपती िनसवण्याच े

ठिसवत आहोत. आपण त्यासाठी अण्णासाहिे पाटील र्हार्ांडळाच्या धतीवि शेळी 

सवकास र्हार्ांडळाला पैसे सदले, ऊस तोड कार्िाि र्हार्ांडळाला पैसे सदले तशा 

प्रकािची २० लाख रुपयाांची तितदू सिनव्यािी सदली ति त्या सर्ािातील लोक 

कार्िाि िनण्यापेक्षा तथेे उद्योिपती वाढतील. आपण त्यािद्दल सनणमय घ्यावा अशी 

र्ी सवनांती कितो. 

 श्री. सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, र्ासिमन र्नीचा सवषय आह.े आम्ही 

त्यािात कायमवाही किीत आहोत. आम्ही ओिीसी र्हार्ांडळ सकां वा व्हीिेएनटी 

र्हार्ांडळ याांच्या र्ाध्यर्ातनू नक्की या सठकाणी साांिणाि आहोत की, त्याांचे प्रस्ताव 

र्ािसवले आहते. पैसे आल्याििोिि त्याांना र्ासिमन र्नी उपलब्ध करुन दऊे. आपण 

वससतिहृाच्या सांदभामत सनधी वाढसवण्यािाित सतुोवाच केले. आपण एका र्लुार्ाि े

७० हिाि रुपये नार्ाांसकत शाळेत दते आहोत. एक नांििची शाळा असेल ति शाळेला 

िणुाांकनावि आधािीत पैसे दतेो. ८० टक्के िणु असतील ति ७० हिाि रुपये, ६० ते 

८० टक्के िणु असतील ति ६० हिाि रुपये, ५० टक्के िणु असतील ति,  

सवद्याथीसांख्या .... त्या भािात दसुिी शाळा उपलब्ध नसेल ति ५० हिाि रुपय े

आहते. आपण नार्ाांसकत शाळेत सशकणाऱया सवद्याथ्यािंना ५० हिाि रुपय,े ६० हिाि 

रुपये, ७० हिाि रुपये असे पैस दते आहोत. सतू सििणीच्या सांदभामत काही चकुीच े

झाले असेल ति र्ी त्या सवभािाशी चचाम करुन तमु्हालाही िोलावनू घेऊन काही प्रश्न  
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श्री. सविय वडेट्टीवाि .... 

चचेतनू सटूुन त्यातनू झालेली चकू दरुुस्त किता येऊ शकत असेल ति नक्की करु.  

 श्री. िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदय, र्ाझे र्ाननीय र्ांत्रयाांना काही 

स्पेसससफक प्रश्न आहते. सन्र्ाननीय सदस्याांनी साांसितले की, वससतिहृाच्या िाितीत 

आम्ही िर्ीन उपलब्ध करुन सदली आह.े िर्ीन उलपब्ध करुन सदलेली असताना  

सवभािीय सठकाणी म्हणिे र्ुांिई, अर्िावती, नािपिू, पणुे, औिांिािाद येथे वससतिहृ े

किण्याच्या टेंडिची घोषणा कधी किणाि आहात ? ज्या र्लुाांना वससतिहृाांर्ध्ये प्रवेश 

सर्ळत नाही, र्हसलू, सिल्हा व तालकुा अशा सठकाणी प्रत्येक सवद्याथ्यामला सनधी 

दणे्याची घोषणा केली आह.े आपण त्याची अांर्लििावणी कधी किणाि आहात, 

सकती तितदू किणाि आहात ? धनिि सर्ािातील लोकाांना दिवषी १० हिाि घिे 

दणे्याचे र्ान्य केले असताना त्यार्ध्ये िाचक अट टाकली आह े की, ते िेघि व 

भसूर्सहन असावेत. धनिि सर्ाि हा िानावनात िाहणािा सर्ाि आह,े त्याांची २-४ 

एकि नापीक िर्ीन आह.े आपण ती अट काढून टाकावी. आपण दिवषी १० हिाि 

घिे दणेाि होतो. सन २०१९-२० ला सनणमय झाला आह.े सन २०१९-२०, सन 

२०२०-२१, सन २०२१-२२ हा अनशेुष िाहत आह.े आपण तो अनशेुष भरुन 

काढणाि आहात का ? 

                   नांति श्री. खचे .... 
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, त्यावेळी शासन सनणमय काढताना कें द्र 

शासनाच्या िाि ू िििीवनिार् या योिनेतनू ही वससतिहृ े िाांधावीत असा सनणमय 

घेण्यात आला होता. त्यानांति कें द्र शासनाकडे दोन वेळा प्रस्ताव सादि किण्यात 

आले. त्यानांति काही त्रटृी काढण्यात आल्या त्याची पतूमता केल्यावि प्रस्ताव सादि 

किण्यात आले व त्यानांति पनु्हा त्रटृी काढण्यात आल्या असनू त्याची पतूमता किण्याच े

कार् सरुु आह.े नासशक, औिांिािाद व नािपिू येथे शासकीय दधू योिनेची िािा 

सर्ळालेली आह.े आता कें द्र शासनाची वाट न पाहता ७२ वससतिहृ े िाांधण्याचा 

सनणमय घेतला असनू अांसतर् र्ान्यता झालेली आह.े पढुील सत्रात ती सरुु किण्यात 

येणाि आहते. वससतिहृाांची सांख्या वाढवनू धनिि सर्ािाचा त्याच सर्ावशे किायचा 

काय सकां वा त्याांच्यासाठी वेिळी वससतिहृ े िाांधायची यािाित आपण चचाम करु. 

धनिि सर्ािाला न्याय दतेाांना कोणतीही अडचण येता कार्ा नये. 

 सभापती र्होदय, १० हिाि घिकुलाांिाित िी अट आह ेती कर्ी किायला 

पासहिे. भसूर्हीन िेघि हा शब्द काढून अल्पभधूािक हा शब्द तथेे नर्दू किण्यात 

येईल व त्याांना ती घिकुले सर्ळायला पासहिेत. अनशेुषािाित र्ी असे साांि ूशकतो 

की, दोन वषे कोणत्याही सवभािाला पैसे सर्ळाले नाहीत. कोिोना काळात सवम 

सवभािाचा २५ ते ४० टक्के सनधी कपात किण्यात आलेला आह े याची आपणा 

सवािंना र्ासहती आह.े या वषामपासनू या कार्ाांची सरुुवात केली आह.े िेवढे प्रस्ताव 

येतील त्या १०० टक्के प्रस्तावाांना र्ान्यता दणे्यात येईल. सन्र्ाननीय सदस्याांनी 

साांिायच ेकी ह ेप्रस्ताव आले त्यार्ध्ये अल्पभधूािक अशी सधुािणा करुन िे प्रस्ताव 

दतेील  त्या सवािंना घिे दणे्यात येतील. 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदय, इांग्रिी नार्ाांसकत र्ाध्यसर्क सनवासी 

शाळाांर्ध्ये सवद्याथ्यािंना प्रवेश दणे्यािाित सनणमय घेतला व त्यासाठी सनधी सदला ही 

िाि चाांिली आह.े सनवासी शाळाांसाठी ५० हिाि व ७० हिाि रुपये फी अनदुान 

दणे्यात येते. ज्या चाांिल्या नार्ाांसकत शाळा आहते त्याांना इतक्या िकर्ेत तेथील 

सवद्याथ्यािंना प्रवेश सर्ळत नाही सकां वा अशा शाळा शासनाकडे प्रस्ताव सादि किीत  
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

श्री.सदाभाऊ खोत.... 

नाहीत. र्ाझी सवनांती अशी आह े की, ती िक्कर् वाढसवली पासहिे. नार्ाांसकत 

शाळाांची फी एक ते दीड लाख रुपये आह.े ही िक्कर् वाढसवण्यािाित र्ांत्री र्होदय 

फेिसवचाि कितील काय ? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, आसदवासी सवभािाने ही योिना ज्या 

पध्दतीने िािसवली त्या पध्दतीने व त्या िीआिचा आधाि घऊेन ही योिना 

िािसवण्यात येत आह.े यार्ध्ये कोणताही िदल केलेला नाही. ही िक्कर् कर्ी पडत े

ह ेर्ान्य आह,े ज्या चाांिल्या नार्ाांसकत शाळा आहते तेथे वससतिहृ ेनाहीत. सनवासी 

शाळा नाहीत, त्या डे िाडी ांिच्या आहते, ज्या सनवासी शाळा आहते तथेे काही थोड्या 

फाि उसणवा आहते. आता प्रस्ताव खपू आले आहते. १० हिाि र्लुाांना त्या शाळा 

प्रवेश दऊे शकतील.आपण िो कोटा ठिसवला तो पणूम झाला आह.े १० हिाि 

असतरिि र्लुाांचे प्रस्ताव र्ािसवत असताना उद्दशे असा होता की, साडेपाच हिाि 

र्लेु धनिि सर्ािाची व साडेचाि हिाि र्लेु सवसवध सर्ािातील क िटात र्ोडणाऱया 

र्लुाांचा सर्ावेश किायचा आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती र्होदय, र्ांत्री र्होदयाांनी र्घाशी साांसितले की,  

वससतिहृाांची िाांधकार् े कालिध्द कायमक्रर् तयाि करुन पणूम किणाि आहते. 

सन्र्ाननीय सदस्य श्री.र्हादवे िानकि ह ेर्ांत्री असताना या िािा घेण्यात आल्या 

आहते. वससतिहृ ेिाांधण्यासाठी सनधीची तितदू किण्यात आली आह ेकाय असेल 

ति तो सनधी सकती आह.े तितदू केली नसेल ति आताच्या ििेटर्ध्ये तितदू किावी 

अशी र्ाझी सवनांती आह.े प्रवेशासाठी िािा कर्ी आहते असा सवषय र्ाांडण्यात 

आला. कॉन्व्हेंट या र्ोठ्या शाळा आहते त्याांच्या खचामप्रर्ाणे व इन्फ्रास्रक्चि प्रर्ाण े

त्याांना त्या िािा कर्ी पडतात. त्याांच्या िािा वाढसवण्यासाठी काय भसूर्का घेण्यात 

येणाि आह.े ओिीसी व अण्णासाहिे पाटील र्हार्ांडळाकडून २५ लाख रुपयाांपयिंतच े

किम उद्योि व व्यवसायासाठी सदले िाते. धनिि सर्ािाच्या र्लुार्लुींना व्यवसाय  
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ता.प्र.क्र.११८४७.... 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

किण्यासाठी २५ लाख रुपये किामच्या व्यािाची प्रतीपतूी करुन धनिि सर्ािाच्या 

र्लुार्लुींना किम दणे्यासांदभामत शासन सनणमय घेणाि आह ेकाय ? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : सभापती र्होदय, त्यावेळेस तीन सठकाणी िािा 

सर्ळाल्या होता. कें द्र शासनाच्या िाि ू िििीवनिार् घिकुल योिनेसाठी प्रस्ताव 

पाठसवण्यात आले होते. त्यात काही त्रटुी काढण्यात आल्या त्याची पतूमता केल्यावि 

पनु्हा प्रस्ताव पाठसवले आहते. त्यानांति त्रटुी काढल्यावि पनु्हा पतूमता करुन प्रस्ताव 

पाठसवण्यात आले आहते. त्यास अद्याप र्ान्यता सर्ळालेली नाही. म्हणनू ओिीसी 

र्लुाांच्या वससतिहृार्ध्ये या र्लुाांचा सर्ावशे किण्याचे ठिसवले आह.े िक्कर् 

वाढसवण्यािाित आसदवासी सवकास सवभािासोित चचाम करुन चाांिल्या शाळेसाठी 

असधक सनधी दतेा येईल काय यािाित सवचाि किण्यात येईल. या कार्ाांसाठी सनधीची 

तितदू किण्यात आली आह.े िीआि काढण्यात आला म्हणिे सनधीची तितदू 

किण्यात आली. एका वससतिहृासाठी २० कोटी रुपये कें द्र शासनाकडून अपेसक्षत 

आहते. यार्ध्ये २५ टक्के सहस्सा िाज्य शासनाचा व ७५ टक्के सहस्सा कें द्र शासनाचा 

असतो. िाांधकार्ासाठी कें द्र शासन पैसे दतेे. वससतिहृ चालसवण्याचा खचम िाज्य 

सिकािला किावा लाितो. 

 श्री.र्हादवे िानकि : सभापती र्होदय, र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी १० हिाि 

घिासांदभामत िी अट होती ती काढली त्यािाित र्ी र्ांत्री र्होदयाांचे असभनांदन कितो. 

     ------ 
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बोधीवृक्ष गशक्षण व बहुउदे्दशीय ससं्था, शेगाव (गज.बुलढाणा)  

शाळेच्या हस्तांतरणाबाबत 

  

(५) * १२७४६ डॉ.पररणय फुके : सन्र्ाननीय सामागजक न् याय मंत्री पढुील 

िोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) सार्ासिक न्याय सवभािाच्या सदनाांक २९ ऑक्टोिि, २०२० िोिीच्या शासन 

सनणमयानसुाि एकूण ८ कें सद्रय आश्रर्शाळाांना र्ान्यता सदली असनू सार्ासिक न्याय 

सवभािाने सादि केलेल्या प्रस्तावार्ध्ये िोधीवकृ्ष सशक्षण व िहउुद्दशेीय सांस्था, शेिाव 

(सि.िलुढाणा) या सांस्थेच्या दोन शाळाांना र्ान्यता दणे्यात आली असल्याचे र्ाह े

सडसेंिि, २०२१ र्ध्ये वा त्यादिम्यान सनदशमनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

 

(२) असल्यास, िोधीवकृ्ष सशक्षण व िहुउद्दशेीय सांस्था, शेिाव (सि.िलुढाणा) ही 

सांस्था सनयर्िाय पध्दतीने कै.िािीिाव पाटील वाचनालय ताकसवकी 

(सि.उस्र्ानािाद) या सांस्थेला हस्ताांतरित किण्यात आली असनू सदि शाळेच्या 

हस्ताांतिणािाितची चौकशी आयिु, सर्ाि कल्याण सवभाि याांचरे्ाफम त करुन 

सांिांसधताांवि िनु्ह ेदाखल किण्यात यावे अशी र्ािणी स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी केली 

आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक् त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुांिाने शाळा हस्ताांतिणािाित दोषी असणाऱया सांिांसधताांवि कोणती कािवाई 

केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांिाची कािणे काय आहते ? 

श्री.धनंजय मंुडे : (१) नाही. सदनाांक २९ ऑक्टोिि, २०२१ च्या शासन सनणमयान्वये 

एकूण ८ आश्रर्शाळाांना र्ान्यता दणे्यात आली असनू यार्ध्ये िोधीवकृ्ष सशक्षण व 

िहुउद्दसेशय सांस्था शेिाव (सि.िलुढाणा) सांचसलत एका आश्रर्शाळेचा सर्ावेश 

आह.े 

(२) नाही.  

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र.१२७४६.... 

 डॉ.परिणय फुके : सभापती र्होदय, या प्रश्नाला िे लेखी उत्ति सदले  ते चकुीच े

आह.े िोधीवकृ्ष सशक्षण व िहउुद्दशेीय सांस्था, शेिाांव सि.िलुढाणा ही सांस्था 

सनयर्िाय पध्दतीने कै.िािीिाव पाटील वाचनालय ताकसवकी, सिल्हा उस्र्ानािाद 

या सांस्थेला हस्ताांतरित किण्यात आली असनू सदि शाळेच्या हस्ताांतिणािाितची 

चौकशी आयिु, सर्ाि कल्याण सवभाि याांचरे्ाफम त करुन सांिांसधताांवि िनु्हा दाखल 

किण्यात यावा अशी र्ािणी लोकप्रसतसनधींनी केली आह ेकाय ?  या प्रश्नाला 'नाही' 

असे उत्ति दणे्यात आले आह.े र्ी स्वत: या सांस्थेिाित तक्राि केली आह.े सदनाांक 

१८ िानेवािी २०२२ िोिी र्ांत्री र्होदयाांकडे ससवस्ति तक्राि दाखल केली आह.े 

यािाित र्ांत्री र्होदय सांिांसधतावि िनु्हा दाखल करुन कािवाई कितील काय ? 

 श्री.धनांिय र्ुांडे :  सभापती र्होदय, िोधीवकृ्ष सशक्षण सांस्थेसांदभामत हा प्रश्न 

आह.े ह ेखिे आह ेकी, पसहले उत्ति आम्ही  'नाही' म्हणनू सदले आह.े याच ेकािण असे 

आह ेकी, प्रश्नार्ध्ये  सवचािताना सार्ासिक न्याय सवभािाच्या सदनाांक २९ ऑक्टोिि, 

२०२० िोिीच्या शासन सनणमयानसुाि पिवानिी सर्ळाली आह ेकाय ति तसे नसनू 

िोधीवकृ्ष सशक्षण सांस्थेला सन २०२१ र्ध्ये पिवानिी सर्ळालेली आह.े त्यासाठी ह े

क्रर्ाांक एक च्या प्रश्नाला 'नाही' उत्ति दणे्यात आले आह.े सन २०२१ िोिी ८ सांस्थाांना 

कायर् सवना अनदुासनत म्हणनू र्ांििूी दणे्यात आली त्यार्धील चाि क्रर्ाांकावि 

िोधीवकृ्ष सशक्षण व िहुउद्दशेीय सांस्था, शेिाांव सिल्हा िलुढाणा या शाळेच ेनाव आह.े 

त्याच प्रर्ाणे क्रर्ाांक पाच वि िोधीवकृ्ष सशक्षण व िहउुद्दशेीय सांस्थेचे नाव होते त े

िलुढाणा सिल्यातील र्ोताळा ही सांस्था आह.े िोधीवकृ्ष सशक्षण सांस्थेच्या सांचालक 

र्ांडळाने र्ोताळ्याची सशक्षण सांस्था िदलनू कै.िािीिाव पाटील वाचनालय 

ताकसवकी याांना हस्ताांति व स्थलाांति किण्याचा ठिाव सदला. ही कायमवाही होत 

असताना त्यावेळी कोणत्याही लोकप्रसतसनधीचे कोणतेही पत्र आलेले नव्हते. सांस्थेने 

िो ठिाव सदला त्यानसुाि हस्ताांति व स्थलाांति झाले आह.े ह ेस्थलाांति सार्ासिक 

न्याय सवभािाने केले आह.े यािाित लोकप्रसतसनधी याांनी लेखी तक्राि केली असेल  
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ता.प्र.क्र.१२७४६.... 

श्री.धनांिय र्ुांडे.... 

व यार्ध्ये चकुीचे काही झाले असेल ति चौकशी करुन या शाळेची पिवानिी िद्द 

किता येईल. 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े 

     ---------- 

        या नांति श्री.िोिले... 
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पृ.शी.: लेखी उत्तिे 

मु.शी.: तािाांसकत प्रश्नोत्तिाची यादी सभािहृासर्ोि ठेवणे. 

  

उप सगचव (श्री.तारवी) : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या अनरु्तीने सदनाांक 

३ र्ाचम, २०२२ िोिीची तािाांसकत प्रश्नोत्तिाांची यादी सभािहृासर्ोि ठेवतो. 

 सभापती : सदनाांक ३ र्ाचम, २०२२ िोिीची तािाांसकत प्रश्नोत्तिाांची यादी 

सभािहृासर्ोि ठेवण्यात आली आह.े 

( प्रेस : येथे सोित िोडलेली यादी छापावी.) 

------ 
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पृ.शी./मु.शी : कािदपते्र सभािहृासर्ोि ठेवणे. 

 श्री.शांभिुाि दसेाई (सवत्त िाज्यर्ांत्री) : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या 

अनरु्तीने "महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी सन २०२१-२०२२ हे प्रकाशन" 
सभागहृासमोर ठेवतो. 

 सभापती : प्रकाशन सभािहृासर्ोि ठेवण्यात आले आह.े 

-------- 

श्री.दत्तात्रय भिणे (पशसुांवधमन िाज्यर्ांत्री) : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या 

अनरु्तीने "पणु्यश्लोक अहहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शळेी ववकास महामंडळ 
मयािहदत, पणेु यांचा सन २०१९-२०२० या वर्ािचा एक्केचाळीसावा वावर्िक 
अहवाल" सभािहृासर्ोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभािहृासर्ोि ठेवण्यात आला आह.े 

-------- 

श्री.सांिय िनसोडे (सांसदीय कायम िाज्यर्ांत्री) : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या 

अनरु्तीने "महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र 
व राज्य रोजगार हमी योजना या योजनाचंा सन २०२०-२०२१ या वर्ािचा 
वावर्िक अहवाल" सभािहृासर्ोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभािहृासर्ोि ठेवण्यात आला आह.े 

-------- 

श्री.सांिय िनसोडे : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या अनरु्तीने "महाराष्ट्र 
राज्य मागि पररवहन महामंडळ यांचा सन २०१९-२०२० या वर्ािचा प्रशासन 
अहवाल" सभािहृासर्ोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभािहृासर्ोि ठेवण्यात आला आह.े 
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-------- 

पृ.शी./मु.शी. : सनयर् ९३ अन्वये सचूना. 

सभापती : र्ाझ्याकडे आि िरुुवाि, सदनाांक १० र्ाचम, २०२२ िोिी र्.सव.प. 

सनयर् ९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सचूनाांपैकी र्ान्य किण्यात आलेल्या सचूना 

सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आल्याचे र्ी घोसषत कितो. 

(प्रेस : येथे सनयर् ९३ च्या सचूना िोडाव्यात.) 

------- 
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पृ.शी./मु.शी. : सवद्याथ्यािंची शाळाांकडून हॉल सतसकटसाठी 

अडवणकू केली िात असणे यािाित 

ॲड.सनिांिन डावखिे, सव.प.स. याांनी सनयर् 

९३ अन्वये सदलेली सचूना. 

 

 श्री.िच्च ूकडू (शालेय सशक्षण िाज्यर्ांत्री ) : सभापती र्होदय, सनयर् ९३ 

अन्वये सदलेल्या सचूनेला अनलुक्षनू, आपण सनदशे सदल्याप्रर्ाणे र्ला सनवेदन 

किावयाचे आह.े सनवेदनाच्या प्रती सन्र्ाननीय सदस्याांना अिोदिच सवतरित केलेल्या 

असल्याने र्ी आपल्या अनरु्तीने सचूना क्रर्ाांक १ चे सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

    ( प्रेस : येथे सोितचे सनवेदन छापावे ) 

-------- 
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 ॲड.सनिांिन डावखिे : सभापती र्होदय, शाळेची फी भिल्यानांतिच पिीके्षच े

हॉल सतकीट सदले िाईल असे सवद्याथ्यािंना व पालकाांना साांसितले िाते. त्यार्ळेु 

सांस्था व पालकाांर्ध्ये तणावाचे वाताविण सनर्ामण झाले आह.े र्ाझा स्पेससफक प्रश्न 

असा आह ेकी, सांस्था सवद्याथ्यािंचे हॉल सतकीट अडसवणाि नाही, पालकाांना सदलासा 

सर्ळेल या सांदभामत शासनाने कायदा केलेला आह ेकाय ? तसेच, कोिोनार्ळेु सांस्थाांच े

आसथमक नकुसान झालेले आह,े सांस्थाांवि आसथमक भाि पडलेला आह.े सवद्याथ्यािंची 

फी थकलेली असेल ति शासन सांस्थाांना र्दत किणाि आह ेकाय ? 

 श्री.िच्च ूकडू : सभापती र्होदय, या सांदभामत र्ाझ्याकडे दखेील तक्रािी प्राप्त 

झाल्या होत्या. सवद्याथ्यािंनी पिीक्षा फी सकां वा सशक्षण शलु्क भिले नाही म्हणनू काही 

शाळाांनी पिीके्षचे हॉल सतकीट दणे्यास नकाि सदला होता. र्खु्याध्यापक सकां वा प्राचायम 

सवद्याथ्यामने फी भिलेली नसल्यार्ळेु पिीक्षचे हॉल सतकीट दते नसेल ति आपण 

त्यासाठी पयामयी व्यवस्था केलेली आह.े सन्र्ाननीय सदस्य ॲड.सनिांिन डावखिे 

याांची र्.सव.प. सनयर् ९३ अन्वये सचूना प्राप्त झाल्यानांति र्ी लिचे सशक्षण 

आयिुाांििोिि सांपकम  साधला, ससचवाांििोिि चचाम केली. र्खु्याध्यापक सवद्याथ्यामने 

शाळेची फी भिली नाही म्हणनू पिीके्षचे हॉल सतकीट दते नसेल ति सशक्षण सनिीक्षक, 

सशक्षण उप सनिीक्षक, सशक्षण प्रर्खु, सशक्षणासधकािी, प्रशासन असधकािी पयामयी 

व्यवस्था म्हणनू पिीके्षचे हॉल सतकीट दऊे शकतील. आपल्याला पिीके्षच े हॉल 

सतकीट सर्ळेल सकां वा नाही या सचांतेर्ळेु सवद्याथ्यािंचे शैक्षसणक नकुसान होऊ नये 

म्हणनू आपण प्रथर्च अशी पयामयी व्यवस्था केलेली आह.े पिीक्षेचे हॉल सतकीट 

सर्ळाले नाही असे कोठेही आढळून आले ति र्खु्याध्यापकासशवाय इतिही लोकाांची 

स्वाक्षिी घेऊन सवद्याथ्यामला पिीक्षेसाठी िसता येईल, अशी पयामयी व्यवस्था किण्यात 

आलेली आह.े तसेच, कोिोना काळात ज्या शाळाांचे नकुसान झाले त्याांना अनदुान 

दतेा येईल काय यािाित दसुिा प्रश्न सवचािण्यात आलेला आह.े र्ािील ५०-६० 

वषामत प्रथर्च अशी परिसस्थती सनर्ामण झालेली आह.े र्ािील ५० वषामत शाळाांनी 

फी कर्ी किावी असे आपण म्हटले नाही. िेवढी पासहिे तेवढी फी घ्यावी. ७५ टक्के 

शाळा अशा आहते की, ज्याांनी सशक्षण शलु्क असधसनयर्ानसुाि फी आकािलेली  
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श्री.िच्च ूकडू....... 

नाह. उलट िास्त फी आकािलेली आह.े आपल्याकडे या सांदभामत पासहिे तवेढे 

अनभुव आहते. आपण या सांदभामत कािवाई किणाि आहोत. त्यार्ळेु वेिळे अनदुान 

दणे्याची आवश्यकता पडणाि नाही.  

------- 
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राज्यातील गजल्हा गशक्षण व प्रगशक्षण संस्था (डायट) कमवचाऱयांचे वेतन 

गनयगमत करण्याबाबत पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

 श्री.सकिण सिनाईक : सभापती र्होदय, िाज्यातील सिल्हा सशक्षण व प्रसशक्षण 

सांस्था (डायट) कर्मचाऱयाांचे वतेन सनयसर्त किण्यािाित या सवषयाकडे र्ी पॉई ांट 

ऑफ इन्फर्ेशनच्या र्ाध्यर्ातनू शालेय सशक्षण र्ांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो. 

 सभापती र्होदय, िाज्यातील शालेय सशक्षणाचा कणा सर्िला िाणाऱया 

सिल्हा सशक्षण व प्रसशक्षण सांस्था (डायट) र्धील असधकािी व कर्मचाऱयाांचे िेल्या 

दोन वषािंपासनू पिाि सनयसर्तपणे होत नाहीत. त्यार्ळेु सदि कर्मचािी र्ोठ्या आसथमक 

अडचणीत सापडलेले आहते. सदि कर्मचािी सशक्षण आयिु कायामलयासर्ोि 

साखळी उपोषणास िसलेले आहते. िाज्याच्या इसतहासात पसहल्याांदाच िािपत्रीत 

असधकाऱयाांना वेतनासाठी उपोषणास िसण्याची वेळ आलेली आह.े ह े सवम 

असधकािी शासनाचे सनयसर्त कर्मचािी असनू त्याांची सनवड र्हािाष्ट्र लोकसेवा 

आयोिार्ाफम त झालेली आह.े त्यार्ळेु डायट र्धील असधकािी व कर्मचाऱयाांना 

सनयसर्त पिाि किणे ही शासनाची ििािदािी आह.े र्ािील ५ र्सहन्याांपासनू सदि 

कर्मचाऱयाांना वेतन सर्ळाले नसल्यार्ळेु िँकाांचे िहृ किम, शैक्षसणक व वाहन किामच े

हप्ते थकीत झालेले आहते. घि कसे चालवावे असा प्रश्न या असधकाऱयाांसर्ोि सनर्ामण 

झालेला आह.े शासनाने उपिोि असधकािी/कर्मचाऱयाचे सनयसर्त वेतन सरुु 

किण्यासाठी योग्य ती कायमवाही किावी. र्ािील ५ र्सहन्याांपासनू त्याांना वतेन 

सर्ळालेले नाही. त्याांना तातडीने वेतन दणे्यात यावे, अशी र्ाझी सवनांती आह.े 

 श्री.िच्च ूकडू : सभापती र्होदय, आम्ही या सांदभामत आि िैठक आयोसित 

केली असनू हा सवषय सनकाली काढण्याचा प्रयत्न केला िाईल.  

 सभापती : र्ांत्री र्होदय, सदि िैठकीसाठी सन्र्ाननीय सदस्याांना दखेील 

सनर्ांसत्रत किावे. 

 श्री.िच्च ूकडू : सभापती र्होदय, होय. 

-------- 
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मुलीला गंुगीचे औषध देऊन गतच्यावर अत्याचार करण्यात  

आल्याबाबत पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

श्री.सवलास पोतननीस : सभापती र्होदय, चेंििू येथील कुां टनखान्यातनू पीसडत 

१७ वषीय र्लुीची सन २०१९ र्ध्ये सटुका किण्यात आली होती. र्ािील 

वषमभिापासनू या र्लुीला िुांिीचे औषध दऊेन एका निाधर्ाकडून सतच्यावि 

अत्याचाि किण्यात आले. सदि घटनेचे सचत्रीकिण करुन त्या र्लुीला धर्कावनू 

वेश्या व्यवसायात ढकलण्यात आल्याची िांभीि िाि सर्पुदशेनातनू उघडकीस आली 

आह.े या निाधर्ाने सतच्या तीन लहान िसहणींवि दखेील अत्याचाि केले. या प्रकिणी 

आिसीएफ पोलीस ठाण्यात िनु्हा नोंदसवण्यात आला आह.े सदि प्रकिणी शासनाने 

तत्काळ सनवेदन किावे, अशी र्ाझी सवनांती आह.े 

 सभापती : शासनाने सनवेदन किावे, नोंद घ्यावी. 

-------- 
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नागपूर येथील के्रटा कॉलनीत अभवक आढळून आल्याबाबत 

 पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

श्री.प्रवीण दटके : सभापती र्होदय, काल नािपिू येथील के्रटा कॉलनीतील 

उकीिड्याविील कचिा वाहून नेताना  सॉसलड वेस्ट र्ॅनेिर्ेंटच्या रकर्ध्ये  ६ अभमक 

आढळून आलेली आहते. आवी येथे दोन र्सहन्यापवूी अशी घटना घडली होती. िीड 

सिल्यात सदु्धा काही सदवसाांपवूी अशी घटना घडली होती. िाज्यात वािांवाि अशा 

प्रकािच्या घटना घडत आहते. हॉसस्पटलवि कोणाचेही सनयांत्रण नाही. शासनाने 

यािाित सनवेदन किावे, अशी र्ाझी सवनांती आह.े  

 सभापती : शासनाने सनवेदन किावे.  

------- 
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कोरोना काळात गनबंध मोडल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या  

गुन््ांबाबत पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

 श्री.सवक्रर् काळे : सभापती र्होदय, कोिोना सांकटाला सदनाांक २२ र्ाचम, 

२०२२ िोिी दोन वषे पूणम होतील. कोिोना काळात अनेक वेळा लॉकडाऊन घोसषत 

किण्यात आले. कोिोना काळात शासनाकडून अनेक सनििंध लादण्यात आले होत.े 

कोिोना काळात तरुण उर्ेदवाि, तरुण र्लेु, कॉलेिर्धील र्लेु-र्लुी पिीके्षसाठी, 

औषधे आणण्यासाठी सकां वा दवाखान्यात िाण्यासाठी घिािाहिे पडले होते. पिांत ु

त्याांच्यावि सनििंध र्ोडल्यार्ळेु िनु्ह ेदाखल किण्यात आलेले आहते. ते पोलीस िनु्ह े

नाहीत. पिांत ुत्याांच्यावि िनु्ह ेदाखल झालेले आहते. त्यार्ळेु त्याांना नोिीसाठी सकां वा 

सशक्षणासाठी अिम किताना अडचण येते. र्ाननीय िहृर्ांत्री र्होदय या सांदभामत 

झालेल्या िैठकीस उपसस्थत होते. या सांदभामत चचाम झालेली आह.े र्ाननीय िहृ 

िाज्यर्ांत्री सभािहृात उपसस्थत आह.े  

        यानांति श्री.साांिळे....... 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) S - 97 

MJS/AKN/KTG प्रथर् श्री.िोिले 13:10 

 

 

श्री.सवक्रर् काळे.... 

र्ाननीय िहृ िाज्यर्ांत्री याांनी या िाितीत ससवस्ति सनवेदन किावे. तसेच त्याांच्याविील 

सवम िनु्ह ेर्ािे घ्यावेत िेणेकरुन सवद्याथी व उर्ेदवािाांना कोठेही अिम किताना त्रास 

होणाि नाही. असधवेशन सांपणू्यापवूी शासनाने यासांिांधी कायमवाही किावी. 

 श्री.शांभिुाि दसेाई : सभापती र्होदय, या सांदभामत सिसकट िनु्ह ेर्ािे घेणे 

अशक्य आह.े पिांत ुही िाि तपासनू घेतली िाईल. तसेच अशा प्रकािे िनु्ह ेर्ािे 

घेण्याचे अिम आल्यास त्यािाित सिल्हा पोलीस अधीक्षकाांना र्ेरिटवि सनणमय 

घेण्याच्या सचूना सदल्या िातील. खिोखि कोसवड सनयर् र्ोडले नसतील व िास्त 

कािणासाठी कोणी िाहिे पडले असतील कािण त्यावेळी काही र्लेु िाणीवपवूमक 

घिािाहिे िात होती. पोसलसाांनी त्यावेळी त्याांना प्रसतिांध दखेील केला होता. या 

सांदभामत आपल्याला प्रत्येक केस स्वतांत्रपणे तपासनू घ्यावी लािले.  

     ---------- 
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सवधानपरिषद सदस्याांना सवकास सनधीसर्ळण्यािाित पॉई ांट ऑफ इन्फॉर्शेन 

 श्री.निेंद्र दिाडे : सभापती र्होदय, िाज्यार्ध्य े सवसवध कार्े किण्यासाठी 

सवधानसभा सदस्याांना सवकास सनधी सदला िातो. त्याप्रर्ाणे सवधानपरिषद सदस्याांना 

दखेील सवकास सनधी सर्ळावा अशी र्ी आपल्याला सवनांती कितो.  

        -------   
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पृ.शी. : अल्पसांख्याक सर्ािाचे प्रश्न सोडसवणाऱया सवसवध  

     र्हार्ांडळाांर्ध्ये र्ोठया प्रर्ाणात पद ेरिि असणे  

मु.शी. : अल्पसांख्याक सर्ािाचे प्रश्न सोडसवणाऱया सवसवध   

     र्हार्ांडळाांर्ध्ये र्ोठया प्रर्ाणात पद े रिि असणे यासांिांधी 

     डॉ.विाहत सर्झाम, श्री.अर्िनाथ िािकुि, डॉ.प्रज्ञा सातव, 

     श्री.िािेश िाठोड, डॉ.सधुाि ताांिे, सव.प.स. याांनी सदलेली 

              लक्षवेधी सचूना. 

 डॉ.विाहत सर्झाम  (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदय, र्ी सनयर् 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक र्हत्त्वाच्या िािीकडे आपल्या 

अनरु्तीने सन्र्ाननीय अल्पसांख्याक र्ांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्छतो आसण त्यािाित 

त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 " िाज्यातील अल्पसांख्याांक सर्ािाच्या हक्क व सवािंिीण प्रितीसाठी िाज्यात 

अल् पसांख्याांक सवकास सवभाि कायमित असणे, अल्पसांख्याक सर्ािाचे प्रश्न 

सोडसवण्यासाठी सवसवध ससर्तीीच्या, र्ांडळे कायमित असलीी तिी तेथे पणूमवेळ 

असधकाऱयाांची पद े अनेक र्सहन्याांपासनू रिि असणे, यार्ळेु सदि सवभािाच े

कार्काि इति असधकाऱयाांना असतरिि कायमभाि  सोपवनू सरुू असण,े र्ौलाना 

आझाद आसथमक सवकास र्हार्ांडळ येथे व्यवस्थापकीय सांचालक नसणे, वक्फ िोडम 

व अल्पसांख्याांक आयोि येथे कर्मचाऱयाांची कर्तिता असणे, तसेच र्हािाष्ट्र िाज्य 

हि कसर्टी र्ध्ये १० पद ेर्ांििू असनूही फि ४ कर्मचािीच कायमित असणे, येथील 

कर्मचाऱयाांना ६ व्या वेतन आयोिाची थकिाकी व ७ व्या वेतन आयोिाच्या 

सशफािशी नसुाि वतेन व सनवतृ्तीच ेलाभ सर्ळालेले नसणे, तसेच अल्पसांख्याीांक 

सवकास सवभािाच्या सदनाांक १२ ऑक्टोिि, २००९ िोिीच्या असधसचूनेनसुाि हि 

कसर्टीतील कायमित कर्मचाऱयाांना लाभ न सर्ळण,े हि कसर्टीत २९ वषे सेवा केलेले 

सहाय्यक पदाविील एका कर्मचाऱयाचा कोसवड-१९ र्ळेु २०२० र्ध्ये र्तृ्य ूझालेला 

असनूही अद्यापही त्याांच्या कुटुांसियाांना कुठलाही र्ोिदला शासनाकडून सर्ळालेला 

नसण,े दिवषी १० हिाि पेक्षा िास्त यात्रेकरू हि यात्रेस िात असताना फि ४  
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डॉ.विाहत सर्झाम... 

कर्मचाऱयाांवि त्याांच्या व्यवस्थेचा भाि असणे, तेलांिणा िाज्यात दिवषी ४ हिािाच्या 

आसपास हि यात्रेकरू असताना येथील हि कसर्टीत १४२ कर्मचािी कायमित असणे, 

अल्पसांख्याांकाांचा सार्ासिक, आसथमक, शैक्षसणक व साांस्कृसतक अशा प्रकािे 

सवमसर्ावेशक उत्कषम, अल्पसांख्याांकाांच्या हक्काचे सांिक्षण ह े सच्चि कसर्टीच्या 

सशफािशीनसुाि र्खु्य उसद्दष्ट असणे, पिांत ु सवभािातील िहुताांश पद े रिि असनू 

त्यातील सवसवध र्ांडळे, ससर्त्या, आयोिाचीा अपिुा कर्मचािी विम व सनधी अभावी 

अवस्था खपूच सिकट झालेली असणे, कें द्राकडून सर्ळणाऱया अनदुानाची प्रकिणे 

दखेील प्रलांसित असणे,  तिी िाज्यातील अल्पसांख्याांक सर्ािाच्या सवकासासाठी 

असलेल्या सवम योिनाांची काटेकोिपणे अांर्लििावणी किण्याची व येथील रिि पद े

तातडीने भिण्याची सनताांत आवश्यकता, यािाित शासनाने केलेली वा किावयाची 

कायमवाही व शासनाची प्रसतसक्रया." 

 डॉ.सवश्विीत कदर् (अल्पसांख्याक सवकास िाज्यर्ांत्री) : सभापती र्होदय, 

लक्षवेधी सचूनेसांिांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्र्ाननीय सदस्याांना आधीच सवतरित 

केल्या असल्यार्ळेु र्ी ते सनवेदन आपल्या अनरु्तीने सभािहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 सभापती : सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोितचे सनवेदन छापावे ) 

         ---------- 
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 डॉ.विाहत सर्झाम  : सभापती र्होदय, अल्पसांख्याक सर्ािाचे प्रश्न 

सोडसवण्यासाठी िाज्यात सवसवध ससर्त्या व र्हार्ांडळे कायमित आहते. त्यात र्ौलाना 

आझाद अल्पसांख्याक आसथमक सवकास र्हार्ांडळ, र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ र्ांडळ, 

र्हािाष्ट्र िाज्य अल्पसांख्याक आयोि, र्हािाष्ट्र िाज्य हि ससर्ती, र्हािाष्ट्र िाज्य 

वक्फ न्यायासधकिण सकां वा ऊदुम ॲकेडर्ी असो याांचा सर्ावेश आह.े पिांत ुतेथे पणूमवेळ 

असधकािी/कर्मचािी नसल्यार्ळेु त्याांच्या कार्कािात िाधा येत आह.े शासनाने 

असतरिि कायमभाि सदलेले असधकािी/कर्मचािी त्या र्हार्ांडळाचा कािभाि किीत 

आहते. सवशेषत: र्ौलाना आझाद अल्पसांख्याक आसथमक सवकास र्हार्ांडळार्ध्ये 

७५ पैकी फि ५० कर्मचािी कायमित आहते. तथेील व्यवस्थापकीय सांचालकाांचे पद 

दखेील रिि आह.े सदि र्हार्ांडळार्ाफम त सवद्याथ्यािंना शैक्षसणक किम दणे्याचे 

असतशय र्हत्त्वाचे कार् केले िाते. सदि र्हार्ांडळार्ध्ये कां त्राटी कर्मचािी कायमित 

असनू तथेे कर्ी प्रर्ाणात कर्मचािी असल्यार्ळेु कार्काि किीत असताना र्ोठा त्रास 

होत आह.े उत्ति प्रदशेनांति सवामत िास्त हि यात्री र्हािाष्ट्र िाज्य हि ससर्तीर्ाफम त 

िात असतात. तेथे १० कर्मचाऱयाांची पद े र्ांििू असनू त्यापैकी फि ४ कर्मचािी 

कायमित आहते. सदि कर्मचाऱयाांना सहाव्या वेतन आयोिानसुाि वेतन सर्ळत असनू 

अद्याप त्याांना सातवा वतेन आयोि लाि ूकेलेला नाही. परिणार्ी त्याांना कर्ी वेतन 

सर्ळत असल्यार्ळेु त्रास सहन किावा लाित आह.े  शासनाने र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ 

र्ांडळार्ध्ये १७० कर्मचाऱयाांची पद ेभिण्यास शासनाने पिवानिी सदली यािद्दल र्ी 

र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ र्ांडळाचा अध्यक्ष या नात्याने शासनाचे आभाि व्यि कितो. 

कर्मचाऱयाांची पद ेभिणाि असल्यास ती सकती सदवसाांर्ध्ये भिली िाणाि आहते ?  

 डॉ.सवश्विीत कदर् : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्याांनी अनेक 

सवषयासांिांधी प्रश्न सवचािलेले आहते. अल्पसांख्याक सवभािार्ध्ये र्ौलाना आझाद 

अल्पसांख्याक आसथमक सवकास र्हार्ांडळ, र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ र्ांडळ, र्हािाष्ट्र 

िाज्य अल्पसांख्याक आयोि, र्हािाष्ट्र िाज्य हि ससर्ती असे ४ सवभाि आहते. त्यात 

काही सांस्था स्वायत्त आहते. र्हािाष्ट्र िाज्य हि ससर्तीर्ध्ये ११ कर्मचाऱयाांपैकी ४ 

कर्मचािी नेर्ले िेले आहते. आर्च्या र्सु्लीर् िाांधवाांचे हि येथे दौिे िात असतात 

त्यावेळी िशी आवश्यकता लािते तशी या ससर्तीच्या र्ाध्यर्ातनू ८ ते ९  
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डॉ.सवश्विीत कदर्...... 

कर्मचाऱयाांची नेर्णकू केली िाते. सन्र्ाननीय सदस्याांनी उल्लेख केल्याप्रर्ाण े

र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ र्ांडळाकरिता यापवूी १०७  कर्मचाऱयाांना र्ान्यता दणे्यात आली 

होती. त्यापैकी वक्फ र्ांडळाने ३५ कर्मचािी नेर्ले होते. त्यापैकी काही कर्मचािी येत्या 

काही सदवसाांर्ध्ये सेवासनवतृ्त होत आहते. फेब्रवुािी, २०२२ र्ध्ये शासनाने र्हािाष्ट्र 

िाज्य वक्फ र्ांडळाकरिता १७९ पदाांना र्ान्यता सदली आह.े येत्या काही सदवसाांर्ध्ये 

र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ र्ांडळार्ाफम त सदि पद ेभिण्यासाठी लवकिात लवकि भिती 

प्रसक्रया सरुु केली िाईल. अल्पसांख्याक सवभािार्ध्ये १४ कर्मचािी आहते त्यापैकी 

१२ कर्मचािी पणूमवेळ कार् किीत आहते. र्ौलाना आझाद अल्पसांख्याक आसथमक 

सवकास र्हार्ांडळार्ध्ये १५७ कर्मचािी आहते. त्यातील ४४ पद ेकां त्राटी पद्धतीने 

कार् किीत आहते. तवेढया कर्मचाऱयाांर्ध्ये र्हार्ांडळाचे कार्काि व्यवसस्थतपण े

सरुु आह.े पिांत ुआवश्यकतेनसुाि िास्त कर्मचािी भिायचे असल्यास कर्मचाऱयाांची 

पद ेभिण्याची प्रसक्रया येणाऱया सदवसाांर्ध्ये सरुु केली िाईल.  

 श्री.अर्िनाथ िाििुकि : सभापती र्होदय, िाज्यात सवसवध सर्ािाांकरिता 

िाटी, सािथी व र्हाज्योती सांस्था कार् किीत आहते. त्याच धतीवि अल्पसांख्याक 

सर्ािाकरिता एखादी सांस्था स्थापन करुन आपण त्याांना न्याय दणेाि आहात का ? 

 डॉ.सवश्विीत कदर् : सभापती र्होदय, र्ी सरुुवातीलाच साांसितले होते की, 

र्हािाष्ट्रातील र्सु्लीर् िाांधवाांचे प्रश्न सोडसवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले िातात. 

त्यासाठी सिकाि तत्पि आह.े र्ौलाना आझाद अल्पसांख्याक आसथमक सवकास 

र्हार्ांडळ, र्हािाष्ट्र िाज्य वक्फ र्ांडळ, र्हािाष्ट्र िाज्य अल्पसांख्याक आयोि, 

र्हािाष्ट्र िाज्य हि ससर्ती असो, र्ी सन्र्ाननीय सदस्याांना साांि ूइसच्छतो की, सदि 

४ र्ांडळाांकरिता आवश्यक ती आसथमक तितदू आह.े त्याांच्या र्ाध्यर्ातनू र्सु्लीर् 

सर्ािाचे प्रश्न सोडसवण्याची भसूर्का असतशय चाांिल् या प्रकािे पाि पाडली िात आह.े 

या व्यसतरिि भसवष्ट्यात आणखी काही किायचे असल्यास त्यािाित सन्र्ाननीय 

सदस्याांसर्वेत चचाम करुन योग्य तो सनणमय घेतला िाईल.  
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  डॉ.सधुीि ताांिे : सभापती र्होदय, सच्चि ससर्तीने अल्पसांख्याकाांच्या 

सशक्षणािद्दल िांभीि सचांता व्यि केली आह.े अल्पसांख्याक सांस्थाांना यापवूी पायाभतू 

ससुवधाांसाठी सदली िाणािी २ लाख रुपयाांची शैक्षसणक र्दत आता िांद किण्यात 

आली आह.े सदि ससुवधा पनु्हा सरुु केली िाणाि आह े का ? अल्पसांख्याक 

सर्ािातील र्लुाांना सदली िाणािी २५ हिाि रुपयाांची शैक्षसणक सशष्ट्यवतृ्ती असतशय 

कर्ी आह.े वैद्यकीय सशक्षण सकां वा इांसिसनयरिांिचे सशक्षण असो, तेवढीच सशष्ट्यवतृ्ती 

सदली िात आह.े ही सशष्ट्यवतृ्ती सांिांसधत अभ्यासक्रर्ानसुाि सदली पासहिे. या सांदभामत 

शासनाने पनुसवमचाि किण्याची आवश्यकता आह.े अशा प्रकािचा पनुसवमचाि केला 

िाणाि आह ेका ? 

 डॉ.सवश्विीत कदर् : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य डॉ.सधुीि ताांिे याांनी 

शैक्षसणक सशष्ट्यवतृ्तीच्या िकर्ेसांिांधी प्रश्न उपसस्थत केला आह.े ही वस्तसुस्थती आह े

की, वेिळया अभ्यासक्रर्ाांकरिता वेिळी फी असते. सशष्ट्यवतृ्तीच्या िकर्ेर्ध्ये वाढ 

किण्यासांिांधी आम्ही र्ाननीय र्ांत्री र्होदयासर्वेत चचाम केली होती. र्ािील २ वष े

किोनाच्या पाश्वमभरू्ीवि शासनाला यात वाढ किता आली नाही. येत्या काळात 

आम्ही यासांिांधी सनसितपणे योग्य तो सनणमय घेऊ. तसेच या सांदभामत आम्ही ५० हिाि 

रुपयाांपयिंत सशष्ट्यवतृ्ती वाढसवण्याचा प्रस्ताव तयाि केलेला आह.े  

 डॉ.सधुीि ताांिे : सभापती र्होदय, पायाभतू ससुवधाांसाठी अल्पसांख्याक 

सर्ािाला सर्ळणािी शैक्षसणक ससुवधा िांद आह.े ती पनु्हा सरुु किणाि आहात का ? 

 डॉ.सवश्विीत कदर् : सभापती र्होदय, पायाभतू ससुवधाांसाठी सर्ळणािी 

शैक्षसणक ससुवधा ५ वषािंपासनू िांद आह.े येत्या काळात आम्ही त्यासांिांधी सनसितपण े

चाांिला सनणमय घेऊ.  

 श्री.ियांत प्र.पाटील : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य डॉ.विाहत सर्झाम 

याांनी चाांिला प्रश्न उपसस्थत केला आह.े सदिहू र्हार्ांडळाांर्ध्ये र्ोठया प्रर्ाणात भिती 

होत असते. त्यानांति त्याांची आसथमक कुवत िाहत नाही. त्याांच्या कार्ाकािानसुाि 

स्टाफ पॅटनम ठिवनू तथेील स्टाफ भिण्यासांिांधी सनयोिन किणाि आहात का ? 

        यानांति श्री.िाििे..... 
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श्री.सवश्वसित कदर् : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्याांनी सवचािलेल्या 

प्रश्नािाित र्ी साांि ूइसच्छतो की, शासनाने त्या त्या सवभािाचा आकृतीिांध सनसित 

केलेला आह.े फि त्या आम्ही िाईडलाईन्स सदलेल्या आहते. म्हणनू वक्फ िोडामच्या 

िाितीत र्ािील र्सहन्यात १७९ पद ेभिण्याचे आम्ही सचुवले आह ेव त्यास शासनाने 

र्ान्यताही सदलेली आह.े पद भिती प्रसक्रयेत शासनाचे प्रसतसनधीही सर्ासवष्ट असतात 

त्यार्ळेु योग्य पध्दतीने ही कायमवाही केली िाईल.  

डॉ.विाहत सर्झाम : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य डॉ.िालािी ताांिे 

याांनी उल्लेख केलेला आह ेकी, सच्चि ससर्तीच्या सशफािशीनसुाि कायमवाही किणाि 

का. सच्चि ससर्तीने सशफािस केली होती. पांतप्रधान योिनेत १५ कलर्ी कायमक्रर्ात 

असा उल्लेख होता की, प्रत्येक सिल्हयात सिल्हास्तिीय अल्पसांख्याक कल्याण 

ससर्तीची सनयिुी किावी सकां वा िठण किावे. एकाही सिल्हयात अशी ससर्ती अद्याप 

तयाि व कायमित नाही. ही ससर्ती आपण लवकि िठीत किणाि का, र्ांत्री र्होदयाांनी 

सातव्या वेतन आयोिािाित काहीच साांसितले नाही. हि कसर्टी सकां वा 

अल्पसांख्याक आयोिाच्या कर्मचाऱयाांना सातवा वेतन आयोि अद्याप लाि ूकिण्यात 

आलेला नाही.  सिल्हास्तिीय अल्पसांख्याक कल्याण ससर्तीचे िठण किणाि का ? 

श्री.सवश्वसित कदर् : सभापती र्होदय, सातव्या वेतन आयोिािाित साांि ू

इसच्छतो की, आता कां त्राटी सोडून िे इति कर्मचािी आहते त्याांना सहाव्या वेतन 

आयोिानसुािच पिाि सदला िातो. सातव्या वेतन आयोिाची सशफािस केलेली आह.े 

येणाऱया सदवसात त्यािाित कायमवाही होईल. 

     ---- 
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पृ.शी. : नािपिू येथील सिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन  

    इर्ाितीचे िखडलेले कार् 

मु.शी. : नािपिू येथील सिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन  

इर्ाितीचे िखडलेले कार् यासांिांधी श्री.असभसित 

वांिािी, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना.  

 श्री.असभसित वांिािी (नािपिू सवभाि पदवीधि) : सभापती र्होदय, र्ी सनयर् 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक र्हत्त्वाच्या िािीकडे आपल्या 

अनरु्तीने सन्र्ाननीय सवधी व न्याय र्ांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्छतो आसण त्यािाित 

त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"नािपिू येथील नािपिू सिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इर्ाितीचे कार् 

िेली तीन वषामपासनू िखडले असल्याचे र्ाह े सडसेंिि, २०२१ दिम्यान सनदशमनास 

येण,े नािपिू सिल्हा व सत्र न्यायालयाची िीनुी इर्ाित िीणम होणे, त्यार्ळेु नव्या 

इर्ाितीची र्ािणी सन २००८ पासनू होणे, सरुुवातीला या नव्या इर्ाितीचा प्रस्तासवत 

खचम ८० कोटी रुपये असणे, र्ात्र दप्ति सदिांिाईने हा खचम वाढत िाणे व तब्िल १० 

वषामीांनी सन २०१८ र्ध्ये नव्या इर्ाितीला र्ांििूी सर्ळणे, नव्या इर्ाितीसाठी ९६ 

कोटी रुपयाांची अथमसांकल्पात तितदूही किण्यात येणे, या इर्ाितीच्या कार्ाला 

सरुुवात होऊन तीन वषामीांचा कालावधी उलटूनही अद्याप कार् अपणूम असणे, या 

इर्ाितीचे कार् तातडीने पणूम किावे अशी येथील िनतचेी र्ािणी असतानाीांही 

त्यावि कायमवाहीस शासनाकडून होत असलेला सवलांि, परिणार्ी येथील िनतते 

पसिलेले असांतोषाचे वाताविण व नािािीची भावना, त्यार्ळेु शासनाने यािाित 

किावयाची कायमवाही व प्रसतसक्रया." 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे (सवधी व न्याय िाज्यर्ांत्री ) : सभापती र्होदय, 

लक्षवेधी सचूनेसांिांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्र्ाननीय सदस्याांना आधीच सवतरित 

केल्या असल्यार्ळेु र्ी ते सनवेदन आपल्या अनरु्तीने सभािहृाच्या पटलावि ठेवतो. 
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 सभापती : सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोितचे सनवेदन छापावे ) 

---------- 
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 श्री.असभसित वांिािी : सभापती र्होदय, नािपिूच्या सिल्हा व सत्र 

न्यायालयािाित र्ाझी ही लक्षवेधी सचूना आह.े न्यायालयाच्या नवीन सवस्तािीत 

इर्ाितीत तळर्िला असधक ९ र्िल्याची ही इर्ाित आह.े २६ कोटम हॉल या 

इर्ाितीत आहते पण याकिीता असधक सनधीची आवश्यकता आह,े याच ेकािण अस े

आह ेकी, नािपिूर्ध्ये सडस्रीक्ट िाि असोससएशनर्ध्ये ७५०० पेक्षा िास्त वकील 

िसिस्रडम आहते, त्याांच्यासशवाय नािपिू सिल्हयात व नािपिू सवभािातील सवम सिल्ह े

व तालकु्यातनू लोक नािपिूच्या सिल्हा व सत्र न्यायालयात येत असतात. 

िडसचिोली, िोंसदया, भांडािा, चांद्रपिू, वधाम इत्यादी सिल्हयातनू लोक येतात. 

यासशवाय अर्िावती सवभािातील शहिे व तालकुास्तिावरुन लोक र्ोठया प्रर्ाणावि 

नािपिूर्ध्ये येतात. या सवम वकीलाांची कोणत्या प्रकािची सोय होत नाही. सध्याच्या 

सस्थतीत नािपिू सत्र न्यायालयासर्ोि एक सकलोर्ीटिपयमत पाकी ांिची लाईन लािते. 

म्हणनू र्ाझी र्ािणी आह ेकी, सत्र न्यायालयाची सवस्तािीत इर्ाित तयाि होत आह,े 

त्याला ॲडीशनल १३ कोटी रुपयाांची र्ािणी या लक्षवधेी सचूनेच्या र्ाध्यर्ातनू 

किीत आह.े याचे कािण असे आह ेकी, नािपिू सधुाि प्रन्यासच्या काही इर्ाितींर्ध्ये 

ॲटोर्ाईि पध्दतीची पाकी ांि सनर्ामण केली आह,े त्याच धतीवि या सठकाणी 

ॲटोर्ाईि पध्दतीच्या पाकी ांिची आवश्यकता आह.े त्यासशवाय सिल्हा सत्र 

न्यायालयाच्या इर्ाितीर्ध्ये सध्या वातानकुुलीत व्यवस्था नाही याकिीता असतरिि 

सनधीची ििि आह.े यार्ळेु वकील व न्यायासधशाांची सोय व्हावी. हा सनधी शासनाने 

लवकिात लवकि उपलब्ध करुन द्यावा. २००८ पासनू लोकाांची व वकीलाांची र्ािणी 

आह ेकी, इर्ाित पेंडींि आह,े यािाित लवकिात लवकि पतुमता किावी अशी सवनांती 

आह.े 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदय, नािपिूर्धील सिल्हा व सत्र 

न्यायालयाची िनुी इर्ाित आह.े या इर्ाितीस हिेीटेि दिाम आह.े  त्यार्ळेु या 

इर्ाितीचे सवस्तािीकिण किणे शक्य नव्हते. २०१० र्ध्ये सवस्तािीकिण सकां वा नव्याने 

िी िािा नािपिू सिल्हा न्यायालयाने प्रस्तासवत केली व त्याचा प्रस्ताव तयाि 

किण्यात आला. पवूीच्या कालावधीत २०१० र्ध्ये ३५ कोटीच्या इर्ाितीस 

प्रशासकीय र्ान्यता प्राप्त झालेली होती. पण उच्च न्यायालयाने सधुािीत प्रशासकीय 
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श्रीर्ती आसदती तटकिे..... 

 र्ान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादि केला. िवळपास ९२ ते ९३ कोटीची सधुािीत र्ान्यता 

सदल्यानांति याचे कार् सरुु आह.े याला ९२.२५ कोटी रुपये सवभािाकडून उपलब्ध 

करुन दणे्यात आलेले आहते. नव्याने सरुु असलेल्या इर्ाितीचे ८० कोटीचे कार् 

झालेले आह.े २०१० र्ध्ये नवीन इर्ाितीसाठी प्रस्ताव तयाि किण्यात आला होता. 

यार्ध्ये फि सहा िािींचा सर्ावेश होता. आता न्यायालयाची नवीन इर्ाित आपण 

उपलब्ध करुन दते आहोत, त्यात िवळपास १६ िािींचा सर्ावेश आह.े िेणेकरुन 

अद्यावत पध्दतीची सिल्हा न्यायालयाची इर्ाित त्या सनसर्त्ताने उपलब्ध होईल. १३ 

कोटीचे कार् प्रलांसित आह े ह े सधु्दा लवकिात लवकि र्ािी लािण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू सावमिसनक िाांधकार् सवभाि व सवधी व न्याय सवभाि अशा यांत्रणाांची 

सांयिु िैठक असधवेशन सांपण्यापवूी घेण्यात येईल, िेणेकरुन ह ेकार् पणूम होईल. या 

व्यसतरिि उवमरित व वाढीव कार्ासाठी प्रस्ताव सदला िाईल त्याला दखेील 

शासनाच्या र्ाध्यर्ातनू सनधी उपलब्ध करुन सदला िाईल.  

 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदय, २०१६ र्ध्ये नवीन प्रशासकीय 

र्ान्यता सदली आह ेव सनधी सदलेला आह ेयािद्दल काही शांका नाही. र्ाझी र्ासहती 

अशी आह ेकी, िनु्या व नवीन इर्ाितीत फसनमचि व वातानकुुलीत किण्याचा सनधी 

या प्रस्तावात नाही. आता र्ांत्री र्होदयाांनी सनधी दणे्यािाित साांसितलेले आह.े इर्ाित 

उभी िाहणाि आह,े फसनमचि व उवमरित कार्ाच्या एस्टीर्ेटला सकती सदवसात र्ान्यता 

दणेाि, १३ कोटीचे िनेु कार् सशल्लक आह.े कोिोनाच्या काळात कार् प्रलांसित 

िासहले ह ेर्ान्य आह.े पण सकती सदवसात कार् पणूम किणाि, पढुील कार्ाला सकती 

सदवसात र्ान्यता व सनधी सर्ळणाि आह े? 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदय, ३५ कोटीचा िनुा प्रस्ताव आला 

होता यार्ध्ये कोटामचा र्खु्य र्िला आह,े यार्ध्येच फि वातानकुुलीत व्यवस्था 

दणे्यात आली होती. नव्याने आता िे कार् सरुु आह ेत्यात २६ कोटम हॉल आहते 

त्याांना वातानकुुसलत ससुवधा सदली िाणाि आह.े फसनमचिसधु्दा उपलब्ध करुन सदले 

िाणाि आह.े फसनमचिच्या कार्ासाठी आता त्याांच्याकडे तीन कोटीचा सनधी उपलब्ध  
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श्रीर्ती आसदती तटकिे ..... 

आह.े सनधी उपलब्ध असल्याने कार् प्रलांसित असण्याचे काही कािण नाही. 

याव्यसतरिि त्याांच्याकडून ॲडीशनल सवद्यतुीकिणासाठी व फसनमचिसाठी  प्रस्ताव 

आला ति शासनाकडून सनधी उपलब्ध करुन सदला िाईल.  

 श्री.असभसित वांिािी : सभापती र्होदय, नािपिू सिल्हा सत्र न्यायालयातील 

िदी लक्षात घेतली पासहिे. कािण या इर्ाितीर्ध्ये १०० कोटम आहते, िेएर्एफसीचे 

१६-१७ कोटम आहते, ज्यसुनयि सडव्हीिनचे १५-२० कोटम आहते, सससनयि 

सडव्हीिनचे १८-१९ कोटम आहते, सेशन कोटम ३५ ते ४० आहते. फॅसर्ली कोटम 

आहते. सवद्यर्ान व नवीन अशा दोन्ही इर्ाितीर्ध्ये दरुुस्ती करुन वातानकुुलीत 

किण्याची र्ाझी र्ािणी आह.े  

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदय, िनुी इर्ाितीला हिेीटेि दिाम 

असल्याने तेथे सवस्तािीकिण करु शकत नाही म्हणनू नव्याने सत्र न्यायालय इर्ाितीचा 

प्रस्ताव पाठवला आह.े या व्यसतरिि आता ९३ कोटीची र्ान्यता सदलेली आह.े या 

व्यसतरिि िे प्रस्ताव सिल्हा न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयार्ाफम त येतील त्याांना 

र्ान्यता सदली िाईल.  

 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदय, नवीन िाांधकार् होत असलेली 

ग्रीन सिल्डींि व्हावी व यास सोलािवि कन्व्हमट किण्याचा प्रस्ताव होता. तो प्रस्ताव 

र्ान्य किावा. 

 सभापती : ग्रीन सिल्डींि ही चाांिली कल्पना आह.े 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदय, आपल्या र्ाध्यर्ातनू र्ासहती दऊे 

इसच्छते की, नवीन इर्ाितीत दोन र्िले स्वतांत्र पाकी ांिसाठी सदलेले आहते. िेणेकरुन 

वाहनाच्या पाकी ांिची िैिसोय नवीन इर्ाितीत होणाि नाही. सोलािचा प्रस्ताव आला 

ति त्यासाठी लािणािा सनधी उपलब्ध करुन सदला िाईल. 

 सभापती : व्हिेी िडु.         

       यानांति श्रीर्ती नाफडे  
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 पृ.शी. : कोिेिाांव,सि.सातािा येथील एर्आयडीसीद्वािे   

   दिेाांव,सि.सातािा येथील शेतकऱयाांच्या िसर्नी औद्यािीक 

   वसाहतीकरिता सांपासदत किण्यात येणे 

 मु.शी. : कोिेिाांव,सि.सातािायेथील एर्आयडीसीद्वािे   

   दिेाांव,सि.सातािा येथील शेतकऱयाांच्या िसर्नी औद्यािीक 

   वसाहतीकरिता सांपासदत किण्यात येणे यासांिांधी श्री.शसशकाांत 

   सशांद,ेसव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 श्री. शसशकाांत सशांद े( सवधानसभेने सनवडलेले ) : सभापती र्होदय, र्ी सनयर् १०१ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक र्हत्त्वाच्या िािीकडे आपल्या अनरु्तीने सन्र्ाननीय 

उद्योि र्ांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्यािाित त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 " कोिेिाव (सि.सातािा) येथे र्हािाष्ट्र िाज्य औद्योसिक सवकास र्हार्ांडळाद ्वािे दिेाांव 

( ता.सातािा)येथील शेतकऱयाांच्या िसर्नी औद्योसिक वसाहतीसाठी सांपासदत किण्यात येणे, 

सदि िर्ीन सांपादनानांति र्हार्ांडळाकडून िसर्नींच्या ७/१२ उताऱयाांवि सशक्के र्ािण्यात येणे, 

त्यार्ळेु सांिांसधत सवम शेतकऱयाांना आसथमक व्यवहाि किताना िँक किे व इति िािीसाठी 

अडचणी सनर्ामण होत असल्याच्या तक्रािी शेतकऱयाांकडून किण्यात येणे, सदि शेतकिी ह े

अल्पभधूािक असल्याने व शेती हचे त्याांचे उदिसनवामहाचे साधन असल्याने त्याांचे िसर्नीच्या 

७/१२ उताऱयाांवि र्हार्ांडळाकउून र्ािण्यात आलेले सशक्के उठसवण्याची शेतकऱयाांद्वािे अनेक 

सदवसाांपासनू र्ािणी किण्यात येणे, तथासप त्यािाित अद्याप कायमवाही न झाल्यार्ळेु 

शेतकऱयाांर्ध्ये सनर्ामण झालेले असांतोषाचे वाताविण व नािािीची भावना, शासनाने या 

प्रकिणी तातडीने कायमवाही किण्याची आवश्यकता व शासनाची भसूर्का ." 

 श्रीीर्ती आसदती तटकिे ( उद्योि िाज्यर्ांत्री ) : सभापती र्होदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांिांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्र्ाननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या असल्यार्ळेु 

र्ी ते सनवेदन आपल्या अनरु्तीने सभािहृाच्या पटलावि ठेवतीे. 

 सभापती : सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोितचे सनवेदन छापावे ) 

------------- 
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 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती र्होदय, र्ांत्रीर्होदयाांच्या लक्षवेधीविील लेखी 

उत्तिाला र्ाझी हिकत आह.े  ह े उत्ति त्याांनी पणूम सदलेले नाही.  दोन उत्तिाांर्ध्ये 

कर्तिता आह.े  एक ति अशा पध्दतीने आह ेकी, सवधीर्ांडळार्ध्ये दखेील सांिांसधत 

सवषयावि चचाम झाली होती.  त्यानांति यािाित दोन्ही र्ांत्रीर्होदयाांसर्वेत िैठक 

झाली होती. या िैठकीर्ध्ये यािाित योग्य सनणमय झाला होता.  त्या सनणमयाचा आसण 

िैठकीचा लेखी उत्तिार्ध्ये उल्लेख केलेला नाही, ह ेर्ला ददुवैाने दाखवावे लाित 

आह.े  र्ला वाटते की, शेवटची िैठक िाज्य र्ांत्रीर्होदयाांकडे झाली होती, त्यावेळी 

त्याांनी सनणमय सदला होता की, ह ेिद्द किण्यात यावे.  त्याचाही या लेखी उत्तिार्ध्ये 

उल्लेख केला िलेेला नाही.  त्याचा या सठकाणी र्ी उल्लेख किीत आह.े  सवशेषत: 

सवधानसभेर्ध्ये ज्यावेळी हा प्रश्न ज्यावेळी सवचािला िेला होता, त्यावेळी त्या 

सांदभामत कािवाई किण्याचे आदशे सदले होते. आि र्ी या प्रश्नाच्या सांदभामत एवढे 

सवचारु इसच्छतो की,याच िािलूा िीव्हीिी ग्रपुचे फुड पाकम  म्हणनू १०० हके्टिची 

िािा उपलब्ध किण्यात आली पिांत ु त्यालाही रिस्पॉन्स सर्ळाला नाही. ७० 

टक्क्याांपेक्षा िास्त िािायत के्षत्र आह.े  अल्पभधुािक म्हणनू या सठकाणी सवम शेतकिी 

आहते.  २००९ पासनू एकदा नव्ह ेति तीनदा लोकप्रसतसनधी म्हणनू र्ी यार्ध्ये िोलत 

होतो, तेव्हापासनू आिपयिंत पाच-सहा वेळा िैठका झालेल्या आहते.  त्यावेळी सवम 

िावात िैठकाांर्ध्ये याकरिता सवािंनी सविोध केलेला होता.  त्याचा उल्लेखही 

शासनाने केलेला आह.े  आता एखाद ेवेळी शासनाच्या नवीन सनयर्ाप्रर्ाणे स्थासनक 

शेतकऱयाांचा सविोध असेल, शेतीसाठी उपलब्ध असलेली िर्ीन असेल ति तेथे 

कोणत्याही प्रकािच ेऔद्योसिक क्षेत्र उभािायचे नाही, असा सनयर् असताना दखेील 

शासनाच्या उत्तिार्ध्ये साांसितलेले आह ेकी, २०१८ र्ध्ये िैठक झाली, त्यार्ध्ये 

सविोध झाला होता. त्यापवूीच्या िैठकीर्ध्ये दखेील शेतकऱयाांनी सविोध केला होता.  

शेवटी तिीही शासनाने म्हटलेले आह ेकी, सन २०२० र्ध्ये िी िैठक झाली होती, 

त्यातही सविोध झाला होता. आता आपण साांित आहात की, सिल्हासधकाऱयाांसर्वते 

या सांदभामत िैठक घेण्याची सचूना केलेली आह.े िि चाि-चाि वेळा िैठक होऊन 

दखेील याकरिता सविोधच झाला असेल ति र्ांत्रीर्होदयाांकडून स्पष्ट शब्दात आदशे 

झाले असतील की, ह ेिद्द किण्यात यावे ति त्याची अांर्लििावणी किण्यासाठी  
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श्री.शसशकाांत सशांद.े.... 

अडचण काय आह,े यासांदभामत उत्ति द्यावे की, ह ेिद्द किण्यात येणाि आह ेसकां वा कसे, 

कािण काय होते की, त्याांना २००९ पासनू किम सर्ळत नाही. सशक्के पडल्यार्ळेु 

त्याांना कोणत्याही प्रकािची ॲक्टीव्हीटी किता येत नाही. शासन तािडतोि ह े िद्द 

किणाि आह ेका आसण त्याांचे ह ेसशक्के उठसवण्यात येणाि आहते का ? 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद े याांनी उल्लेख केल्याप्रर्ाण े एर्आयडीसीच्या र्ाध्यर्ातनू साताऱयाचे ह े िे 

औद्योसिक क्षेत्र आह,े ते सवकससत किण्यात आलेले आह.े टप्पा-१ आसण टप्पा-२ ह े

दोन्हीही सवकससत केलेले औद्योसिक के्षत्र आहते, त्याला उत्कृष्ट रित्या प्रसतसाद 

सर्ळालेला आह,े यावि काही उद्योिकाांची र्ािणी होत होती की, याचा सवस्ताि 

किण्यात यावा.  त्यानसुाि टप्पा-३ म्हणिे, सेझ-३ चे िे काही भसूांपादन आह,े त्या 

प्रसक्रयेला सवभािाच्या वतीने सरुुवात किण्यात आली होती. ही िाि खिी आह ेकी, 

त्याकरिता स्थासनक शेतकऱयाांकडून सविोध झाला.  तो तीव्र सविोध झाल्यानांति 

एर्आयडीसीच्या र्ाध्यर्ातनू शासनालाही प्रस्ताव पाठसवण्यात आला की, सदि 

िािेसाठी शेतकऱयाांचा सविोध असल्यार्ळेु यातनू विळून ती सडनोसटफाय किण्यात 

यावी. पनु्हा एकदा शासनाकडून सचूना दणे्यात आली की, याकरिता प्रयत्न किण्यात 

यावे.  कािण या िािेवि उद्योिकाांची तशी र्ािणी आह.े त्यानांति सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी दखेील उल्लेख केल्याप्रर्ाण े सन २०२० र्ध्ये सिल्हासधकाऱयाांच्या 

अध्यक्षतेखाली लोकप्रसतसनधी आसण स्थासनक शेतकिी याांच्यासर्वेत िैठक झाली. 

त्यार्ध्ये दखेील याकरिता तीव्र सविोध झालेला आह.े सन्र्ाननीय र्ांत्रीर्होदय, 

िाज्यर्ांत्री म्हणनू र्ाझ्याही दालनात यासांदभामतील िैठका झाल्या.  त्यार्ध्ये दखेील 

स्थासनक लोकप्रसतसनधी याांनी शेतकऱयाांनी या सांदभामतील र्ािणी केलेली आह.े 

त्यानसुाि सिल्हासधकाऱयाांकडून या िाितचा अांसतर् अहवाल सवभािाच्या 

र्ाध्यर्ातनू र्ािसवण्यात येईल.  यावि उच्चस्तिीय ससर्तीर्ध्ये योग्य तो सनणमय 

यािाित घेतला िाईल. यािाित योग्य सनणमय आसण न्याय र्ािणीनसुाि घेण्यात 

येईल. 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 113 

JCN/AKN/KTG प्रथर् श्री.िाििे 13:30 

 

 

 सभापती : आपल्या सिल्हयात आि सवुणमसांधी आह े! र्ाझ ऐकाां तमु्ही, 

पणु-ेअहर्दनिि हा िस्ता एर्आयडीसीत औद्योसिकदृष्टया फुल झालेला आह.े पणु े

र्ुांिई िस्त्याची ति चचाम किण्यात काही अथम नाही.  पणुे-नासशक िस्त्याविील िऱयाच 

औद्योसिक वसाहती आसण उद्योि तथेे स्थापन करुन झालेले आहते.  पणुे आसण 

कोल्हापिू येथे आता उद्योि यायचे िासहलेले आह.े   पणुे, कोल्हापिूच्या आधी 

सशिवळपयिंत सिळ फुल झालेले आह.े  सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेआपण 

लोकप्रसतसनधी आहात.  र्ी स्वत: पालकर्ांत्री असताना यािाित आपण एक िैठक 

घेतली होती. त्याांचा याकरिता सविोध आह,े ह ेर्लाही र्ासहती आह.े  पिांत ुर्ला 

आपण सवचािाल ति असे वाटते की, सातािा तालकु्याच्या आसण सिल्हयाच्या 

औद्योसिकिणाची ही सवुणमसांधी  आपण दवडू नये.  र्ाननीय र्ांत्री श्री.शांभिुािे दसेाई 

ही सांधी घ्यावी, असे र्ला वाटते. आपण सवमिण व इति िे कोणी याच्याशी सांिांसधत 

असतील त्याांना घेऊन एकदा यािाित खिच प्रार्ासणकपणे आपण पनु्हा एकदा प्रयत्न 

करु. सातािा तालकु्याच्या एर्आयडीसीला र्तूम स्वरुप दणे्याचा प्रयत्न करु.  

भसूांपादनाकरिता सांिांसधताांना र्ोिदला वाढवनू द्या, स्पेशल पॅकेि द्या, काहीतिी किा 

पिांत ुह ेयशस्वी किा, शेवटी आपलाच सनणमय यावि अांसतर् असेल. 

 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती र्होदय, र्ी कोणत्याही सवकासाला सविोध कित 

नाही. पिांत ु र्ाझी हिकत एवढीच आह.े  आि या सठकाणी आपल्या प्रयत्नातनू 

खांडाळा, लोणांद येथे र्ोठया प्रर्ाणात एर्आयडीसी आली. पसेुिाव, र्ाण येथे 

आपण एर्आयडीसी आणलेली आह.े अनेक सठकाणी आपण एर्आयडीसी 

किण्याचे प्रस्ताव सदलेले आहते. र्ािणी १०० टक्के असेल ति र्ाझी हिकत नाही.  

पिांत ुआि तेथील शेतकिी उदध््वस्त किायचा आसण सवकास किायचा, ह ेर्ला र्ान्य 

नाही. ती िर्ीन आता शेतकऱयाांची िासहली नाही.  ती िर्ीन काही लोकाांनी खिेदी 

केली असले, आसण म्हणनू केवळ त्याकरिता  प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न होत असेल 

ति ते ददुवैाचे आह.े र्ांत्रीर्होदयाांना र्ी सवनांती कितो की, त्याांनी अधमवट उत्ति सदलेले 

आह.े  तरु्च्यासर्ोि िैठक झाली आसण आपणच स्पष्ट शब्दात सनदशे सदले होते की, 

"या सठकाणी सडनोसटफाय किावे". र्ाझा सवकासाला सविोध नाही. केवळ त्या 

शेतकऱयाांचा सविोध एवढयाचसाठी आह ेकी, त ेपणूमपणाने अल्पभधुािक आहते,   
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श्री.शसशकाांत सशांद.े.... 

यार्ळेु ते पणूमपणाने िेघि होतील, त्याांच्याकडे िर्ीन सशल्लक िाहणाि नाही. 

यािाितचा शासनाचा कायदाच असा आह े की, शेतकऱयाांचा सविोध असेल ति 

सविोध असतानाही पनु्हा पनु्हा तीन-चाि वेळा याकरिता िििदस्ती कशाकरिता आह,े 

ह ेर्ला कळत नाही. एर्आयडीसीच्या िाित सडर्ाांड लेटि कुठे आह,े हहेी र्ला 

सदसत नाही. उद्योिपतींनी र्ािणी केलेली आह,े असे दाखसवले िात आह.े पिांत ु

वस्तसुस्थती काहीतिी वेिळी आह.े  र्ाझी सवनांती आह े की, याकरिता सातािा 

सिल्हयार्ध्ये पयामयी िािा प्रचांड दतेा येऊ शकते. पिांत ुअल्पभधूािक शेतकऱयाांनाच 

िेघि किायचे आसण त्या सठकाणी सवकास किायचा,ह े योग्य नाही.  कायदा असे 

म्हणतो की, िि स्थासनक शेतकऱयाांचा सविोध असेल, िर्ीन सपुीक असेल ति त्या 

िसर्नीच ेसांपादन किता येत नाही. यािाित असा कायदा असतानाही तशा पध्दतीचे 

प्रस्ताव र्ािसवले िातात.  यािाित शासनाने आदशे सदलेले असतानाही पनु्हा 

र्ांत्रीर्होदय िोलत आहते की, र्ी प्रस्ताव र्ािसवतो, ह ेचकुीचे आह.े  शासनाने एकदा 

सदलेल्या सनदशेाप्रर्ाणे कािवाई किायलाच पासहिे.  शासन या सांदभामतील पवूी 

सदलेल्या सनदशेाप्रर्ाणे योग्य ती कािवाई किणाि आह ेका ? 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद ेयाांना साांि ूइसच्छते की, या सांदभामतील अांसतर् अहवाल हा सिल्हासधकाऱयाांकडून 

त्वरित र्ािसवला िाईल, या सांदभामतील उच्चस्तिीय िैठकीर्ध्ये हा प्रस्ताव 

एर्आयडीसीच्या र्ाध्यर्ातनू सवभािाकडून ठेवण्यात येईल.  पवूीच उल्लेख 

केल्याप्रर्ाणे शेतकऱयाांना सकां वा स्थासनकाांना हानी पोहोचवनू टप्पा-३ चे भसूांपादन 

किण्याचा सवभािाचाही र्ानस नाही.  स्थासनकाांना सवश्वासात घेऊनच ह ेऔद्योसिक 

के्षत्र सवकससत किण्याचा र्ानस असल्यार्ळेु त्याला तीव्र सविोध आह,े या भावनेची 

खऱया अथामने िाणीव सवभािालाही आह.े या सांदभामतील लवकिात लवकि योग्य 

कािवाई किण्यात येईल. 
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 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े आपली लक्षवेधी 

सचूना असली तिीही आपल्याला यावि पनु्हा प्रश्न सवचािण्याची सांधी नांति दणे्यात 

येईल.  उवमरित ज्या सन्र्ाननीय सदस्याांना या प्रश्नािाित आस्था आह,े त्याांनाही यावि 

प्रश्न सवचािण्याची सांधी सदली पासहिे. 

 श्री.र्हादवेिाव िानकि : सभापती र्होदय, दिेाव एर्आयडीसी ही सातािा 

एर्आयडीसीला लािनू आह,े तेथील शेतकऱयाांचे के्षत्र ह े१०० टक्के िािायती आह.े 

िि शासनाला एर्आयडीसी काढायचीच आह,े ति थोडस दषु्ट्काळी भािाकडे ते िेले 

ति िाज्याचा सवकास चाांिला होईल. एर्आयडीसीकरिता दषु्ट्काळी पट्टयातील र्ाण, 

खटाव, कोिेिावर्धील "वाटाि" येथे यावे.  आपल्याला पासहिे तेवढी लॅण्ड तथेे 

एर्आयडीसीकरिता उपलब्ध करुन दणे्यात येईल.  एर्आयडीसी सातािा ह ेर्ाझ े

आिोळ आह.े र्ाझ्या र्ार्ाची याकरिता  तेथे ५०० एकि िर्ीन िेलेली आह.े  आता 

शेतकिी तेथील हवालसदल झालेले आहते. र्ांत्रीर्होदयाांनी यावि सवचाि किावा. 

तेथील भावना तीव्र आहते. र्ी आठ सदवसापवूीच त्या िावात िेलो होतो.  शासनाला 

तीच एर्आयडीसी िि दसुिीकडे नेता आली ति फाि चाांिले होईल. 

 श्रीर्ती आसदती तटकिे : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्याांनी ज्या सचूना 

सदलेल्या आहते, त्याप्रर्ाणे त्या सांिांसधत िािाांचा सफसिसिसलटी रिपोटम तपासनू योग्य 

तो सनणमय सवभािाकडून घेण्यात येईल.  यापवूी ज्याचा उल्लेख यासठकाणी केला 

िेलेला आह,ेत्यािाित सिल्हासधकाऱयाांकडून या सांदभामतील त्वरित अहवाल र्ािवनू 

उच्चस्तिीय ससर्तीर्ध्य ेयोग्य तो सनणमय घेतला िाईल.   

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांना र्ी िोलण्याकरिता सांधी दतेे पिांत ुज्या 

प्रश्नाचे चे उत्ति र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी सदलेले आह,े तोच प्रश्न पित सवचारु नये. 

 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदया, आपल्याला थोडसां या 

प्रकिणार्ध्ये लक्ष द्याव े लािेल. सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े एवढया 

तीव्रतेने यािाित साांित आहते, तिीही यासांदभामत एवढा आग्रह कशाकरिता व 

कोणाकरिता केला िात आह े?  
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श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे....... 

कोणासाठी आसण कशासाठी आग्रह केला िात आह े? िाज्य सिकाि आसण कें द्र 

शासनाचा असा सनयर् आह ेकी, इरििेटेड िर्ीन असेल सकां वा शेत िर्ीन असेल ति 

तो सनयर् िद्द केला पासहिे. दसुिी िॅिलल िर्ीन पाहण्यात यावी. 

सिल्हासधकाऱयाकडून येणाऱया रिपोटमची वाट कोणासाठी पाहता असा र्ाझा प्रश्न 

आह.े र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी सदनात डी-नोसटफाय कितो असा सनणमय िाहीि 

किण्याची आवश्यकता आह.े असे उत्ति अपेसक्षत आह.े दसुिे कोणतेही उत्ति अपेसक्षत 

नाही. डी-नोटीफाय किण्याचे आदशे र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी सदले पासहिेत आसण 

तसे आदशे सदले िातील काय ?  

 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती र्होदया, सवामत पसहल्याप्रथर् र्ी उद्योि 

िाज्यर्ांत्री र्होदयाांचे आभाि व्यि किीत आह.े  

सभापती र्होदया, एर्आयडीर्धील साांडपाण्यासाठी १५२ कोटी रुपयाांचा 

सनधी र्ांििु केला आसण त्या कार्ास कालच सरुुवात झालेली आह.े हा प्रश्न केवळ 

सातािा सिल्यापिुता र्यामसदत नाही. १९८० साली एर्आयडीसीची स्थापना झाली 

होती. तेव्हापासनू एर्आयडीसीच्या लित असलेल्या िावाांर्ध्ये पेसन्सलच्या 

र्ाध्यर्ातनू नोंदी केलेल्या असनू, त्या िद्द कण्याची आवश्यकता आह.े ४० ते ४५ 

वषामपवूीची िनुी घिे आहते. र्हाडचा प्रश्न दखेील असाच आह.े तेथील अनेक 

शेतकिी िेल्या ३५ वषामपासनू र्ािणी किीत आहते की, डी-नोसटफाय किावे. एकति 

पेसन्सलने किण्यात आलेली नोंद िद्द किीत नाही आसण िर्ीन सांपासदत किीत नाही. 

यासांदभामत ठोस सनणमय घणे्याची आवश्यकता आह.े र्सहन्याभिात पेसन्सलने किण्यात 

आलेल्या नोंद िद्द किण्याची आवश्यकता आह.े अन्यथा िेल्या ४० वषामपासनू 

पेसन्सलने केलेल्या ज्या नोंदी आहते, त्या खिेदी किण्यासाठी त्याांना सन २०१३ 

पासनूचा दि दऊेन र्दत किावी. त्यार्ळेु शेतकिी र्ोकळे होणाि असल्यार्ळेु र्ांत्री 

र्होदय त्या िसर्नी सांपासदत कितील काय, िि किणाि नसतील ति त्याविील 

इांडसस्रअल झोन डी-नोसटफाय किण्याचा सनणयम िाहीि कितील काय ?   
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 श्री. सभुाष दसेाई : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. शसशकाांत सशांद े

याांनी लक्षवेधी सचूना उपसस्थत केलेली आह.े शासनाचे असे धोिण आह े की, 

शेतकऱयाांचा सविोध असेल ति ती िर्ीन सांपासदत किावयाची नाही. र्ाननीय 

र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांनी या धोिणासांदभामत सवम र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांना स्पष्ट सचूना 

सदलेल्या आहते. सातािा येथील सांिांसधत शेतकऱयाांच्या िसर्नी सांपासदत किण्यासाठी 

तीव्र सविोध आह.े ह ेवािांवाि सर्ोि आलेले आह.े त्यार्ळेु त्यासांदभामतील विळण्याची 

प्रसक्रया सरुु केली िाईल. 

 सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. र्हादवे िानकि याांनी 

साांसितल्यानसुाि सवचाि किण्याची ििि आह.े त्याांनी असे साांसितले होत ेकी, ससुपक 

िर्ीन घेण्यापेक्षा नासपक िसर्नी, उिाड िसर्नी घेतल्या ति दोन्ही कार्े होणाि 

आहते. त्यार्ळेु उद्योि येतील आसण शेतीही वाचणाि आह.े अशा प्रकािच ेशासनाचे 

धोिण आह.े  

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती र्होदया, र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांनी सनयर्ानसुाि 

सनणमय घेतल्यािद्दल र्ी त्याांचा र्नापासनू आभािी आह.े  

 सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. असनकेत तटकिे याांनी एका 

प्रश्नाकडे र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांचे लक्ष वेधलेले असनू, त्याच े उत्ति सदलेले नाही. 

ज्यावि आपण पेसन्स्लने सकां वा सशक्के र्ािलेले असल्यार्ळेु सांिांसधताांना किम सर्ळत 

नाही. त्यार्ळेु त्याांना िसर्नीचा व्यवहाि किता येत नाही. ज्या िसर्नी ताब्यात 

घेतल्या िाणाि नाहीत, अशा सठकाणी पेसन्सलच्या नोंदी सकां वा सशक्क्याांवि र्ािण्यात 

आलेल्या नोंदी उठसवण्यासांदभामत र्ांत्री र्होदय पॉसलसी सनणमय घेतील काय ? असे 

केले ति र्ळु र्ालकाांना असधकाि सर्ळणाि आह.े अशा प्रकािचा सनणमय र्ाननीय 

र्ांत्री र्होदय घेतील काय ?  

 श्री. सभुाष दसेाई : सभापती र्होदया, र्ाननीय िाज्यर्ांत्री र्होदयाांनी हचे 

साांिण्याचा प्रयत्न केला होता की, ही विळण्याची प्रसक्रया पवूी र्ांत्री र्होदयाांचा 

सनणमयाच्यावेळी होत होती. पण नांतिच्या काळात त्यार्ध्ये िदल झालेला आह ेआसण 

विळण्यासाठी अर्कु एकिापेक्षा र्ोठे के्षत्र असेल ति..... सांिांसधत ससचवाांच्या 

अध्यक्षतेखाली एक उच्चासधकाि ससर्ती आह.े त्याांनी प्रस्तावात सशफािस करुन  
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श्री. सभुाष दसेाई ...... 

पढुील कायमवाहीसाठी शासनाकडे सादि किावयाचा आह.े असा टप्पा पणूम होण्याची 

ििि आह.े ही प्रसक्रया पणूम केली िाईल. पिांत,ु विळण्याचा सविोध लक्षात घेऊन ती 

प्रसक्रया सरुु केली िाईल.  

 उप सभापती : ठीक आह.े आता पढुील लक्षवेधी सचूना चचेला घेण्यात 

येईल.  

     ------- 
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पृ. शी. : र्िुिाड तालकु्यातील िोिस डॉक्टि व तक्रािीची दखल न  

   घेणाऱया आिोग्य सवभािाच्या असधकाऱयाांवि कठोि कािवाई   

   किणे 

 मु. शी. : र्िुिाड तालकु्यातील िोिस डॉक्टि व तक्रािीची दखल न  

    घेणाऱया आिोग्य सवभािाच्या असधकाऱयाांवि कठोि    

    कािवाई किणे या सांिांधी सवमश्री सवलास पोतनीस, ससुनल  

    सशांद,े सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

श्री. सवलास पोतनीस (र्ुांिई सवभाि पदवीधि) : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या 

अनरु्तीने सनयर् १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक र्हत्त्वाच्या िािीकडे 

सन्र्ाननीय वैद्यकीय सशक्षण र्ांत्रयाचे लक्ष वधे ू इसच्छतो आसण त्यािाित त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"िाज्यातील ग्रार्ीण भािात सदवसेंसदवस िोिस डॉक्टिाांकडून रुग्णाांवि 

किण्यात येत असलेल्या िेकायदशेीि वैद्यकीय उपचािाांर्ळेु अनेक रुग्णाांचे नाहक 

िात असलेले िळी, र्िुिाड तालकु्यातील (सि.ठाणे) घसई प्राथसर्क आिोग्य कें द्रात 

िेली अनेक वष ेसशपाई म्हणनू कायमित असलेल्या पाांडुिांि घोलप याांनी सेवेतनू सनवतृ्त 

झाल्यानांति िाििोसपणे  सरुु केलेला खासिी दवाखान्याचा िोिस धांदा, या िोिस 

डॉक्टि प्रकिणी नाििीकाांनी वािांवाि आिोग्य सवभािाच्या प्रशासनाकडे तक्रािी 

करुनही या िोिस डॉक्टिावि कािवाई न झाल्याने सदनाांक २४ व २६ िानेवािी, 

२०२२ िोिी घसईतील इांसदिानिि वाडीतील ५ सनष्ट्पाप रुग्णाांचे िलेेले  िळी, आिोग्य 

सवभािाकडून तक्रािीच्या अनषुांिाने वेळीच कािवाई किण्यात न आल्याने र्िुिाड 

तालकु्यातील िावाांर्ध्ये पसिलेले सभतीचे व सचांतेचे वाताविण, शासनाने याप्रकिणी 

तात्काळ चौकशी करुन सांिांसधत िोिस डॉक्टि व तक्रािीची दखल न घेणाऱया 
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आिोग्य सवभािाच्या असधकाऱयाांवि कठोि कािवाई किण्याची आवश्यकता आसण 

शासनाची प्रसतसक्रया." 

श्री. असर्त दशेर्खु (वदै्यकीय सशक्षण र्ांत्री) : सभापती र्होदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांिांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्र्ाननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यार्ळेु र्ी ते सनवेदन आपल्या अनरु्तीने सभािहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

सभापती : सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

                                         सनवेदन 

                      ( प्रेस : येथे सोितचे सनवेदन छापावे.) 
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 श्री. सवलास पोतनीस : सभापती र्होदया, ग्रार्ीण भािात िोिस डॉक्टिाांचा 

सळुसळुाट झालेला आह.े एका आिोग्य कें द्रात सशपाई म्हणनू सनवतृ्त झालेल्या 

सशपायाने आपल्या घिात िोिस डॉक्टिाांचा धांदा सरुु केला होता. त्यार्ळेु अनेक 

लोकाांच ेत्यासठकाणी र्तृ्य ूझाले आहते. र्ी र्ांत्री र्होदयाांना तीन उप प्रश्न सवचािणाि 

आहते.  

 सभापती र्होदया, िाज्यातील र्ेसडकल कौसन्सलचा कायदा फाि िनुा आह.े 

र्ेसडकल कौसन्सलला खपूच कर्ी असधकाि दणे्यात आलेले आहते. याऊलट 

सदल्लीतील र्सेडकल कौसन्सलला पणूम असधकाि दणे्यात आलेले आहते. ते िोिस 

डॉक्टिाांना पकडून पोसलसाांच्या स्वाधीन करु शकतात. त्यार्ळेु िाज्यातील िोिस 

डॉक्टिाांवि चाप लावण्यासाठी सदल्लीच्या धतीवि र्हािाष्ट्रातील कायद्यात दरुुस्ती 

करुन र्ेसडकल कौसन्सलच्या असधकािात वाढ किणाि आह ेकाय ? 

 सभापती र्होदया, शासन िोिस डॉक्टिाांच्या शोध ससर्तीच्या िैठकाांिाित 

सनयर्ावली आखनू दणेाि आह ेकाय आसण त्या ससर्तीची दि र्सहन्याला सकर्ान एक 

िैठक आयोसित किण्याचे िांधनकािक किणाि आह ेकाय ?  

 सभापती र्होदया, िाज्यातील िोिस डॉक्टिाांवि आळा घालण्यासाठी प्रत्येक 

ग्रार्पांचायतीर्ध्ये असधकृत वैद्यकीय व्यवसाय किणाऱया नावाांची यादी दशमनी 

भाािात लावण्यािाित तसेच प्रत्येक ग्रार्सभेत असधकृत वैद्यकीय व्यवसाय 

किणाऱया नावाचे वाचन किणे िांधनकािक किणाि आह ेकाय ?  

 श्री. असर्त दशेर्खु : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. सवलास 

पोतनीस याांनी लक्षवेधी सचूनेद्वािे र्हत्वपणूम सवषयाला वाचा फोडण्यासाठी प्रयत्न 

केलेला आह.े सभािहृात िोिस डॉक्टिाांच्या सांदभामत अनेक वेळा प्रश्न उपसस्थत 

किण्यात आलेले आहते. तसेच अनेक वेळा चचाम दखेील उपसस्थत किण्यात 

आलेल्या आहते. सवभािाच्यावतीने उत्तिाची तयाि केली िात असताना आसण र्ी 

र्ासहती सवभािाच्यावतीने घेण्याचा कालपासनू प्रयत्न किीत होतो. या प्रश्नाचे उत्ति 

वैद्यकीय सशक्षण सवभािाने द्यावे की, िहृ सवभािाने द्यावे की, आिोग्य सवभािाने द्याव े

असा प्रश्न र्लाही पडला होता. सन्र्ाननीय सदस्याांनी यासांदभामत सचूना किण्याची 

आवश्यकता आह.े सवभािवाि यावि नांति ससवस्ति चचाम होणाि आह.े त्यावेळी पढेु  
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श्री. असर्त दशेर्खु...... 

कोणती सदशा ठिवायची आह ेते सवामनरु्ते सनसित केले िाणाि आह.े सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी एनएर्सीला असधकाि िास्त आहते आसण एर्सीआयला असधकाि कर्ी 

आहते, असे साांसितले आह.े सदल्लीच्या धतीवि िाज्यात असधकािात वाढ किता येत े

सकां वा कसे ह ेतपासनू घतेले िाईल. असधकािात वाढ किता येत असेल ति तशी वाढ 

केली िाईल. ससर्त्या िोिस डॉक्टिाांवि सनयांत्रण सकां वा िोिस डॉक्टि शोधनू काढून 

त्याांच्या सविोधात कािवाई किीत आहते. यासाठी शासनाने वेळोवेळी ससर्त्या घसटत 

केलेल्या आहते. अशा ससर्त्याांची र्सहन्यातनू एकदा तिी सनयसर्त िैठक व्हावी अशी 

अपेक्षा सन्र्ाननीय सदस्याांनी केलेली आह.े या ससर्त्या शहिात, नििपासलका, 

तालकुा आसण सिल्हास्तिावि कायमित आहते. त्याांची पनुिमचना किण्याची 

आवश्यकता आह े असे िाणवनू येत आह.े नििपासलकेत र्खु्यासधकािी, 

र्हापासलकेतील आयिु आसण सिल्यातील सिल्हासधकािी याांच्या अध्यक्षतेखील 

ससर्ती कायमित आह.े त्यार्ध्ये दोन ते तीन असधकािी कायमित आहते. त्या सठकाणी 

अशासकीय सदस्य नेर्ता आले आसण त्याांची व्याप्ती वाढसवता आली आसण 

तालकुास्तिावि ससर्त्या घसटत किता आल्या.... सन्र्ाननीय सदस्याांनी सतसिा प्रश्न 

उपसस्थत केला असनू, र्ी त्यास उत्ति दणेाि आह.े ग्रार्पांचायतीर्ध्ये सवम डॉक्टिाांची 

नोंदणी आसण त्याांच्या यादीचे िाहीि वाचन सकां वा ग्रार्पांचायतीच्या सठकाणी याद्या 

नोटीस िोडमवि लावण्यासांदभामत सचूना सन्र्ाननीय सदस्याांनी केलेली आह.े त्यानसुाि 

सवभािाकडून एक परिपत्रक िािी केले िाणाि आह.े िेणेकरुन ग्रार्पांचायतींना 

भसवष्ट्यकाळात ह े सवम किता येईल. र्ी सन्र्ाननीय सदस्याांच्या तीन प्रश्नाांना उत्तिे 

सदलेली आहते. त्याांचे सर्ाधान झालेले असेल असे र्ी िहृीत धितो.  

 

 

        यानांति श्री. िोडे.... 
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 श्री.असभिीत वांिािी : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सवलास 

पोतनीस याांनी असतशय चाांिली लक्षवेधी सचूना उपसस्थत केली आह.े  र्ांत्री 

र्होदयाांनी या लक्षवेधी सचूनेला असतशय सर्पमक उत्ति सदलेले आह.े या अनषुांिाने 

र्ी केवळ एक सचूना करु इसच्छतो.  पवूीचे र्ेडीकल कौसन्सल ऑफ इांसडया व 

आताचे एनएर्सी आसण आयषु याांच्या सनयर्ावलीनसुाि डॉक्टिाांनी आपल्या 

सक्लसनक सकां वा हॉस्पीटलर्ध्ये ठळकपणे सदसेल अशा सठकाणी आपली सडग्री लावणे 

आवश्यक आह.े सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सवलास पोतनीस याांनी साांसितले की, िोिस 

डॉक्टिाांचा सळुसळुाट झालेला आह.े  गावा-खडे याांमध्ये हा प्रकाि र्ोठ्या प्रर्ाणात 

असनू िोिस िीएएर्एस डॉक्टि र्ोठ्या प्रर्ाणावि आहते.  र्ी स्पेसससफक सवचाितो 

की, डॉक्टिाांनी सक्लसनक सकां वा हॉस्पीटलर्ध्ये दशमनी भािावि आपली सडग्री 

लावण्यािाितची अांर्लििावणी सवभािाच्या र्ाध्यर्ातनू किण्यात येईल काय ? 

 श्री.असर्त दशेर्खु : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्याांनी उपसस्थत 

केलेल्या र्दु्याच्या अनषुांिाने साांि ूइसच्छतो की, अशा प्रकािची कािवाई पवूीपासनूच 

एर्सीआयकडून किण्यात येते.  एर्सीआयकडे  र्हािाष्ट्रातील दीड लाख नोंदणीकृत 

डॉक्टि आहते.  एर्सीआयने प्रत्येक डॉक्टिाांना क्यआूि कोड सदु्धा सदलेला आह.े 

त्याांनी तो क्यआूि कोड सक्लसनक सकां वा हॉस्पीटलिाहिे दशमनी भािात लावण े

िांधनकािक आह.े आता िहुताांश लोकाांकडे स्र्ाटम फोन आहते.  स्र्ाटम फोनच्या 

र्ाध्यर्ातनू क्यआूि कोड स्कॅन केला ति तो डॉक्टि असधकृत आह ेकी नाही, याची 

शहासनशा केली िाऊ शकते. एखाद्याकडे िसिस्रेशन ससटमसफकेट सकां वा क्यआूि कोड 

नसेल ति त्या डॉक्टिकडे िाण्याचे काही कािण नाही.   

 सभापती र्होदया, ठाण े सिल्यातील र्िुिाड तालकु्याच्या घसई प्राथसर्क 

आिोग्य कें द्रातील सेवासनवतृ्त चतथुम श्रेणी कर्मचाऱयाची त्या भािातील लोकाांशी 

ओळख होती. तो कर्मचािी सेवेत असताना त्या भािातील लोक त्या प्राथसर्क 

आिोग्य कें द्रात उपचािासाठी िात असत.  त्या कर्मचाऱयाची ओळख असल्यार्ळेु त े

लोक उपचािासाठी त्याच्या घिी िेले.  त्याने त्या लोकाांवि काही उपचाि केले अशी 

प्राथसर्क र्ासहती पढेु येत आह.े ददुवैाने त्या उपचािात या सनष्ट्पाप लोकाांचा र्तृ्य ू 
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श्री.असर्त दशेर्खु.... 

झाला. या घटनेचा तपास सरुु आह.े त्या  कर्मचाऱयाला अटक किण्यात आलेली 

असनू तो कािािहृात आह.े  अद्याप पोस्टर्ाटेर्चा रिपोटम येणे िाकी आह.े ह ेर्तृ्य ू

नेर्के कशार्ळेु झाले या सनष्ट्कषामप्रत पोहचायच ेआह.े र्ी र्घाशी साांसितल्यानसुाि 

वैद्यकीय सशक्षण सवभािाच्या र्ाध्यर्ातनू िोिस डॉक्टिाांवि सरुुवातीपासनू कािवाई 

किण्यात येत आह.े  पिांत ुर्िुिाड येथे िो अनसुचत वा ददुवैी प्रकाि घडला तो खऱया 

अथामने िहृ सवभािाशी सनिसडत आह.े  कािण त्या सठकाणी चकुीचे इांिेक्शन 

सदल्यार्ळेु ह ेर्तृ्य ूझाले आहते. पोलीस या प्रकिणी चौकशी किीत आह.े  सन्र्ाननीय 

सदस्याांना र्ी पनुि साांितो की, सवभािाने प्रत्येक डॉक्टिाांना क्यआूि कोड सदलेला 

असनू, यार्ध्ये आणखी िाचक अटी कशा लाि ू किता येतील त्या दृष्टीने कार् 

किण्याचे सनसित केलेले आह.े 

 उप सभापती : र्ी र्ांत्री र्होदयाांच्या सनदशमनास आणनू दतेे की, या लक्षवेधी 

सचूनेवि अनेक सन्र्ाननीय सदस्याांना प्रश्न सवचािावयाचे आहते. त्यार्ळेु सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी क्रर्सनहाय प्रश्न सवचारुन त्याला आपण एकदर् उत्ति सदले ति चालेल    

काय ? 

 श्री.असर्त दशेर्खु : ठीक आह.े 

 डॉ.र्सनषा कायांद े : सभापती र्होदया, यकेु्रनवरुन आलेल्या वैद्यकीय 

अभ्यासक्रर्ाच्या सवद्याथ्यािंचे कर्ीत कर्ी नकुसान होऊन त्याांना कशा पद्धतीने न्याय 

दतेा येईल यासाठी र्ाननीय वैद्यकीय सशक्षण र्ांत्रयाांनी काल िैठक घेतल्यािद्दल र्ी 

त्याांचे सवमप्रथर् असभनांदन किते. 

 सभापती र्होदया, िे िोिस डॉक्टि आढळतात त्याांची यादी वतमर्ानपत्रात 

प्रससद्ध झाली पासहिे. र्ी स्पेसससफक सवचािते की, ज्याप्रकािे िोिस शाळाांची यादी 

प्रससद्ध केली िाते तशाच प्रकािे िोिस डॉक्टिाांची यादी वतमर्ानपत्रातनू प्रससद्ध 
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डॉ.र्सनषा कायांद.े... 

किण्यात येईल काय, तसेच िोिस डॉक्टि शोधण्यासाठी सवभािाकडे फ्लाई ांि स्क्वॅड 

आह ेकाय, नसल्यास, त्याची सनसर्मती किण्यात येईल काय ? 

 श्री.सनुील सशांद े : सभापती र्होदया, र्ांत्री र्होदयाांनी या लक्षवेधी सचूनेला 

असतशय सकािात्र्क उत्ति सदलेले आह.े िोिस डॉक्टि सापडल्यानांति त्याच्यावि 

कायदशेीि कािवाई किण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल किण्यात येतो. पिांत ु

न्यायालयात कालिद्ध कालावधीत सनुावणी होऊन िोिस डॉक्टिाांना सशक्षा होत 

नाही.  र्ी स्पेसससफक सवचाितो की, अशा प्रकािचे खटले फास्ट रॅक कोटामत 

सनुावणीसाठी घेऊन िोिस डॉक्टिाांना सशक्षा किण्यासाठी शासन सवशेष कायदा 

किेल काय ? 

 श्री.अर्ोल सर्टकिी : सभापती र्होदया, र्ाननीय सवलासिाव दशेर्खु 

र्खु्यर्ांत्री  असताना लातिू येथे िेव्हा शासकीय वैद्यकीय र्हासवद्यालय झाले होत े

त्याच वेळी अकोला शासकीय वैद्यकीय र्हासवद्यालय झाले होते.  पिांत ु या 

र्हासवद्यालयाशी सनिसडत असलेले कर्मचािी फाि र्िुोि झालेले आहते.  शासकीय 

वैद्यकीय र्हासवद्यालयाचे असधष्ठाता सकां वा अन्य असधकािी याांच्यासवरुद्ध वािांवाि 

तक्रािी करुन सदु्धा त्याांच्यावि कोणतीच कािवाई होत नाही. त्याांच्या िद्दल तक्रािी 

आहते, य-ुट्यिुवि त्याांच्या सव्हडीओ सक्लप्स आहते. पिांत ुकाही स्थासनक आर्दाि 

सकां वा सिल्यातील काही लोकाांर्ळेु ह ेलोक प्रचांड र्िुोि झालेले आहते. र्ी र्ांत्री 

र्होदयाांना सवचारु इसच्छतो की, अकोला शासकीय वैद्यकीय र्हासवद्यालयाचा सवषय 

िाांभीयामने घऊेन, असधवशेन सांपल्यानांति या सवषयावि सवस्ततृ चचाम किण्यासाठी वळे 

दणे्यात येईल काय ? 

 श्री.सांिय दौंड : सभापती र्होदया, एर्िीिीएस, िीएएर्एस, िीएचएर्एस 

आसण यनुानी या डीग्री घेतलेल्या डॉक्टिाांना र्डेीकल पॅ्रक्टीस किण्याची पिवानिी 

असते.  पिांत ु इलेक् रोपथी, नॅचिोपथी सकां वा अनेक वषे कम्पाऊां डि म्हणनू कार् केलेले 

लोक ग्रार्ीण भािात िोिस डॉक्टि म्हणनू कार् कितात.  डॉक्टिाांना पॅ्रक्टीस किायची 
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श्री.सांिय दौंड ..... 

झाल्यास ग्रार्पांचायत सकां वा निि पांचायत स्तिावि िािा लािते.  सक्लसनक सकां वा 

रुग्णालय सरुु कितेवेळी ग्रार्पांचायतीच्या र्ाध्यर्ातनू पिवानिी सदली िाते सकां वा 

खाििी लोक आपल्या र्ालकीची िािा दतेात.  र्ी सवचारु इसच्छतो की, अशा 

िोिस डॉक्टिाांवि आळा घालण्यासाठी ग्रार्पांचायतीचे ग्रार्सेवक सकां वा िर्ीन 

र्ालक याांना ििािदाि धिण्यात येईल काय ? तसेच दसुिी िाि अशी की, 

सिल्यार्ध्ये डीएचओ, टीएचओ आसण त्याांच्या अखत्यािीतील टीर् िोिस 

डॉक्टिाांची पाहणी किीत असते.  र्ी नकुतीच र्ासहती घेतली असनू िीड सिल्यात 

५४ िोिस डॉक्टिाांवि कािवाई झालेली आह.े  टीएचओ ह ेतालकुा स्तिावि कार् 

कितात.  त्याांच्या अखत्यािीत सदु्धा टीर् असते.  या असधकाऱयाांना र्ाहीत असताना 

वािांवाि िोिस डॉक्टि आढळतात.  त्यार्ळेु या असधकाऱयाांवि सदु्धा कािवाई किणाि 

काय ? 

 श्री.निेंद्र दिाडे : सभापती र्होदया, नासशक सिल्यात िािापिू येथे एका िोिस 

डॉक्टिवि कािवाई किण्यात आली. पिांत ुपोलीस सवभािाचे म्हणण ेआह ेकी, अशा 

िोिस डॉक्टिाांवि कािवाई किण्यासाठी र्ांसत्रर्ांडळाच्या र्ाध्यर्ातनू कायदा किावा.  

र्ी स्पेसससफक सवचारु इसच्छतो की, िोिस डॉक्टिाांवि कािवाई किण्यासाठी कायदा 

किण्यात येईल काय ? 

 श्री.सकिण सिनाईक : सभापती र्होदया, सिल्हा शल्य सचसकत्सक, सिल्हा 

आिोग्य असधकािी याांना सिल्हासनहाय िोिस डॉक्टिाांचा अहवाल तयाि किण्यास 

साांसितला ति सांपणूम र्हािाष्ट्रातील िोिस डॉक्टिाांची र्ासहती सर्ळू शकते.  र्ी 

स्पेसससफक सवचारु इसच्छतो की, या िोिस डॉक्टिाांवि कािवाई किण्यासाठी सांिांसधत 

असधकाऱयाांना सिल्हासनहाय अहवाल सादि किण्यास साांसितले िाईल काय ? 

कोिोना सवषाण ूपसिला होता त्या काळात अनेक िोिस डॉक्टिाांनी लोकाांची आसथमक 

लटू केलेली आह.े  अशा िोिस डॉक्टिाांवि कािवाई किण्यात येईल काय ? 

      नांति श्री.काांिळे..... 
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 श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदया, र्ाननीय र्ांत्रयाांनी साांसितले आह े

की, ससर्त्याांची व्याप्ती वाढसवणाि आहोत. त्याांनी चाांिली घोषणा केली आह ेकी,  

त्यार्ध्ये अशासकीय सदस्याांना घेऊ. िोिस डॉक्टिाांना शोधण ेव त्याांच्यावि कािवाई 

किण्याची ससर्ती आह,े त्या ससर्तीची िैठक होत नाही, असे त्याांनी साांसितले आह.े  

र्ाझे या सांदभामत सवनांतीपवूमक साांिण े आह े की, ज्या सवधानसभा र्तदािसांघाचा 

तालकुा असेल त्या सवधानसभेच्या सन्र्ाननीय सदस्याांना िि त्या ससर्तीर्ध्ये 

अध्यक्षपद सकां वा िे काही तमु्हाला द्यायचे असेल ते दणे्यािाित िि इन्व्हॉल्व्हर्ेंट 

केले ति यार्ध्ये असधक न्याय सर्ळू शकेल. आपण यािाितचा सवचाि किता येईल 

का ते पहावे. 

 श्री. िार्दास आांिटकि : सभापती र्होदया, र्ला एक सचूना किावीशी वाटते.  

आपण ससर्त्याांची व्याप्ती वाढसवत आहोत. आपण दोन वषािंच्या र्ोठ्या त्रासातनू  

िाहिे आलो आहोत. कोिोनाच्या काळात झालेल्या अनेक िोष्टी आपल्या लक्षात 

आहते. आिोग्य सेवेत अनेक लपूहोल्स आहते. अनेक डॉक्टि िोिस आहते, अशाांची 

चौकशी किीत असताना, सिकािने पणूम सवचाि करुन यावि एक श्वेतपत्र िाहीि केले 

ति काही हिकत आह ेका ? र्ी अशा शे्वतपत्राची र्ािणी कितो. 

 श्री. असर्त दशेर्खु : सभापती र्होदया, िवळपास सवमच सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी लक्षवेधी सचूनेच्या चचेर्ध्ये  सहभाि नोंदसवलेला आह.े सन्र्ाननीय 

सदस्या डॉ. र्सनषा कायांद े याांनी र्दु्दा उपसस्थत केला की, िोिस डॉक्टिाांची यादी 

वेळोवेळी प्रससध्द किता येते का ते पहावे. ती चाांिली सचूना आह.े सिल्याांर्ध्ये या 

ससर्त्या सनयांत्रण किणाि आहते, त्या ससर्त्या दखेील र्सहन्याभिात िैठका घेतील. 

िैठकाांर्ध्ये असे काही आढळले, िोिस डॉक्टि शोधनू त्याांची यादी त्याांच्याकडे 

तयाि झाली ति ती यादी दखेील प्रससध्द किण्याच्या सचूना आम्ही दऊे. आपल्याकडे 

फ्लाई ांि स्क्वॉड्स आहते. र्ात्र त्याांची ििािदािी सनसित किावी लािेल. पथके 

सदवसाला सकती तपासण्या कितात, सदवसाला सकती कायमवाही कितात ह े पाहून 

त्याची व्याप्ती, सनयसर्तता असधक प्रभावीपणे किण्याची आवश्यकता आह.े आम्ही  
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श्री. असर्त दशेर्खु .... 

या सांदभामत दखेील उसचत पावले उचल.ू सन्र्ाननीय सदस्य श्री. सनुील सशांद ेयाांनी 

साांसितले की, आपल्याला हा कायदा असधक कडक किावा लािेल. ह ेखिे आह.े 

एखाद्यावि कािवाई करुन त्याला अटक केली ति त्याला लिचे िार्ीन सर्ळतो. 

न्यायालयीन प्रकिण चालत िाहते. एखाद्या िोिस डॉक्टिर्ळेु एखाद्या रुग्णाचा र्तृ्य ू

होणाि असेल सकां वा इिा होणाि असेल सकां वा लाईफ थ्रेटसनांि अवस्था होणाि असेल 

ति कायदा कडक किण्यािाित दखेील शासन सवचाि किेल. सन्र्ाननीय सदस्य श्री. 

निेंद्र दिाडे याांनी साांसितले की, फास्ट रॅक कोटमर्ध्ये अशा केसेस चालवाव्यात. आम्ही 

त्याची सधु्दा शहासनशा करुन, तपासनू ह ेकिता आले ति ते दखेील किण्याची आर्ची 

तयािी आह.े  

 सभापती र्होदया, सन्र्ानीय सदस्य श्री. अर्ोल सर्टकिी याांनी िीएर्सी 

सांदभामत साांसितले. सदि प्रश्नाला धरुन त्याांचा प्रश्न नसला तिी त्याांनी एक र्दु्दा 

उपसस्थत केला आह ेकी, िीएर्सीर्ध्ये विम ३, विम ४ कर्मचािी याांचा व्यवहाि, वािण े

उसचत नाही. विम १ त े ४ अशा सिळ्याांचे ओरिएन्टेशन किण्याची ििि आह,े 

लोकाांशी, रुग्णाांशी कसे वािावे, कसा व्यवहाि असावा यासाठी त्याांना काही वेिळे 

र्ािमदशमन किण्याची आवश्यकता आह े असे सदसत आह.े सवभािाच्या वतीने 

सवद्यापीठाच्या र्दतीने सांचालनालयाच्या पढुाकािाने आम्हाला ह ेसवम किता येण े

शक्य आह ेआसण आम्ही ते करु.  

सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. सांिय दौंड याांनी ग्रार्पांचायतीच्या 

पिवानग्या असतात, तेथे िािार्ालक िािा दतेो असे साांसितले. ही सचूना ििी 

चाांिली असली तिी शासनाच्या सनयर्ाच्या कके्षत, वैद्यकीय सशक्षण सवभािाच्या 

कक्षेत ती सचूना िसण े कठीण आह.े ग्रार्सभते डॉक्टसम यादीचे वाचन, ती यादी 

ग्रार्पांचायतीर्ध्ये नोंदनू प्रससध्द किणे येथपयिंत सनसित किता येईल. डीएचओ, 

टीएचओ ह ेदखेील यािाित सनयांत्रण कितात. एखाद्या तालकु्यात, सिल्यात िोिस 

डॉक्टिाांचा सळुसळुाट असधक वाढला असेल ति पहावे लािले. सन्र्ाननीय  
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श्री. असर्त दशेर्खु .... 

सदस्याांनी िीडसांदभामत  साांसितले. िीडर्ध्येच पसहल्याांदा सीएस व डीएचओ 

याांच्यावि कािवाई किावी लािेल. सन्र्ाननीय सदस्याांनी येथे र्ासहती सदली आह,े 

त्यार्ळेु आम्ही अशा सचूना करु की, सिल्हा शल्यसचसकत्सक, सिल्हा आिोग्य 

असधकािी, तालकुा आिोग्य असधकािी याांना िोिस डॉक्टिाांचा सळुसळुाट सनदशमनास 

आला असेल ति सनसितपणे िीडपासनू कािवाई सरुु किता येईल. सन्र्ाननीय सदस्य 

श्री. सकिण सिनाईक याांनी सीएस व डीएचओ याांच्याकडून िोिस डॉक्टि सकती 

आहते याचा अहवाल र्ािवनू घ्यावा असे साांसितले. ही सचूना असतशय र्हत्वाची 

आह.े आम्ही त्या सदशेने दखेील पावले उचल.ू  

सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे याांनी चाांिली 

कल्पना र्ाांडली. ते म्हणाले की ससर्त्याांची व्याप्ती किताना सनयांत्रण किणाऱया 

ससर्त्याांर्ध्ये सवधानसभेच्या सन्र्ाननीय सदस्याांना ससर्तीचे अध्यक्ष सकां वा सह 

अध्यक्ष सकां वा िे काही असेल ते केले ति ििे होईल. र्ला वाटते की, ती सचूना 

चाांिली आह.े सचूनेवि सनसित सवचाि किण्यात येईल. ससर्त्याांची पनुिमचना करु, 

तेव्हा त्यार्ध्ये त्या सचूनेचा सर्ावेश नक्की करु. 

 उप सभापती : उत्तर् चचाम झाली आह.े र्ाननीय र्ांत्रयाांनी ििीच िोखठोक 

भसूर्का घेतली आह.े  

---- 
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पृ.शी. : ऊस उत्पादक शेतकऱयाांना दोन टप्प्याांत एफआिपी दणेे. 

      मु.शी. : ऊस उत्पादक शेतकऱयाांना दोन टप्प्याांत एफआिपी दणेे  

         यासांिांधी सवमश्री. सदाभऊ खोत, िोसपचांद पडळकि, सव.प.स. 

         याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री. सदाभाऊ खोत (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदय, र्ी आपल्या 

अनरु्तीने सनयर् १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावमिसनक र्हत्त्वाच्या िािीकडे 

र्ाननीय शालेय सशक्षण र्ांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्यािाित त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "उसाची एफ.आि.पी. दोन टप्प्यात दणे्याच्या िाज्य शासनाच्या 

सनणमयासविोधात शेतकिी सांघटनाांनी आांदोलनाची भसूर्का घेतल्याचे र्ाह ेफेब्रवुािी, 

२०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यात सनदशमनास येणे, शिुिकेन कां रोल ॲक् टनसुाि 

शेतकऱयाांना कें द्र सिकािने िाहीि केलेली एफ.आि.पी. ऊस कािखान्याला 

सदल्यानांति १४ सदवसाांच्या आत एक िकर्ी सर्ळाली पासहिे असा कायदा असताना 

या कायद्याची पायर्ल्ली किण्याचे कार् शासनाच्या सदनाांक २१ फेब्रवुािी, २०२२ 

िोिीच्या शासन सनणमयार्ळेु होत असणे, िाज्य शासनाने नव्याने काढलेल्या  सदनाांक 

२१ फेब्रवुािी, २०२२ िोिीच्या शासन सनणमयार्ळेु एफ.आि.पी. आता दोन 

टप्प्याांर्ध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱयाांना सर्ळणाि असणे, पसहला टप्पा हा पसश् चर् 

र्हािाष्ट्र, खानदशे यासाठी १०% व दसुिा टप्पा र्िाठवाडा सवदभामसाठी ९.५% 

उताऱयाचा असणे, सशवाय यातनू तोडणी आसण वाहतकू खचम विा किावयाचा 

असणे, ति दसुिा हप्ता साखि कािखान्याांचा िाळप हांिार् सांपल्यानांति पांधिा सदवसाांनी 

कािखाना दणेाि असणे, अनेक कािखान्याांनी केलेले िे खचम आहते ते सवम खचम विा 

करून िासहलेले पैसे शेतकऱयाला द्यायचे असणे, याचा अथम शेतकऱयाांना र्ोठ्या 

प्रर्ाणात नकुसान होणाि असनू या सनणमयार्ळेु शेतकऱयाांर्ध्ये सिकािच्या प्रती सनर्ामण  
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श्री. सदाभाऊ खोत .... 

झालेली सांतापाची लाट, त्यार्ळेु शेतकऱयाांना एक िकर्ी एफ.आि.पी. दणे्यािाित 

नवीन शासन सनणमयात सधुािणा किण्याची आवश्यकता, यािाित शासनाने 

किावयाची कायमवाही व शासनाची प्रसतसक्रया." 

श्री. िाळासाहिे पाटील (सहकाि र्ांत्री) : सभापती र्होदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांिांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्र्ाननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यार्ळेु र्ी ते सनवेदन आपल्या अनरु्तीने सभािहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

उप सभापती : सनवेदन सभािहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

(पे्रस : येथे सोितचे सनवेदन छापावे.) 
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 श्री. सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदय, िाज्यातील िवळपास ३० ते ३५ लाख 

ऊस उत्पादक शेतकऱयाांच्या दृष्टीने हा अत्यांत सिव्हाळ्याचा व र्हत्त्वाचा प्रश्न आह.े 

एफआिपी दोन हप्त्याांर्ध्ये द्यावी असा अध्यादशे, परिपत्रक सहकाि सवभािाने, िाज्य 

सिकािने आयिुाांना पाठसवले आह.े एफआिपीचा कायदा आह.े एफआिपी कायदा 

ऊस सनयांत्रण आदशे, १९६६ नसुाि कलर् २-३ यार्ध्ये स्पष्ट आह ेकी, ऊस उत्पादक 

शेतकऱयाांना त्याांचा ऊस िेल्यानांति एफआिपी चौदा सदवसाांच्या आत, असेल ती, 

एकिकर्ी सर्ळाली पासहिे. कें द्र सिकािचा कायदा आह.े कायद्यार्ध्ये कोणत्याही 

प्रकािची दरुुस्ती झाली नाही. कोणतीही दरुुस्ती झाली नसताना िाज्य सिकािने या 

सांदभामत एफआिपी एक टप्प्यात द्यावी की दोन टप्प्याांत द्यावी यािाित साखि 

आयिुाांच्या अध्यक्षतखेाली एक ससर्ती नेर्ली. ती अभ्यास ससर्ती आह.े साखि 

आयिुाांचा सकती ऊस आह ेह ेर्ला र्ाहीत नाही. अभ्यास ससर्तीर्ध्ये सवद्वान होत,े 

त ेकधी ऊसाला पाणी दणे्यासाठी िात होते आसण कोणत्या शेतात ऊसाचे कोणत े

सियाणे लावायचे याची प्रर्ाणपते्र सिकाने त्याांच्याकडून घेतली असतील. कािण 

शेतकऱयाांपेक्षा त ेलोक सवद्वान होते, र्हान लोक होते. शेतकऱयाांच्या प्रश्नावि ससर्ती 

नेर्ली आसण त्याांना साांसितले की, एफआिपी कशी द्यायची ह ेसाांिावे. पण यासाठी 

अभ्यास किण्याची काय ििि आह े? अभ्यास िट नेर्ायचा होता ति तो शेतार्ध्य े

िािणाऱया, कार् किणाऱया शेतकऱयाांचा नेर्ायला पासहिे होता. र्ात्र त्याांचा अभ्यास 

िट नेर्ला  नाही. 

          नांति श्री. खचे ....   
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श्री.सदाभाऊ खोत..... 

िे र्सहन्याला दीड लाख पिाि घेतात असे पिािी िाि ूएसीर्ध्ये िसनू िे शेतकिी 

उन्हातान्हाांत कार् कितात त्याांच्यासाठभ्  एफआिपी सकती द्यावी ह े ठिसवतात. 

उांटावरुन शेळी हाकणािे ह ेशहाणे सिकाि एफआिपी दोन हप्त्यात द्या असे साांिते. हा 

प्रश्न  र्हत्वाचा आह,े शेतकऱयाांना एक िकर्ी एफआिपी सर्ळाली पासहिे. एफआिपी 

ह ेशेतकऱयाांच्या दृष्टीने कवच कुां डले आहते. ह ेकवच कुां डले काढून घणे्याचे कार् 

सिकािने केले आह.े पवूी एफआिपीचा िेस साडेआठ टक्के रिकविीचा होता. तो िेस 

यपुीए सिकािच्या काळात साडेआठचा साडेनऊ टक्के किण्यात आला. त्यार्ळेु 

शेतकऱयाांना ३०० रुपये प्रसत टन फटका िसला. र्ाननीय पांतप्रधान श्री.निेंद्र र्ोदी 

याांनी ९५०० कोटी रुपये दशेाचा आयकि र्ाफ किण्याचा सनणमय घेतला त्यावेळी 

र्ाननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस सदल्ली येथे िलेे होते. त्यार्ध्ये र्हािाष्ट्राचा ७५०० 

कोटी रुपयाांचा फायदा झाला. हा प्रश्न ३५ वषामपासनू प्रलांसित होता. एका िािलूा 

साखि कािखानदािीला उभािी दणे्यासाठी कें द्र शासन इथेनॉलिाित चाांिले सनणमय 

घेत आहते. त्याांचे दि वाढवनू दते आहते. ह ेसिकाि र्हािाष्ट्रातील शेतकऱयाांिाित 

सनणमय घेत असताना एफआिपीचे तकुडे किण्याचा सनणमय घेतला आह.े शेतकऱयाांना 

एक िकर्ी एफआिपी सर्ळाली ति शेतकिी त्याांचा खचम भािव ू शकतो. र्लुाांच े

सशक्षण होऊ शकते. आम्ही एक िकर्ी एफआिपी का र्ाितो त्याचे कािण असे आह े

की, साखि कािखान्याांनी एफआिपीचा एक हप्ता सदल्यावि दसुिा हप्ता दणे्याची िॅिांटी 

नसते. दोन ते तीन वषे अनेक कािखाांन्याांची पैसे सदले नाहीत. अनेक सन्र्ाननीय 

सदस्याांना त्याांचा अनभुव आलेला आह.े र्हािाष्ट्रातील शेतकऱयाांच े एफआिपीच े

१६५४ कोटी रुपये थकलेले आहते. ही असतशय िांभीि िाि आह.े शेतकऱयाांना 

खचामसाठी पैसे लाित नाहीत काय ? ज्या कािखान्याांनी शेतकऱयाांचे एफआिपीचे पैसे 

सदले नाहीत त्याांच्यावि कोणती कािवाई किण्यात आली. ज्या कािखान्याांनी 

एफआिपीची िक्कर् थकसवली त्या कािखान्याच्या सांचालक र्ांडळावि तसेच 

कािखाना र्ालकावि एफआयआि दाखल  केला आह ेकाय ? त्याांची सांपत्ती िप्त 

केली काय ? शेतकऱयाांिाित सवचाि किायला शासनाला वेळ नाही. एफआिपीच े

दोन टप्पे करुन त्याांना लटुण्यासाठी ससर्ती सनयिु केली आह.े ज्या कािखान्याांनी  
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श्री.सदाभाऊ खोत.... 

एफआिपी का सदली नाही  त्यासाठी तज्ज्ञ लोकाांची ससर्ती सनयिु किायला पासहिे 

होती. एफआिपीचे दोन टप्पे किण्यास र्हािाष्ट्रातील शेतकऱयाांचा सविोध आह.े अशा 

प्रकािे एफआिपीची र्ोडतोड किण्यात येत असेल ति येत्या िळीत हांिार्ात शेतकिी 

िस्त्यावि उतरुन आांदोलन कितील. साखि कािखान्याची धिुाांडे आम्ही पेटव ूदणेाि 

नाही. हा शेतकऱयाांचा िीवन र्िणाचा प्रश्न आह.े 

 सभापती र्होदया, र्ाझे सहकाि र्ांत्री र्होदयाांना दोन प्रश्न आहते. एफआिपी 

दोन टप्प्यात दणे्यािाित िे परिपत्रक काढण्यात आले त्याला शेतकऱयाांचा सविोध 

आह ेते परिपत्रक िद्द किण्यात येईल काय ?  ज्या कािखान्याांनी एफआिपी सदली नाही 

त्याांच्यावि फौिदािी कािवाई किण्यात येईल काय ?  सतसिा प्रश्न अनेक साखि 

कािखान्याांनी शेतकऱयाांच्या रॅक्टिर्ध्ये १० टन ऊस असले ति ८ टन ऊस आह ेअस े

विन दाखसवतात. विनात काटार्ािी र्ोठ्या प्रर्ाणात होते. तथेे ऑनलाईन विन 

काटे िससवण्यात येतील काय ?  ह ेविन काटे िससवल्यासशवाय विनातील घट व 

काटेर्ािी थाांिणाि नाही. सहकाि र्ांत्री र्होदयाांना र्ाझी सवनांती आह ेकी, आपण 

कािखाना चाांिला चालसवत आहात. एफआिपी पेक्षा चाांिला दि दते आहात. तरु्च्या 

आििुािलूा काय सरुु आह ेयाची आपणाला चाांिली कल्पना आह.े एफआिपीचे 

दोन टप्पे करु नका. असे केले ति आपणाला शेतकऱयाांचा शाप लािले. ह ेसिकाि 

शेतकऱयाचे नाव घेते, शेतकऱयाचे िाणते िािे आहते असे साांितात व शेतकऱयाांच्या 

घिावि सदवसाढवळ्या दिोडा घालतात ह े र्हािाष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकिी 

कदापी सहन किणाि नाही. दीड कोटी लोकाांची िोिीिोटी साखि कािखानदािीवि 

अवलांिनू आह.े त्यार्ळेु हा शासन सनणमय र्ािे घेण्यात यावा अशी र्ाझी सवनांती 

आह.े 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, या िाज्यात सहकािी साखि 

कािखानदािी र्ोठ्या प्रर्ाणात सनर्ामण झाली. या कािखानदािीच्या र्ाध्यर्ातनू  

र्हािाष्ट्रातील ग्रार्ीण भािातील शेतकऱयाांच्या आसथमक िीवनात उन्नती झाली ह े

आपणाला र्ान्य किावे लािेल. त्याचप्रर्ाणे त्या  भािात सशक्षणाच्या ससुवधा सनर्ामण  
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श्री.िाळासाहिे पाटील.... 

किण्यात आल्या आहते. अनेक र्लेु पिदशेात िेली आहते. कािखान्याच्या 

र्ाध्यर्ातनू चाांिल्या प्रकािचे तत्रांज्ञान लोकाांना दणे्यात येते. त्यार्ध्ये पट्टा पध्दत 

असेल ड्रीपचा अवलांि केला पासहिे. यासाठी र्ािमदशमन केले िाते. िाज्यात 

सदवसेंसदवस ऊसाच्या के्षत्रात वाढ होत आह.े त्यार्ळेु हके्टिी उत्पादनात वाढ होत 

आह.े िेल्या अनेक वषामपासनू एक प्रघात होता की, कािखान्यात ऊस आल्यावि 

पसहला हप्ता एफआिपीचा सदला िात होता. दसुिा हप्ता िनू र्सहन्यात दणे्यात येत 

होता. त्याचे कािण असे होते की, िनू र्सहन्यात पाऊस पडल्यानांति पेिणीची िडिड 

असते, शेतकऱयाांना िी-सियाणे व खताांसाठी पैशाांची ििि असते. त्याचप्रर्ाणे त्या 

काळात शाळा सरुु होतात. शेतकऱयाांच्या र्लुाांना शाळेत िाण्यासाठी पसु्तक व दप्ति 

लािते त्यासाठी त्या िकर्ेचा उपयोि होत होता. पढुील सीिन सरुु होण्यापवूी उवमरित 

िक्कर् दणे्यात यावी अशी पध्दत होती. कें द्र शासनाचा कायदा आलेला आह.े १४ 

सदवसात एफआिपी दणे्याची भसूर्का घेण्यात आली. काही कािखान्याांनी एफआिपी 

सदली नाही ही िाि खिी आह.े अशा कािखान्याांवि शासनाने कायदशेीि कािवाई 

केली आह.े त्याांच्याकडील साखिेची पोती िप्त किण्यात आली. ती सवकण्याची 

प्रसक्रया किण्यात आली. र्ािील दोन वषामत एफआिपी दणे्याचे प्रर्ाण वाढलेले आह.े 

त्यार्ळेु शेतकऱयाांना सदलासा दणे्याचे कार् शासनाच्यावतीने सरुु आह.े पवूी असे 

होते की, िेल्या वषामपयिंत कािखान्यात आलेल्या ऊसाची रिकविी व त्या वषामत 

झालेला तोडणी व वाहतकुीचा खचम िसृहत धिला िात होता. सनसिम सातत्याने िदलत 

असल्यार्ळेु एखाद्या वषी रिकविी कर्ी असत ेति कधी िास्त असते. िेल्या वषीच्या 

रिकविीप्रर्ाणे यावषी दि दणेे ते न्यासयकदृष्टया योग्य नव्हते. तोडणी व वाहतकुीचा 

खचम पासहला ति प्रत्येक वषामत वाढ होत असत.े सडझेल व वाहतकु खचामची वाढ 

होते. यावषी ज्याांच्याकडून ऊस घेण्यात आला त्याांना िले्या वषीची तोडणी व 

वाहतकू खचम द्यायचा म्हणिे यावषी ज्याांचा ऊस घेतला त्याांना त्यातनू थोडी सटू 

सर्ळत होती. सर्िा िेल्यावषी एखादा कािखाना िांद असेल सकां वा नवीन कािखाना 

सरुु झाला ति अशा प्रकिणात काय किायला पासहिे हा प्रश्न सनर्ामण झाला आह.े 

ससर्ती सनयिु किण्याचा सनणमय सिकािने सओुर्ोटो घेतला असे सन्र्ाननीय  
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श्री.िाळासाहिे पाटील.... 

सदस्याांनी सर्ि ूनये. कें द्र शासनाने २२ ऑक्टोिि,२०२० िोिी असधसचूना काढली 

त्यानसुाि सन २०१९-२० पासनू  िाज्यातील साखि कािखान्याांनी िाळप कार्ाांची 

एफआिपी िाहीि किण्याचे असधकाि सांिांसधत िाज्य सिकािाांना प्रदान केले आहते. 

त्या अनषुांिाने ही ससर्ती सनयिु किण्यात आली आह.े या ससर्तीर्ध्ये साखि 

आयिुाांना सदस्य घेण्यात आले र्ॉरिटिींि किण्याची ििािदािी त्याांची आह.े  सवम 

िािी साखि आयिुाांर्ाफम त पाि पाडण्यात येते. या ससर्तीर्ध्ये काही तज्ञ लोक 

घेण्यात आले. िाज्य साखि कािखाना सांघ, वसांतदादा शिुि इसन्स्टट्यटू व शेतकऱयाांच े

प्रसतसनधी त्या ससर्तीर्ध्ये घेण्यात आले आहते. 

       या नांति श्री.िोिले... 
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श्री.िाळासाहिे पाटील...... 

र्ाननीय र्खु्य ससचव याांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस सनयांत्रण ससर्ती आह.े त्या 

ससर्तीने हा सनणमय घतेलेला आह ेआसण त्याप्रर्ाणे सनणमय िाहीि किण्यात आलेला 

आह.े र्ी साांि ूइसच्छतो की, एफआिपी सदल्यानांति िँकाांना असधक व्याि द्यावे लाित े

आसण त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष िोिा सहकािी कािखान्यावि पडतो. िक्कर् 

उचलल्यानांति त्याचे व्याि सरुु होते. पसहला हप्ता सदल्यानांति दसुिा हप्ता दणेे 

िांधनकािक आह ेआसण त्या दृष्टीने हा सनणमय झालेला आह.े आपण सवािंनी त्यासाठी 

सहकायम किाल, अशी र्ला आशा आह.े कािण सहकािी साखि कािखानदािीर्ध्य े

कधी तिी हा िदल किणे आवश्यक होते. आपण त्या दृष्टीने सहकायम किावे, अशी 

र्ाझी सवनांती आह.े 

 श्री.िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ 

खोत याांनी लक्षवधेी सचूनेच्या र्ाध्यर्ातनू िो सवषय उपसस्थत केला तो ऊस उत्पादक 

शेतकऱयाांच्या दृष्टीने अत्यां र्हत्वाचा आह.े पसिर् र्हािाष्ट्रातील अनेक कािखान्याांनी 

दोन-तीन वषे शेतकऱयाांना सिले सदलेली नाहीत. शेतकिी आांदोलने कितात, र्ोचे 

काढतात. शेतकऱयाांचा िोि आक्रोश सरुु आह.े पिांत ु शेतकऱयाांना एकही रुपया 

सर्ळालेला नाही. आपण साांसितले की, ज्या कािखान्याांनी एफआिपी सदलेली नाही 

त्याांच्यावि कािवाई किण्यात आलेली आह.े एफआिपी सदली नाही म्हणनू सकती 

कािखान्याांवि कािवाई किण्यात आली, ती कािवाई नेर्की कोणत्या स्वरुपाची आह े

ह ेिाज्यातील िनतेला कळले पासहिे. आपण साांिता की, कें द्र शासन शेतकऱयाांच्या 

सविोधात आह.े आपण प्रत्येक वेळी कें द्र शासनाच्या सविोधात भसूर्का र्ाांडता. कें द्र 

शासनाने एक िकर्ी एफआिपी दणे्याचा सनणमय घतेलेला असताना सदु्धा आपण त्याांच े

दोन तकुडे का किीत आहात ? तत्कालीन र्खु्यर्ांत्री स्व.वसांतदादा पाटील याांनी 

पांढिपिू येथील सहकािी साखि कािखाना सलसक्वडेशनर्ध्ये सनघाल्यानांति तो 

कािखाना सधुाकि परिचािक याांना दणे्याचे र्ान्य केले. त्याांनी सधुाकि परिचािक याांना 

सवनांती केली की तमु्ही हा कािखाना खाििी तत्वावि चालवावा. िाज्यातील सवम  

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z - 138 

GRB/AKN/KTG प्रथर् श्री.खच े 14:20 

 

 

श्री.िोसपचांद पडळकि...... 

सहकािी कािखान्याांनी आदशम घ्यावी अशी ही िोष्ट आह.े सधुाकि परिचािक याांना 

खाििी पद्धतीने सदलेला कािखाना सहकािी पद्धतीने सरुु केला, र्ला तो कािखाना 

खाििी किावयाचा नाही असे त्याांनी साांसितले. आि तो कािखाना पसहल्या 

क्रर्ाांकाने सरुु आह.े र्ािील दोन-तीन र्सहन्याांपवूी त्या कािखान्याला उत्कृष्ट 

कािखाना म्हणनू पारितोसषक सर्ळाले. र्ि असे असताना आपण सहकािी 

चळवळीकडे लक्ष सदले पासहिे. सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत याांनी 

साांसितल्याप्रर्ाणे कािखान्यार्ध्ये काटार्ािी होते. र्ाझी सवनांती आह ेकी, आपण 

आर्दािाांची ससर्ती सनयिु किावी. िेणे करुन आर्दािाांना केव्हाही कािखान्यावि 

िाऊन विन काटा तपासता येईल. कािण आपण िे असधकािी तपासणीसाठी 

पाठसवता ते र्नेॅि होतात. दसुिे म्हणिे यावषी ऊसाचे असतरिि ऊस उत्पादन झालेले 

आह.े सवम लोकाांची र्ािणी आह ेकी, आम्हाला टोळी द्यावी. अनेक कािखाने िांद 

आहते. िे कािखाने सरुु आहते त्याांना िेथनू कर्ी दिाने ऊस सर्ळतो तेथनू ते प्रथर् 

ऊसाची खिेदी कितात. ते शेतकिी त्याांचे सभासद नाहीत. नोंदणी केलेले सभासद 

वेिळे आहते. सर्िा साांिली सिल्यात कािखाना असेल आसण सोलापिू सिल्यात 

कर्ी दिाने ऊस सर्ळत असेल ति ते साांिली सिल्यातनू ऊस न घतेा सोलापिू 

सिल्यातनू ऊस घेतात. र्िाठवाड्यात सदु्धा ऊसाचे असतरिि उत्पादन झालेले आह.े 

पसिर् र्हािाष्ट्रात सदु्धा तीच परिसस्थती आह.े सहकाि र्ांत्री र्होदयाांनी िाज्यातील 

ऊस उत्पादक शेतकऱयाांना आश्वाससत किावे. आपण तथेील सांिांसधत असधकाऱयाांना 

सचूना द्याव्यात. प्रत्येक शेतकऱयाचा ऊस कािखान्यात कसा िाईल, कोणताही 

कािखाना िांद होणाि नाही यािाित आपण काळिी घेणाि आहात काय ? 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.िोसपचांद 

पडळकि याांनी िो र्दु्दा र्ाांडला ती िोष्ट खिी आह े की, सहकािी साखि 

कािखानदािीर्ध्ये एक सायकल असते. एखाद्या वषी ऊसाचे उत्पन्न असधक होते ति  
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श्री.िाळासाहिे पाटील...... 

एखाद्या वषी कर्ी उत्पादन होते. यावषी ऊसाच्या के्षत्रात वाढ झाली असनू हके्टिी 

उत्पन्न र्ोठ्या प्रर्ाणावि वाढलेले आह.े त्यार्ळेु ऊसाचे िाळप किण्याचे र्ोठे 

आवाहन िाज्यासर्ोि आह.े आम्ही व साखि आयिु प्रत्येक आठवड्याला आढावा 

घेतो. आम्ही ऊसाचे सनयोिन किण्यािाित सचूना सदलेल्या आहते. कृपा करुन 

कािखाने िांद करु नयेत अशा सचूना कािखान्याांना दणे्यात आलेल्या आहते. 

कायमक्षेत्रातील ऊस तसाच ठेऊन िाहरेुन ऊस आणला िात असेल ति सांिांसधत 

कािखान्यावि सदु्धा कािवाई केली िाईल. सन्र्ाननीय सदस्याांच्या भािातील दोन-

तीन कािखाने िांद आहते. त्यार्ळेु तेथे तशा प्रकािचा प्रश्न आह.े त्या सांदभामत सचूना 

सदल्या िातील. ऊस विन काट्यािाित सातत्याने िोलले िाते. विन र्ापे व 

शेतकिी सांघटनेचे प्रसतसनधी याांचा फ्लाई ांि स्कॉड सनर्ामण किण्यात आलेला आह.े तो 

स्कॉड प्रत्येक कािखान्यार्ध्ये िाऊन विन काटे तपासण्याचे कार् किीत असतो. 

सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत याांनी एफआिपी सांदभामत प्रश्न उपसस्थत केला 

होता. र्ी साांि ूइसच्छतो की, िवळपास शांभि टक्के एफआिपी सदलेले ६९ कािखाने 

आहते, ८० ते ९९ टक्के एफआिपी सदलेले ६२ कािखाने आहते, ६० ते ६९ टक्के 

एफआिपी सदलेले ३४ कािखाने आसण ० ते ५९ टक्के एफआिपी सदलेले २९ 

कािखाने आहते. ज्याांनी एफआिपी सदलेली नाही त्याांच्यावि कािवाई किण्यात 

आलेली आह.े आपण साखिेची सवक्री करुन शेतकऱयाांना पैसे दऊेन प्रश्न सोडसवलेला 

आह.े पिांत ुकायदशेीि प्रश्न सनर्ामण झालेला आह.े ज्या िँकेने उचल सदलेली आह ेत्या 

िँकाांचे असे म्हणणे आह ेत्यावि आर्चा पसहला हक्क आह.े काही िँका कोटामत 

िेलेल्या आहते. शेतकऱयाांना न्याय सर्ळावा, अशी शासनाची भसूर्का आह.े 

अलीकडच्या काळात इथेनॉल सांदभामत पॉसलसी आलेली आह.े यावषी अांदािे १० 

लाख सक्वांटल ऊस इथेनॉलसाठी वापिण्यात येईल. आपल्याला इांधनाची ििि आह.े 

अनेक कािखान्याांनी पढुील वषी अशा प्रकािचे प्रकल्प हाती घेतलेले आह.े त्यासाठी 

कें द्र शासनाचे व िाज्य शासनाचे सहकायम आह.े भसवष्ट्यात साखिेचे उत्पन्न कर्ी 

होऊन इथेनॉल, को-िनचे उत्पन्न वाढले पासहिे यासाठी िाज्य शासन सनसितपण े

प्रयत्न किीत आह.े  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z - 140 

GRB/AKN/KTG प्रथर् श्री.खच े 14:20 

 

 

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती र्होदया, र्ांत्री र्होदय उत्कृष्ट कािखानदाि 

आहते. ते चाांिल्या प्रकािे कािखाना चालसवत आहते. र्घाशी साांसितल्याप्रर्ाण े

आपण सनयर् केल्यानांति सदु्धा शेतकऱयाांना न्याय सर्ळत नाही, ही वस्तसुस्थती आह.े 

ज्या सठकाणी ऊसाचा दि कर्ी असतो सकां वा यावषी ऊसाचे उत्पादन िास्त 

असल्यार्ळेु ज्या सठकाणी कर्ी दिात ऊस सर्ळतो तेथील ऊस प्रथर् घेतला िातो, 

ही वस्तसुस्थती आह.े शासनाने दि सनसित केल्यानांति कािखानदाि त्या दिाव्यसतरिि 

कर्ी दिाने ऊस खिेदी कितात, ही दखेील वस्तसुस्थती आह.े सांिांसधत शेतकऱयाांवि 

अन्याय होणाि नाही, िो दि सनसित झालेला आह ेत्यानसुाि शेतकऱयाांना दि सर्ळेल 

काय आसण यावि सनयांत्रण ठेवण्यासाठी कोणती कायमवाही किण्यात येणाि आह े? 

दसुऱया िािलूा आपण ऊस उत्पादन िास्त झाल्यानांति ऊसापासनू इति उत्पादन 

सनसर्मती किण्यासाठी प्राधान्य दते आहात. र्ध्यांतिीच्या काळात कें द्र शासनाने 

सनयर्ावली िाहीि केलेली आह.े नवीन कािखानदािीसाठी २० सकलो र्ीटिची अट 

आह.े पिांत ुइथेनॉल व इति उत्पादनासाठी िांदी घालण्यात आलेली आह,े ही िोष्ट 

खिी आह ेकाय आसण त्याचे कािण काय आह े? 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद ेयाांनी साांसितल्याप्रर्ाणे िे कािखानदाि स्वत:चे कायमके्षत्र सोडून िाहरेुन ऊस 

खिेदी कितील त्याांच्यावि सनसितपणे कािवाई केली िाईल. दसुिे म्हणिे नवीन 

कािखाने काढण्यापेक्षा काही कािखान्याांनी सवस्ताि वाढ केलेली आह.े आम्ही 

सवस्ताि वाढ किताना त्याांच्या भािात एकां दिीत ऊसाचे उत्पादन सकती आह ेसकां वा 

शेती खात्याकडून पिवानिी घेऊन त्यासाठी पिवानिी सदलेली आह.े र्ी स्वत: अनेक 

कािखान्याांना पिवानिी सदलेली आह.े कािण र्ी त्यातनू पोळून सनघालो आह.े 

सन्र्ाननीय सदस्याांनी र्ाझा कािखाना चाांिल्या प्रकािे सरुु असल्यािाित उल्लेख 

केलेला आह े त् यािद्दल र्ी त्याांचा आभािी आह.े पिांत ु सहकािी कािखानदािी 

सातत्याने अडचणीत येत आह ेआसण त्यासाठी नैससिमक व इति कािणे आहते. आपण 

अनेक कािखान्याांना सवस्ताि वाढीसाठी पिवानिी सदलेली आह.े भसवष्ट्यात िेवढे ऊस 

उत्पादन होईल त्याचे सनसितपणे िाळप केले िाईल.     

        यानांति श्री.साांिळे...... 
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श्री.िाळासाहिे पाटील... 

सन्र्ाननीय सदस्याांनी हवाई अांतिाची अट सशथील किण्यासांिांधी र्ािणी केली आह.े 

पिांत ुही िाि शक्य नाही. तेथील प्रकल्प सफिीिल झाला पासहिे. कधी िास्त ऊस 

व कधी कर्ी ऊस येणे ही सायकल असते. ऊस कर्ी आल्यानांति तो िाळपासाठी 

िाहिे िातो. पिांत ुिास्त ऊस आल्यानांति शेतकऱयाांकडून दिाव आणला िातो की, 

तमु्ही आर्चा ऊस िाळपासाठी घेतला पासहिे. शासनाने यावषी ज्या प्रकल्पाांना 

र्ांििुी सदलेली आह,े ते प्रकल्प पढुील वषी सरुु होतील. त्यार्ळेु हा प्रश्न सनर्ामण होणाि 

नाही.  

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदया, र्ांत्री र्होदयाांनी उत्तिात असे साांसितले 

की, आम्हाला कें द्र शासनाने कळसवल्यार्ळेु ऊसाच्या सिलाचे दोन हफ्ते किीत 

आहोत. र्ाननीय सहकाि र्ांत्री त्याांच्या सोयीप्रर्ाणे उत्ति दते आहते. सदनाांक ८ 

ऑक्टोिि, २०२१ िोिी र्ी स्वत: र्ाननीय कें द्रीय र्ांत्री श्री. सपयषु िोयल साहिेाांना 

भेटलो होतो. त्यावेळी त्याांनी असे साांसितले होते की, आम्ही एफआिपीर्ध्ये 

कोणत्याही प्रकािची र्ोडतोड किणाि नाही. त्यावेळी त्याांनी सदलेले पत्र र्ाझ्याकडे 

उपलब्ध आह.े र्ांत्री र्होदय, र्ी सदि पत्र र्ाननीय सभापती याांच्यार्ाफम त आपल्याला 

दतेो. अशा प्रकािे कें द्र शासनाकडून एफआिपी ठिसवली िाणाि आह.े पिांत ुएफआिपी 

दणे्यािाित िाज्य शासनाने सनणमय घेतला पासहिे. ििुिात येथील घनदवेी साखि 

कािखाना ऊसाकरिता प्रती टन साडेतीन ते चाि हिाि रुपये दि दते आह.े त्याप्रर्ाण े

शासनाने सनणमय घेतला पासहिे. पिांत ुशासन आपल्या सोयीप्रर्ाणे त्या िोष्टीचा अथम 

लावनू सनणमय घेत आह.े सभापती र्होदया, पवूी एर्एसपी होती. पिांत ुशतेकऱयाला 

ऊसाचा पसहला हफ्ता सदल्यानांति पढुील हफ्ता सदला िात नसल्यार्ळेु शेतकिी 

एकिकर्ी ऊस दिाची र्ाि ूलािला. शेतकऱयाांना १९६६ र्धील शिुिकेन कां रोल 

ॲक्ट र्ाहीतच नव्हता. सदनाांक १२ सडसेंिि, २००२ िोिी आदिणीय श्री.शिद िोशी 

याांनी या सांदभामत दौंड येथे पसहली ऊस परिषद घतेली होती. िािार्तीचे श्री.तौिे अण्णा  

ऊस परिषदचेे स्वािताध्यक्ष होते. त्या परिषदरे्ध्ये असा सवषय उपसस्थत झाला होता 

की, कायद्यानसुाि ऊसाला अर्कु दि सर्ळाला पासहिे. तोपयिंत आम्हाला दखेील या  
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श्री.सदाभाऊ खोत.... 

िाितीत काही र्ाहीत नव्हते. १९६६ र्धील शिुिकेन कां रोल ॲक्टर्ध्ये सांसदरे्ध्ये 

अद्याप कोणतीही दरुुस्ती सकां वा िदल केली नाही. आर्च्या िािनेू सदि कायदा आह.े 

अशा परिसस्थतीत िाज्य शासन यात िदल का किीत आह े ? आम्ही केलेल्या 

आांदोलनार्ध्ये त्यावेळी सशवसेना आर्च्या सर्वेत होती. िाष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच े

लोक हुशाि आहते. कािण तरु्चे साखि कािखाने आहते. िाज्यात िवळपास १९० 

ते १९५ साखि कािखाने आहते. तमु्ही हा िदल आपल्यासाठी तसेच 

कािखानदािाांसाठी किीत आहात, शेतकऱयाांसाठी आपण ही कायमवाही केलेली नाही.  

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्याांनी आिोप प्रत्यािोप करु नये. स्पेसससफक 

प्रश्न सवचािावा. 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्याांनी फि 

िाष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच ेसाखि कािखाने असल्यासांिांधी आके्षप घेतला आह.े र्ी 

त्यासांिांधी दरुुस्ती कितो. िाज्यात िाष्ट्रीय काँगे्रस, िाष्ट्रवादी काँगे्रस, भािप, सशवसेना 

तसेच सन्र्ाननीय सदस्य श्री.ियांत प्र.पाटील या सवािंचे साखि कािखाने आहते.  

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदया, शासन या सांदभामत िो सनणमय घेत आह े

त्याला िाज्यातील शेतकऱयाांचा सविोध आह.े या िाितीत कािखान्यातील सांचालक 

र्ांडळाला सनणमय घऊे द्यावा. शासनाने त्यात हस्तके्षप किणे योग्य होणाि नाही. ही 

िाि ऊस उत्पादक शेतकऱयाांच्या सविोधात आह.े ऊस उत्पादक शेतकऱयाांनी लढा 

दऊेन एफआिपी सर्ळवली आह.े त्याकरिता शेतकऱयाांनी अनेक आांदोलने केली. 

त्यात अनेक शेतकऱयाांचा िळी िेला. या सांदभामत ५-५ वषािंपासनू कोटामत तािखा 

पडत आहते. र्ला २५ तािखलेा कोटामत हिि िहायचे आह.े त्यार्ळेु तमु्ही आर्च्या 

अन्नार्ध्ये कृपा करुन सवष कालव ूनका. सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी 

२० सक.र्ी. च्या हवाई अांतिासांिांधी प्रश्न सवचािला होता. त्यावि र्ांत्री र्होदयाांनी असे 

उत्ति सदले की, िास्त कािखाने झाले आसण ऊस कर्ी पडल्यास कािखाने िांद 

पडतील. पिांत ु असे काही घडणाि नाही. िे कािखाने चाांिल्या रितीने चालसवले 

िातील ते नेहर्ीच सरुु िाहतील. उदाहिण साांिायचे झाल्यास एखाद्या िावात  
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श्री.सदाभाऊ खोत... 

सपठाच्या सििण्या असतात. ज्या सििणीर्ध्ये धान्य िािीक दळून सदले िात,े 

सिऱहाईकाांना उधाि सदले िाते. त्या सििणीर्ध्ये िास्त सिऱहाईक धान्य दळण्यासाठी 

िात असतात. हवाई अांति सकती असाव े यािाित िाज्य शासनाने धोिण 

ठिसवण्यासांिांधी सी.िांििािन ससर्तीने साांसितले आह.े िाज्य शासनाने हवाई धोिण 

१५ सक.र्ी. वरुन २० सक.र्ी. पयिंत वाढसवले. ते अांति काढणाि आहात का ?  

कािखान्याांच्या शेिािी कािखाने झाल्यास काही हिकत नाही. िो कािखाना चाांिला 

चालेल त्याच्याकडे शेतकिी आपला ऊस िाळपासाठी दतेील. एखाद्या दकुानातील 

र्ालार्ध्ये खडे, वाळू सर्क्स असल्यास त्या दकुानार्ध्ये र्ाल घेण्यासाठी सिऱहाईक 

िाणाि नाहीत. त्यार्ळेु ज्याच्या दकुानात चाांिला र्ाल सर्ळतो त्याच्याकडे सिऱहाईक 

र्ाल घेण्यासाठी िातील. पिांत ुतरु्चे असे आह ेकी, तमु्ही र्ालार्ध्ये खडे सर्क्स 

किणाि, वाळूही घालणाि, तेलार्ध्ये पाणी सर्क्स किणाि आसण आर्च्याकडेच 

शेतकऱयाांनी आले पासहिे असे साांिणाि. ही िाि योग्य नाही. शेतकऱयाांना या 

िाितीत स्वातांत्रय सदले पासहिे. कािखानदािाांनी विन काटा तपासणी किण्यासाठी 

शेतकऱयाांची ससर्ती ठेवली आह.े कािखानदाि विन काटा तपासणी किण्यासाठी 

शेतकऱयाांना कािखान्याच्या आवािात येऊ दणेाि नाही. शेतकऱयाांनी िाहिेच्या 

काटयावि ऊसाचे विन केल्यास कािखाने तो ऊस िाळपासाठी घेत नाहीत. 

कािखानदाि खाली दाांडके घेऊन िसलेले आहते. शेतकऱयाांना कािखान्याांच्या आत 

येऊ दते नाहीत. त्यार्ळेु ऑनलाईन विन काटे झाले पासहिेत अशी आर्ची र्ािणी 

आह.े  

 उप सभापती : र्ांत्री र्होदय, हा सवषय असतशय िांभीि व र्हत्त्वाचा आह.े 

र्ांत्री र्होदय, र्ी आपल्याला असे सचुव ूइसच्छते की, २५ तािखपेयिंत असधवशेन 

असल्यार्ळेु आपण शेतकिी सांघटनेसर्वेत या सवषयी एक िैठक घ्यावी. तसेच 

त्यावेळी शेतकिी सांघटांनाना र्दत किण्यासाठी ज्या सन्र्ाननीय सदस्याांना येण्याची 

इच्छा आह ेत्याांना त्याकरिता र्भुा द्यावी.  
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 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, आपण सदलेल्या सनदशेानसुाि 

असधवशेन काळात या सांदभामत िैठक घेतली िाईल. तसेच सन्र्ाननीय सदस्याांनी 

उपसस्थत केलेल्या र्दु्यासांिांधी र्ी सदनाला साांि ू इसच्छतो की, काही शेतकऱयाांनी 

कािखान्याांच्या कायमके्षत्रार्ध्ये लेखी सदलेले आह े की, आम्हाला ३ हफ्त्याांर्ध्ये 

ऊसाची िक्कर् द्यावी. दसुिी िाि अशी आह ेकी, एफआिपीपेक्षा िास्त दि द्यावा 

असे एखाद्या कािखान्याला वाटल्यास त्याकरिता शासनाने त्याांना र्भुा सदली आह.े 

त्यार्ळेु तेथे कोणताही प्रश्न येत नाही. तसेच सन्र्ाननीय सदस्य वािांवाि र्ािणी किीत 

आहते की, कािखान्यािाितची अट िद्द किावी. र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ 

खोत याांना साांि ूइसच्छतो की, आपण त्या आांदोलनार्धनू पढेु आला आहात. आपण 

सदनार्ध्ये र्ाननीय श्री.शिद िोशी याांच्या नावाचा उल्लेख केला. पिांत ु र्ाननीय 

श्री.िाि ूशेट्टी याांच्या नावासांिांधी कोणताही उल्लेख केला नाही. ते अनेक वषािंपासनू 

आपले सहकािी होते. एखादा उद्योि सफिीिल झाला पासहिे, तो व्यवसस्थतपणे सरुु 

िासहला पासहिे अशी आपण भसूर्का घेतली पासहिे. एखाद्या कािखान्याला ५ लाख 

टन ऊस िाळप किणे अपेसक्षत असेल पिांत ुतेथे २ लाख टन ऊसाचे िाळप झाल्यास 

तो कािखाना तोटयात िाईल. र्ी आपल्याला र्ाझा अनभुव साांितो. िास्त ऊस 

उत्पादन झाल्यास शेतकिी आम्हाला फोन करुन सवचाितात की, तमु्ही आर्चा ऊस 

िाळपासाठी का घेत नाहीत ? आम्ही आपल्या कािखान्याचे सभासद आहोत. तसचे 

कर्ी ऊस उत्पादन झाल्यास शेतकिी ऊस िाळपासाठी िाहिे दतेात. आम्ही त्याांना 

सवचाितो की, ऊस दणे्यासांिांधी काय झाले ? यावि ते आम्हाला साांितात की, आम्ही 

फि ऊसाचा दि िघतो. त्यार्ळेु आपल्याला सवम र्ाहीत आह ेकी, तसे काही घडत 

नाही.  

 श्री.अांिादास दानवे : सभापती र्होदया,  एफआिपीच्या िास्त व सकफायतशीि 

दिासांिांधी र्ी िोलणाि आह.े सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत याांनी िांििािन 

ससर्तीचा उल्लेख केला. सदि ससर्तीने केलेल्या सशफािशींपैकी आतापयिंत सकती 

सशफािशींची अांर्लििावणी किण्यात आली व त्याचे सध्या काय स्टेटस आह े?       
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श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, या सांदभामत र्ी िैठक घेणाि आह.े 

त्या िैठकीला सन्र्ाननीय सदस्य श्री.अांिादास दानवे याांना दखेील िोलसवण्यात 

येईल.  

श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदया, िाज्यात सवशेषत: र्िाठवाडयात 

यावषी िाळपसवना र्ोठया प्रर्ाणात ऊस सशल्लक िाहण्याची शक्यता आह.े 

स्व.सवलासिाव दशेर्खु याांनी त्या काळात शेतकऱयाांना प्रती हके्टिी २५ हिाि रुपय े

दि सदला होता. र्ाझी अशी र्ािणी आह ेकी, आपण शेतकऱयाांना सकर्ान प्रती हके्टिी 

५० हिाि रुपये दि द्यावा व त्यादृष्टीने पांचनार्े किावेत.  

श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, स्व.सवलासिाव दशेर्खु याांनी त्या 

काळात िासहलेल्या ऊसाकरिता प्रती हके्टिी २५ हिाि रुपये दि सदला होता. तसेच 

िासहलेला ऊस पढुील वषी पनु्हा कािखान्याांना घ्यावा लािला होता. अशा प्रकािे र्ोठे 

चक्र सरुु होते. या सांदभामत िीड, िालना, पिभणी, सातािा सिल्हयातील वाई परिसि 

व आटपाडी परिसिार्ध्ये हा प्रश्न सनर्ामण होत आह.े आम्ही या सांदभामत प्रत्येक 

आठवडयाला आढावा घेतो. आम्ही या सांदभामत सनयोिन केलेले आह.े  

       यानांति श्री.िाििे.... 
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 उप सभापती : सदिहू िैठक आपण कधी घेणाि आहात? 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, पढुील आठवडयात िैठक 

घेण्यात येईल. 

 श्री.िोसपचांद पडळकि : सभापती र्होदया, र्ांत्री र्होदयाांनी साांसितले की, 

काही शेतकऱयाांनी लेखी सदले आह ेकी, तीन टप्प्यात एफआिपी दणे्यात यावी. र्ी 

सवनांती कितो की, अनेक कािखानदािाांनी शेतीवि किम काढलेले आह.े िे कािखाने 

िांद पडले ते सवम शेतकिी दशेोधडीला लािले आहते. िे शेतकिी तमु्हाला सलहून 

दतेील त्याांच्यािाित तमु्ही घ्यायचा तो सनणमय घ्यावा. पिांत ुहा सनणमय दसुऱया 

शेतकऱयाांना तमु्ही सलहून सदले म्हणनू लाि ूकिण्याचे काही कािण नाही, तसे काही 

करु नका. 

 उप सभापती : सदिहू लक्षवेधी सचूना सांपलेली आह.े  आि िरुुवाि 

सदनाांक १० र्ाचम, २०२२ िोिी र्ान्य केलेल्या र्.सव.प.सनयर् १०१-अ अन्वये 

सवशेष उल्लेख सचूना सभािहृाच्या पटलावि ठेवल्याचे र्ी घोसषत किीत आह.े  

 आता दपुािी ३.१५ वािेपयमत सभािहृाची िैठक र्ध्यांतिासाठी स्थसित होत 

आह.े 

 

    (दपुािी २.४० ते ३.१५ वािेपयमत र्ध्यांति) 

       ------- 
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(मध्यंतरानतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय तागलका सभापती ( श्री.अमरनाथ राजुरकर )) 

 

 तागलका सभापती : सभािहृाची िैठक अध्याम तासाकरिता स्थसित किण्यात 

येत आह.े  

( सभािहृाची िैठक दपुािी ३.१५ ते ३.४५ वािेपयिंत स्थसित झाली.) 

--------------- 
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(स्थगगतीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 

 श्री. ियांत प्र. पाटील : सभापती र्होदयाांनी आि सवसधर्ांडळात सासवत्रीिाई 

फुले याांचा कायमक्रर् आयोसित केला आसण एक नवीन प्रथा सरुु केली त्यािद्दल र्ी 

आपले र्नापासनू आभािी आह ेव आपले र्नापासनू असभनांदन किीत आह.े  

 उप सभापती : र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री. ियांत प्र.पाटील याांना साांि ूइसच्छते 

की, आि सासवत्रीिाई फुले नसत्या ति आम्ही या सठकाणी पोहचलो नसतो.  

आता सवधेयक क्रर्ाांक-३ चचेला घेण्यात येईल.  

 

      ----- 
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पृ.शी.: र्ुांिई र्हानििपासलका र्हािाष्ट्र सशक्षण व  

िोििाि हर्ी (उपकि) आसण र्हािाष्ट्र (नाििी 

के्षते्र) झाडाांचे सांिक्षण व ितन (सधुािणा) 

सवधेयक, २०२२     

   L.A.BILL NO. III OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE 

MAHARASHTRA EDUCATION AND EMPLOYMENT 

GUARANTEE (CESS) ACT, 1962 AND THE 

MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND 

PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.) 

श्री. सांिय िनसोडे ( पयामविण व वाताविणीय िदल िाज्यर्ांत्री ) : सभापती 

र्होदयीा, र्ी आपल्या अनरु्तीने सवधानसभेने सांर्त केल्याप्रर्ाणे सन २०२२ चे 

सव.स.सव.क्रर्ाांक ३ - र्ुांिई र्हानििपासलका असधसनयर्, र्हािाष्ट्र सशक्षण व िोििाि 

हर्ी (उपकि) असधसनयर्, १९६२ आसण र्हािाष्ट्र (नाििी के्षते्र) झाडाांच ेसांिक्षण व 

ितन असधसनयर्, २०७५ याीांत आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक र्ाांडतो. 

उप सभापती : सवधेयक र्ाांडण्यात आले आह.े 

श्री. सांिय िनसोडे : सभापती र्होदयीा, र्ी आपल्या अनरु्तीने 

सवधानसभेने सांर्त केल्याप्रर्ाण े सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रर्ाांक ३ - र्ुांिई 

र्हानििपासलका असधसनयर्, र्हािाष्ट्र सशक्षण व िोििाि हर्ी (उपकि) असधसनयर्, 

१९६२ आसण र्हािाष्ट्र (नाििी के्षते्र) झाडाांचे सांिक्षण व ितन असधसनयर्, २०७५ 

याीांत आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव 

र्ाांडतो. 

प्रश्न प्रस्ततु झाला 
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उप सभापती : आता सवधेयक सवचािात घेण्यासांिांधीच्या प्रश्नावि चचाम 

होईल. तद्नांति र्ाननीय र्ांत्रयाांचे उत्ति झाल्यानांति सवधेयक सवचािात घेण्यासांिांधीचा 

प्रश्न र्तास टाकला िाईल. 

आता सन्र्ाननीय सदस्याांनी भाषणास सरुुवात किावी. 

श्री. सनुील सशांद े(सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदयीा,.... 

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती र्होदया, र्ाझा पॉई ांट ऑफ इन्फर्ेशन आह.े  

 उप सभापती : र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री. शसशकाांत सशांद े याांना दोन 

सर्सनटानांति त्याांचा पॉई ांट ऑफ इन्फर्ेशन र्ाांडण्यासाठी पिवानिी दणेाि आह.े  

 श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती र्होदया, सदिहू सवधेयकाच्या अनषुांिाने 

सांिांसधत सवभािाच ेदोन्ही र्ांत्री र्होदय सभािहृात नाहीत. आम्ही सदलेल्या सचूनेच्या 

अनषुांिाने कोणते र्ांत्री र्होदय उत्ति सकां वा सवशे्लषण दणेाि आहते असा र्ाझा पॉई ांट 

ऑफ इन्फर्ेशन आह.े  

 उप सभापती : ठीक आह.े र्ी र्ाननीय र्ांत्री र्होदयाांना सभािहृात उपसस्थत 

िाहण्यासाठी सनिोप दतेे.  

 श्री. सांिय िनसोडे : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्याांनी उपसस्थत 

केलेल्या सचूनाांची र्ी नोंद घेणाि आह.े  

 श्री. सनुील सशांद े : सभापती र्होदया, या सवधेयकाच्या सांदभामत तर्ार् 

र्ुांिईकिाच्यावतीने... 

 श्री. सवनायक र्ेटे : सभापती र्होदया,.... 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य श्री. सवनायक र्ेटे याांनी खाली िसनू घ्यावे. 

र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री. सनुील सशांद ेयाांना िोलण्याची पिवानिी सदलेली आह.े  

 सन्र्ाननीय सदस्य श्री. शसशकाांत सशांद ेयाांनी िो र्दु्दा उपसस्थत केलेला आह े

तो ििोिि आह.े सन्र्ाननीय सदस्य सदिहू सवधेयकाच्या अनषुांिाने सवचािसवसनर्य 

किीत असताना आपली भसूर्का र्ाांडण्याचा प्रयत्न किीत असतात. आपण सवधेयक 

क्रर्ाांक-३९ ह े पसहल्याप्रथर् चचलेा घेऊन र्ांििु किणाि होतो. र्ांत्री र्होदय ह े

सवधानसभेत लक्षवधेी सचूनेला उपसस्थत आहते. सदिहू सवधेयक नांति चचेला घेऊन  
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उप सभापती..... 

र्ांििु किणाि असतील ति र्ला कोणतीही अडचण नाही. त्यार्ळेु आता सवधेयक 

क्रर्ाांक-३९ ह ेचचेला घणे्यात येईल. 

 

 

        यानांति श्री. िोडे.... 
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पृ.शी./ मु.शी. : भािताच्या सांसवधानाच्या अनचु्छेद                                                  

२०० अन्वये िाज्यपालाांच्या असधसांर्तीसाठी  

पाठसवण्यात आलेले व िाज्यपालाांनी 

फेिसवचािाथम पित पाठसवलेले सन २०२१ च े

सवधानसभा सवधेयक क्रर्ाांक ३९- र्हािाष्ट्र 

सहकािी सांस्था (सतसिी सधुािणा) सवधेयक, 

२०२१ र्धील खांड २२ िाित र्.सव.स. सनयर् 

१५३ अन्वये फेिसवचाि किणे. 

 

श्री.िाळासाहिे पाटील (सहकाि र्ांत्री) : सभापती र्होदया, र्ी आपल्या 

अनरु्तीने सवधानसभेने सांर्त केल्याप्रर्ाणे सन २०२१ चे सव.स.सव. क्रर्ाांक ३९ – 

र्हािाष्ट्र सहकािी सांस्था असधसनयर्, १९६० यार्ध्ये आणखी सधुािणा 

किण्याकरिता सवधेयक यािाित िाज्यपालाांच्या सांदशेानसुाि सवधेयकातील खांड २२ 

र्हािाष्ट्र सवधानसभा सनयर् १५३ अन्वये फेिसवचािाथम घेण्यात यावा, असा प्रस्ताव 

र्ाांडतो. 

सभापती र्होदया, या िाज्यात १९६० पासनू सहकाि चळवळ वाढीस 

लािली.  २०१३ र्ध्ये ९७ वी घटना दरुुस्ती झाली. त्यानांति सदिहू कलर् विळण्यात 

आले होते.  कलर् २६ र्ध्ये सक्रयाशील सभासद आसण असक्रयाशील सभासद याांची 

व्याख्या आह.े त्याच पद्धतीने एकाच व्यिीला दोन सठकाणी सभासद होता येणाि 

नाही या िाितच्या तितदुीचा उल्लेख आह.े  ९७ व्या घटना दरुुस्तीनसुाि कलर् ७३ 

(अ)(अ) र्ध्ये सदस्य सांख्या २१ पयिंत र्याासदत केली होती.  पिांत ुनांति असे लक्षात 

आले की, िाज्यातील सवसवध सिल्याांर्ध्ये िास्त तालकेु आहते.  त्या प्रत्येक 

तालकु्याला प्रसतसनसधत्व सर्ळणे आवश्यक होते.  त्यार्ळेु २१ असलेली सदस्य 

सांख्या २५ पयिंत किण्याचा असधकाि त्यात दणे्यात आला.  तसेच कलर् ७३ (ि) 

र्ध्ये सांस्थेच्या ससर्त्याांवि सववसक्षत िािा िाखनू ठेवणे, अनसुसूचत िाती, अनसुसूचत 

िर्ातीचा एक सदस्य, इति र्ािासविम प्रविामचा सभासद घेण्याची तितदू आह.े  दसुिा 
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श्री.िाळासाहिे पाटील.... 

सवषय असा आह े की, कलर् ७३ र्ध्ये र्सहलाांसाठी ज्या िाखीव सांस्था आहते 

त्यार्ध्ये १०० टक्के र्सहला सदस्य या सांचालक असतात.  अशा सठकाणी 

कायद्यार्ध्ये सटू दणे्याची तितदू आह.े  ज्या सठकाणी १०० टक्के र्सहला सदस्य 

आहते, त्या र्सहला सांचालक होतील.  या सांदभामत शासनाकडे असधकाि आहते की 

त्या सांस्थेला सटू द्यायची.  त्या सठकाणी केवळ र्सहला िाहतील, तथेे कोणतीही 

आिसक्षत िािा िाहणाि नाही.  पवूी ही तितदू होती. तसेच सांस्थेचा कोणताही सभासद 

थकिाकीदाि असेल आसण कलर् ७९ सकां वा ८८ अांतिमत ििािदाि असेल ति.... 

तसेच दोन पेक्षा असधक अपत्य असणाऱया व्यिींच्या िाितीतील कलर्ात सिकािने 

यापवूी कधीही कोणाला सटू सदलेली नव्हती.  त्यार्ळेु याचा िैिवापि होईल अशी 

काही लोकाांना शांका आह,े पिांत ुअशी कोणतीही सटू सदली िाणाि नाही.  अशा 

प्रकािचे ह ेकलर् आह.े आसथमक वषम सांपल्यापासनू सहा र्सहन्याच्या आत वासषमक 

सभा आयोसित किणे आवश्यक आह.े  पिांत ुकोिोना परिसस्थतीत सकां वा कोल्हापिू, 

साांिली, कोकण या भािात र्हापिू सकां वा नैससिमक आपत्ती आल्यानांति वासषमक सभा 

घेता आली नाही. अशा परिस्थतीत सवसहत कालावधीत वासषमक सभा घेता आली 

नाही ति त्या सठकाणी र्दुतवाढ दणे्याची तितदू आह.े  सवशेष सवमसाधािण सभा 

आयोसित किणे या िाितची दखेील तितदू आह.े या र्ाध्यर्ातनू सहकािाला चालना 

दणेे  हा उद्दशे आह.े  कोिोना काळात र्ाचम र्सहना सांपल्यानांति चाि र्सहन्यात ऑडीट 

करुन पढुील दोन र्सहन्यात वासषमक सभा घेणे शक्य झाले नाही.  िोपयिंत सवोच्च 

न्यायालय ९७ वी घटना दरुुस्ती िद्द किीत नव्हते तोपयिंत आपल्याला अडचणी होत्या.  

त्यासाठी आपल्याला सनव्वळ कायद्यात िदल किावा लािला.  ही वेळ पनु्हा 

भसवष्ट्यात येऊ नये म्हणनू ह ेसवधेयक या सठकाणी र्ाांडलेले आह.े 

प्रश्न प्रस्ततु झाला. 
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श्री.ियांत प्र.पाटील : सभापती र्होदया, ९७ व्या घटना दरुुस्तीनसुाि कें द्र 

सिकािने दशेात सहकािाचा कॉर्न कायदा केला.  र्ी या सवषयाच्या िाितीत 

पिवासदु्धा सभािहृात िोललो होतो.  र्ाझी हिकत एवढीच आह ेकी, अशा प्रकािची 

सधुािणा आपणास कायद्याने किता येऊ शकते काय ? िि अशा प्रकािचा िदल 

किता येऊ शकत असेल ति ७३ व्या घटना दरुुस्तीनसुाि सिल्हा परिषदाांर्ध्ये िो 

िदल केला त्या सठकाणी सदु्धा िदल किता आला पासहिे. कें द्र सिकािने सहकािाच्या 

िाितीत कॉर्न कायदा केल्यार्ळेु िाज्य सिकािला पनु्हा विेळी तितदू सकां वा 

सधुािणा किण्याचा असधकाि नाही.  कें द्राच्या कॉर्न कायद्यास र्ाझा सविोध नाही. 

पिांत ुआपण सहकाि कायद्यात वेिवेिळ्या तितदुी आसण सधुािणा किीत आहात.   

त्या किण्याचा आपल्याला असधकाि आह ेकाय ?  र्ाझा यास सविोध नाही.  र्ाझ े

एवढेच म्हणणे आह ेकी, िोपयिंत र्ाझ्या शांकाांचे सनिसन होत नाही तोपयिंत ह ेसवधेयक  

चचलेा घेता येणाि नाही.   

सभापती र्होदया, र्ाझा व्यसिित सविोध नाही.  कािण सहकाि ॲक्टच े

सलांकींि सिल्हा परिषद ॲक्टशी आह.े या कायद्याच्या धतीवि  सिल्हा परिषदाांना 

सदु्धा सहा र्सहन्याांची र्दुत वाढवनू द्यावी अशी आम्ही र्ािणी कितो.  तो 

आपल्याला असधकाि आह.े पण िाज्यपाल र्होदय सही किणाि नाहीत, विैिे विैिे 

हा वेिळा र्दु्दा आह.े  आपले असधकाि आपण वापिले पासहिेत.  र्ी काल सदु्धा या 

िाितीत िोललो, पिांत ुर्ला कोणी िाांभीयामने घतेले नाही. र्ी या सवधेयकाची वाट 

पाहत होतो. िाज्य सिकािला सहकािाच्या िाितीत सधुािणा किता येते, र्ि सिल्हा 

परिषदाांच्या िाितीत का किता येत नाही, हा र्ाझा प्रश्न आह.े  या िाितीत सवधी व 

न्याय सवभािाने सकां वा सांिांसधत सवभािाने र्ािमदशमन केले पासहिे.  त्यानांतिच ह े

सवधेयक चचेला येऊ शकते.  हा ताांसत्रक र्दु्दा आह,े त्यार्ळेु आपण अशा प्रकािची 

तितदू करु शकत नाही.  कोिोनाच्या काळात असस्तत्वात असलेल्या सांचालक 

र्ांडळाला सहा र्सहन्याांची र्दुतवाढ सदली.  आम्ही त्याला त्यावेळी सविोध केला 

नाही. सहकाि कायद्याप्रर्ाणे अशा प्रकािची र्दुतवाढ सिल्हा परिषदाांच्या िाितीत 

का दऊे शकत नाही ? र्ाझे एवढेच म्हणणे आह ेकी, र्ी िे र्दु्द ेउपसस्थत केले त्या 

िाित सभािहृाचे सर्ाधान झाले पासहिे.  र्ांत्री र्होदय, आपण िे किीत आहात त े
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श्री.ियांत प्र.पाटील.... 

योग्य आह.े  पिांत ुआपल्याला कायद्याने अशा प्रकािची सधुािणा किता येत नाही.  

र्ािच्या कालखांडात नािपिू असधवेशनात र्ाननीय सवोच्च न्यायालयाच्या 

आदशेानसुाि सवसधर्ांडळाला कायदा किणे िांधनकािक असल्याचे सवधी व न्याय 

सवभािाने साांसितले होत.े  र्ी त्यावि आके्षप घऊेन तीन सदवस ते सवधेयक अडवनू 

धिले होते.  सवसधर्ांडळ ह े कायदरे्ांडळ असल्यार्ळेु उच्च न्यायालय, सवोच्च 

न्यायालय आपल्याला कायद े किण्यािाित सचुव ू शकत नाहीत.  आपण 

सवसधर्ांडळात िे कायद ेकितो त्या आधािे उच्च न्यायालय व सवोच्च न्यायालयाने 

सनकाल द्यावयाचा असतो.  सवसधर्ांडळाने कोणता कायदा किावा ह ेउच्च न्यायालय 

व सवोच्च न्यायालय साांिणाि असेल ति या सवसधर्ांडळाचे असस्तत्वच िाहणाि नाही.  

या सभािहृात आसण आवािात आपण सपु्रीर् आहात.  र्ाझी र्ािणी आह ेकी, या 

सवधेयकात आपण स्पष्टता आणली पासहिे.  र्ी चकुीचे िोलत आह ेह ेिि आपण 

पटवनू सदले ति र्ी र्ाझे म्हणणे र्ािे घेईन.  पिांत ुअर्कु कायद्यानसुाि अशा प्रकािचा 

िदल करु शकतो ह ेआपण आम्हाला पटवनू द्यावे.  िि िदल किता येत असेल ति 

िे कायद ेकें द्र सिकािने आणले त्यात सवािंर्ध्ये िदल केला पासहिे.  र्ाझा सिल्हा 

परिषदाांच्या िाितीत आग्रह आह.े असधवेशनाचे अिनू दोन आठवडे िाकी आहते.  

हा तत्त्वाचा आसण आपल्या असधकािाचा प्रश्न आह.े  िे असधकाि आपल्याला आहते 

ते असधकािच लोप पावत असतील ति ते आपल्या दृष्टीने योग्य नाही.  त्यार्ळेु 

िोपयिंत सनणमय होत नाही तोपयिंत या सवधेयकावि चचाम किता कार्ा नये.  सिल्हा 

परिषदचे्या िाितीत अशा प्रकािे एकर्ताने सनणमय किावा लािेल.  कािण कोणालाही 

सनवडणकुा नको आहते.  आता ति अनेक सांस्था प्रशासकाच्या ताब्यात सदल्या िात 

आहते. हिािो कोट्यवधी रुपयाांचे ििेट असलेल्या र्ुांिई र्हानििपासलकेवि 

प्रशासक सनयिु करुन त्या एका व्यिीच्या ताब्यात दते आहात.   असे झाले ति 

लोकशाही कशी िाहील ?  अशाचप्रकािे िाज्यातील सवम ३८ सिल्हा परिषदाांचा 

कािभाि आपण ३८ प्रशासकाच्या हाती दणेाि काय ? त्या सठकाणी ४००-५०० 

लोकप्रसतसनधी कार् कितात. एका सवभािाला एक कायदा आसण दसुऱया सवभािाला 
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श्री.ियांत प्र.पाटील..... 

दसुिा कायदा किता येणाि नाही.  त्यार्ळेु र्ाझी आग्रही र्ािणी आह ेकी, यार्ध्ये 

स्पष्टपता आणावयास पासहिे. 

      नांति श्री.काांिळे.... 
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श्री. ियांत प्र. पाटील .... 

ह ेसवधेयक येताना सवधी व न्याय सवभाि काय किीत आह,े आपले ससचव काय किीत 

आहते ? आपले ससचव सवधी व न्याय सवभािाचे असतात. ह ेसवधेयक आणताना 

सवधी व न्याय सवभािाने पासहले पासहिे होते. सवधीर्ांडळाच्या ससचवाांचे खाते काय 

किते ? आम्ही िोलायचे आसण ते किायचे नाही असे ििोिि होणाि नाही. र्ी 

कायद्याचा पदवीधि नाही सकां वा र्ाझ्याकडे कोणतीही पदवी नाही. पण र्ाझ्यासािखा 

एक सार्ान्य र्ाणसू ह ेिोलतो र्ि आपले सवधी व न्याय सवभाि काय किीत आह े? 

आपल्याला त्यािाित ससु्पष्टता आणली पासहिे. आर्चे सर्ाधान त्याांनी केले 

पासहिे अशी र्ाझी र्ािणी आह.े कोणाचा सविोध आह ेका ते साांिावे. 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य श्री. शसशकाांत सशांद ेयाांचा हाच र्दु्दा आह े

की वेिळा र्दु्दा आह,े आपल्याला सन्र्ाननीय सदस्य श्री. ियांत प्र. पाटील याांनी िो 

र्दु्दा र्ाांडला आह,े त्याच्याशी ससुांित र्दु्दा र्ाांडावयाचा आह े का ? सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी र्लूभतू र्दु्दा र्ाांडला आह.े ते सवधेयकावि िोललेले नाहीत. त्याांनी असा 

प्रश्न उपसस्थत केला आह ेकी, र्लूभतूरित्या आपल्याला यावि असधकाि आह ेकी 

नाही सकां वा तो असावा आसण त्यािाित शासनाने स्पष्टीकिण द्यावे. तरु्चा त्याच्याशी 

सांलग्न र्दु्दा आह ेकी तमु्हाला सवधेयकावि िोलायचे आह े? 

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती र्होदया, र्ला या सांदभामतच िोलायचे आह.े 

 उप सभापती : आपण िरुि िोलावे. सन्र्ाननीय सदस्याांनी िोलावे, त्यानांति 

र्ाननीय र्ांत्रयाांनी शासनाची भसूर्का स्पष्ट किावी. र्ि ह ेसवधेयक चचलेा घ्यायचे की 

नाही यािाितचा आपण सनणमय करु, तोपयिंत सवधेयकावि िोलण्यापेक्षा सन्र्ाननीय 

सदस्य श्री. ियांत प्र. पाटील याांनी वैधासनक, घटनात्र्क सांदभामत िो र्दु्दा र्ाांडला 

आह,े त्यावि िोलावे. 

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती र्होदया, र्ी सन २०२१ च्या सव.स.सव. क्रर्ाांक 

३९ वि सन्र्ाननीय सदस्य श्री. ियांत प्र. पाटील याांनी िो र्दु्दा उपसस्थत केला आह,े  
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श्री. शसशकाांत सशांद े.... 

त्यावि िोलत आह.े र्हत्त्वाच्या सवषयाच्या सांदभामत र्दु्दा उपसस्थत केला आह.े 

र्ािच्या वेळी ह ेसवधेयक सवधानसभा व सवधानपरिषद येथे र्ांििू झाले होते. र्ाननीय 

िाज्यपालाांकडे सवधेयक र्ांििुीला िले्यानांति आसण ते पित पाठसवण्यात आल्यानांति 

न्यायालयाचा दखेील आदशे आला. न्यायालयाच्या सचूनेप्रर्ाणे असा कायदा 

किावा असा या सवधेयकाचा र्सदुा आह.े हा सवषय असधकािाचा येत आह.े र्ी 

िाकीच्या िािकािणावि िोलणाि नाही. र्ध्यांतिी १२ सन्र्ाननीय सदस्य सनलांसित 

झाले, त्यानांति तो सभािहृाचा, सवधीर्ांडळाचा असधकाि की न्यायालयाचा असधकाि 

हा प्रश्न उपसस्थत झाला. आता दखेील या सवधेयकाच्या सांदभामत हचे आह.े ह ेसवधेयक 

येथे ििी र्ांििू झाले तिी उद्या ते र्ाननीय िाज्यपालाांनी र्ांििू केले नाही ति ते र्ाननीय 

िाष्ट्रपतींकडे िाईल. न्यायालयाने सनणमय द्यावा की हा असधकाि आपला आह ेहा 

सवामत र्हत्त्वाचा र्दु्दा आह.े घटनेनसुाि कायद ेिनसवण्याचा असधकाि असेल आसण 

त्यार्ध्ये उद्या सवोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय याांचा हस्तके्षप होऊ लािला ति 

या असधकािाांर्ध्ये कोणत्याही प्रकािे र्िुपणे सनणमय घेता येणाि नाहीत अशी शांका 

व्यि केली आह.े हा पॉसलसी सनणमय आह.े ह े नसुते सवधेयकापिुते नाही. 

सवधीर्ांडळाच्या असधकािाच्या सांदभामत हा सनणमय असल्यार्ळेु यािाित एक सवषय 

या सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू उपसस्थत केला आह,े त्यािाित खलुासा होणे िििेच े

आह.े आपण हा सनणमय घ्याल, त्यावेळी भसवष्ट्य काळात ही लढाई होणाि आह.े 

कोणी तिी न्यायालयात िाणाि, पनु्हा न्यायालय त्यार्ध्ये हस्तक्षेप किणाि, 

न्यायालयाचा आदशे आला की आपल्या आदशेाला िांधन पडणाि का या सवम 

िोष्टींचा सनणमय घेत असताना सवचाि किावा लािणाि आह.े र्घाशी साांसितले त्या 

सवषयावि र्ी एवढेच साांिणाि आह ेकी, यावि सिकािचे र्त, भसूर्का काय आह,े 

सभापती, अध्यक्ष, सवधीर्ांडळाचा असधकाि काय आह ेयाचा खलुासा होणे िििेच े

आह.े त्यार्ळेु याचा खलुासा व्हावा. 
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 श्री. सदवाकि िावते : सभापती र्होदया, सवधेयक िनतेपयिंत वेिळ्या अथामने 

चचलेा िेले आह.े सवधेयक र्ाननीय िाज्यपालाांकडे र्ांििुीसाठी िाण्यासाठी 

सभािहृाने सवधेयक र्ांििू केले, त्यावेळी आपण ही चचाम केली नाही. सिकािने हा 

सनणमय घेतला आह.े कोिोना आला कळत-नकळत सनणमय घेण्याची परिसस्थती सनर्ामण 

झाली, त्यार्ध्ये सनर्ामण झालेले ह े सवधेयक आह.े र्ाननीय िाज्यपालाांकडे 

र्ान्यतेसाठी सवधेयक िेले, त्यावेळी र्ाननीय िाज्यपालाांनी या सांदभामत काही सचूना 

करुन अथवा सनयर्ात, कायद्यात िसत नाही म्हणनू ह ेिदलले पासहिे, अर्कु केले 

पासहिे ही उपसचूना पाठसवली आसण साांसितले की, सधुािणा करुन आर्च्याकडे 

पित पाठवा. र्ी सहि चौकशी केली ति ती र्ासहती सर्ळाली. र्ाननीय र्ांत्रयाांनी ती 

र्ासहती सदनाला द्यायची आह ेकी, र्ाननीय िाज्यापालाांनी सवधेयकार्ध्ये ताांसत्रक 

त्रटुी सचुसवत असताना सवधी व न्याय खात्याला िोलावनू त्याांच्याशी चचाम केली का, 

ती केली असेल, त्रटुी दाखसवल्या असतील ति सवधी व न्याय खात ेकर्ी पडले होत े

का आसण ह ेकिण्याकरिता सवधी व न्याय खात्याला ह ेर्ान्य असेल सकां वा नसेल ति, 

असे त्याांनी र्ाननीय िाज्यापालाांना काही लेखी साांसितले आह ेका की, आपण िे 

म्हणत आहात तसे नाही, ह े ििोिि आह े आसण तिीही र्ाननीय िाज्यापालाांनी 

पाठसवले का ? लोकाांर्ध्ये वाद सनर्ामण झाला आह ेकी, आपण कितो ते चकुतो सकां वा 

र्ाननीय िाज्यपाल ते र्दु्दार् अडसवतात, असा वेिळ्या प्रकािे र्ाननीय िाज्यपाल व 

सिकाि असा र्दु्दा सनर्ामण झाला आह.े एक सवषय झाल्यानांति सहकाि सवधेयक पित 

पाठसवले आह.े र्ाननीय िाज्यपालाांनी नेर्की कोणती सचूना साांसितली होती, आपण 

त्यािाित काय केले ? सन्र्ाननीय सदस् याांचा तोच र्दु्दा आह.े आपण साांसितले की, 

हा सवधीर्ांडळाचा असधकाि आह.े फि त्याला र्ाननीय िाज्यपालाांनी र्ान्यता दतेाना 

त्रटुी साांसितली आह.े आपण ती योग्य कशी आह ेह ेपाहून ते सवधेयक पित िसेच्या 

तसे आणले आह.े  

 सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. शसशकाांत सशांद ेम्हणाले ते ििोिि 

आह.े तोच वादाच र्दु्दा आह.े त्याांनी त्रटुी साांसितली, ती र्ान्य नसल्यार्ळेु आपण ह े

सवधेयक पनु्हा तसेच र्ांििू किीत आहोत. र्ाननीय िाज्यपालाांना ते र्ांििू नसल्यार्ळेु  
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श्री. सदवाकि िावते .... 

ते र्ाननीय िाष्ट्रपतींकडे िाणाि आह.े शेवटी या सवधेयकाचा उद्दशे काय आह े ? 

र्ाननीय िाष्ट्रपतींनी दखेील सवचाि किण्याकरिता सवधेयक तसेच ठेवनू सदले ति काय, 

त्याांच्याकडे दशेाच्या पातळीवि कायदशेीि तज्ज्ञाांची फौि आह.े एकाचे झाले की 

दसुऱयाचे होते. त्यार्ळेु यार्ध्ये सकत्येक र्सहने िातील. आपण येथे कायदा तयाि 

कितो, तो अांर्लात आणण्याकरिता नाईलािाने अडचणी येतात आसण परिसस्थती 

तयाि होते. ह ेसवधेयक सहकािाचे आह.े प्रत्येक सांस्थेचा यार्ध्ये सांिांध येणाि आह.े 

र्ला र्ाननीय र्ांत्रयाांनी या सांदभामत साांिावे. सन्र्ाननीय सदस्य श्री. ियांत पाटील याांनी 

उपसस्थत केलेला र्दु्दा िांभीि आह.े सवधीर्ांडळाचा सांिांध आह.े सवधेयक तातडीने 

र्ांििू किण्यापेक्षा असधवेशन दोन आठवडे चालणाि आह,े त्यार्ळेु तो सवषय नाही. 

ते आले पासहिे. र्ाननीय िाज्यपालाांनी िो र्दु्दा उपसस्थत करुन सवधेयक पित 

पाठसवले, तो र्दु्दा टाळून आपण आर्चे ििोिि आह ेअसे साांित आहोत, तो र्दु्दा 

काय होता व कसा चकुीचा होता ह ेसाांसितले पासहिे. िाज्यभि चचाम सरुु आह.े र्ात्र 

सवधेयक कोणालाच र्ाहीत नाही. सवधेयकात आपला व त्याांचा वाद आह े असे 

वाताविण सनर्ामण झाले आह.े आपण सिकाि म्हणनू योग्य पध्दतीने पढेु िात आहोत 

ह ेर्ाननीय र्ांत्रयाांनी सभािहृात सवसदत केले ति फाि ििे होईल. धन्यवाद ! 

 श्री. प्रवीण दटके : सभापती र्होदया, सवधेयक क्रर्ाांक ३ व ३९ र्ाझ्याकडे 

आह.े सवधेयक क्रर्ाांक ३ र्ध्ये उद्दशे व कािणे स्पष्ट आहते. सवधेयक क्रर्ाांक ३९ 

र्ध्ये  उद्दशे व कािणे नाहीत. नवीन सन्र्ाननीय सदस्याांना यािाित सर्ित नाही. 

त्यार्ळेु आम्ही ह ेकसे सर्िनू घेऊ ? आम्ही नवीन सन्र्ाननीय सदस्य आहोत. र्ी 

सवधेयक वाचले आह.े कृपया र्ाननीय र्ांत्रयाांना या सांदभामत साांिावे अशी र्ाझी सवनांती 

आह.े  

 श्री. असभिीत वांिािी : सभापती र्होदया, र्ाझा दखेील हाच र्दु्दा आह.े 

 उप सभापती : र्ी स्पष्ट केले होते की, र्ाांडलेल्या र्लूभतू र्दु्यािाित िोलावे. 

ताांसत्रक र्दु्द ेआहतेच. 
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 श्री. िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, ह े सवधेयक र्ािच्या 

असधवशेनात सवधानसभा व सवधानपरिषदनेे र्ांििू केले होते आसण ते र्ाननीय 

िाज्यपालाांकडे िेले होते. सन्र्ाननीय सदस्य श्री. ियांत प्र. पाटील याांनी र्दु्दा उपसस्थत 

केला आह.े िाज्याच्या सचूीर्धील सहकाि सवषय आह.े सरुुवातीला साांसितले आह े

की, सन १९६० पासनू सन २०१३ पयिंतच्या सधुािणाांची कायमवाही सरुु होती. ९७ 

वी घटनादरुुस्ती आल्यानांति ह ेिािलूा िासहले. पनु्हा आपण ॲड किीत आहोत. 

सवधेयकार्ध्ये सवशेष काही नाही. सान्र्ाननीय सदस्य र्घाशी म्हटले की, सक्रयाशील 

व असक्रयाशील त्यार्ध्ये आह ेकी नाही ? ते त्यार्ध्ये आह.े आपण काही सांस्थाांच्या 

िाितीत अवसायक नेर्तो आसण १० वषािंसाठी नेर्तो. 

          नांति श्री. खचे .... 
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 श्री.सवनायक र्ेटे : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. ियांत प्र.पाटील 

याांनी िे साांसितले तो र्दु्दा र्हत्वाचा आह.े ७९ वी घटना दरुुस्ती कें द्र शासनाने केली 

त्यार्ध्ये िाज्य शासनाला असधकाि आहते काय ? हा खिा र्ळू र्दु्दा आह.े ते वािांवाि 

साांित आहते की, सवधी व न्याय सवभाि काय किीत आह.े सवधान र्ांडळ ससचवालय 

काय किीत आह.े यािाित त्याांनी स्पष्टीकिण द्यावे. या सवधेयकात आपण काय नर्दू 

केले हा नांतिचा भाि आह.े हा िेससक र्दु्दा आपण अिोदि साांसितला पासहिे. त्यानांति 

या सवधेयकावि चचाम किता येईल. िाज्य सिकािला तसा असधकाि असले ति ७३ 

व्या घटना दरुुस्ती र्ध्ये सधुािणा किावी लािले. तसे आपण किीत नाही. ते दखेील 

आपणाला किावे लािले. असे ह े सवम र्दु्द े आहते. सिल्हा परिषद व पांचायत 

ससर्तीच्या सनवडणकुा आहते. यातील ह े सवम र्ळू र्दु्द े आहते. यािाित र्ांत्री 

र्होदयाांनी स्पष्टीकिण द्यायला पासहिे. त्यानांति सवधेयकाविील चचलेा सरुुवात 

किता येईल. 

 श्री.ियांत प्र.पाटील : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावत े

याांनी एक वेिळा र्दु्दा काढलेला आह.े त्यािाित वेिळी चचाम किावी लािेल. र्ाझा 

र्ळू र्दु्दा ह ेसवधेयक र्ाांडता येते सकां वा नाही असा आह.े ति र्ाझे असे म्हणणे आह े

की, ह ेसवधेयक र्ाांडता येत नाही. र्ांत्री र्होदयाांनी स्पष्टीकिण दऊेन साांसितले की, 

सवधेयक र्ाांडता येते ति र्ी र्ाघाि घेईल. यािाित र्ला िास्त ज्ञान नाही. 

सवसधर्ांडळाचे ह े वरिष्ठ सभािहृ आह.े या सभािहृात वेिवेिळ्या स्तिातील 

सन्र्ाननीय सदस्य आहते. तेवढ्यासाठी वेिवेिळे र्तदािसांघ तयाि केले आहते. 

आर्च्या सािख े सार्ासिक कायमकते आहते, सहकाि क्षेत्रातील आहते, कोणी 

पदवीधि र्तदािसांघातनू सनवडून आले आहते. सशक्षकाांचा र्तदािसांघ आह.े स्थासनक 

स्विाज्य सांस्थाांचा र्तदािसांघ आह.े  डॉ.िािासाहिे आांिेडकि याांना सांसवधान तयाि 

किताना या सभािहृापासनू हीच अपेक्षा केली होती. सवधानसभेतनू र्ांििू होऊन 

एखाद ेसवधेयक व ठिाव वरिष्ठ सभािहृात आल्यावि येथील सन्र्ाननीय सदस्याांनी 

अभ्यास करुन ते पास किायचे आह.े हचे र्हत्वाचे कार् या सभािहृाचे आह.े हचे 

आता लोप पावत असेल ति ते योग्य होणाि नाही. र्ांत्री र्होदय आपण ह ेसवधेयक 

येथे र्ाांडू शकत नाही. कायद्याप्रर्ाणे कायमवाही किायला पासहिे. कायदा हा दधुािी  
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श्री.ियांत प्र.पाटील.... 

असतो. आपण िि साांसितले की, ह े सवधेयक र्ाांडता येते ति र्ी त्यासांदभामत उद्या 

अशाससकय सवधेयक आणेन. त्यावि आपण चचाम करु. र्ांत्री र्होदयाांिाित वाद 

नाही. आम्हीच साांसितले ह े सवधेयक घ्यावे. ियांत पाटील तेव्हा लिाडीने िोलत 

असतो ह े आपण लक्षात ठेवावे. यार्ध्ये दोन अथम आहते. त्यार्ळेु या पध्दतीने 

आपणाला कार् किायला पासहिे. यार्ध्ये र्ळू र्दु्दा हा सवसधर्ांडळाच्या असस्तत्वाचा 

आसण हक्काचा  व असधकािाचा आह.े आम्हाला िे असधकाि आह ेव िे असधकाि 

नाहीत ते आम्ही वापिावयास लािलो ति आम्हाला लोक म्हणतील  ह ेििोिि नाही 

तमु्ही सभािहृात काय कार् किता ? 

 उप सभापती : र्ांत्री र्होदयाांना यावि काही िोलायचे आह ेकाय ? 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, सन २०१३ पयिंत यार्ध्य े

सधुािणा किण्यात आली होती. ििुिात सिकािने सन २०१३ र्ध्ये ही घटना अवधै 

ठिसवली. सपु्रीर् कोटामने २० िलैु िोिी तो सनणमय कायर् केला. आपला ताांसत्रक र्दु्दा 

ठीक आह.े र्ाझे म्हणणे असे आह े की, िाज्य सचूीर्ध्ये सहकाि आह.े त्यार्ळेु 

सहकािाचे सवधेयक आणण्याचा असधकाि िाज्य सिकािला आह.े **** त्यार्ळेु 

ताांसत्रक र्दु्दा आपण कशाला काढीत आहात. 

 उप सभापती : र्ांत्री र्होदय, र्ी आता यार्ध्ये सनणमय दतेे. सभािहृात 

सवसधर्ांडळाचे असधकाि व िाज्य घटनेचे असधकाि सांदभामतील र्दु्दा र्ाांडण्यात आला 

आह.े सवधानसभेत सवधयेक र्ांििू झाले म्हणनू सवधानपरिषदते त्यावि चचाम होऊ नये 

असे नाही. या सभािहृात अनेक ऐसतहाससक स्वरुपाची सवधेयके र्ाांडण्यात आली 

आहते. थाांिसवण्यात आली आहते, सिकािने िदल केले आहते. सभािहृातील सवम 

सन्र्ाननीय सदस्याांनी िे र्दु्द ेर्ाांडले त्यानसुाि यार्ध्ये उद्दशे व हतेवूाक्य असायला 

पासहिे ते नाही. ते त्याांनी सनदशमनास आणले आह.े त्याचे कािण काय असेल ति ते 

स्पष्ट किण्यात यावे. र्ाननीय िाज्यपाल याांच्याकडून ह े सवधेयक रिकन्सीडि 

किण्यासाठी आले आह.े  यासांदभामत काय कािणसर्र्ाांसा आह,े काय तकम शास्त्र आह े 

**** शब्द र्ािे घेण्यात आले. 
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उप सभापती.... 

ते र्ाांडले असते ति चाांिले झाले असते. सन्र्ाननीय सदस्य श्री.ियांत प्र.पाटील, 

सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते व सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी 

ह ेसवधेयक आपणाला र्ाांडता येत ेसकां वा नाही यािाित सिकािचे िे म्हणणे असेल 

ते उद्या सभािहृात र्ाांडा त्यानांति ह ेसवधेयक चचसेाठी घेता येईल. 

 श्री.िाळासाहिे पाटील : सभापती र्होदया, ठीक आह,े आपला असधकाि 

आह,े आपण साांसितल्या प्रर्ाणे या सवधेयकावि उद्या चचाम करु. र्ी र्घाशी िोलताांना 

असे साांसितले की, **** ते शब्द र्ी र्ािे घेतो. 

 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदय, सिकािी पक्षातफे सवधयेक 

र्ाांडण्यात आले आह ेतेव्हा या सवधेयकावि िोलण्याचा पसहला असधकाि सविोधी 

पक्षाचा आह.े आपण सत्ताधािी पक्षातील सन्र्ाननीय सदस्याांना िोलण्याची सांधी 

सदली आह.े  सवधेयकावि िोलण्यासाठी तिी हा सनयर् पाळला पासहिे व पसहला 

असधकाि सविोधी सदस्याांना सदला पासहिे. त्यानांति सत्ताधािी िािचू्या सदस्याांना 

िोलायला सदले पासहिे. 

 उप सभापती : असा सनयर् नाही. 

एस.टी.कमवचाऱयांच्या संपाबाबत 

 श्री.सवनायक र्ेटे  : सभापती र्होदया, एक र्हत्वाची िोष्ट र्ी आपल्या 

सनदशमनास आणनू दतेो. र्हािाष्ट्रात एस.टी.कर्मचाऱयाांचा सांप अनेक सदवसापासनू सरुु 

आह.े या सवषयािाित र्ाननीय सभापती याांच्या पढुाकािाने र्ांत्री र्होदय व दोन्ही 

िािूांकडील सन्र्ाननीय सदस्याांच्या उपसस्थतीत असतशय सकािात्र्क िैठक  झाली. 

त्यातनू एक र्सदूा तयाि किण्याचे ठिले. त्यासांदभामतील सनवेदन शासनाच्या वतीने 

असधकृतपणे आि  १२ वािता र्ाननीय र्ांत्री र्होदय किणाि होते. आता सव्वा चाि 

वािले आहते. ह े सवधयेक झाल्यानांति सभािहृाची िैठक सांपेल सकां वा कार्काि 

सांपेल तेव्हा सांपेल. आतापयिंत तसा कोणताही सनिोप आलेला नाही. आि ते सनवेदन  
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**** शब्द र्ािे घेण्यात आले. 

श्री.सवनायक र्ेटे... 

किण्यात येणाि होते. शासन सनवेदन किणाि आह े सकां वा नाही यािाित आपण 

शासनाकडून र्ासहती घऊेन सदनाला द्यावी. 

 श्री.भाई सििकि : सभापती र्होदया, एस.टी.कर्मचाऱया सांदभामत िी िैठक 

झाली त्या िैठकीला आपण उपसस्थत होता. आर्ची आपणाला सवनांती आह.े त्या 

िैठकीला एस.टी.कर्मचािी व सांघटनेचे प्रर्खु उपसस्थत होते. त्याांच्याकडून 

व्हॉटसॲ्पवि र्ासहती िलेी असेल. आि सनवेदन केले नाही ति त्याांचा आपल्यावि 

सवश्वास िाहणाि नाही. ते लोक असे म्हणतील की, आम्हाला िोलावनू फि आर्च्या 

डोळ्याला पाने पसुण्याच ेकार् केले. सभािहृाच्या वतीने र्ी सवनांती कितो की, आपण 

परिवहन र्ांत्री र्होदयाांना सनिोप पाठवनू लवकि सनवेदन किायला साांिा.आि सनवेदन 

केले नाही ति त्या लोकाांचा आपल्याविील सवश्वास उडेल. हा सांप अनेक सदवस 

सचघडला आह.े त्यार्ळेु अडचण सनर्ामण होतील. 

 उप सभापती : र्ाननीय सभापती याांच्याकडे िी िैठक होते त्या िैठकीची 

र्ासहती सदनार्ध्ये आल्यावि त्यासांदभामतील र्ी सनदशे दणेे उसचत होणाि नाही. 

तरु्च्या ज्या भावना आहते त्याच र्ाझ्या भावना आहते. र्ाननीय सभापती ही चचाम 

ऐकत आहते. यािाित योग्य त्या क्षणी योग्य तो सनणमय घेतील. सवधेयक क्रर्ाांक तीन 

र्ाांडण्यात आलेले आह.े सन्र्ाननीय सदस्य आहते, सांिांसधत र्ांत्री र्होदय आलेले 

आहते. या सवधेयकावि सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेऑनलेि होते त्याांनी आता 

भाषणाला सरुुवात किावी. 

     ------ 
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  पृ.शी.: र्ुांिई र्हानििपासलका, र्हािाष्ट्र सशक्षण व िोििाि  

    हर्ी(उपकि) आसण र्हािाष्ट्र (नाििी के्षते्र) झाडाांचे सांिक्षण व 

    ितन (सधुािणा) सवधेयक 

           L.A.BILL NO. III OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE 

MAHARASHTRA EDUCATION AND EMPLOYMENT 

GUARANTEE (CESS) ACT, 1962 AND THE 

MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND 

PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.) 

         (चचाम पढेु सरुु...... 

 श्री.ससुनल सशांद े : सभापती र्होदया,  सन २०२२ चे सवधानसभा सवधेयक 

क्रर्ाांक ३ वि र्ला िोलण्याची सांधी सदली त्यािाित र्ी आपले आभाि र्ानतो.  या 

सवधेयकािाित असतशय भावनापवूमक आम्हाला िोलावेसे वाटते. शेवटी सशवसेना 

प्रर्खुाांच्या नेततृ्वाखाली सशवसेनेत कार् किीत असताना सििणी कार्िािाांचा र्लुिा 

म्हणनू अनेक वष ेविळीच्या सििण्याांच्या चाळीर्ध्ये आम्ही िाहत होतो. आम्ही कधी 

तिी स्वप्न पाहत होतो की, या चाळीतनू आम्ही र्ोठ्या घिात कधी िाहायला िाऊ. 

र्ोठ्या घिािाित आम्ही िेव्हा चौकशी किीत अस ूतेव्हा र्ोठ्या घिाांना येणािी टॅक्स 

सिले पाहून आम्हाला घार् फुटत होता. किम काढून आम्ही घि घेऊ पिांत ुर्ेन्टेनन्सच े

पैसे आम्ही कसे दणेाि. 

       या नांति श्री.िोिले... 
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श्री.सनुील सशांद.े..... 

आम्ही या भीतीर्ळेु घि घेण्याची सहम्र्त केली नाही. खऱया अथामने र्ुांिईकि या 

शासनाला आपले शासन का र्ानते, र्ाननीय श्री.उद्धव ठाकिे साहिेाांना आपले 

र्खु्यर्ांत्री का र्ानते याचे ह े ज्वलांत उदाहिण आह.े र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री श्री.उद्धव 

ठाकिे साहिेाांनी या सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू तर्ार् र्ुांिईकिाांना सदलासा सदलेला 

आह.े र्ी र्ािील टर्मर्ध्ये सवधानसभचेा सदस्य होतो. त्यावेळी सदु्धा अशा प्रकािच े

सवधेयक र्ाांडण्यात आले होते. पिांत ु त्यावेळी त्या सवधेयकात ज्या तितदुी होत्या 

त्यातील एक-दोन तितदू विळून र्ुांिईकिाांच्या तोंडाला पाने पसुण्याचा प्रकाि झाला 

होता. त्यावेळी र्ुांिईकि म्हणनू र्ी सर्ाधानी नव्हतो आसण र्ुांिईकि सदु्धा सर्ाधानी 

नव्हते. पिांत ुखऱया अथामने या सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू र्ुांिईकिाांना सदलासा दणे्याच े

कार् र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री श्री.उद्धव ठाकिे साहिेाांच्या नेततृ्वाखालील र्हासवकास 

आघाडी सिकािने केलेले आह े त्यािद्दल र्ी तर्ार् र्ुांिईकिाांच्या वतीने त्याांच े

असभनांदन कितो.  

 सभापती र्होदया, ह ेसवधेयक असतशय चाांिले आह.े र्ुांिईकि या सवधेयकाचे 

िोिदाि स्वाित कितील. पिांत ुया सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू काही शांका आहते. र्ी 

र्ुांिई र्हानििपासलकेचा दखेील सदस्य आह.े र्ुांिई र्हानििपासलकेत ठिाव पािीत 

झाला होता की, र्ुांिईकिाांना सदलासा दणे्यासाठी सकर्ान ५०० चौिस फुटाचे घि 

घेताना टॅक्सर्ध्ये सवलत सर्ळाली पासहिे. र्ुांिई र्हानििपासलकेत तसा ठिाव पािीत 

झाला होता आसण त्या अनषुांिाने ह े सवधेयक सभािहृात र्ाांडण्यात आले आह.े 

सवधेयकात ५०० चौिस फूट सनवासी के्षत्र असा उल्लेख आह.े म्हणिे नवीन घि 

घेताना ५०० चौिस फुटापेक्षा िास्त के्षत्रफळ असेल ति टॅक्स भिावा लािणाि आह.े 

र्ी या सनसर्त्ताने शासनाला सचूना किीत आह.े र्ी चाळीर्ध्ये िाहतो. र्ाझा घि 

र्ालक र्ला प्रत्येक र्सहन्याला भाडे पावती पाठसवतो. र्ि र्ाझे घि १०० चौिस फूट, 

१२५ चौिस फूट सकां वा २०० चौिस फुटाचे असेल. र्ाझा घि र्ालक 

र्हानििपासलकेच्या सवम टॅक्सचा उल्लेख कितो. सवसवध टॅक्स भरुन म्हणिे २०, २५,  
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श्री.सनुील सशांद.े..... 

३० सकां वा ५० िे काही ओिीिनल भाडे असेल ते असधक सवम कि सर्ासवष्ट करुन 

तो २५० रुपये, ३०० रुपये, ४०० रुपये सकां वा ५०० रुपयाांची सिले पाठसवतो. 

र्ुांिईकिाांच्या र्नात शांका आह ेकी, सदि सवधेयक सांर्त झाल्यानांति घि र्ालक इति 

सवम टॅक्स विळून िे ओरििनल सिल असेल ते पाठसवणाि आह ेकाय ? यािाित 

स्पष्टता होणे आवश्यक आह.े र्ी सनवासी क्षेत्रासवषयी िोलत आह.े घि र्ालक िी 

घि भाड्याची पावती दतेो त्यार्ध्ये तो र्हानििपासलकेचे टॅक्सेस सर्ासवष्ट करुन सिल 

पाठसवतो. भसवष्ट्यात टॅक्सेस विळून ती सिले येणाि आहते काय ? या सनसर्त्ताने या 

सांदभामत स्पष्टता व्हावी, अशी र्ाझी सवनांती आह.े  

 सभापती र्होदय, सिकािच्या सवशेष प्रयत्नाांनी सकां वा स्व.िाळासाहिे ठाकिे 

याांचे स्वप्न म्हणनू त्यावेळी ४० लाख झोपडपट्टीवासीयाांना र्ोफत घि दणे्यासाठी 

एसआिए योिना लाि ूकिण्यात आली. एसआिए योिनेंतिमत अनेक घिे िाांधण्यात 

आलेली आहते. एसआिए योिनेंतिमत २२५ चौिस फुटापयिंत घिे िाांधण्यात आलेली 

आहते. भसवष्ट्यात एसआिए योिनेंतिमत ५०० चौिस फुटापयिंत घिे िाांधण्यात येतील. 

आता फां सििल एफएसआय िहृीत धरुन ४२५ चौिस फुटापयिंत घिे िाांधण्यात येतात. 

भसवष्ट्यात ती सनसितपणे ५०० चौिस फुटापयिंत िातील. एसआिए योिनेंतिमत 

रिडेव्हलप होणािी घिे म्हणिे म्हाडाची एनओसी घेऊन िनु्या चाळीतनू रिडेव्हलप 

होणािी घिे त्यासशवाय म्हाडाच्या सोडतीतनू सर्ळणाऱया लाभाथ्यािंची घिे या सवम 

घिाांसाठी हा फायदा सर्ळणाि आह ेसकां वा नाही यािाित स्पष्टता व्हावी, अशी र्ाझी 

र्ांत्री र्होदयाांना सवनांती आह.े  

 सभापती र्होदया, र्ुांिई शहिात रिडेव्हलपर्ेंट सांदभामत अनेक सठकाणी 

िसहवाशाांच्या िैठका होतात. र्ि एसआिए असेल सकां वा म्हाडा असेल. त्या 

िैठकीसाठी सन्र्ान सकां वा सवश्वास म्हणनू लोकप्रसतसनधींना िोलासवण्यात येते. आम्ही 

आर्ची इर्ाित सकां वा स्लर्चे रिडेव्हलपर्ेंट किीत आहोत, आपण कृपया या सांदभामत 

आम्हाला र्ािमदशमन किावे, अशी सवनांती केली िाते. िसहवाशी आर्च्याकडे  
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श्री.सनुील सशांद.े..... 

सवचािणा कितात की, सवकासक र्ला ६५० चौिस फूटाचे घि दणे्यास तयाि आह,े 

कोणी साांितो की सवकासक ८०० चौिस फुटाच ेघि दणे्यास तयाि आह.े कदासचत 

त्यावेळी आम्ही त्याांना साांि ूकी, शासनाने ५०० चौिस फुटापयिंत कायदा केलेला 

आह.े त्यार्ळेु ५०० चौिस फुटापयिंत टॅक्स नाही. पिांत ुर्ोठे घि घेतल्यानांि टॅक्स लाि ू

आह.े र्ाझे म्हणणे असे आह ेकी, सर्िा र्ला ५०० चौिस फुटापेक्षा िास्त म्हणिे 

६०० सकां वा ६५० चौिस फुटाचे घि सर्ळाले ति भसवष्ट्यात र्ला ५०० चौिस फूट 

विळता विचा िो २०० सकां वा २५० चौिस फुटाचा एरिया असेल त्याविच टॅक्स 

द्यावा लािेल की िो सांपणूम ६०० ते ६५० चौिस फूट एरिया आह ेत्यावि टॅक्स द्यावा 

लािेल यािाित या सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू स्पष्टता सर्ळावी, अशी र्ाझी सवनांती 

आह.े ह े सवधेयक सांर्त किताना या सांदभामत ससु्पष्टता येणे आवश्यक आह.े ह े

सवधेयक अत्यांत चाांिले आह.े र्ुांिईकिाांर्ध्ये चाांिला र्ेसेि िलेा पासहिे. पिांत ु

यािाित स्पष्टता केली नाही ति चकुीचा र्ेसेि िाण्याची शक्यता नाकािता येत नाही. 

शासनाने या सांदभामत काळिी घ्यावी, अशी र्ाझी सवनांती आह.े 

 सभापती र्होदया, या सवधेयकाच्या सनसर्त्ताने शासनाशासनातील फिक 

सदसनू येतो. र्ाझे शासन काय असत े ह े या सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू तर्ार् 

र्ुांिईकिाांना कळले आह.े या सवधेयकासांदभामत ज्या दोन-तीन छोट्या शांका आहते  

त्या र्ी सभािहृासर्ोि र्ाांडलेल्या आहते. र्ांत्री र्होदयाांनी त्यािाित खलुासा किावा, 

अशी सवनांती करुन र्ी र्ाझे दोन शब्द सांपसवतो. 

--------- 
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 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे (नािपिू स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

र्होदया, सव.स.सव.क्र.३- र्ुांिई र्हानििपासलका असधसनयर्, र्हािाष्ट्र सशक्षण व 

िोििाि हर्ी (उपकि) असधसनयर्, १९६२ आसण र्हािाष्ट्र (नाििी के्षते्र) झाडाांच े

सांिक्षण व ितन असधसनयर्, १९७५ यात आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयकावि 

िोलण्यासाठी र्ी उभा आह.े  

 सभापती र्होदया, सवधयेकाच्या प्रकिण दोन र्धील खांड २ र्ध्ये असे नर्दू 

केले आह े की, "(१अ) असधसनयर्ाच्या या कलर्ार्ध्ये सकां वा इति कोणत्याही 

तितदुींर्ध्ये काहीही अांतभूमत असले तिी, १ िानेवािी २०२२ पासनू, 

र्हानििपासलका, ४६.४५ चौिस र्ीटि (५०० चौ.फूट) सकां वा त्याहून कर्ी चटई के्षत्र 

असलेल्या सनवासी इर्ाितींवि सकां वा सनवासी िाळ्याांवि कलर् १३९अ च्या पोट-

कलर् (१) र्ध्ये सवसनसदमष्ट केलेल्या र्ालर्त्ता किाचा कोणताही कि घटक िसवणाि 

नाही." तसेच, सशक्षण उपकि व वकृ्ष उपकि िससवण्यात येणाि नाही, असेही नर्दू 

केले आह.े ह े सवधेयक असतशय चाांिले आह.े र्ुांिई शहिात ज्याांनी ५०० चौिस 

फुटापयिंत घिे घेतलेली आहते अशा आसथमक दिुमल लोकाांना र्दत किण्याची भसूर्का 

आह े त्यािद्दल र्ी शासनाचे असभनांदन कितो. कािण र्ुांिई र्हानििपासलकेतील 

हिािो, लाखो कुटुांिाांना याचा फायदा होणाि आह.े या सवधेयकाला कोणीही सविोध 

किण्याचे कािण नाही. दोन्ही िािचूे सन्र्ाननीय सदस्य या सवधेयकाच्या िािेनेच 

आहते. पिांत ुदोन-तीन िािींसवषयी खलुासा होण ेअत्यांत िििेचे आह.े आपण आि 

सनणमय घेत आहात तो र्ुांिई र्हानििपासलका सनवडणकुीच्या काळात र्ुांिई 

र्हानििपासलकेवि सत्ता सर्ळसवण्यासाठी िो िाहीिनार्ा तयाि केला होता त्याचा हा 

भाि होता. आपण सन २०१७ पासनू ही घोषणा केली होती. पिांत ुआपण सदनाांक १ 

िानेवािी, २०२२ पासनू ह ेलाि ूकिणाि असल्याचे साांित आहात. सन २०१७ पासनू 

आम्ही र्ुांिई र्हानििपासलका के्षत्रातील ५०० चौिस फुटापयिंतच्या आतील सवम 

िसहवाशाांना र्ालर्त्ता कि, सशक्षण कि आसण वकृ्ष कि लाि ू किणाि नाही, अशी 

घोषणा किण्यात आली होती. पिांत ु आता आपण त्या घोषणेच्या सवरुद्ध म्हणिे 

सदनाांक १ िानेवािी, २०२२ पासनू ह ेलाि ूकिीत आहात. आपण सन २०१७ र्ध्ये  
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(सभापतीस्थानी तागलका सभापती श्री.अमरनाथ राजूरकर) 

श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे....... 

घोषणा करुन ह ेलाि ूकिण्याचा सनणमय घेतला होता सकां वा िनतेला तसे आश्वासन 

सदले होते, त्या आश्वासनापासनू आपण दिू िात आहात काय, अशी शांका र्ाझ्या 

र्नात आह ेआसण तसे सदसत आह.े आपण साांित आहात की, आम्ही ५०० चौिस 

फुटापयिंतच्या घिासाठी ह ेलाि ूकिीत आहोत. पिांत ुही एक प्रकािची फसवणकू आह.े 

कािण तमु्ही सन २०१७ पासनू ह ेलाि ूकिणाि होता. र्ि सन २०१७ पासनू का लाि ू

किण्यात येत नाही यािाित स्पष्टता झाली पासहिे.  

        यानांति श्री.साांिळे....... 
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे.... 

यािाित शासनाने र्ुांिईकिाना शब्द सदला असल्यार्ळेु आपण त्यािाित स्पष्टीकिण 

सदले पासहिे. र्ालर्त्ता कि, सशक्षण उपकि, वकृ्ष लािवड उपकि िद्द किीत असताना 

त्यार्ळेु पडणािा आसथमक भदुिंड शासन र्हानििपासलकेला दणेाि आह े की, 

र्हानििपासलका तो भदुिंड स्वत: सहन किणाि आह,े यािाित स्पष्टीकिण आले 

पासहिे. यापवूी र्हानििपासलकेला र्ालर्त्ता कि, सशक्षण उपकि, वकृ्ष लािवड 

उपकिातनू उत्पन्न सर्ळत होते. शासनाने अशा प्रकािे र्ुांिई र्हानििपासलकेकरिता 

सनणमय घेतला असल्यार्ळेु र्हािाष्ट्रातील इति सिल्हयाांर्धील 

र्हानििपासलकाांसांिांधी असा सनणमय का घेण्यात आला नाही ? र्ुांिईतील सनवडणकुा 

डोळयासर्ोि ठेवनू र्त सर्ळसवण्यासाठी आपण ह ेसवम किीत आहात का ? अशी 

शांका सनर्ामण होत आह.े नािपिू, औिांिािाद, ठाणे, नाांदडे, अहर्दनिि 

र्हानििपासलकाांसाठी असा सनणमय केला िात नाही, तेथे आसथमक दिुमल घटकाांर्धील 

लोक िाहत नाहीत का ? आि या सवधयेकाच्या र्ाध्यर्ातनू िी सधुािणा किण्यात 

येत आह.े ती िाज्यातील इति र्हानििपासलकाांसाठी का नाही ? र्ुांिईचे सर्ाधान 

झाले, र्ुांिईचे चाांिले झाले. ही चाांिली िोष्ट आह.े आम्ही या सवधेयकाला सांपणूम 

सर्थमन दते आहोत. पिांत ुत्यार्ध्ये र्हािाष्ट्रातील उवमरित र्हानििपासलका वांसचत का 

ठेवण्यात आल्या व त्याांच्या सधुािणासांिांधी सदनार्ध्ये सवधेयक का आणण्यात आले 

नाही ?सिकाि िाज्य म्हणनू कार् किीत असल्यास त्याांनी सवम र्हानििपासलकाांसांिांधी 

सधुािणा सवधेयक आणावयास पासहिे होते. सिकाि िाज्य नव्ह ेति फि र्ुांिईकरिता 

कार् किीत आह ेका ? म्हणनू र्ाझी शासनाला सवनांती आह ेकी, या सवधयेकासोित 

र्ुांिईप्रर्ाणे र्हािाष्ट्रातील सवम र्हानििपासलकाांर्ध्ये ५०० चौिस फुटाांपयिंतच्या 

घिाांसाठी असा सनयर् केला पासहिे. र्ी र्ाननीय िाज्यर्ांत्री श्री.प्रािि तनपिेु याांना 

साांि ूइसच्छतो की, उद्या सदनाचे कार् सांपल्यानांति आपण अहर्दनििला घिी िाणाि 

तेव्हा तेथील लोक तरु्च्याकडे सवचािणा कितील की, आर्च्या ५०० चौिस 

फुटाांपयिंतच्या घिाांसाठी हा सनयर् का किण्यात आला नाही ? सभापती र्होदया, 

शासनाने या सांदभामत फि र्ुांिईपिुता नव्ह ेति िाज्यातील सांपणूम र्हानििपासलकाांसाठी 

हा सनणमय घ्यावा. र्ाननीय तासलका सभापती नाांदडे येथील आहते. आि सदनात  
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे.... 

आपल्या उपसस्थतीर्ध्य ेसदि सवधेयक सदनार्ध्ये र्ांििुीसाठी आले आह.े त्यार्ळेु 

नाांदडेर्धील लोक दखेील या िाितीत सवचािणा कितील. आपण र्ुांिईकिाांना 

फसवत आहात. सवधेयकातर्ध्ये सन २०१७ पासनू यासांिांधी कायमवाही 

किण्यासांिांधी नर्दू केले आह.े पिांत ुप्रत्यक्षात सन २०२२ पासनू ही िाि लाि ूकिीत 

आहात. र्ी या सवधेयकासांिांधी ३ र्हत्त्वाच्या िािी उपसस्थत केलेल्या आहते. 

र्ाननीय र्ांत्रयाांनी त्यावि सर्पमक उत्ति द्यावे अशी र्ी अपेक्षा कितो व याच सठकाणी 

थाांितो.  

     -------------- 

  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II - 174 

MJS/AKN/KTG प्रथर् श्री.िोिले 16:30 

 

 

 श्री.शसशकाांत सशांद े(सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, सन २०२२ 

चे सव.स.सव. क्रर्ाांक ३ – र्ुांिई र्हानििपासलका, र्हािाष्ट्र सशक्षण व िोििाि हर्ी 

(उपकि) आसण र्हािाष्ट्र (नाििी के्षते्र) झाडाांचे सांिक्षण व ितन (सधुािणा) 

सवधेयकावि र्ाझे सवचाि व्यि किण्यासाठी उभा आह.े  

 सभापती र्होदय, या सवधेयकाच्या सनसर्त्ताने र्ी िाज्याचे र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री, 

र्ाननीय उप र्खु्यर्ांत्री आसण शासनाचे र्नापासनू असभनांदन कितो. सवमसार्ान्य 

िनता १०० ते ३०० चौिस फुटाच्या घिार्ध्ये िाहत आह.े त्याांना एसआिए सकां वा 

सवसवध योिना असो, त्यातनू त्याांचा पनुसवमकास होईल. आता शासनाकडून ५०० 

चौिस फुटाांसांिांधी सनणमय झाला आह.े हिािो लोकाांच्या सांदभामत हा सनणमय आह.े 

सध्या असलेली किोनाची परिसस्थती, वाढती र्हािाई असताना सवमसार्ान्य व 

पिािदाि नोकिासांिांधी शासनाने ऐसतहाससक सनणमय घेतल्यािद्दल र्ी सवमप्रथर् 

शासनाचे र्नापासनू असभनांदन कितो, आभाि व्यि कितो. आपण र्ुांिई 

र्हानििपासलकेला सटु सदली आह.े काही सदवसाांपवूी र्ाननीय नििसवकास र्ांत्री 

श्री.एकनाथ सशांद ेनवी र्ुांिई येथे आले होते. त्यावेळी त्याांनी असे साांसितले होते की, 

नवी र्ुांिई आसण ठाणे येथील ५०० चौिस फुटाांपेक्षा कर्ी सनवासी के्षत्राला र्ालर्त्ता  

किातनू सटु दणे्यासांिांधी त्याांनी पत्रकाि व िनतेसर्ोि िाहीि केले होते. त्या िाितीत 

येथे उल्लेख केला असता ति ििे झाले असते. िाज्यात फि र्ुांिईर्ध्ये ििीि लोक 

िाहतात असे नाही. अनेक सिल्हयाांर्ध्ये अनेक सठकाणी ििीि लोक िाहतात.  

एसआिए योिना सकां वा अन्य योिनाांर्ध्ये त्याांचा पनुसवमकास होणाि असल्यास 

त्याांच्याकरिता शासनाने र्ुांिईप्रर्ाणे सनणमय घेतल्यास तो एक चाांिला सनणमय होऊ 

शकतो अशी र्ाझी सचूना आह.े सभापती र्होदय, र्ांत्री र्होदयाांनी नवी र्ुांिई व ठाण े

याांच्याकरिता सदलेल्या आश्वासनाप्रर्ाणे सकां वा िाहीि केलेल्या सनणमयासांिांधी यात 

उल्लेख व्हावा. त्यािाित वतमर्ानपत्रे व टीव्हीवि िातम्या आलेल्या आहते. त्या 

सांदभामत कशा प्रकािचा सनणमय झाला आह े यािाितीत सदनाला स्पष्ट र्ासहती 

सर्ळाली पासहिे. एवढे िोलनू र्ी र्ाझे दोन शब्द पणूम कितो.    

     --------- 
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 श्री.प्रवीण दटके (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रर्ाांक ३ – र्ुांिई र्हानििपासलका, र्हािाष्ट्र सशक्षण व िोििाि हर्ी 

(उपकि) आसण र्हािाष्ट्र (नाििी के्षते्र) झाडाांचे सांिक्षण व ितन (सधुािणा) 

सवधेयकावि र्ाझे सवचाि व्यि किण्यासाठी उभा आह.े  

 सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े याांच्याप्रर्ाण े र्ी 

दखेील र्हानििपासलकेचा सदस्य म्हणनू येथे आलो आह.े या सवधेयकावि 

सन्र्ाननीय सदस्य सवमश्री सनुील सशांद,े शसशकाांत सशांद ेतसेच चांद्रशेखि िावनकुळे 

याांनी आपापले सवचाि व्यि केलेले आहते. सांपणूम र्हािाष्ट्रात ििीि लोक िाहत 

आहते. या सांदभामत र्ुांिईने चाांिली सरुुवात केली आह.े र्ी आपल्यार्ाफम त र्ाननीय 

र्खु्यर्ांत्री व र्ाननीय नििसवकास र्ांत्री श्री.एकनाथ सशांद ेयाांच ेर्नापासनू असभनांदन 

कितो. पिांत ुर्ाननीय र्ांत्री ह ेर्हािाष्ट्राचे र्ांत्री आहते, र्ुांिईचे नाहीत. िाज्यात २६ 

र्हानििपासलका आहते. र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री श्री.उद्धव िाळासाहिे ठाकिे याांचे र्न 

र्ोठे आह.े िाज्यात अनेक सठकाणी पांतप्रधान आवास योिनेअांतिमत हिािो घिे तयाि 

होत आहते. सवमसार्ान्य लोक आता ५०० चौिस फुटाांच्या घिार्ध्ये िाहत आहते. 

नािपिू शहिार्ध्ये दोन सांस्था कायमित आहते. त्यापैकी एनआयटी नावाच्या सांस्थेकडे 

१९०० आसण ५७२ लेआऊट आहते. तेथे ३५० ते ४०० फुटाांचे दखेील लहान 

ईडब्ल्यएुसचे प्लॉटस आहते. नािपिूच्या आऊटिर्ध्ये ििीि विम िाहतो. अर्िावती, 

अकोला, चांद्रपिू अशाप्रकािे सवदभामतील सवम र्हानििपासलका असो,  आता र्ोठया 

प्रर्ाणात नाििीकिण व शहिीकिण होत आह,े नििपरिषदा वाढत आहते. या 

लाभार्ध्ये फि र्ालर्त्ता कि नाही ति त्यात सशक्षण कि, वीि, वकृ्ष लािवड उपकि, 

र्लिल कि याांचा सर्ावेश आह.े र्ािील काळात र्ोठया प्रर्ाणात िेथे र्ीटि 

नसतील तेथील पाणी कि आह.े  अशा किाांर्ध्ये र्ोठया प्रर्ाणात वाढ झाली आह.े 

पिांत ु कोणत्याही र्हानििपासलकेने किार्ध्ये एक रुपया दखेील कर्ी केला नाही. 

आपण र्ायिाप सिकाि आहात. कोणाला सप्रर्ीयर्र्ध्ये सटु सदली िाते.  कोणाच े

वीि सिल कर्ी केले िाते. पिांत ुर्हानििपासलका के्षत्रार्ध्ये िाहणाऱया ििीि िनतेचा 

एक रुपया कि कर्ी किण्यात आला नाही. किोना काळात र्हानििपासलका के्षत्राांर्ध्ये 

िाहणाऱया ििीि तसेच सवमसार्ान्य लोकाांनी र्हानििपासलकेचा सांपणूम टॅक्स  
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श्री.प्रवीण दटके.... 

प्रार्ासणकपणे भिला व र्हानििपासलकेला र्दत केली. पिांत ुआि र्ुांिईकरिता एक 

न्याय आसण िाज्यातील सवसवध र्हानििपासलकाांकरिता विेळा न्याय सर्ळत 

असल्यास र्ी आपल्या र्ाफम त शासनाला सवनांती कितो.  

 

        यानांति श्री.िाििे....  
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श्री.प्रवीण दटके ..... 

 सभापती र्होदय, या टॅक्सचा फायदा र्हािाष्ट्राकिीता व्हावा असे आपण 

सनदशे द्यावेत. र्ुांिई र्हानििपासलका व नािपिू र्हानििपासलकेचा वेिवेिळा कायदा 

आह.े नािपिू र्हानििपासलकेकिीता काही वषम अिोदि वेिळा कायदा होता. र्ािी 

र्खु्यर्ांत्री श्री.पथृ्वीिाि चव्हाण असताना तो ॲिॉलीश झाला. नािपिूला 

सीएससीर्धनू काढून एर्एर्सी ॲक्टर्ध्ये आणले. या दोन्ही कायद्यात या 

सवधेयकाप्रर्ाणे तसे िदल करुन आपण र्हािाष्ट्राच्या िनतेला यातनू लाभ द्यावा व 

त्याांना र्दत किावी एवढीच सवनांती या सवधेयकाच्या र्ाध्यर्ातनू सिकािला किीत 

आह.े आपण र्ला िोलण्याची सांधी सदल्यािद्दल र्ी आपला आभािी आह.े 

     ------- 

  

 श्री.सदवाकि िावते (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदय, खिे ति या 

सवधेयक क्रर्ाांक ३ वि र्ला िोलायचे नव्हते. पण सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

िावनकुळे याांनी सचर्टा काढण्याचा प्रयत्न केला पण तो सचर्टा नव्हता ह े

साांिण्यासाठी र्ी उभा आह.े त्याांनी ििोिि उल्लेख केला की, २०१७ पासनू तमु्ही 

किणाि होतात. त्यावेळी र्हानििपासलकेच्या सनवडणकुीत सशवसेना पक्षप्रर्खु व  

सवद्यर्ान र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांनी र्ुांिईकिाांना शब्द सदला होता की, ५०० 

स्क्वेअिफुटापयमत कि कर्ी किण्यात येईल, त्याकिीता ठिाव केला, प्रस्ताव आणला, 

स्थायी ससर्तीत ठिले. ह े केले तिी कायद्यात ते किावे लािते. त्यार्ळेु भािपा 

सशवसेना यतुी होती, त्यावेळी किायचे होते पण िर्ले नाही. योिायोिाने नोव्हेंििर्ध्ये 

ह े सिकाि आल्यावि र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांनी र्ुांिईकिाांना िो शब्द सदला होता तो 

अांर्लात आणण्याकिीता तािडतोि सवधेयक आणले. त्याांचा कि र्ाफ केला. 

ताांसत्रकदृष्टया असधकािी कितात, या सभािहृाने त्याांचा र्ालर्त्ता कि, ॲसेसर्ेंट 

टॅक्सर्ध्येच िदल केला. सवधेयकात म्हटल्याप्रर्ाणे अनेक कि आहते. र्लसनस:िण 

कि, र्ल कि, पाणी कि, सशक्षण कि असे वेिविेळे कि आहते. आपण कि र्ाफ 

केल्यानांतिसधु्दा लोकाांना र्ािणीपत्र सकां वा िील येत होतो. त्यार्ळेु लोक म्हणत होत े
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श्री.सदवाकि िावते..... 

 की, ही आर्ची फसवणकू आह ेका. ह ेताांसत्रकदृष्टया लक्षात आले तेव्हा ह ेसवधेयक 

आणले व कि र्ाफी केली. िासहलेल्या सशक्षण किासाठी ह ेसवधेयक आह.े त्यार्ळेु 

िासहलेल्या उणीवा दिू किण्यासाठी ह ेसवधेयक आणलेले आह.े त्यात काही ताांसत्रक 

िािी असतात. र्ुांिईत आता यार्ळेु शनु्य कि होणाि आह.े  

 सभापती र्होदय, यार्ध्ये शब्दप्रयोि असा केलेला आह ेकी, सनवासी इर्ािती 

व सनवासी िाळे आहते. र्ुांिई शहिात ओनिशीप म्हटले की कळते, र्ालकीहक्क 

म्हटले ति कळत नाही. र्ालकीहक्काच्या िाळयाकिीता अशा प्रकािचा हा सर्ि 

आह.े पण कायद्यातील शब्दप्रयोिाला र्हत्व असते. आपल्याला र्ासहती असल्याने 

आपण िािीकसािीक िघत असतो. पण सनवासी इर्ाित व सनवासी िाळे म्हणि े

व्यापािी िाळे नाहीत. याचा अथम र्ुांिईतील िनु्या इर्ाितीतील िसहवाशी दखेील 

यार्ध्ये येतात अशा यार्ध्ये उल्लेख आह ेअस ेआर्चे र्त आह.े याच ेस्पष्टीकिण 

र्ांत्री र्होदयाांनी किावे. याचा अथम असा आह ेकी, १६ हिािाच्या वि िनु्या इर्ािती 

आिही सशल्लक आहते. िस्ता सवकासाच्या आड येणाऱया अनेक लोकाांकिीता 

आपण शासनाने भाडेपट्टयावि असे सनवासी िाळे सदलेले आहते. भाडे कसे असते त े

साांितो. १९५५ साली िे भाडे १० रुपये होते ते आता ८० ते ११५ रुपये झालेले 

आह.े र्ालकाांची तक्राि आह ेकी, भाडे तसेच आह.े कि वाढत िेल्यार्ळेु भाडे वाढत 

िेलेले आह.े आता तमु्ही या सनवासी िाळयाविील ह ेकि िद्द किाल त्याांना शनु्य कि 

येणाि असेल तेव्हा इर्ाितीर्ध्ये भाडे पध्दतीने िाहणािे िे भाडेकरु आहते त्याांना र्ळु 

भाडे भिावे लािेल, कि र्ाफ होणाि हा र्हत्वाचा र्दु्दा आह.े त्याप्रर्ाणे १६५०० 

िनु्या इर्ािती सकां वा र्ोडकळीस आलेल्या इर्ािती आहते, त्या घिदरुुस्ती र्ांडळाच्या 

अांतिमत येतात. यार्ध्ये लाखो भाडेकरु िाहात आहते, त्याांचा उपकि र्ाफ होईल असे 

र्ला वाटत नाही. भाडेकरुकिीता नवीन इर्ाित िाांधली व भाडयाने सदली, र्ालकी 

हक्काने सदली नाही, तिी त्याांना भाडे लाि ूपडेल पण कि लाि ूपडणाि नाही अशा 

प्रकािची स्पष्टता आली पासहिे. नाही ति आणखी एक नवीन सवधेयक आणाव े

लािेल. र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे याांना साांि ूइसच्छतो की, 
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श्री.सदवाकि िावते..... 

यार्ध्ये कोणतीही फसवाफसवी नाही. र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री याांनी सदलेला शब्द पाळला 

व कृतीत आणनू दाखसवला. िासहलेल्या उणीवा या सवधेयकाद्वािे दिू किीत आहोत, 

म्हणनू तमु्ही सदलेल्या पासठांब्याचे र्ी स्वाित कितो, धन्यवाद. 

      -------- 
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श्री.असभसित वांिािी (नािपिू सवभाि पदवीधि) : र्ुांिई र्हानििपासलका 

असधसनयर् व सशक्षण व िोििाि हर्ी असधसनयर् व त्यात आणखी सधुािणा 

किण्यासाठी र्ाांडलेल्या सवधेयकावि िोलण्यासाठी र्ी उभा आह.े  

 सभापती र्होदय, या सवधेयकाच्या उद्देश व कािणार्ध्ये सलसहलेले आह ेकी, 

कोसवड-१९ च्या सावमसत्रक साथिोिार्ळेु र्ुांिई शहिातील अनेक व्यवसाय िांद 

झालेले आह,े अनेक लोकाांना त्याांच्या नोकऱया व उपसिसवकेची साधने िर्वावी 

लािलेली आहते. म्हणनू र्ालर्त्ता कि प्रदान किणे लोकाांना अडचणीचे आह.े म्हणनू 

५०० चौिसफुटाचा कािपेट एरिया असलेल्या िाळेधािकाांना र्ालर्त्ता किार्ध्ये सटु 

दणे्यात येत आह.े िाकीच्या सन्र्ाननीय सदस्याांनी दखेील अशाच प्रकािची भसूर्का 

र्ाांडली आह.े हा सवषय केवळ र्ुांिई र्हानििपासलेकेपिुत ेर्यामदीत न ठेवता अशा 

प्रकािची योिना िाज्यातील इति र्हानििपासलकाांर्ध्ये लाि ू व्हावी, पिांत ु हा 

असधकाि िाज्य शासनाला आह ेका हा एक सवषय आह.े सशवसेनेने सकां वा र्खु्यर्ांत्री 

र्होदयाांनी केलेली घोषणा होती कािण र्ुांिई र्हानििपासलकेत सशवसेनेची एकहाती 

सत्ता आह.े सशवसेनेच्या र्ाध्यर्ातनू तो ठिाव पािीत किण्यात आला. तो ठिाव 

शासनाच्या र्ांििूीकिीता पाठसवण्यात आला. त्याचा आथीक भािसधु्दा र्ुांिई 

र्हानििपासलकेकडून सहन केला िाणाि आह.े पिांत ुज्या पध्दतीने सन्र्ाननीय सदस्य 

श्री.प्रवीण लटके याांनी र्दु्दा र्ाांडला आह,े ते नािपिू र्हानििपासलकेचे र्ािी र्हापौि 

आहते, सवद्यर्ान नििसेवकही आह.े त्याांनी साांसितले की, अशाच प्रकािची भसूर्का 

नािपिूकिीता का घेतली िाऊ शकत नाही. र्ी सवचारु इसच्छतो की, ३ र्ाचमपयमत 

नािपिू र्हानििपासलकेर्ध्ये भाितीय िनता पाटीच्या १०८ सदस्याांसह एकहाती सत्ता 

होती. र्ुांिई र्हानििपासलकेिाित र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांनी र्ालर्त्ता किात सटु दणे्याची 

घोषणा केली, त्यार्ळेु र्ुांिईकिाांना सदलासा सर्ळेल. खिचां आपणास नािपिूकिाांचा 

एवढा पळुका होता ति ३ र्ाचम पवूी तशा प्रकािची घोषणा र्हानििपासलकेत ठिाव 

करुन आपण का केली नाही. 

 



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) JJ - 181 

PNG/AKN/KTG प्रथर् श्री.साांिळे 16:40 

 

 

 श्री.प्रवीण दटके : सभापती र्होदय, र्ी साांि ूइसच्छतो की, ३ र्ाचमच्या आधी  

नव्हतेि सडसेंिि र्सहन्यात सवम पक्षाांनी सर्ळून एकर्ताने ठिाव केला व तो ठिाव 

शासनाकडे पाठसवला आह.े त्याचा फॉलोअप नििसवकास र्ांत्री र्होदयाांकडे केला 

आह,े आपल्या र्ासहतीकिीता र्ी ह ेसाांित आह.े  

       ------ 

 

        यानांति श्रीर्ती नाफडे  
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 श्री.िाळािार् पाटील ( कोकण सवभाि सशक्षक ):सभापती र्होदय,सवधेयक 

क्रर्ाांक ३९ वि र्ाझे सवचाि र्ाांडण्याकरिता र्ी उभा आह.े 

 सभापती र्होदय, या सवधेयकार्ध्ये ज्या सधुािणा आि ससुचत किण्यात 

आलेल्या आहते, त्याांना सनसिपणाने पासठांिा दणे्याकरिता र्ी उभा आह.े  र्ुांिई, ठाणे, 

वाशीची चचाम होत असताना शेिािी िी पनवले र्हानििपासलका स्थापन झालेली 

आह,े त्या पनवले र्हानििपासलकेच्या कायमके्षत्रात ईडब्ल्यएूस आसण 

एलआयिीच्या िवळपास ९०,००० सदसनका ससडको आसण एर्एर्आिडीए याांच्या 

र्ाध्यर्ातनू िाांधण्यात आलेल्या आहते.  र्ुांिईर्ध्ये सेवा दणेािा कष्टकिी िोि-ििीि 

र्ििू र्ुांिईत िाहणे पिवडत नाही म्हणनू पनवेल र्हानििपासलकेच्या क्षेत्रार्ध्य े

खािघि, कळांिोली, कार्ोठा,खाांदा कॉलनी, नवीन पनवेल अशा परिसिार्ध्ये िाहत 

आह.े  शासनाने िो सनणमय घेतलेला आह,े त्यार्ळेु र्ुांिईतील िोि-िरििाला 

सनसितपणाने सदलासा सर्ळणाि आह.े पिांत ुर्ुांिईत िाहणे पिवडत नाही, याकरिता तो 

िोिििीि र्ििू पनवेलर्ध्ये िाहायला िात आह.े  र्ुांिईत िाहणाऱया िरििापेक्षाही 

ििीि असणाऱया या र्ाणसाला दखेील यातनू सदलासा दणेे, ह ेसनसिपणाने आपल्या 

साऱयाांनाच क्रर्प्राप्त आह.े  र्ाझी अशी र्ािणी आह ेकी, र्ुांिईर्ध्ये िो सनणमय आपण 

घेतलेला आह,े तोच सनणमय पनवले र्हानििपासलकेच्या क्षेत्रातील,त्यासोितच सवम 

िाज्यालाही लाि ूकिावा, अशी सचूना र्ी कितो.  या सवधेयकातील दरुुस्तीचे र्ी 

स्वाित करुन र्ाझे दोन शब्द पणूम कितो. 

----------------- 
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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 श्री.ियांत प्र.पाटील ( सवधानसभेनेन सनवडलेले): सभापती र्होदया, सवधयेक 

क्रर्ाांक ३९ वि र्ाझे सवचाि र्ाांडण्याकरिता र्ी उभा आह.े 

 सभापती र्होदया, पनवेल र्हापासलकेने हाऊस टॅक्स र्ोठया प्रर्ाणात 

वाढसवलेला आह.े  पनवले र्हापासलकेर्ध्ये िी वस्ती झालेली आह,े त्यात िे लोक 

नव्याने तेथे िाहायला आह.े  ते प्रार्खु्याने र्ुांिईच्या एसआिएर्धनू, झोपडपट्टीतनू 

आलेले लोक आहते. त्याांचे सांिक्षण आि आम्ही किीत आहोत.  आि तेथे र्ुांिईतनू 

आलेले लोक आसण तथेील िावातील र्ळू लोक याांना तथेे सार्ावण्याचा प्रयत्न 

आम्ही किीत आहोत.  एवढी भिर्साठ घिपट्टी वाढसवण्यात आलेली आह ेकी, ती 

भिण्याची त्याची कुवत नाही.  र्ी चकुतही असेल कािण र्ी काही र्हापासलकेत 

कार् किणािा कायमकताम नाही.  पिांत ुपनवेल र्हापासलकेला ससडकोचा दखेील एन्िॉय 

सर्ळत आह.े िो पवूी नवी र्ुांिई र्हापासलकेला सर्ळत होता.  या ससडकोचा दखेील 

काही सनधी तेथे वापिायला सर्ळत आह.े  ससडको दखेील तो सनधी वापित असते.  

नवी र्ुांिई आसण र्ुांिई येथे वेिळे काही झाले, असे नाही.  एर्एर्आिडीएचा सनधी 

आपल्याकडे येतो. पनवेल आि सवकससत होत असताना िो ििीि र्ाणसू आि 

आलेला आह.े  ज्याने पाच लाख रुपयाांचा फ्लॅट घेत असताना त्याचा पांच्च्याहात्ति 

टक्के पिाि किामच्या रिपेर्ेंटर्ध्ये िात आह.े  िँकेच्या किामच्या हप्त्यार्ध्ये त्याच्या 

पिािाचा पांच्च्याहात्ति टक्के भाि िात आह.े त्या उपि आता एवढी घिपट्टी 

वाढसवलेली आह ेकी, त्याच्या हातात पिािाचा पैसाच िाहत नाही. ते ऐकायला तयाि 

नाहीत, िाकीचे काही होत नाही.  या िाित िाज्य शासनाने हस्तक्षेप केला पासहि.े  

त्या सठकाणी फोिर् आह,े नवीन लोक िे आलेले आहते, त्याांनी हाऊससांि फोिर् वििेै 

आसद िािी चाल ू केलेल्या आहते. खािघि फोिर्, कार्ोठे फोिर् अशा प्रकािच े

सवसवध भािात फोिर् चालसवले िातात. त्या सठकाणी िीना घित या र्होदया ज्या 

आहते, त्या  त्याांचे चाांिले नेततृ्त्व किीत आहते. त्या आर्च्या सविोधक आहते. पिांत ु

हाऊससांिच ेकार् किताना त्याांनी एवढे चाांिले नेटवकम  करुन ते कार् केलेले आह.े 

आपण र्ात्र यािाित कोणाला सवचाितच नाही.  सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदवाकि  



10-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KK - 184 

JCN/AKN/KTG प्रथर् श्री.िाििे 16:50 

 

 

श्री.ियांत प्र.पाटील 

िावते ह ेर्ळू र्ुांिईकि आहते.  पिांत ुआयषु्ट्यात ते सिचािे काही र्ोठा फ्लॅट घेऊ शकले 

नाहीत.  याांच्यापेक्षा ते िास्त पैसे कर्ासवतात.  त्याांच्यापेक्षा याांचे उत्पन्न िास्त आह,े 

"त्याांची आसण याांची" ििोििी नाही, याचा कुठेतिी क्रायटेरिया ठिला पासहिे. र्ोठया 

लोकाांचे वेिळे आह,े  छोटया वस्ती झालेल्या आहते, त्याांचे विेळे आह.े  यािाित 

एकदर् कधी प्रॉब्लेर् येणाि आह ेति ते पनु्हा सनघनू िाणाि आहते.  याचे सतू्र कुठे 

आह,े त्याांना ह ेपिवडत नाही म्हणनू ते सवकणाि.  पनु्हा ते किमत आसण खोपोलीच्या 

खडेयात िाऊन िाहणाि, एवढे घेऊन त्याांच्या पढुील सपढीला याचा काहीच फायदा 

होणाि नाही. यािाित र्हापासलका प्रशासनाने यावि सनदशे ठेवले पासहिते. कोणती 

वस्ती कुठे आह,े र्ुांिईचे आपण शाांघाय िनवायला सनघालेला आहात, र्ुांिई 

खोपोलीपयिंत आसण र्हाडपयिंत नेण्यात येणाि आह.े त्यावेळी काय होणाि आह े? 

 सभापती र्होदय, िसशयार्ध्ये र्ी िेलो असता तेथील र्ॉस्को ह ेसवामत र्ोठे 

शहि आह.े  र्ॉस्को शहिाचे दसुिे टोक ५०० सक.र्ी.वि आह.े २००-३०० सक.र्ी. 

र्ी िेल्वेने िाण्याचा प्रयत्न केला.  आम्ही तथेे सहा-सात सदवस होतो. तीच परिसस्थती 

आपल्या र्ुांिईची होणाि आह.े र्ुांिईचे दसुिे टोक इकडे एवढया लाांि होणाि आह,े 

इकडून सतकडे िाताना आपल्याला दोन-तीन सदवस लािणाि आहते .    

 सभापती र्होदय,  ज्या छोटया र्हापासलका आहते, र्ोठया र्हापासलका ज्या 

सवकससत झालेल्या आहते, त्या वेिळया आहते.  अकोला र्हानििपासलकेकडे 

कर्मचाऱयाांचे पिाि द्यायला पैसे नाहीत. अकोला र्हापासलका ही िाज्यातील सवामत 

वाईट कािभाि असणािी र्हानििपासलका आह.े   

 सभापती र्होदया, पनवेल र्हापासलकेिाित िाज्य शासनाने त्याांना योग्य 

र्ािमदशमन करुन साांिायला पासहिे.  तेथील िे फोिर् आहते, ते आर्चे स्थासनक 

लोकाांचे नाहीत.  आपण र्ांत्री र्होदयाांनी स्वत: त्या फोिर्ला िोलवावे आसण 

त्याांच्यासर्वेत चचाम किावी  र्ांत्रीर्होदय, आपल्याला नििसवकास खाते लहान 

वयात सर्ळालेले आह,े आपल्याला यातनू ििेच काही सशकण्याची सांधी सर्ळालेली 

आह.े आपण या सांधीचे सोने किायला पासहिे.  
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श्री.ियांत प्र.पाटील..... 

लोकाांना ह ेखाते सर्ळण्यात त्याांचे आयषु्ट्य लोटले. आम्हाला सन्र्ाननीय र्ांत्री र्होदय 

श्री.असर्त दशेर्खु याांचा असभर्ान वाटतो.   

 सभापती र्होदया, र्ाझी एकच सवनांती आह े की,सवधेयकावि िोलताना 

आम्ही सकतीही वेळ िोल ू शकतो, त्याच वेळी आपण वेळ सांपल्याची िेल 

वािवतात.  आम्ही या सनसर्त्ताने सवधेयकावि िोलताना वेिवेिळे सवषय र्ाांडू शकतो. 

याकरिता पनवेल र्हापासलकेच्या िाित आर्च्यासर्वेत चचाम किावी, तेथे 

फोिर्च्या पदासधकाऱयाांना दखेील िोलासवण्यात यावे, अशी र्ी र्ाननीय र्ांत्री 

र्होदयाांना सवनांती कित आह.े  घिपट्टी कर्ी झाली पासहिे, ही िी र्ाझी र्ािणी आह,े 

त्याची पतुमता शासनाने किावी, एवढी सवनांती करुन र्ी र्ाझे दोन शब्द पणूम कितो. 

-------------- 
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 श्री.सवलास पोतनीस (र्ुांिई सवभाि पदवीधि):सभापती र्होदय, सवधेयक 

क्रर्ाांक ३९ वि र्ाझे सवचाि र्ाांडण्याकरिता र्ी उभा आह.े  

 सभापती र्होदया, र्ांत्रीर्होदयाांना र्ाझी एकच सवनांती आह े की, र्ुांिई 

र्हानििपासलकेतनू सनवडून आलेले सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद,े ह े विळी 

सवधानसभा र्तदािसांघार्ध्ये िाहत आहते, त्याांनी ही सवधेयकाविील चचाम सरुु केली.   

िीडीडी चाळीचा सवकास म्हाडातफे होत आह.े ही िी र्ालर्त्ता किर्ाफी आह,े िो 

सवकास िीडीडी चाळीर्ध्ये होत आह,े त्याांना यातनू सटू सर्ळणाि आह ेका, एवढीच 

र्ला र्ासहती पासहिे.  खिे ति त्याांना यातनू सटू सर्ळाली पासहिे, असे र्ाझे म्हणण े

आह.े   िीडीडी चाळीला ही र्ालर्त्ता कि र्ाफीची सवलत सर्ळाली पासहिे, एवढेच 

र्ला या सवधेयकावि िोलताना म्हणायचे आह.े  एवढे िोलनू र्ी र्ाझे दोन शब्द पणूम 

कितो.  

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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 श्री. प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदया, र्ुांिई र्हानििपासलकेच्या हद्दीत ५०० 

स्क्वे.फुटाच्या ज्या र्ालर्त्ता आहते, त्याांचा सांपणूम प्रॉपटी टॅक्स र्ाफ किण्याचा हा 

सनणमय आह.े पवूी र्ुांिई र्हानििपासलकेर्ध्ये एकूण ९ प्रकािचे टॅक्सेस लावले िात 

होते.  त्यार्ध्ये सवमसाधिणकि हा ०.११ टक्के, िलकि ०.२५ टक्के, िल लाभकि, 

र्लसनस्सािणकि, र्लसनस्सािण लाभकि, सशक्षण उपकि, िाज्य सशक्षण उपकि, वकृ्ष 

उपकि आसण पथकि आकािला िात होता. र्ुांिई र्हानििपासलकेच्या के्षत्रात 

र्ालर्त्ता किासाठी ज्याांची नोंदणी झालेली आह,े असे ३५.२३ लाख यसुनट्स आहते. 

त्याांची वषमभिाची र्ािणी ही ६ हिाि ४०० कोटी रुपये इतकी आह.े ५०० चौिस 

फुटाच्या आतील ज्याांचे के्षत्र आह े अशी १६.१४ लाख यसुनट्स आहते. त्याांची 

वषमभिाची र्ािणी ही ४६२ कोटी रुपये इतकी आह.े ६ हिाि ४०० कोटी रुपयाांपैकी 

४६२ कोटी रुपये या ५०० चौिस फुटाच्या आतील लोकाांची आह.े सदनाांक १० र्ाचम, 

२०१९ पासनू शासनाने र्ुांिई र्हानििपासलका असधसनयर् १८८८ र्ध्ये पवूी सधुािणा 

केली होती. त्यार्ध्ये सवमसाधािण कि हा पसहला घटक आह.े हा कि पवूी र्ाफ केला 

होता. उवमरित कि लोकाांना भिावे लाित होता. सन्र्ाननीय सदस्याांनी सदिहू 

सवधेयकाच्या अनषुांिाने र्ौसलक सचूना आसण सवचाि र्ाांडलेले आहते. सन्र्ाननीय 

सदस्य श्री सनुील सशांद,े र्ािी र्ांत्री श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे, सन्र्ाननीय सदस्य 

सवमश्री शसशकाांत सशांद,े सदवाकि िावते, प्रवीण दटके, ियांत प्र. पाटील आसण इति 

सन्र्ाननीय सदस्याांनी सदिहू सवधेयकाच्या अनषुांिाने र्ौसलक सचूना आसण सवचाि 

र्ाांडलेले आहते. र्ी र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री श्री. उद्धव िाळासाहिे ठाकेि याांच ेर्नापासनू 

असभनांदन किीत आह.े त्याांनी आतपपयिंत र्ुांिई र्हानििपासलकेचा आसथमक कािभाि 

व्यवसस्थतपणे साांभाळलेला आह,े त्यार्ळेु आि ह े शक्य होत असनू, ह े र्ला 

साांिण्यास असतशय आनांद होत आह.े  र्ुांिई र्हानििपासलकेचा कािभाि सरुु आह.े 

र्ुांिई र्हानििपासलकेची आसथमक सस्थती ही चाांिल्याप्रकािे साांभाळली आह.े त्यार्ळेु 

ह ेशक्य होत आह.े काही सन्र्ाननीय सदस्याांनी इति र्हािनिपासलकाांर्ध्ये असे झाले 

पासहिे, अशी र्ािणी केलेली आह.े  
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श्री. प्रािि तनपिेु..... 

स्थासनक स्विाज्य सांस्थेर्ाफम त लोकाांना पाणी, िस्ते, िटािे, र्लसनस्सािण, ससव्हिेि, 

सदवाित्ती या र्लूभतू सोयीससुवधा सदलेल्या आहते. प्रॉपटी टॅक्स हा त्याांच्या 

उत्पन्नाचा एक र्ोठा स्त्रोत आह.े अनेक नििपासलका, र्हानििपासलका 

आसथमकदृष््टया.... र्ी िेल्या एक ते दोन वषामपासनू असे पाहत आह ेकी, अहर्दनििचा 

उल्लेख केलेला असनू, ती भषूणावह िोष्ट नाही. अहर्दनिि र्हानििपासलकेची 

अशी परिसस्थती आह ेकी, २०० कोटी रुपयाांचे सवद्यतु दयेक थकलेले आह.े चाल ू

सवद्यतु दयेकावि नवीन योिना र्हासवतिण कां पनीने सरुु केलेली आह.े अनेक 

र्हानििपासलकें चा आस्थापना खचम ३५ टक्क्याांच्या आत असणे अपेसक्षत असताना 

अनेक र्हानििपासलकें चा आस्थापना खचम हा ७०  टक्क्याांपेक्षा िास्त आह.े काही 

सन्र्ाननीय सदस्याांनी अशी भावना व्यि केली की, ह े िाज्यात इति सठकाणी सरुु 

झाले पासहिे. काही अडचण नाही. ह े पाहत असताना त्या नििपासलकेचा, 

र्हानििपासलकेची आसथमक परिसस्थती कशी आह ेआसण ह ेर्ाफ केल्यार्ळेु त्याांच्या 

परिसस्थतीवि काय परिणार् होणाि याचा सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े र्ुांिई 

र्हानििपासलकेने ह ेकि र्ाफ किीत असताना शासनाकडून र्दत केली िाणाि नाही 

असे साांसितले आह.े त्याांच्या सेल्फवि त्याांना ते किावे लािणाि आह.े त्याांनी 

शासनाकडून आर्चा एवढा कि कर्ी झाला म्हणनू आम्हाला एवढी र्दत किावी 

अशा प्रकािचा कोणताही प्रस्ताव र्ुांिई र्हानििपासलकेने सदलेला नाही. त्यार्ळेु 

र्हानििपासलकाांकडून प्रस्ताव आले ति त्याांना र्िेीटवि... र्ला असे वाटते की, र्ीिा-

भाई ांदि र्हानििपासलकेकडून प्रस्ताव आलेला आह.े त्याांनी असे साांसितले आह ेकी, 

शासनाकडून आम्हाला अर्कु इतका सनधी हवा आह.े त्यार्ळेु इति 

र्हानििपासलकाांचे प्रस्ताव आल्यानांति त्याांच्या आसथमक परिसस्थतीवि काय परिणार् 

होईल ह े तपासनू सनणमय घेतला िाणाि आह.े पिांत,ु आि या सनणमयार्ळेु र्ुांिई 

र्हानििपासलका क्षेत्रात िाहणाऱया िवळपास १६ लाख प्रॉपटीचे िे यसुनट्स आहते,  
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श्री. प्रािि तनपिेु..... 

त्याांना हा र्ोठा लाभ होणाि आह.े र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री श्री. उद्धव िाळासाहिे ठाकेि  

याांनी असे आश्वासन सदले होते की, त्याची पतूमता दखेील होत आह.े  र्ुांिई 

र्हानििपासलने आतापयिंत िी आसथमक सशस्त पाळली आह ेत्यार्ळेु ह ेशक्य झालेले 

आह.े कोणती ही ५०० चौिस फुटाच्या आतील प्रॉपटी असेल ति त्याला हा टॅक्स 

र्ाफ होणाि आह.े म्हणनू सवम सन्र्ाननीय सदस्याांना सदिहू सवधेयक एैसतहाससक 

असल्यार्ळेु एकर्ताने र्ांििु किावे असे र्ी आवाहन किीत आह.े  

 श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदया, आम्ही असे म्हटले होत ेकी, 

िाज्यातील सवमच र्हानििपासलकाांर्ध्ये आसथमक दिुमल परिवािातील र्ोठ्या 

प्रर्ाणावि ५०० चौिस फुटाच्या आतर्धील लोक िाहतात. र्ुांिई 

र्हानििपासलकेकडे पैसे आहते. त्याांना उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत आहते. कोिोनाच े

सांक्रर्णाचे कािण साांसितले. तसेच इांडसस्रअल कािण साांसितले. आम्ही सवधेयकाला 

सर्थमन सदलेले आह.े सवधेयकाचा उद्दशे चाांिला असल्यार्ळेु आम्ही त्याला 

सर्थमनच सदलेले आह.े उवमरित ििीि र्हानििपासलकाांकडे पैसे नाहीत. म्हणनू तेथील 

आसथमकदृष््टया दिुमल लोकाांना र्दत किावयाची नाही काय ? र्ुांिई 

र्हानििपासलकेकडे पैसे आहते. म्हणनू त्याांनी सनणमय घेतलेला आह.े इति 

र्हानििपासलकाांनी प्रस्ताव पाठसवल्यानांति सनणमय घेतला िाणाि आह.े अनेक 

र्हानििपासलकेच्या के्षत्रात िाहणाऱया लोकाांची टॅक्स भिण्यासािखी आसथमक 

परिसस्थती नाही. कोिोनाच्या काळात अनेकाांचे िोििाि िेलेले आहते. त्यार्ळेु शासन 

र्दतीची भसूर्का का घेत नाही. आम्ही सिकािकडून र्दत घेऊ.  ५०० चौिस फुटाच्या 

आतर्धील लोकाांसाठी टॅक्सर्ध्ये र्ाफी द्यावयाची असेल ति ती सांपणूम र्हािाष्ट्रात 

द्यावी आसण अशी कायमवही किीत असताना र्ुांिई र्हानििपासलकेकडे पैसे 

असल्यार्ळेु त्याांनी त्याांचा शेअि सदलेला आह.े उवमरित शेअिची िक्कर् िाज्य 

शासनाने द्यावी. िाज्यातील इति र्हानििपासलकाांची आसथमक परिसस्थती ठीक 
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नसल्यार्ळेु त्याांना र्दत केली िात नाही. हा कोणता न्याय ? ही लोक नाहीत         

काय ? ही ििीि लोक नाहीत काय ? र्ी िािकािण किीत नाही.  

 

उप सभापती : सदिहू सवधेयकासांिांधी अनेक सन्र्ाननीय सदस्याांनी र्ौसलक 

सचूना आसण सवचाि व्यि केलेले आहते. त्याांनी सवधेयकासांिांधी आपले र्त काय 

आह े ते र्ाांडण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े त्यानांति र्ाननीय िाज्यर्ांत्री र्होदयाांनी 

ससवस्तिपणे उत्ति सदलेले आह.े  

श्री.प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदया, र्ी पनुि सवनांती कितो की, सभािहृाने 

सदिहू सवधेयक सवचािात घ्यावे.  

उप सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक 

खांडश: सवचािात घेण्यात येईल. 

खांड २ ते ५ (दोन्ही ससम्र्लीत) सवधेयकाचे भाि झाले. 

खांड १, सांपणूम शीषमक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भाि झाले. 

श्री. प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदया, र्ी आपल्या अनरु्तीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव.क्रर्ाांक ३ सांर्त किण्यात यावे, असा प्रस्ताव र्ाांडतो. 

प्रश्न र्तास टाकून सांर्त झाला. 

सभापती : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रर्ाांक ३ सांर्त झाले आह.े 

--------- 

 

 

        यानांति श्री. िोडे.... 
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पृ.शी. :   र्ुांिई र्हानििपासलका (सधुािणा) सवधेयक. 

L.A.BILL NO. IV OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT.) 

 

 श्री.प्रािि तनपिेु (निि सवकास िाज्यर्ांत्री ) : सभापती र्होदयीा, र्ी 

आपल्या अनरु्तीने सवधानसभेने सांर्त केल्याप्रर्ाणे, सन २०२२ चे सव.स.सव. 

क्रर्ाांक-४, र्ुांिई र्हानििपासलका असधसनयर् यात आणखी सधुािणा किण्यासाठी 

सवधेयक र्ाांडतो. 

 उप सभापती : सवधेयक र्ाांडण्यात आले आह.े 

 श्री.प्रािि तनपिेु :  सभापती र्होदयीा, र्ी आपल्या अनरु्तीने सन २०२२  

चे सव.स.सव. क्रर्ाांक-४ र्ुांिई र्हानििपासलका असधसनयर् यात आणखी सधुािणा 

किण्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव र्ाांडतीो. 

     प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

 उप सभापती : आता सवधेयक सवचािात घेण्यासांिांधीच्या प्रश्नावि चचाम 

होईल.  तद्नांति र्ाननीय र्ांत्रयाांचे उत्ति झाल्यानांति सवधेयक सवचािात घेण्यासांिांधीचा 

प्रश्न र्तास टाकला िाईल. 

 आता सन्र्ाननीय सदस्याांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी. 
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 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे (नािपिू स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

र्होदया, सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रर्ाांक-४ वि र्ाझे सवचाि व्यि किण्यासाठी र्ी 

उभा आह.े 

 सभापती र्होदया, र्ी या सवधेयकावि लाांिलचक भाषण किणाि नाही.  या 

सवधेयकातील "उद्दशे व कािणे याांचे सनवेदन" यार्ध्ये "कोणत्याही शासकीय 

असधकाऱयाची प्रशासक म्हणनू सनयिुी किण्यासाठी" असे नर्दू आह.े र्ांत्री 

र्होदयाांनी एवढाच खलुासा केला पासहिे की, प्रशासक म्हणनू आयिु दिामचा, 

ससचव दिामचा सकां वा अन्य कोणत्या दिामचा असधकािी सनयिु किणाि आहात. 

आपण सशपायाला सकां वा विम-२ च्या असधकाऱयाला प्रशासक म्हणनू सनयिु किणाि 

आहात काय ? आपण स्पष्टपणे नर्दू किावयास पासहिे की, प्रशासक म्हणनू आयिु 

सकां वा ससचव दिामचा असधकािी असेल.  र्ुांिई र्हानििपासलकेच्या सठकाणी प्रशासक 

सनयिु किताना आपण कोणत्या दिामच्या असधकाऱयाची प्रशासक म्हणनू सनयिुी 

किण्यात येईल ह ेिि स्पष्ट किणाि नसाल ति ते योग्य नाही. त्यार्ळेु आपण कोणत्या 

दिामचा असधकािी प्रशासक म्हणनू सनयिु किणाि आहात, याची स्पष्टता आणावी 

एवढीच र्ाझी र्ािणी आह.े 

 श्री.र्हादवे िानकि : सभापती र्होदया, र्ला अिोदिच्या सवधेयकावि 

िोलावयाचे होते, पिांत ु आपण र्ला िोलण्याची सांधी सदली नाही.  अिोदिच्या 

सवधेयकाच्या अनषुांिाने र्ला एवढेच सवचािावयाचे आह ेकी, र्ालर्त्ता किात सटू 

दणे्यार्ध्ये पिडीच्या घिाांचा सदु्धा सर्ावेश आह ेकाय ? 

 श्री.प्रािि तनपिेु : होय.  

 श्री.र्हादवे िानकि : धन्यवाद. 

 श्री.प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

िावनकुळे याांनी उपसस्थत केलेल्या र्दु्याच्या िाितीत साांि ू इसच्छतो की, 

र्ुांिईसािख्या र्हानििपासलकेच्या सठकाणी वरिष्ठ आयएएस असधकािी असलेले 
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श्री.प्रािि तनपिेु.... 

सवद्यर्ान र्हानििपासलका आयिु श्री.इकिाल ससांह चहल याांची प्रशासक म्हणनू 

सनयिुी केलेली आह.े 

 श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदया, आपण प्रशासक सनयिु 

किण्यासांदभामतील सवधेयक सांर्त किीत आहोत.  या सवधेयकार्ध्ये प्रशासक सनयिु 

किण्याचा सवषय आह.े आपल्याकडे आयएएस र्ध्ये सदु्धा वेिवेिळ्या दिामचे 

असधकािी आहते.  आम्ही एवढेच िाणनू घेऊ इसच्छतो की, प्रशासक म्हणनू 

सिल्हासधकािी दिामचा, आयिु दिामचा, ससचव दिामचा, प्रधान ससचव दिामचा, अपि 

र्खु्य ससचव दिामचा यापैकी कोणत्या दिामच्या असधकाऱयाांची प्रशासक म्हणनू 

सनयिुी किण्यात येणाि आह े?  

 श्री.प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदया, र्ुांिई र्हानििपासलकेच्या सवद्यर्ान 

आयिुाांनाच तेथे प्रशासक म्हणनू नेर्लेले आह.े 

 श्री.प्रवीण दटके : सभापती र्होदया, सवधेयकाच्या उद्दशे व कािणे यार्ध्य े

"कोणत्याही शासकीय असधकाऱयाची" असा उल्लेख आह.े र्ी सवचारु इसच्छतो की, 

"कोणत्याही शासकीय असधकाऱयाची" म्हणिे नेर्के काय ? 

 श्री.प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदया, कायद्यानसुाि सनयर् तयाि किताना 

सन्र्ाननीय सदस्याांची सचूना सवचािात घेण्यात येईल. 

 सभापती र्होदयीा, र्ी सभािहृाला पनुि सवनांती कितो की, सभािहृाने 

सदिहू सवधेयक सवचािात घ्यावे. 

प्रश्न र्तास टाकून सांर्त झाला. 

 

 उप सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक 

खांडश: सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ व ३ सवधेयकाचे भाि झाले.  
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 खांड १, सांपणूम शीषमक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाि झाले. 

 श्री.प्रािि तनपिेु : सभापती र्होदयीा, र्ी आपल्या अनरु्तीने सन २०२२ 

चे सव.स.सव. क्रर्ाांक-४ सांर्त किण्यात यावे, असा प्रस्ताव र्ाांडतो. 

प्रश्न र्तास टाकून सांर्त झाला. 

 उप सभापती : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रर्ाांक-४ सांर्त झाले आह.े             

--------- 
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पृ.शी. : नािपिू शहिातील र्ेयो रुग्णालयातील सेवासनवतृ्त 

कर्मचाऱयाांना सनवतृ्तीवेतन व अन्य आसथमक लाभ 

न सर्ळण े
 

मु.शी. : नािपिू शहिातील र्ेयो रुग्णालयातील सेवासनवतृ्त 

कर्मचाऱयाांना सनवतृ्तीवेतन व अन्य आसथमक लाभ 

न सर्ळणे, यासांिांधी श्री.चांद्रशेख िावनकुळे, 

सव.प.स. याांनी उपसस्थत केलेली अधाम-तास चचाम. 

  

श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे (नािपिू स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

र्होदयीा, र्ी आपल्या अनरु्तीने सनयर् ९२ अन्वये पढुील सवषयावि अधाम-तास 

चचाम उपसस्थत कितो :-  

"नािपिू शहिातील र्ेयो रूग्णालयात र्ािील पाच वषामत विम-२, ३ व ४ चे 

१०० कर्मचािी सेवासनवतृ्त होवनू तीन वषे झाल्यानांतिही त्याांना सनवतृ्तीवतेन, भसवष्ट्य 

सनवामह सनधी (िीपीएफ), र्तृ्य-ूसन-उपदान (गॅ्रज्यएुटी) आसण ििा िोखीकिणचे पैसे 

सर्ळालेले नसणे, काही कर्मचाऱयाांचा र्तृ्य ु होवनूही त्याांच्या कुटुांसियाांना कुटुांि 

सनवतृ्तीवेतन न सर्ळणे, यािाित सेवासनवतृ्त कर्मचाऱयाांनी र्ेयो रूग्णालयासर्ोि 

साखळी उपोषण सरुू केलेले असणे, र्ािणीची पतुमता न झाल्यास िेर्दुत आर्िण 

उपोषण किण्याची घोषणा केलेली असणे, र्ेयो रुग्णालयातील सेवासनवतृ 

कर्मचाऱयाांना सनवतृ्तीवेतन तसेच इति अनषुांसिक लाभाांचे पैसे सर्ळण्यािाित शासनाने 

तातडीने किावयाची कायमवाही व उपाययोिना." 

सभापती र्होदया, र्ेयो रुग्णालयातील कर्मचािी उपोषणावि िसलेले असनू 

आांदोलन किीत आहते.  काही कर्मचािी र्ािील िसववािी र्ाझ्याकडे आले होत.े 

त्याांनी र्ाझ्याकडे आत्र्हत्येची नोटीस सदल्यार्ळेुच र्ी ही अधाम-तास चचाम उपसस्थत 

केली आह.े  र्ाननीय र्ांत्री याांचे व्यसिर्त्त्व सकािात्र्क आह.े  र्ला वाटते या 

कर्मचाऱयाांना तातडीने सदलासा द्यावयास पासहिे. ह ेकर्मचािी सेवासनवतृ्त झाले असनू 

त्याांच्या घिची परिसस्थती हलासखची आह.े  या कर्मचाऱयाांच्या र्ािण्या  
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श्री.चांद्रशेखि िावनकुळे.... 

सोडसवण्यासाठी र्ांत्री र्होदयाांनी िैठक घ्यावी सकां वा िि या कर्मचाऱयाांच्या र्ािण्या 

त्याांच्याकडे आल्या असतील ति त्यावि सकािात्र्क सनणमय घ्यावा. या असधवेशन 

कालावधीत या सवषयाच्या िाितीत िैठक घेतली ति या कर्मचाऱयाांचा प्रश्न र्ािी 

लाि ूशकेल. 

------- 
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 श्री.प्रवीण दटके (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय 

सदस्याांनी उपसस्थत केलेल्या अधाम-तास चचवेि िोलण्यासाठी र्ी उभा आह.े 

 सभापती र्होदया, नािपिू येथे िोिििीि लोकाांसाठी इांसदिा िाांधी वैद्यकीय 

र्हासवद्यालय व रुग्णालय आह.े िेल्या दोन वषािंपासनू या सभािहृात सवसवध 

आयधुाांच्या र्ाध्यर्ातनू अनेकदा तथेील सवषय र्ाांडले.  त्या वैद्यकीय 

र्हासवद्यालयात कायर्स्वरुपी असधष्ठाता नसल्यार्ळेु प्रशासनाची सस्थती फाि 

अडचणीची झाली आह.े कोसवड काळात तेथील कर्मचाऱयाांनी आपला िीव धोक्यात 

टाकून सकर्ान १ हिाि खाटाांची व्यवस्था त्या सठकाणी उभी केली होती.  तसेच त्या 

सठकाणी सवम आिोग्य सवेा उभ्या केल्या होत्या.  त्या कर्मचाऱयाांनी कार्ाची सशफ्ट 

सवसरुन २४-२४ तास सेवा सदली.  तसेच सांपणूम परिसिाची स्वच्छता ठेवली.  कोिोना 

काळात त्याांनी आपला िीव धोक्यात टाकला.  तीन-चाि कर्मचाऱयाांची प्रकृती फाि 

िांभीि झाली होती.  त्या कर्मचाऱयाांनी नािपिूर्ध्ये िेर्दुत उपोषण सरुु केले होते, पिांत ु

नांति त्याांना सर्िासवण्यात आले.  पिांत ु आता त्याांनी आत्र्हत्येची नोटीस सदली 

आह.े  

सभापती र्होदया, या अधाम-चचेच्या अनषुांिाने साांि ू इसच्छतो की, त्या 

रुग्णालयात कां त्राटी पद्धतीवि र्ोठ्या प्रर्ाणात डॉक्टि कार् किीत आहते.  त्याांनी 

आपला िीव धोक्यात टाकून सवम आिोग्य सेवा सदल्या आहते. कोिोना काळात 

कायर्स्वरुपी कायमित असलेल्या डॉक्टिाांची ििि असताना सदु्धा ते नव्हते. अशा 

वेळी कां त्राटी डॉक्टिाांनी नािपिू येथील वैद्यकीय र्हासवद्यालय चाांिल्याप्रकािे 

चालसवले. एकप्रकािे कां त्राटी डॉक्टिाांनी कोसवड काळात शासनाला र्दत केली. 

त्याांनी सांपावि न िाता सवम वैद्यकीय र्हासवद्यालय चाांिल्या पद्धतीने चालसवले. र्ाझी 

सवनांती आह े की, या रुग्णालयातील कर्मचाऱयाांििोििच र्ांत्री र्होदयाांनी कां त्राटी 

डॉक्टिाांचा प्रश्न र्ािी लावावा.  िि आपल्या र्ािण्याांसाठी ह ेडॉक्टि उपोषणाला 
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श्री.प्रवीण दटके.... 

िसले सकां वा सांपावि िलेे ति ते सचत्र आपल्या पिुोिार्ी र्हािाष्ट्राच्या दृष्टीने योग्य 

िाहणाि नाही. र्ाझी सवनांती आह ेकी, कर्मचाऱयाांप्रर्ाणचे कां त्राटी डॉक्टिाांचा सदु्धा 

प्रश्न र्ािी लावावा. 

 

      नांति श्री.काांिळे..... 
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श्री. असभिीत वांिािी : सभापती र्होदया, नािपिूच्या र्ेयो रुग्णालयार्ध्ये विम 

२, ३, ४ यातील सन २०१६ र्ध्ये ७८ कर्मचािी सनवतृ्त झाले. सन २०१६ पासनू 

सातत्याने ५ वषे अनेक वेळा त्याांनी पाठपिुावा केला. पिांत ु तेथील सांिांसधत 

असधकाऱयाांनी कोणत्याही प्रकािे लक्ष सदले नाही. अिनुपयिंत त्याांच्या पेन्शनच्या 

केसेस तयाि झालेल्या नाहीत. खिे म्हणिे कोणताही शासकीय कर्मचािी सनवतृ्त 

होण्यापवूी ६ र्सहन्याांच्या अिोदि त्याची पेन्शनची केस तयाि किणे सरुु होते. पिांत ु

या केसर्ध्ये असे झाले आह ेकी, ज्या क्लकम िवळ या सवम लोकाांचे ससव्हमस िकू 

ठेवले होते, त्याने असे साांसितले की, र्ाझ्यािवळ ससव्हमस िूक नाहीत. २ वषािंपयिंत  

त्याने ससव्हमस िकू सदलेच नाही. त्यार्ळेु या सवम कर्मचाऱयाांची पेन्शन केस तयाि 

किण्यात येऊ शकली नाही. र्ाझी र्ािणी आह ेकी, सांिांसधत ििािदाि क्लकम  सकां वा 

असधकािी याांना सनलांसित किण्यात यावे. 

श्री. असर्त दशेर्खु : सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य सवमश्री. चांद्रशेखि 

िानवकुळे, िार्दास आांिटकि, प्रवीण दटके, असभिीत वांिािी याांनी अधाम तास 

चचेच्या र्ाध्यर्ातनू असतशय र्हत्त्वाचा सवषय र्ाांडला आह.े र्ी सवम सन्र्ाननीय 

सदस्यांची र्ते ऐकली आहते. र्ी त्याांच्या र्ताशी सहर्त आह.े वैद्यकीय सशक्षण 

सवभािाच्या र्ेयो या आयिीएर्सीर्ध्ये विम २, ३, ४ र्धील एकूण कर्मचािी  

सेवासनवतृ्त झाले आहते आसण त्याांचे तात्पिुते सनवतृ्तीवेतन सकां वा सेवापसुस्तकेर्ध्ये 

वेतन पडताळणी पणूम झाली नसल्यार्ळेु काही िोष्टी अशा अडचणींर्ळेु त्याांची दयेके 

शासनाकडून, वैद्यकीय र्हासवद्यालयाकडून वेळेत दणे्यात आलेली नाहीत. पेन्शन, 

ग्रच्यईुटी, िीआयएस, िीपीएफ, सलव्ह एनकॅशर्ेंट अशा त्यार्ध्ये िािी आहते.  

आर्च्यापढेु चचदे्वािे यार्धील अशी कािणे आलेली आहते की, सेवापसुस्तका 

तपासण्याचे कार् ििाच काळ पणूम झाले नाही, त्यार्ये सवलांि झाला. ज्या असधकािी 

व कर्मचािी याच्याकडून यार्ध्ये सदिांिाई, सवलांि झाला, त्याच्यावि कािवाई 

किण्याचा सनणमय शासनाने घेतलेला आह ेह ेर्ी आपल्याला या सांदभामत येथे र्दु्दार् 

साांि ूइसच्छतो. आता यार्ध्ये विम २ च्या कर्मचाऱयाांचा प्रश्न नाही.  
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श्री. असर्त दशेर्खु .... 

सभापती र्होदया, विम ३ चे १६ व विम ४ चे ६२ अशा कर्मचाऱयाांचा प्रश्न 

प्रलांसित आह.े विम ३ च्या १६ कर्मचाऱयाांची पडताळणी पणूम झाली असनू ३१ 

र्ाचमपवूी सेवासनवतृ्ती वतेन दणे्याची कायमवाही पणूम होईल. र्ात्र असे ििी असले तिी 

तात्पिुत्या स्वपरुपात सेवासनवतृ्तीचे वेतन सनयर्ानसुाि शासन िे दतेे, ते दणे ेसरुु आह.े  

त्याला आसथमक आधाि दणेे क्रर्प्राप्त आह.े शासनाकडून त्यार्ध्ये कोणताही खांड 

आलेला नाही. त्याांचा एकूण सहशोि किायचा आह ेआसण तो सहशोि केल्यानांति 

अांसतर् दयेके द्यायची आहते. आम्ही विम ३ च्या १६ कर्मचाऱयाांच्या सांदभामत ३१ 

र्ाचमपवूी सनणमय करु. विम ४ चे ४० कर्मचािी आहते. आम्ही त्याांनाही सहाव्या वेतन 

आयोिाप्रर्ाणे सनयसर्त पेन्शन दऊे किीत आहोत. विील कर्मचाऱयाांची सातव्या वेतन 

आयोिानसुाि पडताळणी पणूम झाली आह,े त्याांना दखेील त्याांची सधुारित पेन्शन ३१ 

र्ाचमपवूी दऊे करु आसण त्या व्यसतरिि १२ कर्मचािी िासहले आहते, त्याांच्या 

सहशोिासांदभामत सवभािाकडून पडताळणीची कायमवाही सरुु आह.े हा सांपणूम प्रश्न 

चचदे्वािे उपसस्थत केला आह.े आम्ही ३१ र्ाचमपवूी हा सांपणूम प्रश्न सनकाली काढू. 

 सभापती र्होदया, सन्र्ाननीय सदस्य श्री. प्रवीण दटके याांनी र्दु्दा उपसस्थत 

केला आह ेकी, नािपिूर्ध्ये कोसवडच्या काळात हिाि िेड उभ ेकेले. आपल्याकडून 

वैद्यकीय सशक्षण सवभािाचे कौतकु होत आह े त्यािाित र्ी आपले आभाि व्यि 

कितो. सवदभामर्ध्ये नािपिू येथे कोिोना काळात असतशय चाांिली व्यवस्था उभी 

िासहली. नािपिूच नव्ह े ति आििुािचू्या सिल्यातील आसण िाज्यातील दखेील 

अनेक लोक कोसवड काळात तेथे दाखल झाले, ििे झाले, कोणालाही तथेे खाट नाही 

म्हणनू पित िाण्याची वळे आली नाही. तथेे सवमच डॉक्टिाांनी उत्तर् कार् केले. कां त्राटी 

डॉक्टि असा र्दु्दा उपसस्थत केला आह.े हा सवषय वेिळा आह.े वैद्यकीय 

र्हासवद्यालय व रुग्णालय येथे कां त्राटी डॉक्टि घेण्याची सांख्या र्यामसदत आह.े 

आपल्याकडे सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय असधकािी, वैद्यकीय सशक्षण घेणािे 

सवद्याथी याांनी र्खु्यत्वे ही सेवा सदली आह.े 
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श्री. प्रवीण दटके : सभापती र्होदया, र्ाझ्याकडून चकूुन कां त्राटी असा शब्द 

सनघाला आह.े ते सहायक प्राध्यापक आहते. 

श्री. असर्त दशेर्ख : सभापती र्होदया, सहायक प्राध्यापक व वैद्यकीय 

असधकािी या सांदभामत र्दु्दा उपसस्थत केला आह.े सवभािार्ध्ये याची ससवस्ति चचाम 

झाली आह.े आम्ही सशफािशीसह सार्ान्य प्रशासन व अथम व सनयोिन या 

सवभािाांकडे असभप्रायासाठी सदले आह.े कोसवड काळात या सवािंनी असतशय उत्तर् 

कार् केले म्हणनू िाज्याचे र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री श्री. उद्धव ठाकिे याांनी, र्हासवकास 

आघाडी सिकािने नेहर्ीच आिोग्यसेवक, कोसवड योध्द े याांना सढळ हस्ते र्दत 

किण्याची भसूर्का नेहर्ी घेतली आह.े सवोच्च न्यायालयाने सवमच िािींर्ध्ये काही 

सनकाल यापवूी सदले आहते, त्या सनणमयाांर्ळेु सनयसर्त किण्यािाित थोडी अडचण 

होत आह.े आता वैद्यकीय सशक्षण सवभािाने विम १ ते ४ ची १० ते १५ हिाि पद े

र्ांििू करुन सिांदनुार्ावली अशा सवम िोष्टींना र्ान्यता दऊेन एर्पीएससी व सवसवध 

सनवड र्ांडळाांकडे पाठसवले आह,े त्याांच्या िासहिाती सनघाल्या आहते. सहायक 

प्राध्यापक व वैद्यकीय असधकािी याांना ती सांधी उपलब्ध होणाि आह.े एर्पीएससीने 

िासहिाती सदल्या आहते, तेथे त्याांना अिम करुन र्लुाखती दऊेन त्यातनू नेर्णकूा सर्ळू 

शकतील असा पयामय त्याांच्यासर्ोि खलुा आह.े शासन स्तिावि िेवढे किणे शक्य 

आह ेतेवढे किण्याचा आम्ही प्रयत्न किीत आहोत. आपण र्दु्दा उपसस्थत केल्यार्ळेु 

र्ी ह े साांित आह.े सवधानसभा व सवधानपरिषद याांचे सन्र्ाननीय सदस्य याांनी 

वेळोवेळी हा र्दु्दा र्ाांडला आह ेआसण या सशफािशी केल्या आहते. आम्ही दखेील 

सकािात्र्क दृष्टीकोनातनूच याकडे  पासहले आह.े सवोच्च न्यायालयात काही प्रकिणे 

सनकाली सनघाल्यानांतिच्या काही र्यामदा पढेु असताना सवचािपवूमक पावले उचलावी 

लाितील. र्ी आिही येथे साांितो की, त्यातही काही र्ािम काढण्याची सांधी उपलब्ध 

िासहली ति तोही र्ािम स्वीकारुन आसण यार्ध्ये सनणमय करु. 
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श्री. प्रवीण दटके : सभापती र्होदया, र्ाझी सवनांती आह.े प्राध्यापकाांची   

त्याांचा ज्येष्ठतेचा सवषयासांदभामत अडचण आह.े एर्पीएससीर्ाफम त या परिके्षर्ध्ये िेले 

ति त्याांची ज्येष्ठता त्याांना सर्ळेल की नाही अशी अडचण असनू त्याांनी त्याांची ही 

अडचण वळोवेळी साांसितली  आह.े  

श्री. असर्त दशेर्खु : सभापती र्होदया, हा पदोन्नतीचा सवषय आह.े 

सवभािीय स्तिावि पदोन्नती वेळेत व्हायला हवी, ती किण्याच्या सचूना सदल्या 

आहते. पदोन्नती झाल्यानांति त्याांना ती िािा सर्ळेल. उवमरित िािा एर्पीएससी 

र्लुाखतीद्वािे भिण्यात येतील.  

श्री. चांद्रशेखि िावनकुळे : सभापती र्होदया,  र्ाननीय र्ांत्रयाांनी सर्पमक उत्ति 

सदले आह.े ३१ र्ाचमच्या आत सवम सनवतृ्त कर्मचाऱयाांना न्याय दणे्याचा सनणमय घेतला 

आह.े र्ी त्याांचे आभाि र्ानतो. 

उप सभापती : खपू चाांिली चचाम झाली आह.े र्ला र्ेयो रुग्णालयाच्या 

सांदभामतील एक सवषय र्ाांडायचा आह.े त्यार्ध्ये त्वरित सधुािणा झालेली र्ला 

सदसली आह.े लसीकिणासाठी सशसििे घेतली िात होती. र्ेयो रुग्णालयाच्या सठकाणी 

वधृ्द लोक ऊन्हार्ध्ये उभे होते. तेथे सावली शेड नाही अशा तक्रािी काहींनी 

र्ाझ्याकडे नािपिूहून फोन करुन केल्या होती. र्ी आिोग्य सांचालकाांना कळसवले 

आसण काही तासाांत िदल झाला. कर्मचाऱयाांवि झालेला अन्याय, दिुवस्था असेल 

ति त्याच त्रास सवमसार्ान्य नािरिकाांना होत असतो. 

                   नांति श्री. खचे ....      
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उप सभापती... 

नािपिू र्हानििपासलकेच्या सवम हॉस्पीटलर्ध्ये सावलीसाठी शेडची व्यवस्था 

किण्यात आली होती. र्ेयो हॉस्पीटलर्ध्ये तशी व्यवस्था नव्हती अशी तक्रा 

र्ाझ्याकडे आली होती. लस दणे्यासाठी ज्यावळेी कॅम्प आयोसित किण्यात येतात 

त्यावेळी िेथे सोईससुवधा नाहीत तेथे शेड व सपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 

नािरिकाांसाठी किण्याच्या सचूना आपण द्याव्यात अशी र्ाझी सवनांती आह.े 

 श्री.असर्त दशेर्खु : सभापती र्होदया, होय. 

     ------ 
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 पृ.शी. : र्ुांिई शहि आसण उपनििात िहूसांख्य झोपडपट््टयाांचे 

     पनुसवमकास प्रकल्प िखडले असण े

 मु.शी. : र्ुांिई शहि आसण उपनििात िहूसांख्य झोपडपट््टयाांचे 

     पनुसवमकास प्रकल्प िखडले असणे यासांिांधी  

     सवमश्री.सनुील सशांद,ेसवलास पोतनीस, डॉ.र्सनषा  

     कायांद े,सव.प.स. याांनी उपसस्थत केलेली अधाम-तास 

     चचाम. 

 श्री. सनुील सशांद े(र्ुांिई स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती र्होदयीा, र्ी 

आपल्या अनरु्तीने सनयर् ९२ अन्वये पढुील सवषयावि अधाम-तास चचाम उपसस्थत 

कितो :- 

 "र्ुांिई शहि आसण उपनििात िहुसांख्य झोपडपट्टया ित अनेक वषािंपासनू 

पनुसवमकासाच्या प्रसतके्षत असणे, सदिहू झोपडपट्टया कें द्र व िाज्य शासनाच्या 

पिवानिी अभावी िखडलेल्या असणे, यातील अनेक झोपडपट््टया िहृन्र्ुांिई 

र्हानििपासलकेच्या भखूांडावि असणे, त् या व्यसतरिि ज्या झोपडपट्टया िेल्वे, भदूल 

सकां वा कें द्रीय प्रासधकिणाच्या भखूांडावि वसलेल्या आहते त्या सांिांसधत सवभािाांच्या 

पिवानग्या सर्ळसवताांना अडचणी येत असणे, त्यार्ळेु झोपडपट्टया पनुसवमकास प्रकल्प 

िखडला असणे, सदि प्रकल्पाांना िती सर्ळण्याकरिता तसेच झोपडपट्टीधािकाांना घिे 

सर्ळण्याकरिता िहृन्र्ुांिई र्हानििपासलका व एसआिए याांनी एकसत्रत येऊन 

झोपडपट्टी पनुसवमकासाचा प्रश्न र्ािी लावण्याची आवश्यकता, यािाित शासनाने 

किावयाची कायमवाही व उपाययोिना."         

 सभापती र्होदया, अधामतास चचेच्या र्ाध्यर्ातनू र्ी काही र्दु्द े उपसस्थत 

किणाि आह.े १९९५ र्ध्ये यतुीचे शासन असताना सशवसेना प्रर्खु  याांनी ४० लाख 

झोपडपट्टीवाससयाांना र्ोफत घि दणे्याची योिना िाहीि केली होती. त्यानांति अनेक 

पक्षाची सिकािे आली. िऱयाच शासनाच्या कािसकदीर्ध्ये चाांिल्या पध्दतीने ही 
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योिना िािसवण्यात आली. कें द्र शासनाच्या िी.पी.टी.,नौदल, एअिपोटम ॲथॉरिटी, 

िेल्वे सकां वा इति काही खाििी िािाांवि िे झोपडपट्टीधािक आहते त्याांना चाांिली घिे  

श्री.सनुील सशांद.े.. 

सर्ळावीत असे त्याांचे स्वप्न आह.े एनओसी अभावी येथील घिे रिडेव्हलप होऊ 

शकली नाहीत. काही सठकाणी रिडेव्हलपर्ेंट सरुु झाले असनू ते प्रकल्प िखडले 

आहते. अधामतास चचेच्या र्ाध्यर्ातनू र्ला काही सचूना व र्दु्द ेशासनाला साांिायच े

आहते. वेिवेिळ्या ॲथॉरिटीकडून एनओसी घेणे ह ेअसतशय कठीण कार् झाले 

आह,े येथील ॲथॉरिटींना एकत्र आणनू वन सवांडो करुन सवम एनओसी एकाच सठकाणी 

सर्ळतील अशी व्यवस्था शासनाकडून किण्यात येईल काय ? असे यापवूी किण्यात 

आले आहते काय ?  सशवशाही प्रकल्प ही शासनाची कां पनी आह.े त्या प्रकल्पाची 

सद्य:सस्थती काय आह.े त्याांच्याकडे रिडेव्हलपर्ेंटसाठी काही प्रकल्प आहते काय ?  

िखडलेले काही प्रकल्प शासनाच्या र्ाध्यर्ातनू सशवशाही कां पनीला दऊेन ते पणूम 

किण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न किण्यात येणाि आहते काय ? यासाठी र्ी ही चचाम उपसस्थत 

केली आह.े र्ला अशी आशा आह ेकी, यािाित र्ांत्री र्होदय सकािात्र्क उत्ति 

दतेील. 

      ------ 
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 श्री. सवलास पोतनीस (र्ुांिई सवभाि पदवीधि) : सभापती र्होदया, र्ांत्री 

र्होदयाांना र्ाझी सवनांती आह े की, र्ुांिईर्ध्ये िेल्वे लाईन लित िाहणािे 

झोपडपट्टीधािक ४० ते ५० वषामपासनू िाहत आहते. त्याांच्याकडे फोटो पास आहते. 

त्याांच्याकडे आधािकाडम आह.े सवम प्रकािचे पिुावे आहते. कोसवडच्या काळात 

सातत्याने िेल्वे ॲथॉरिटीकडून झोपड्या पाडण्यात येत होत्या. तेथे िोडम  लावले िात 

होते. र्ुांिईत एर्एर्आिडीए व एसआिएच्या काही योिना आहते पिांत ु ह े दोन्ही 

सवभाि एकर्ेकाांवि टोलवाटोलवी किीत असतात. त्यार्ध्ये ििीि लोक भिडले 

िातात. र्ी स्वत: अनेक ॲथॉरिटीिाित िैठका घेतल्या आहते. त्याांच्यासर्ोि 

कोणताही ठोस पयामय नाही. र्ाझा असा प्रश्न आह े की, िेल्वेच्या िािेविील 

झोपडपट्टीधािकाांना पयामयी िािा शासन उपलब्ध करुन दणेाि आह ेकाय ? 

     ----- 
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 श्री.ियांत प्र.पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती र्होदया, र्ुांिईत १० 

लाख झोपड्या आहते, लोकलेखा ससर्तीवि र्ी सदस्य म्हणनू ििेच वषे कार् किीत 

आह.े १० लाख झोपड्याांना पक्की घिे दणे्याची र्ािणी र्ी सरुुवातीपासनू किीत 

आह.े यासाठी एकदाच सवम पिवानग्या घ्याव्यात. र्ाननीय पयामविण र्ांत्री सभािहृात 

आहते. सिकािच्या  प्रस्तासवत प्रकल्पाांना पयामवणाची र्ांििुी तातडीने घेण्याचा  प्रयत्न 

किावा. त्यासाठी आम्हाला कधी तिी िैठकीला िोलवावे. त्यार्ध्ये सकती अडचणी 

येतात त्याची र्ासहती आम्ही दऊे. आपण र्ांत्री म्हणनू या सवम िािी करु शकता. 

प्रकल्प तयाि झाल्यावि पयामविणाच्या र्ांििुीसाठी ििाचसा कालावधी िातो. काही 

वेळा २० वषे त्यार्ध्ये सनघनू िातात. त्यार्ळेु सवकास िलद ितीने होत नाही. र्ाझ्या 

छोट्या िांदिासाठी र्ला २० वषामनांति पयामविणाची पिवानिी सर्ळाली. काही लोक 

न्यायालयात यासचका दाखल कितात, र्ासहती असधकािात लोक र्ासहती र्ािसवतात. 

शासनाचे प्रकल्प असल्यार्ळेु त्यासाठी वेिळी व्यवस्था केली ति एक इसतहास 

सनर्ामण होईल. कोस्टल िोड हा शासकीय प्रकल्प आह ेतो अडकला आह.े आता िे 

प्रकल्प प्रस्तासवत केले आहते त्याांचे प्रस्ताव तातडीने पयामविणाच्या र्ांििुीसाठी  

सादि किावेत. सवम क्लीअिन्स तातडीने घेण्यात यावेत. असे झाले ति आपल्या 

प्रकल्पाचे ५० टक्के कार् पणूम होईल व पढुील कार्ाला िती येईल. िो प्रकल्प एक 

वषामत होणाि होता तो सहा र्सहन्यात पणूम होईल. िो प्रकल्प १० वषामत होणाि होता 

तो दोन वषामत पणूम होईल. असे केले ति िनतेचा पैसा वाचेल. सितका वेळ िास्त 

लाितो तेवढी प्रकल्पाची सकां र्त वाढते. कोस्टल िोड प्रकल्पाची सकां र्त वाढली 

आह.े ह ेप्रकाि थाांिायला पासहिे असे र्ला वाटते. या सभािहृात अशा प्रकािची 

चचाम झाली पासहिे. शासनाचे पैसे कसे वाचतील व प्रकल्पाना िती कशी येईल 

याकडे शासनाने लक्ष दणे्याची ििि आह.े आपल्या पाच वषामच्या कािसकदीत व 

आम्ही िीवांत आहोत तोपयिंत आम्हाला र्ुांिई स्वच्छ झाल्याची िघ ूद्या. आम्ही 

आता सकती वषे ििणाि आहोत. र्ी १० वषे ििलो तिी भिपिू झाले. पयामविण र्ांत्री 

येथे आहते ह ेत्याांचेच कार् आह.े वाताविणीय िदल या सवषया सांदभामतील र्ाननीय 

सभापती याांच्या अध्यक्षतेखाली या सभािहृात आम्ही ससर्ती घसटत केली आह.े  

र्ाननीय उप सभापती िैठकीला उपसस्थत असतात. र्ाननीय सभापती याांच्या  
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श्री.ियांत प्र.पाटील.... 

पढुाकािाने ही ससर्ती घसटत झाली आह.े त्या ससर्तीचे कार् चाांिल्या प्रकािे सरुु 

आह.े आपण एक सवषय सनवडा र्ला त्यासाठी चचेला िोलवावे. त्यार्ळेु या 

सवषयाला आपण िती दऊे. र्ला व सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते याांना 

आर्च्या आयषु्ट्यात सांपणूम र्ुांिई स्वच्छ झाल्याचे पाहायचे आह.े   प्रत्येक झोपडीतील 

र्ाणसू स्वत:च्या पक्क्या घिात िाहायला िलेा पासहिे. अशी र्ाझी सवनांती आह.े 

पयामविणार्ळेु आपले सकती नकुसान होते यासाठी र्ी ह ेर्दु्द ेर्ाांडले आहते. 

      ----- 
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 श्री.सितेंद्र आव्हाड (िहृसनर्ामण र्ांत्री) : सभापती र्होदया, अधामतास चचेच्या 

सनसर्त्ताने एका चाांिल्या सवषयाची चचाम सभािहृात सरुु आह.े या सभािहृाचा अनभुव 

लक्षात घेता अधामतास चचेला इतक्या लवकि सरुुवात होईल असे र्ला वाटले नव्हते. 

र्ला वाटले होते अधामतास चचाम म्हणिे यासाठी पाऊण तास तिी लािले. 

 सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेयाांनी काही र्हत्वाचे प्रश्न उपसस्थत केले 

आहते. र्ुांिईर्ध्ये कें द्र शासनाच्या िवळपास ५३८.२८ एकि िािेवि झोपडपट्टया 

आहते. पसहली िाि म्हणिे कें द्र शासन कोणाच ेआह ेह ेर्ासहती नाही. वषामनवुषे कें द्र 

शासनाने अडेलतटू्ट भसूर्का घेतली आह.े एअिपोटम ॲथॉरिटी ऑफ इांसडयाच्या  

िािेवि झोपड्या आहते, िी.पी.टी., सडफेन्सच्या िसर्नीवि झोपड्या आहते. 

िेल्वेच्या िािेवि झोपडपट््टया आहते. या झोपडपट््टया आि तयाि झाल्या आहते  

काय ? र्ािील पाच वषामत तयाि झाल्या आहते काय ति त्याचे उत्ति नाही असे आह.े 

या झोपडपट््टयाांचा सवषय ७० वषे िनुा आह.े या झोपड्या आपण काढू शकत नाही. 

तसे किायला िेल्यास २० ते ३५ र्डुद ेपडले तिी त्या झोपड्याांना कोणीही तेथनू 

हलव ूशकत नाही. र्ि यावि कधी तिी पयामय काढावा लािले. सिुतवरुन िळिाव 

येथे िाणाऱया प्रकल्पार्ध्ये काही झोपडपट्टया आल्या. ह ेप्रकिण सपु्रीर् कोटामत सरुु 

होते. सपु्रीर् कोटामने साांसितले की, त्या झोपडपट््टया िेल्वे रॅकच्या र्ध्ये आहते. 

        या नांति श्री.िोिले... 
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डॉ.सितेंद्र आव्हाड....... 

त्या झोपडपट्टया िेल्वे रॅकच्या िािलूा नव्हत्या. सपु्रीर् कोटामने सनणमय सदला की, िेल्व े

रॅकच्या आतील झोपडपट्टया काढून टाकाव्यात आसण िािलूा झोपडपट्टया असतील 

ति त्याांना त्या िाज्याच्या योिना असतील ति त्यार्ध्ये सर्ासवष्ट किावे. आपल्याला 

र्ासहती आह े की, र्ािील सदड-दोन र्सहन्याांपासनू िेल्वचेे असधकािी 

झोपडपट्टीवासींयाना नोटीसा दतेात. र्ी सभािहृात र्ांत्री म्हणनू िोलत आह.े पिांत ुर्ी 

सभािहृाच्या िाहिे कायमकताम म्हणनू साांसितले होते की, आम्ही एकाही 

झोपडपट्टीवासीयाांना काढू दणेाि नाही. शासन कोठून िािा दणेाि आह े ? आपण 

अपेक्षा किीत आहात की, शासनाने िािा द्यावी. त्याांच्या िदु्धी िद्दल र्ला काही 

िोलावयाचे नाही. आपण कधी तिी िाांद्रा सब्रिवरुन िाताना डावीकडे िघावे. तेथे 

एक खलेु र्ैदान आह ेआसण िािलूा सांपणूम झोपडपट्टी आह.े िेल्वे ती झोपडपट्टी काढू 

शकते काय ति नाही. तमु्ही िेल्वेच्या िािलूा असलेल्या झोपडपट्टया काढू शकता 

काय ति नाही. र्ि सपु्रीर् कोटामने साांसितलेले आह े की, िाज्यात असस्तत्वात 

असलेली योिना लाि ू किावी. र्ि िेल्वचेा अट्टाहास कशासाठी ? र्ी र्ाननीय 

सभापती र्होदयाांना साांिेन की, आपण आपल्या स्तिावि कधी तिी त्याांच्या सर्वेत 

िैठक आयोसित किावी. कािण ते ज्या पद्धतीने वाितात त्यार्ळेु आि ना उद्या 

कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न सनर्ामण होईल. िोिििीि र्ाणसू र्ुांिईत केवळ नोकिी व 

छत सर्ळसवण्यासाठी आलेला आह.े तो हातचे कर्सवतो आसण घिी झोपडीत िाऊन 

िाहतो. र्ि त्याची झोपडी काढून घ्यायची म्हटल्यानांति त्याच्याकडे काय िाहते ? तो 

र्ैदानात उतिेल. पवूी तरु्च्या व आर्च्या पक्षाचे सिकाि सत्तेवि होते. पिांत ुआता 

परिसस्थती सिकट होत चालली आह.े ज्यसुडसशअिी सदवसेंसदवस िाज्य सकां वा कें द्र 

शासनाच्या कािभािात हस्तके्षप किीत आह.े िेल्वेने सपु्रीर् कोटामने सदलेला सनणमय 

िसाच्या तसा लाि ू किावयाचे म्हटले ति र्ुांिईत कर्ीत कर्ी १४ हिाि 

झोपडपट्टीयाांचे सांसाि काढावे लाितील. ते कदासप शक्य नाही. आपण िेल्वेच्या 

िािेविील पनुवमसनािाित र्दु्दा र्ाांडलेला आह.े अनेक पिवानग्याांर्ळेु एसआिए 

प्रकल्प लाांितात, ही िोष्ट र्ला र्ान्य आह.े एसआिए सिकािी िसर्नींवि, म्हाडाच्या 
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प्लॉटवि आसण खाििी िसर्नींवि दखेील आहते. र्ला असे वाटते की, कायदा करुन 

प्रत्येक वेळी त्याांची पात्रता तपासण्यापेक्षा एकदाच काय तो सनणमय घेऊन सवषय 

सांपवावा. कािण पात्रता चेक किण्यात डेप्यटुी कलेक्टि To be, Not to be यार्ध्ये 

वषामनवुषे काढतात. प्रोसेस फास्ट किावयाची असेल ति टेिल कर्ी किावे लाितील. 

आम्ही टेिल कर्ी केलेले आहते. पिांत ुनोकिशहाांवि म्हणावा तसा परिणार् झालेला 

नाही. कदासचत र्ी र्ाझा पिाभव दखेील र्ान्य किील. पिांत ुतिी दखेील आम्ही २ 

वषामत होणािी कार्े ३ र्सहन्यात कितो. एखाद्या उद्योिकाने पैसे िुांतसवल्यानांति 

प्रकल्पासाठी िेवढा सवलांि होतो त्यावि िो टॅक्स लाितो, त्याला िे व्याि द्याव े

लािते, ते स्वत:च्या सखशातनू पैसे िुांतसवतात असे नाही ति ते इकडून सतकडून िर्वनू 

फायनान्सिचे पैसे िुांतसवतात. फायनान्सि व्याि घेतात. र्ुांिईतील अधे असधक प्रकल्प 

डुिले. कािण व्याि दणेे शक्य झाले नाही. झोपडपट्टया रिकाम्या किण्यात आल्या 

पिांत ुपिवानग्याच सर्ळाल्या नाहीत. तो र्ाणसू सरुुवातीचे दोन-तीन वष ेभाडे दतेो. 

पिांत ुतीन वषामनांति तो सदु्धा थाांितो. ििीिाांना भाडे सर्ळत नाही. या सवम िोष्टींचा 

सवचाि करुन एसआिएने वन अम्ब्रेला ससस्टीर् आणण्याचा सवचाि केला होता. र्ुांिई 

र्हानििपासलका, म्हाडा सकां वा इति सवभािाकडून पात्रता आणावी असे साांसितले 

िाते. सवम पात्रता ठिसवण्याचा असधकाि एसआिए स्वत:कडे घेणाि आह.े वेिवेिळ्या 

सवभािातील असधकाऱयाांना ॲथॉरिटी म्हणनू त्याांच्याकडे दणे्यात र्ला तिी तथ्य 

वाटत नाही, त्यातनू िती सर्ळेल असे वाटत नाही. त्यार्ळेु सवम ॲथॉरिटी िद्द करुन 

एक छत्री अांर्ल केला तिच आपण सवकासाला िती दऊे शकतो. सन्र्ाननीय सदस्य 

श्री.सवलास पोतनीस याांच्या भािातील ििेच प्रकल्प िखडलेले आहते. िसे र्ाकेट 

चेंि होते तशी सफसिसिसलटी िदलते. ज्याने झोपडपट्टी घतेलेली असत ेतो म्हणतो 

की २ कोटी रुपये िेले तिी चालतील पिांत ु२० कोटी रुपयाांचा तोटा होता कार्ा नये. 

त्याांच्या भािातील प्रकल्प ओिेिॉय रिॲसलटीने घेतला होता. तो प्रकल्प असाच 

िेला. सरुुवातीला त्या प्रकल्पाची िाहीिात किण्यात आली. तो प्रकल्प ओिेिॉय 

रिॲसलटीने घेतला. पिांत ुज्यावेळी दोन वषािंनी कॅल्क्यलेुशन केले त्यावेळी प्रकल्प 
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खड्डयात िाईल असे त्याांना सदसनू आले. त्यार्ळेु त्याांनी ५ कोटी रुपये पाण्यात 

घातले आसण तेथनू सनघनू िेले. आता सीआिझडेचे रुल्स थोडे अर्ेंड झालेले आहते. 

त्यार्ळेु विळी भािातील अनेक झोपडपट्टया सक्लअि झालेल्या आहते. आपल्याला 

यार्ध्ये लवकि काही तिी किता येईल, अशी आपण अपेक्षा करु. र्ुांिई शहिातील 

परिसस्थती िसघतली ति सीआिझेड-२ र्ळेु िासधत झालेले प्रकल्प १३, एन्व्हॉयिर्ेंट 

सवभािाकडे प्रलांसित ४, सडफेन्स सडपाटमर्ेंटकडे ६, सससव्हल एसव्हएशन ॲथॉरिटी ४ 

आसण ईडी सवभािाकडे अडकलेले प्रकल्प २० आहते. र्ी साांि ू इसच्छतो की, िे 

प्रकल्प ईडी सवभािाकडे आहते त्या नािरिकाांनी र्ाझी भेट घेतली होती. र्ी त्याांना 

साांसितले की, र्ी काहीही करु शकत नाही. तमु्ही ईडीकडे िाऊन त्याांना साांिावे की, 

आर्चा प्रकल्प आह,े आर्ची िर्ीन आह,े ती िर्ीन आर्च्या झोपडपट्टयाखालील 

आह,े आर्च्या झोपड्याांचे पक्के घि होणाि आह,े तमु्ही प्रकल्प अडवनू ठेवला ति 

त्यार्ध्ये सिल्डिचे नकुसान होणाि नाही, आर्चचे नकुसान होईल. र्ी त्याांना 

साांसितले की, ह ेसवम र्ी ईडीकडे िाऊन साांिणाि नाही, तमु्ही ईडीकडे िाऊन त्याांना 

साांिावे. पिांत ुज्या पद्धतीने ह ेकेले िेले त्यार्ध्ये कें द्र शासनाने हस्तके्षप करुन त्याांना 

न्याया द्यावा, अशी अपेक्षा आह.े कािण ह े सदवसेंसदवस वाढत िाणाि आह.े २० 

प्रकल्प कर्ी नाहीत. आपले ५२३ प्रकल्प आसथमक र्ांदी, कडक कायद्याांर्ळेु सवशेष 

करुन ज्यावेळी नोटािांदी िाहीि झाली त्यानांति एसआिएर्ध्ये खपू फिक पडला. 

एसआिएर्ध्ये चेकद्वािे भाडे दणे्याची प्रथाच नव्हती. िोखीने भाडे सदले िात होते. 

त्यार्ळेु प्रकल्प िखडत नव्हते. पिांत ु ह े सवम झाल्यानांति व्हाईट पैसा कोठून 

दाखसवणाि? र्ी ब्लॅक र्नीच ेसर्थमन कितो अशातला भाि नाही. र्ी परिसस्थतीच े

सर्थमन कितो. र्ाणसाला व्यवहािानसुाि, परिसस्थतीनसुाि वािावे लािते. या सवम 

प्रकिणाांर्ळेु आसण एकां दिीतच पिवानग्या दणे्यासाठी िो वेळ लािला त्यार्ळेु 

झोपडपट्टी पनुवमसनाचा वेिच कर्ी झाला. आता तो कोठे तिी सधुाित आह.े ५२३ 

एसआिए प्रपोिल िांद पडलेले आहते. र्ाझी र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांसर्वेत आिही चचाम 

झाली आसण यापवूी सदु्धा अनेक वेळा चचाम झाली की, आपल्याला यातनू र्ािम 
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काढावा लािेल. र्ी सभािहृाला साांि ूइसच्छतो की, आपण ८ सदवसात अशी योिना 

लाि ूकरु की या ५२३ योिना सरुु होतील. आपल्याला सवकास किताना X र्ाणसू 

सर्ोि सदसतो. पिांत ुत्या X झोपडपट्टीर्ध्ये लािलेला पैसा र्ािे उल्या असलेल्या Y 

चा असतो. ओव्हि रेसडांिर्ळेु X डब्यात िातो आसण तथेनू पळ काढतो. पिांत ुY चा 

पैसा, हृदय त्यार्ध्ये लािलेले असते.  

        यानांति श्री.साांिळे...... 
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आम्ही "वाय"ला िाऊन असे साांिणाि आहोत की, आम्ही तमु्हाला प्रकल्प दतेो. 

त्यार्धनू तमु्हाला ३ वष ेकाढणाि नाही याची आम्ही तमु्हाला हर्ी दतेो. तमु्ही िाहिे 

िेलेल्या लोकाांचे पनुवमसन किण्यासाठी सरुुवात किावी. पनुवमसन इर्ाितीचे दोन स्लॅि 

पणूम झाल्यानांति आम्ही तमु्हाला तळर्िल्याविील फ्लॅटस ्सवकण्यासाठी पिवानिी 

दतेो. पिांत ु काही सठकाणी आपण आपल्या नििेतनू त्याकडे व्यवसस्थतपणे न 

पासहल्यार्ळेु काही हशुाि लोकाांनी लोकाांच े पनुवमसन किीत असताना हळूहळू 

कायमवाही केली. याउलट सवक्रीसाठी असलेले फ्लॅट िलद ितीने िाांधनू तेथनू त े

पळून िेले. त्यार्ळेु पनुवमसन इर्ािती तशाच िासहल्या. त्यार्ळेु अशा सवकासकाांच्या 

सवम ओसी िद्द केल्या पासहिेत. तसेच ते एक एलएलपी काढतात व प्रोिेक्ट हाती 

घेतात. हा त्या सवािंचा धांदा आह.े पिांत ु ज्या सठकाणी डायिेक्टसम कायमित आहते. 

त्याांना काळया यादीत टाकून भसवष्ट्यात त्याांना अशी कार्े सर्ळणाि नाहीत याची 

आता व्यवस्था केली िाणाि आह.े र्ुांिईत ििीि लोकाांना फससवण्याचे उद्योि 

िात्रांसदवस सरुु आहते. त्याकरिता सवम र्यामदा सांपनू िेली आह.े पिांत ु कोसवडर्ळेु 

आपल्याला २ वषे यासांिांधी कोणतीही कािवाई किता आली नाही. र्ी किोनाचा 

स्वत: सशकाि झालो होतो. तो सकती भयानक आह ेयाची र्ला चाांिली र्ासहती आह.े 

त्यार्ळेु आि दखेील र्ाझे खाांद ेव िडुघे दखुत आहते. सभापती र्होदया, आर्चा 

असा प्रयत्न आह ेकी, उि कार्ाांना िास्तीत िास्त िती द्यावी. न्यायालयार्ध्ये ११ 

प्रकल्पाांची प्रकिणे प्रलांसित आहते. र्ी या सनसर्त्ताने ज्यडुीसशअिीचे असभनांदन कितो.  

सकतीही र्ोठा वकील असो, न्यायालय सहसा एसआिए प्रकल्पाांना स्थसिती दते 

नाही. न्यायालयाांकडून असे साांसितले िाते की, न्यायालय यात कोणताही हस्तके्षप 

किणाि नाही. सदि प्रकिणी आपण आपल्या स्तिावि कायमवाही किावी. काही प्रकल्प 

सीआिझेडकडे प्रलांसित आहते. तसेच सवत्तीय पिुवठा व तत्सर् कािणाांर्ळेु ५२३ 

प्रकल्प अडकलेले आहते. र्ी आपल्याला साांसितले आह ेकी, र्ी र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री 

याांच्यासर्वेत चचाम केली आह.े र्ी ही स्कीर् प्रत्यक्षात आण ूशकलो ति .... ही िोष्ट 

र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री याांच्या र्नात आह.े ते र्ुांिईचे एक वेिळे स्वप्न िघत आहते. 

हौससांिसवषयी चचाम किीत असताना र्ला आनांद वाटतो की, ३० वषािंपासनू िांद  
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पडलेला िीडीडी चाळ प्रकल्प आम्ही सरुु केला. िोिेिाव येथील २५ वषािंपासनू िांद 

पडलेला पत्रा चाळ प्रकल्प आम्ही सरुु केला. पांसडत िवाहिलाल नेहरु याांनी उद्घाटन 

केलेल्या र्ोतीलाल नििचा १४६ एकिचा प्रकल्प आम्ही सरुु केला. आता आम्ही 

असा सनणमय घेतला आह े की, लेआऊटर्ध्ये ससांिल पिवानिी द्यायच्या नाहीत. 

र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री र्ाझ्या कार्ावि खषु असतील ति पढुील ८ सदवसाांर्ध्ये र्ुांिईला 

असभर्ान वाटेल  असा कार्ाठीपिुा पनुसवमकासाचा एक प्रकल्प र्ी घेऊन येत आह.े 

र्ुांिईतील र्ुांिईकि सकां वा र्हािाष्ट्रातील एकही व्यिी असा नाही की, ज्याला 

कार्ाठीपिुा र्ाहीत नाही. आपण कार्ाठीपऱुयाचा उल्लेख केल्यानांति ज्याांना 

यािाितची र्ासहती नाही ते नाक र्िुडतात. पिांत ु कार्ाठीपऱुयाचा खिा इसतहास 

वेिळाच आह.े इांग्लांडच्या िािाला पोतुमिीिची िािकन्या सववाहार्ध्ये सदली िेली. 

इांग्लांडच्या िािाला सववाहात हुांडा म्हणनू र्ाझिाव, सायन, सशवडी अशा प्रकािची ७ 

िेटां दणे्यात आली. कालाांतिाने ही िेटां एकत्र किायची होती. त्यार्ळेु सब्रसटशाांना र्ोठा 

प्रश्न पडला होता. त्याकाळी र्ुांिईतील लोकसांख्या कर्ी होती. त्यात र्ुांिईत अनेक 

शेठ लोक िाहत होते. आपल्याला आियम वाटेल की, र्ुांिईत पाठािे प्रभ,ू पाचकळशी, 

सीकेपी, र्सुलर्ान, कोळी, आग्री, भांडािी आसण पािसी अशा ८-९ िातींसशवाय 

िाती नव्हत्या. त्यार्ळेु ही िेटां एकत्र किण्यासाठी हर्ाली कार् कोण किणाि, ती िेटां 

कोण ििुवणाि ? याकरिता सब्रसटशाांनी तलेांिणार्धील सवामत काटक िात असलेल्या 

कार्ाठींना र्ुांिईत येण्याचे आर्ांत्रण सदले व त्याांना तेथनू घेऊन आले. पवूी 

कार्ाठीपऱुयाची िािा दलदलीची होती. त्यानांति तेथे दिड व भिाव टाकून ती सवम 

िािा व्यवसस्थत किण्यात आली. त्यानांति कार्ाठयाांनी तथेे झोपडया िाांधल्या आसण 

र्ुांिईतील िेटां ििुसवण्यास सरुुवात केली. आि उभी असलेली र्ुांिई हा सांपणूम 

कार्ाठीपिुा आह.े ही सवम र्ेहनत कार्ाठयाांनी केलेली आह.े र्ुांिई र्हानििपासलका, 

िेल्वे स्टेशन, स्रेट लाईनर्धील सवम ग्राफीक स्रक्चसम त्याकरिता कािािीि कोण होते, 

ती सवम दिडां फोडून ििोिि काटकोनात कोणी आणली ? ही सवम कार्े कार्ाठयाांनी 

केली आहते. ते र्ाझ्या िातभाई ांचे िातभाई आहते. कालेवाि नावाच्या र्िाठी  
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व्यिीने र्ुांिई र्हानििपासलकेची इर्ाित िाांधली. ते दखेील तेलांिणार्धील होते. 

त्याांचे चौपाटीला र्ोठे घि आह.े पिांत ुत्याांचे सवम पवूमि कार्ाठीपऱुयात िाहत होते.  

सभापती र्होदया, धािावीच्या प्रकल्पासांिांधी साांिायचे झाल्यास र्ुांिईला 

र्ुांिई म्हणनू दाखसवणािा हा प्रकल्प आह.े आपण त्यात कधीही र्ािे िाहणाि नाही. 

आपण त्या प्रकल्पाला पढेु आणणाि आहोत. सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

िावनकुळे याांचा कें द्रार्ध्ये र्ोठा वसशला आह.े र्ी आपल्याला साांि ूइसच्छतो की, 

िाज्य शासनाने यापवूीच्या काळात िेल्वेला ८०० कोटी रुपये सदलेले आहते. ही डील 

आपल्या काळात झालेली आह.े धािावीच्या प्रकल्पाकरिता ८०० एकि िर्ीन 

दणे्याची िाि िेल्वनेे किलु केली होती. त्याकरिता िाज्य शासनाने अत्यांत सवश्वासाने 

िेल्वेला ८०० कोटी रुपयाांची िक्कर् सदली होती. पिांत ुअद्याप िेल्वेने िाज्य शासनाला 

सदिहू कार्ासाठी एक इांच दखेील िर्ीन सदलेली नाही. परिणार्ी सांपणूम प्रकल्प 

अडकला आह.े र्ी ही िाि िाि सकां वा द्वेषाने िोलत नाही. अशाच प्रकािे आम्ही 

तरु्च्या िलेुट रेनच्या प्रकल्पाकरिता िािा अडसवली ति...अशा प्रकािे 

अडवाअडवीच्या खळेार्ध्ये आपण िाज्य आसण दशेाचे नकुसान किीत आहोत असे 

र्ाझे र्त आह.े त्यार्ळेु आपल्या सवािंचा कें द्र शासनार्ध्ये िो चाांिला सांपकम  आह े

त्याचा उपयोि करुन घणेे िििेचे आह.े र्ी र्ािील ५ वषािंपासनू कधीही सदल्लीला 

िेलो नाही. आपल्यापैकी कोणीतिी कें द्रीय िेल्वे र्ांत्री र्होदयाांना असे साांिावे की, 

साहिे, आर्च्या काळात आम्ही आपल्याकडे धािावी प्रकल्पाकरिता पैसे सदलेले 

आहते. यार्ळेु आर्च्याकडे िोट दाखसवले िात आह.े त्यार्ळेु आपण आम्हाला 

सदि प्रकल्पाकरिता िर्ीन उपलब्ध करुन द्यावी. र्ी सन्र्ाननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

िावनकुळे याांना साांि ू इसच्छतो की, आपण आम्हाला सदि प्रकल्पाकरिता कें द्र 

शासनाकडून िर्ीन उपलब्ध करुन द्यावी. र्ी ज्याप्रर्ाणे िीिीडी चाळीचा प्रकल्प 

सरुु करुन दाखसवला. त्याप्रर्ाणे र्ी आपल्याला धािावी प्रकल्पाचे कार् ३ 

र्सहन्याांर्ध्ये सरुु करुन दाखवतो.  दोष दणे,े टीका किणे सकां वा काही तिी 

खळिळिनक िोलायच ेम्हणनू र्ी येथे िोलणाि नाही. िाज्य शासनाने िेल्वेला ८००  
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कोटी रुपयाांची िक्कर् सदल्याची िाि आपल्या सवािंना र्ाहीत आह.े अशा प्रकािे 

आपण एकसत्रत कार् करुन प्रकल्पाांना व्यवसस्थत पिवानग्या सदल्यास प्रकल्पाांची कार् े

िास्त लाांिणीवि पाडू शकत नाही. याकरिता आपण तातडीने कायमवाही केली पासहिे 

व प्रकल्प उभे केले पासहिेत. आपल्याकडून ििीि लोकाांना र्ोठया अपेक्षा आहते. 

आपण त्या अपेक्षाांना परुुन उिलो नाही ति आपण कशासाठी िित आहोत ? असा 

प्रश्न र्ाझ्या सािख्याला पडतो. र्ी सन्र्ाननीय सदस्य सवमश्री सनुील सशांद,े सवलास 

पोतनीस, ियांत प्र.पाटील याांना साांि ूइसच्छतो की, अशा प्रकािे एसआिए प्रकल्पाला 

सवम पिवानग्या दते प्रकल्पाच्या कार्ाला िती दणे्याचा आर्चा प्रयत्न आह.े स्विीय 

िाळासाहिे ठाकिे याांच्या स्वप्नातील १९९५ र्धील िी र्ुांिई होती ती आता त् याांना 

सदसली पासहिे असे कार् आम्हाला यथेे करुन दाखवायचे आह.े र्हासवकास 

आघाडीच्या र्ाध्यर्ातनू र्ुांिईत िे घडलेच नाही ते आम्हाला येथे घडवनू दाखवायच े

आह ेआसण त्या दृष्टीने आम्ही पावले टाकत आहोत, िय सहांद !िय र्हािाष्ट्र !    

श्री.सनुील सशांद े: सभापती र्होदया,  र्ांत्री र्होदयाांनी असतशय सर्पमक उत्ति 

सदलेले आह.े र्ी र्ांत्री र्होदयाांना सशवशाही प्रकल्पाची सद्यसस्थती काय आह े व 

आपण त्या प्रकल्पाला िती दऊे शकतो का ? असा प्रश्न सवचािला होता. र्ला र्ांत्री 

र्होदयाांकडून त्यािाितचे उत्ति अपेसक्षत आह.े त्यापवूी एक लहान कायमकताम म्हणनू 

र्ी र्ांत्री र्होदयाांना सचूना करु इसच्छतो की, विळी येथील िीडीडी चाळ सरुु किीत 

असताना र्ाननीय र्ांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे याांची स्थासनक आर्दाि या नात्याने 

आपल्याला सनसितच र्दत झाली आह.े विळीर्धील काही र्हत्वाचे प्रकल्प कें द्रीय 

पयामविण सवभािाकडे प्रलांसित होते. र्ाननीय र्ांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे याांच्याकडे 

कोणती कला आह,े ह े र्ला र्ाहीत नाही. पिांत ु त्याांनी र्हत्त्वाच्या प्रकल्पाांकरिता 

सदल्लीवरुन पिवानग्या सर्ळवल्या. भसवष्ट्यात अशा प्रकािे काही र्हत्त्वाचे प्रकल्प 

िखडल्यास आपण त्याांची र्दत घ्यावी. िेणेकरुन ती सवम कार्े ते आपल्याला सोपी 

करुन दाखवतील. 

        यानांति श्री.िाििे.... 
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डॉ.सितेंद्र आव्हाड : सभापती र्होदय, सन्र्ाननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद े

याांनी साांसितले की, र्ांत्री र्होदय श्री.आसदत्य ठाकिे याांचे सदल्लीर्ध्ये काय आह.े 

र्ाझ्या छातीची धडधड वाढली आह.े विळीिाित र्ाननीय श्री.आसदत्य ठाकिे 

कायर् सपोटीव्ह िासहले आहते. एक िोष्ट साांितो की, आम्ही दोघेही िािेवि िेलो. 

नायिावर्ध्ये िािेवि िलेो, विळीर्ध्ये चाळीत िेलो, एनएर् िोशी र्ािामवि िैठका 

घेतल्या त्याांच्याशी प्रत्यक्ष िोललो. हयरु्न रिलेशन्सर्ळेु ह ेकार् पढेु िेले. यापवूी 

त्याांच्याशी िोलायला कोणी तयाि नव्हते. छोटे सवषय होते. आि आम्हाला असभर्ान 

आह ेकी, तेथे िाहणाऱया २२०० पोलीस कर्मचाऱयाांना िे तथेे िाहात होते तेथे घि 

सर्ळाले. र्ी तडकाफडकी सनणमय घेतला की, सवािंना िाहिे काढून टाका व िीडीडी 

चाळी आपल्या ताब्यात घ्या. एकदा र्ी श्री.सडग्िीकि व श्री.म्हसैकि एकत्र िसलो 

असताना पाच िायकाांच ेएक सशष्टर्ांडळ आले. त्यातील एका िाईने र्ला साांसितले 

की, र्ाझा नविा पोसलसात आह े व त्याचे आिोिा पोसलसात होते, आम्ही त्या 

सदवसापासनू या घिात िाहतो. सहि र्ोिले तिी ५०-६० वषम होतात. एवढी वषम 

िासहलेल्या र्ाणसाांना आपण घिातनू खचेनू िाहिे काढणे यापेक्षा दसुिे र्ोठे पापच 

नव्हते. त्याच क्षणी सनणमय घेतला की, २०११ पयमत िे िसहवासी िीडीडी चाळीत 

िाहतात त्याांचे घि होईल. र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांनी व सवािंनी एकसत्रत र्ान्यता सदली व 

हा प्रश्न सर्टला. म्हणिे लढाईचा िो र्खु्य कें द्रसिांद ूहोता तो प्रश्न दोन सर्सनटात सांपवनू 

टाकला. त्याांचा अँग्रीर्ेंट विैिेचा प्रश्न सवम सोडसवले. सशवशाही प्रकल्प म्हणावा तसा 

प्रिती करु शकला नाही. किम त्याांनी सदली पण ती किम लटुली व लिुाडली. 

एसआिएर्धील असतशहाणे सवकासक खपू हुशाि आहते, िँकींिर्धील र्ास्टसम 

आहते. र्ाझी व र्खु्यासधकाऱयाांची चचाम झाली की, र्खु्यर्ांत्री र्होदयाांकडे एकदा 

घेऊन िाऊ की, सशवशाही प्रकल्प सिवांत ठेवणे आता काही शक्य नाही. कािण 

त्याचा फायदा व उपयोिच नाही. त्यापेक्षा त्याचे ५०० कोटी रुपयाचा सनधी 

एसआिएर्ध्ये सवलीन करुन तो वेिवेिळया कार्ासाठी वापिता येतो का ह ेपाहून 

त्याचे कार् केले पासहिे असे आर्चे र्त आह.े लवकिच ते आम्ही सभािहृापढेु व 

िनतेपढेु घऊेन येऊ.  
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उप सभापती : अधाम-तास चचाम सांपली आह.े  

सभािहृाची िैठक र्ी १५ सर्सनटाांसाठी स्थसित किीत आह.े  

 

 (सभािहृाची िैठक सायांकाळी ०६.०२ ते ६.२७ वािेपयमत स्थसित झाली.) 

     ------  
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(स्थगगतीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

एसटी कमवचारी सपंावरील तोडग्यासंदभावत शासनाचे धोरण जाहीर 

करण्याबाबत 

 ॲड असनल पिि : र्ाननीय उप सभापती र्होदया, र्ाननीय सभापती याांच्या 

सनदशेाप्रर्ाणे सवधानपरिषदतेील सन्र्ाननीय सदस्याांसर्वेत एसटी सांपाविील 

तोडग्यासांदभामत आयोसित केलेल्या िैठकीर्ध्ये काही र्दु्दयाांवि चचाम झाली होती.  

यासांदभामतील सवम र्दु्दयाांच्या सांदभामत आि सवत्त सवभाि, र्ाननीय र्खु्यर्ांत्री, र्ाननीय 

उप र्खु्यर्ांत्री याांच्यासर्वेत िैठक झाली.  पिांत ु या िाितीतील काही आसथमक 

िािींची, कायदशेीि िािींची तपासणी किण्यासाठी आम्हाला वेळेची ििि आह.े 

उद्या सदनाांक ११ र्ाचम,२०२२ िोिी अथमसांकल्प सादि होणाि आह,े यार्ळेु सवत्त 

सवभािाचे असधकािी अथमसांकल्पीय कार्ार्ध्ये अडकलेले असल्यार्ळेु या सांदभामत 

आि सनणमय होऊ शकला नाही.  र्ी सभािहृाला सवनांती किीत आह ेकी, याकरिता 

आम्हाला आणखी थोडा वेळ द्यावा.  ह ेअसधवशेन सांपण्यापवूी यािाित शासनाचा 

अांसतर् सनणमय कळसण्यात येईल. 

 उप सभापती : सन्र्ाननीय सदस्य श्री.ियांत प्र.पाटील आपल्यासर्वेत इति 

सन्र्ाननीय सदस्याांचे दखेील िोलण्याकरिता हात वि आहते.  यावि चचाम होऊ शकत 

नाही. त्यार्ळेु र्ी केवळ आपल्याला यावि िोलण्याची सांधी दऊे शकत नाही.  

 श्री.ियांत प्र.पाटील : सभापती र्होदया, हा प्रश्न नािकू असल्यार्ळेु येथे काही 

कोणता वादाचा र्दु्दा नाही. उिाच िैिसर्ि नसावा.  र्ाझी र्ांत्रीर्होदयाांनी एकच 

सवांनती आह ेकी, काल सदनाांक ०९ र्ाचम,२०२२ िोिी या सवषयासांदभामत आपण काही 

िाहीि केलेले नसले तिीही आपल्या िोलण्यार्धनू िी कसर्टर्ेंट आपण सदलेली 

आह,े त्यार्ध्ये सवत्त सवभािाच्या र्ाध्यर्ातनू प्रत्यक्ष कायमवाही किताना थोडाफाि 

िदल ििी झाला तिी त्यािाित आर्चे काही म्हणणे नाही.  

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. ियांत प्र. पाटील..... 

पण त्या कसर्टर्ेंटपयिंत सांिांसधत लोकाांना साांिण्यात आले आह.े लोक आपल्या 

सनणमयाकडे वेिळ्या आशेने िघत आहते. उद्या शकु्रवाि, सदनाांक ११ र्ाचम, २०२२ 

िोिी िाज्याचा अथमसांकल्प सभािहृात सादि केला िाणाि आह.े ह ेकाल झालेल्या 

सर्टींिर्ध्ये आपल्याला र्ाहीत नव्हते. अथमसांकल्पात सवत्त सवभािातील असधकािी 

खपूच व्यस्त आह ेयात तीळर्ात्र शांका नाही. उद्या शकु्रवाि, सदनाांक ११ र्ाचम, २०२२ 

िोिी िाज्याचा अथमसांकल्प सभािहृात सादि केला िाणाि असल्यार्ळेु या िोष्टीस 

असधक कालावधी लािेल असे र्ला तिी वाटत नाही. त्यानांति शसनवाि आसण 

िसववािी सटु्टी आह.े र्ाननीय परिवहन र्ांत्री र्होदयाांनी िी कसर्टर्ेंट सदलेली आह,े 

त्यापासनू त े िािलूा िाता कार्ा नये एवढीच आर्ची त्याांच्याकडून प्रार्ासणक 

अपेक्षा आह.े लोकाांना िे आश्वासन सदलेले आह ेआसण लोकाांनीसधु्दा दोन पावले 

र्ािे घेतलेली आहते. त्यानसुाि र्ाननीय परिवहन र्ांत्री र्होदयाांनी कायमवाही किावी, 

अशी र्ाझी त्याांना सवनांती आह.े  

 उप सभापती : काल िरुुवाि, सदनाांक ९ र्ाचम, २०२२ िोिी र्ाननीय सभापती 

र्हािाष्ट्र सवधानपरिषद याांच्याकडे आयोसित किण्यात आलेल्या िैठकीत 

सार्ांिस्यपणा आसण सवश्वास होता आसण तो सार्ांिस्यपणा आसण सवश्वास आिसधु्दा 

आह.े त्यार्ळेु आपण थोडेसे थाांि ूया. 

 सभािहृाची िैठक आता स्थसित होत आह.े सभािहृाची िैठक उद्या शकु्रवाि, 

सदनाांक ११ र्ाचम, २०२२ िोिी दपुािी १२.०० वािता पनु्हा भिेल. 

(सभािहृाची िैठक सायांकाळी ०६ वािनू २१ सर्सनटाांनी, शकु्रवाि, सदनाांक 

११ र्ाचम, २०२२ िोिीच्या दपुािी १२.०० वािेपयिंत स्थसित झाली.) 

----- 

  

 


